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แตทานประธานคะ งบประมาณในสวนนี้อีกอยางหนึ่งวาปลูกออยระบบน้ําหยด ทานคะ
ปลูกออยระบบน้ําหยด ตนออยสูงกวาคน สูงเกือบเทาตัว เพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น  
๒๐-๒๕ ตันตอไร และสามารถไวตอไดนานถึง ๖-๘ ป สามารถใชตอนั้นปลูกไดถึง ๖-๘ ป 
นี่ละคะเพิ่มผลผลิตใหกับเกษตรกรไดนะคะ ประหยัดน้ําและปุย เขาใชระบบน้ําหยด 
ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกษตรกรที่ปลูกออยและมันสําปะหลังนั้นไดก็คือดินแลวก็น้ํา แตดิฉัน
ไดมาดูในงบประมาณที่จัดสรรงบประมาณใหกับเกษตรกรซึ่งเปนกระดูกสันหลังของชาติ  
ทานคะกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดในสวนของกรมชลประทาน ป ๒๕๕๑ ๓๕,๕๙๗  ลานบาท  
ในป ๒๕๕๒  ๓๕,๖๐๐ ลานบาท ทานคะเพิ่มจากป ๒๕๕๑ แค ๓ ลานบาท ปญหาของ
เกษตรกรที่มีปญหาขณะนี้ ๑๐ กวาปแลว จากผลผลิตของทางการเกษตรนั้นเขาไดมา  
๒  ตันครึ่ งตอไร  ออยเขาได  ๙ .๖  ตันตอไร  ถาเขาสามารถเพิ่มผลผลิตจากออย 
ไดถึง ๒๕ ตันตอไร เพิ่มมันสําปะหลังจาก ๒ ตันครึ่งไดถึง ๓๐ ตันตอไร ทานคะ คุณภาพชีวิต 
ของเกษตรกรจะดีมากเทาไร ปจจัยสําคัญของกรมชลประทาน ดิฉันทําไมถึงตอง 
ยกงบประมาณของกรมชลประทาน การที่จะใหสอดคลองกับงบประมาณที่จะเอื้อใหกับ
ประชาชนที่เสียภาษีอยูทุกวัน เพิ่มงบประมาณใหแค ๓ ลานบาทเทานั้นเอง อยางนี้ 
จะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับเกษตรกรไดอยางไร ทานคะ ดินคะ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กรมพัฒนาที่ดิน ป ๒๕๕๑  ๔,๒๙๕ ลานบาท ปนี้ ๔,๖๘๔ ลานบาท  
เพิ่มขึ้นมาแค .๐ เทานั้นเอง  ถาเราจะรณรงคใหกับเกษตรกรหันมาใชปุยอินทรีย  
วัตถุอินทรียในพื้นดินเกษตรกรยังไมเขาใจเลยวาจะใชเกษตรอินทรียนี้ไดอยางไร  
ดิฉันไดไปดูงานรวมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราคาปุยโดยทานประธานชัยวัฒน  
ทรัพยรวงทอง นําไปนะคะ ไปที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม มีมหาวิทยาลัยแมโจ
วิเคราะหวิจัยเอาไสเดือนมาเปนปุยอินทรีย เอาพืชที่เหลือตกแหงมาหมักเปนปุยหมัก  
แลวก็เปนน้ําชีวภาพโดยกรมพัฒนาที่ดิน ก็แนะนําวิธีการใหทํา พด. ๑ จนถึง พด. ๘  
ตัวดิฉันเองไมใชเกษตรกร แตก็ไมเขาใจนะคะวาประโยชนจาก พด. ๑ กับ พด. ๘ นั้น 
จะสามารถทําใหเกษตรกรไดใชปุยอินทรียมากเทาไร แตไดรับทราบจากทานอธิบดี  
บอกวา พด. ๑ และ พด. ๘ นี้เปนปุยน้ําชีวภาพ ทางมหาวิทยาลัยแมโจใชปุยหมักแลวก็ใช
ไสเดือนมาเปนปุย ทําไมดิฉันตองยกมหาวิทยาลัยแมโจ ดิฉันไดไปดูงานที่อําเภอจอมทอง  



๒๐๒ 
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เกษตรกรที่อําเภอจอมทองยกมือขึ้นมาถามคณะกรรมาธิการวาตอนนี้ขณะนี้เขาปลูกพริก  
เขาใชปุยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ปแรก ๆ ที่ใชปลูกผลผลิตไดมาก เขาเขาใจวาเขาตองใชปุยสูตร  
๑๕-๑๕-๑๕ นี้ก็จะสามารถไดผลผลิตทุก ๆ  ป เพราะความเขาใจของเขาทําใหเขาไดเสียประโยชน
ในสวนผลผลิตของเขา ป ๑ ป ๒ ป ๓ ป ๔ ปที่ ๕ ผลผลิตของเขาจากเม็ดพริกที่โตที่ใหญเล็ก
เหลือนิดเดียวขายไมไดราคา เปนเพราะอะไรคะทาน ดินที่เสพสารเคมีก็เหมือน ๆ กับเรา 
ที่เสพอาหาร ถาเรากินแตสารอาหารเราไมมีสารอินทรียวัตถุอะไรตาง ๆ เปนวิตามินใหกับเรา  
เราก็คงจะไมเจริญเติบโต ทางอําเภอจอมทอง ---------------------------------------------------- 
  
                                                   - ๘๑/๑ 
 



๒๐๓ 
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แมกระทั่งปจจุบันซึ่งอยูในยุควิทยาศาสตรกาวหนา ยุคพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรัฐบาล 
ยุคไหน ๆ ก็บอกวาจะชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับเกษตรกรซึ่งเปนกระดูกสันหลัง
ของชาติ แตทานมองไหมคะวา ดิน น้ําที่จะสามารถเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหเกษตรกรนั้น 
ทานไมจัดงบประมาณให เขาเหลานั้นจะมีวิธีการจะทําไดอยางไรที่จะสามารถ 
ใหคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้น เขามีความสงสัยวาลําไยที่ปลูกในเชียงใหมมีแคพืชเศรษฐกิจ
อยางเดียวที่สามารถสงลําไยออกตางประเทศ แตลําไยของเขานั้นราคาตกต่ําไปแตละป ๆ 
ผลผลิตก็ตกต่ําไปแตละป ๆ เม็ดสีชมพูที่เคยใหญก็เล็กลง ๆ ไปเร่ือย ๆ ทานคะ ความรู
อยางนี้ถาหากใหกรมวิชาการเกษตรเพิ่มงบประมาณและในสวนของวิจัย และขอให 
งบประชาสัมพันธใหกับกรมวิชาการเกษตรดวย ไมใชทานเปนนักวิชาการที่วิเคราะหวิจัย
ออกมาเทานั้นเอง  แลวไมสามารถที่จะไปประชาสัมพันธให เกษตรกรในพื้นที่ ได  
กรมสงเสริมการเกษตรที่ไดรับงบมาในกระทรวงเกษตรและสหกรณในครั้งนี้ ๒,๐๐๐ กวาลานบาท 
ทานคะ กรมสงเสริมการเกษตร ๔,๐๐๐ กวาลานบาท กรมพัฒนาที่ดิน ๔,๐๐๐ กวาลานบาท
กรมวิชาการเกษตร ๒,๐๐๐ กวาลานบาท  เทียบไมไดกับงบของกระทรวงศึกษาธิการ 
๓๓๐,๐๐๐ ลานบาท ทานจะสงเสริมการศึกษา ใช ทานจัดงบประมาณให ดีใจคะ วรศุลี 
ดีใจในสวนนี้ แตในสวนของเกษตรกรซึ่งเปนประชาชนที่เปนกระดูกสันหลังของชาติ  
ทานคะ ขอจัดเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนไดไหมคะ ปรับเปลี่ยนแตคงไมตองเพิ่ม  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
กรุณาสรุปไดแลวนะครับ  
   นางวรศุลี  สุวรรณปริสุทธิ์ (มุกดาหาร) : คะ ดิฉันก็ขออภิปรายในสวนนี้ 
ในสวนการจัดงบประมาณของรัฐบาล ป ๒๕๕๒ นี้ อยางไร ๆ ก็ขอดวยนะคะ ขอเสริม 
อีกสักนิดวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่งในงบประมาณเลมนี้ทุก ๆ หนวยงานเพิ่มขึ้น  
แตในสวนของกองทุนผูสูงอายุจากป ๒๕๕๑  ๖๐ ลานบาท ตอนนี้เหลือแค ๔๐ ลานบาท 
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ อาสาสมัครกเ็ชนเดียวกันไมมีกองทุนที่ใหเขา กํานัน ผูใหญบาน 
เคยมีมติ  ครม. บอกวาจะเพิ่มคาครองชีพใหกับขาราชการ แตก็ มีการเพิ่มใหแลว  
แตในสวนของกํานัน ผูใหญบาน ตั้งแตวันที่ ๔ เมษายน ดิฉันไดอานในมติ ครม. วา 
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จะดูงบประมาณใหกับกํานัน ผูใหญบาน แตตอนนี้ก็ยังไมเห็น งบประมาณในเลมนี้ 
ไมปรากฏเลยคะ ขอขอบคุณคะ   
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปเชิญคุณนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ครับ  
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นิพิฏฐ อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานที่เคารพครับ ดวยเวลาที่จํากัดผมกราบเรียนทานประธานวาผมสนใจ 
ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ในปงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒  
รัฐบาลไดตั้งงบประมาณรายจายไว ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท แตวารัฐบาลไดใชงบประมาณ 
ในการพัฒนาชีวิตของมนุษยนอยมาก ผมกราบเรียนทานประธานวาเราจะพัฒนาอยางไรก็ตาม 
ไมวาจะพัฒนาดานวัตถุหรืออยางไรก็ตาม แตวาถาเราไมสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนได การพัฒนาประเทศนี้ก็ลมเหลวครับ ถนนดี คนใชไมดี กอใหเกิดอุบัติเหตุ  
คนก็เสียชีวิตครับ เรียนดี มีความรูดี แตใชความรูนั้นไมเปนประโยชนกับบานเมือง 
บานเมืองก็พบกับความวิบัติไดในอนาคต ผมเรียนทานประธานวา ผมอภิปรายนโยบาย
ของรัฐบาลโดยอาศัยรายงานของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย 
ผมสนใจรายงานนี้มากทานประธานครับ โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย 
ไดจัดทํารายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยมาแลว  ๒  ครั้ง  โครงการพัฒนา 
แหงสหประชาชาติไดจัดทําวิจัยการพัฒนาคนในโลกนี้มาแลวทั้งสิ้น ๑๓๕ ประเทศ  
และไดทํารายงานการพัฒนาคนในโลกนี้มาแลวประมาณ ๔๐๐ ฉบับ ใน ๑๓๕ ประเทศ 
ทานประธานที่เคารพครับ การพัฒนาคนหรือดัชนีความกาวหนาของคนมีตัวชี้วัดอยู  
๘ ดานดวยกัน ตั้งแตเร่ืองของสุขภาพ เร่ืองการศึกษา เรื่องชีวิตและการงาน เร่ืองรายได 
เร่ืองที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม เร่ืองชีวิตครอบครัวและชุมชน เร่ืองการคมนาคมและ 
การสื่อสาร และประการสุดทายลําดับที่ ๘ เร่ืองการมีสวนรวม --------------------------------- 
 

 - ๘๒/๑ 
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ลําดับที่ ๑ ถึงลําดับที่ ๘ นั้นนะครับ เมื่อนํามาหารเฉลี่ยแลวเรียกวาความกาวหนาของ
การพัฒนาคน ผมกราบเรียนทานประธานวา ผมดูรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย
ของสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทยมาแลว ๒ ครั้ง 
โครงการนี้ไดมีการสํารวจการพัฒนาคนในประเทศไทยมาแลว ๒ ครั้ง ทานประธานครับ 
คือในป ๒๕๔๖ และปลาสุดคือป ๒๕๕๐ ที่ผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้ก็เพราะวา 
ผมแปลกใจครับวาเมื่อดูรายงานการพัฒนาคนในประเทศไทยแลวนะครับ ตั้งแตป ๒๕๔๖ 
ซึ่งเปนการสํารวจครั้งแรกถึงป ๒๕๕๐ ซึ่งเปนการสํารวจครั้งลาสุดของประเทศไทย  
สิ่งที่นาแปลกใจมากที่สุดผมอยากจะชี้ใหทานประธานไดดูนะครับวา ดัชนีความกาวหนา
ของคนไทยทั้ง ๗๖ จังหวัด สิ่งที่นาแปลกมากที่สุดคือดัชนีความกาวหนาของคนไทย 
ในป ๒๕๕๐ มีลําดับอยางนี้ครับ ชีวิตของมนุษยทุกคนใน ๗๖ จังหวัดของประเทศนี้ครับ 
ลําดับความกาวหนาของคนอันดับ ๑ ใน ๘ ตัวชี้วัด ลําดับที่ ๑ คือจังหวัดภูเก็ต ลําดับที่ ๒ 
คือกรุงเทพ ลําดับที่ ๓ ปทุมธานี ลําดับที่ ๔ พระนครศรีอยุธยา ลําดับที่ ๕ นนทบุรี ลําดับที่ ๖ 
สงขลา ลําดับที่ ๗ สิงหบุรี ลําดับที่ ๘ นครปฐม ลําดับที่ ๙ ระยอง และลําดับที่ ๑๐ สมุทรปราการ 
นี่คือดัชนีความกาวหนาของคน ๑๐ ลําดับแรกของประเทศนี้ครับ แตเมื่อมาดู ๑๐ ลําดับสุดทาย
ของการพัฒนาความกาวหนาของคนในป ๒๕๕๐ ทานประธานจะเห็นวาลําดับที่ ๑ 
ความกาวหนาหลังสุด จังหวัดที่ ๖๗ คือ จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดที่ ๖๘ เพชรบูรณ 
จังหวัดที่ ๖๙ นครพนม  ลําดับที่ ๗๐ ชัยภูมิ  ลําดับที่ ๗๑ นราธิวาส  ลําดับที่ ๗๒  
ศรีสะเกษ  ลําดับที่ ๗๓ กําแพงเพชร  ลําดับที่ ๗๔ สุรินทร  ลําดับที่ ๗๕ ตาก  ลาํดบัที ่๗๖ 
แมฮองสอน จังหวัดนราธิวาสไมเคยตกอยูในจังหวัด ๑ ถึง ๑๐ ของการพัฒนาที่ลาหลัง
ของประเทศนี้ แตมีเหตุผลที่อธิบายไดวาจังหวัดนราธิวาสใน ๔-๕ ปที่ผานมานั้น 
มีเหตุการณความไมสงบเรียบรอยเกิดขึ้น จังหวัดนราธิวาสจึงเปน ๑ ใน ๑๐ ของจังหวัด 
ที่ดัชนีความกาวหนาของคนลาหลังเปน ๑ ใน ๑๐ ที่ผมกราบเรียนทานประธานเพื่อชี้ใหดู
อยางนี้นะครับ เพื่อแสดงวามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นครับ ความผิดพลาดในการพัฒนา
ภาคอีสาน  ผมเรียนทานประธานว า  ตลอดระยะเวลา  ๑๐  ปที่ ผ านมานี่ครับ  
พี่นองประชาชนเลือกผูแทนราษฎรในภาคอีสานเปนรัฐบาลมารวม ๑๐ ป แตวาตัวชี้วัด 
 



๒๐๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ      เบญจมาภรณ ๘๒/๒ 
 
การพัฒนาคนในภาคอีสาน แสดงวาภาคอีสานไมมีการพัฒนามนุษยหรือการพัฒนา 
ของคนกาวหนาขึ้นเลยครับ มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแลวในภาคอีสาน  
  ประการที่ ๒ ผมอยากจะใหทานประธานไดดูรายไดครับ ใน ๗๖ จังหวัด 
ของประเทศนี้ครับ จังหวัดที่ มีรายไดสูงสุด คือ ๑ . กรุงเทพมหานคร  ๒. นนทบุรี  
๓. สมุทรสาคร  ๔. สมุทรปราการ  ๕. ภูเก็ต และจังหวัดที่มีรายได ๕ ลําดับสุดทาย  
มีรายไดดัชนีรายไดนอยที่สุดของประเทศนี้ใน ๗๖ จังหวัด จังหวัดที่ ๗๒ คือจังหวัดบุรีรัมย 
ของทานประธานรัฐสภา จังหวัดที่ ๗๓ คือจังหวัดนครพนมของอดีตทานนายกรัฐมนตรี  
พลเอก ชวลิต จังหวัดที่ ๗๔ คือจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดที่ ๗๕ คือจังหวัดหนองบัวลําภู 
จังหวัดที่ ๗๖ คือจังหวัดสุรินทร ทานประธานจะเห็นวาดัชนีรายไดของการสํารวจโครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติตั้งแตป ๒๕๔๖ ถึงป  ๒๕๕๐ รายไดของพี่นองในภาคอีสาน 
ยังมีนอยกวาทุกภาคครับ ที่ผมกราบเรียนอยางนี้ไมไดตําหนิหรอกครับแตผมอยากจะเรียน 
ทานประธานวา ยุทธศาสตรในการพัฒนาภาคอีสานเกิดผิดพลาดขึ้นมา ผมยืนขึ้น
เพื่อที่จะสนับสนุนทานประธานวา ทานนายกรัฐมนตรีจะมีนโยบายอยางไรก็ตามครับ 
วันนี้ทานตองแกปญหาความยากจนหรือดัชนีความกาวหนาของคนในภาคอีสาน  
ภาคอีสานมีพี่นองประชากรมากที่สุด มีผูแทนราษฎรมากที่สุดและมีรายไดในภาคอีสาน
มากที่สุด มีพรรคที่เปนรวมรัฐบาลอยูในภาคอีสานรวม ๑๐ ปที่ผานมาครับ แตการพัฒนา
เหลานี้ไมมีความคืบหนา นั่นคือสิ่งที่ผมยืนขึ้นและสนับสนุนการผันน้ํา หรือการทํา
โครงการอุโมงคสงน้ํา คลองสงน้ําหรืออะไรก็แลวแตของทานนายกรัฐมนตรี เพื่อแกปญหา
ความยากจนในภาคอีสานครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผมเปรียบเทียบความยากจน 
ใหทานประธานไดเห็นแลว ผมยืนขึ้นเพื่อกราบเรียนทานประธานวา ๔-๕ ปที่ผานมานั้น 
รัฐบาลที่ผานพนไปนั้นบอกวาจังหวัดเลือกจะพัฒนากอน จังหวัดไหนเลือกจะให
งบประมาณ จังหวัดไหนไมเลือกไมพัฒนาและไมใหงบประมาณ ผมวาตองเริ่มตั้งตนใหม 
 

- ๘๓/๑ 
 



๒๐๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  สายชล ๘๓/๑ 
 
ทานประธานครับ ผมคิดวาทานประธานคงไมทราบวาในประเทศนี้ผมถามทานประธาน
ทานประธานลองตอบในใจวา ในประเทศนี้ภาคไหนที่เก็บรายไดสงเขาคลังมากที่สุด 
กรุงเทพมหานครครับ เก็บรายไดมากที่สุดประมาณ ๙ แสนกวาลานบาทครับ ลําดับที่ ๒ 
คื อภาค เหนื อ  ๑๘ ,๐๐๐  กว า ล า นบาท  ลํ า ดั บที่  ๓  ภาคตะวั น ออก  ไ ม ใ ช 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๒๔,๐๐๐ ลานบาท  ขอโทษนะครับ ลําดับ ๑ คือ
กรุงเทพมหานคร ลําดับ ๒ คือภาคกลาง และลําดับ ๓ คือภาคใต ภาคใตเราสงรายได 
เขาประเทศเปนลําดับที่ ๓ ของประเทศ เพราะฉะนั้นตอไปนี้ผมกราบเรียนทานประธานวา 
ในการพัฒนาทานประธานฝากไปถึงทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงการคลังซึ่งทานนั่งฟงอยูนะครับ ตอไปนี้ตองใหความเปนธรรม 
กับคนภาคใต ๑๐ ปที่ผานมานั้นคนภาคใตเปนคนที่สงรายไดเขาประเทศนี้เปนลําดับที่ ๓ 
แตวาคนภาคใตผมคิดวาเราไมไดรับความเปนธรรมในการกระจายงบประมาณ ผมกราบเรียน 
ทานประธานวาตอไปนี้อยาใหสิ่งเหลานั้นเกิดขึ้น ถาภาคใตซึ่งสงรายไดเขาประเทศนี้ 
เปนลําดับที่ ๓ ไดรับการพัฒนาไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยเหมือนทุกปที่ผานมา  
ความยุงยากของรัฐบาลจะเกิดขึ้น และผมกราบเรียนทานประธานครับ ผมไมไดยืนขึ้น 
เพื่อจะโทษใคร ฝากไปถึงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ผมไมไดจํานนตอรัฐบาล  
ผมมาขอความเปนธรรมเทานั้น แตผมจะไมยอมพายแพ ผมมาขอความเปนธรรม 
กับทานวาคนภาคใตทั้ง ๑๔ จังหวัดสงงบประมาณเขาสูประเทศนี้เปนลําดับที่ ๓ ทานตองจัด
ให มีความเปนธรรม  และผมกราบเรียนทานประธานฝากถึ งพี่นองประชาชน 
ทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต ฟงสัญญาณจากผมแลวกัน ไมตองฟงสัญญาณจากคนอื่น ตั้งแต
วินาทีนี้เปนตนไป ถา ๑๔ จังหวัดภาคใตซึ่งสงรายไดเขาประเทศนี้เปนลําดับ ๓ ยังไดรับ
การจัดสรรงบประมาณที่ไมเปนธรรม ฟงนกหวีดจากผมคนเดียว ผมจะเปานกหวีด  
เมื่อผมเปานกหวีดแลวผมเชื่อครับนายกรัฐมนตรีเขาทําเนียบไมไดครับ ผมเรียน 
ทานประธานครับ เลิกพฤติกรรมในการจัดสรรงบประมาณที่ไมเปนธรรมตั้งแตในอดีตเสีย  
แลวสรางความเปนธรรมใหกับคนครับ  ผมกราบเรียนทานประธานแคนี้ครับ  
ขอบพระคุณครับ  
 



๒๐๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  สายชล ๘๓/๒ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตย ๓๐ นาทีครับ  
  นายเกียรติกร พากเพียรศิลป (ปราจีนบุรี) : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ ผม เกียรติกร พากเพียรศิลป พรรคมัฌชิมาธิปไตย ตัวแทนทานหัวหนาพรรค
อนงควรรณ เทพสุทิน วันนี้มาพูดถึงงบประมาณซึ่งประเทศไทยนั้นมีวิกฤติมาตั้งแต ๑ ป 
ที่แลว ซึ่งเศรษฐกิจตัวนี้ทั่วประเทศมีปญหามากมาย เชน น้ํามันแพง หลาย ๆ อยาง
รัฐบาลที่ เขามาใหมผมม่ันใจวาตั้ งใจทํางาน  ซึ่ งหัวหนาพรรคผมอยูกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตองเดินทางไปทั่วประเทศหลายจังหวัด ตองพัฒนา
อีกหลายอยาง เพราะวากรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบเยอะ  
การไดมาของรายไดมันก็เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอุทยานทุกอยางในกระทรวงที่รับผิดชอบขาดการดูแลชวง ๑ ปที่ผานมา 
ไมมีการรื้อฟนพัฒนา แหลงน้ําหลายแหลงซึ่งเปนอาชีพของเกษตรกรจะตองมีทั่วจังหวัด
ทุกจังหวัดเพื่อพอเพียงเกษตรกร ปญหาใหญของคนในประเทศคือเกษตรกรซึ่งไมใชวา 
จะไมสนใจดูแล ผมอยูตางจังหวัดอยูปราจีนบุรี เกษตรกรทั่วประเทศไทยทางภาคอีสาน 
ภาคเหนือ ภาคใต สิ่งที่เขาตองการคือแหลงน้ํา ซึ่งกระทรวงของผมก็มีความรับผิดชอบอยู 
งบประมาณของกระทรวงผมก็อยากจะไดจํานวนที่พอเพียง ซึ่งการพัฒนาของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นที่ทางหัวหนาพรรคไดดูแลอยูก็พัฒนาหลายอยาง 
สิ่งที่พัฒนาก็คือแหลงน้ํา น้ําบาดาลใหโรงเรียนและหมูบานทั่วประเทศ ๒,๕๐๐ แหง  
ซึ่งเปนนโยบายของพรรคมัชฌิมาธิปไตยของเรากอนจะเปนรัฐบาล ทําโลกรอนซึ่งภาวะ
โลกรอนตอนนี้เปนภาวะที่ทั่วโลกมีปญหากันหมดซึ่งกระทรวงเราก็ตองรับผิดชอบ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นมีการรื้อฟนแหลงทองเที่ยวชายฝงทะเล  
 
                                                                                                                     - ๘๔/๑ 

 
 



๒๐๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        จีรนุช ๘๔/๑ 
 
แหลงทองเที่ยวทุกอยาง ปาสงวนนะครับ ชายฝง เรารื้อฟนถึง ๑.๗ ลานไร ปาสงวน
แหงชาติและปาอนุรักษ ๑๗๓ ลานไร เรงทําปาแนวเขตใหชาวบานมีที่ทํากินไดถูกตอง 
ปองกันการบุกรุกของชาวบานที่ไมถูกตอง การพัฒนาเศรษฐกิจบางครั้งพัฒนาทางเดียว 
ก็ไมได เพราะปญหาเศรษฐกิจของคนไทยทุกวันนี้ชาวบานทุกคนในตางจังหวัด 
อดมื้อกินมื้อ แตรัฐบาลชุดนี้เขามาไมกี่เดือน เพียง ๔ เดือนจะแกปญหาอะไรเรงดวน 
คงไมได ตองใชการปรองดอง สมานฉันทนะครับ ถาพวกเราทุกคนในสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ทุกพรรคการเมืองจับมือกันรวมกันทํางานเพื่อชาติสัก ๓-๔ ปเพื่อใหเดินกาวตอไป 
ผมวาทุกอยางประเทศไทยตองดีขึ้น เพราะทุกวันนี้คนในชาติแบงแยก แบงฝาย เศรษฐกิจ
ก็ยอมถดถอยนะครับ แมแตครอบครัวเดียวกันเชียรพรรคแตละพรรคยังไมเหมือนกันเลย 
กระผมก็อยากใหทุกพรรคทั้งฝายคาน ฝายรัฐบาล สิ่งที่ดีก็เตือนเพื่อแกไข สิ่งไมดี 
ของรัฐบาลก็ตองปรับปรุงนะครับ ทางกระทรวงของผม ทางพรรคของผมก็อยูฝงรวมรัฐบาล  
แตทางความคิดเห็นของทานหัวหนาพรรคฝายคานก็เปนสิ่ งที่ดี  ทุกคนมีความรู
ความสามารถถาจับมารวมเปนอันหนึ่งอันเดียวไดก็ยิ่งดี ซึ่งมันเปนไปไมได แตก็อยากให
ทุกคนเขาใจวาการทํางานของเราตั้งใจทํางานเพื่อชาวบานทุกคน ๖๓ ลานคน การพัฒนา
บางอยางที่ลาชาเพราะบางทีเราไมรูปญหาชาวบานที่แทจริง บางครั้ง ส.ส. ไมไดลงพื้นที่
อยางจริงจังนะครับ อยางทุกบาน ทุกพรรคการเมือง ส.ส. ทุกคน ผมม่ันใจตั้งใจทํางาน
เพื่อจังหวัดของตัวเองและเพื่อประเทศชาติ รักชาติทุกคน ถึงผมจะเปน ส.ส. ใหม  
แตผมเห็นการทํางานไดสัมผัสทุกคนมีความรูความสามารถ ก็อยากใหเศรษฐกิจดีขึ้น 
อยางเชน บางโครงการใหญ ๆ เชน โครงการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ทานสมศักดิ์ ที่ปราจีนบุรีก็มีคลองหวยโสมง โครงการพระราชดําริของผม 
ก็รอความหวังจากทานอยูเหมือนกัน และเรื่องที่ทางฝายคานพูดเรื่องถนน ถนนทุกถนน 
ในประเทศไทยยังเปนถนนคลุกฝุนอยู แลวก็ที่ทานอภิปรายไปเมื่อกี้นี้พอดีเพื่อนผม 
เปนสมาชิกจังหวัดสุรินทรก็มีรายไดที่นอยที่สุดในประเทศไทย แตก็เปนตัวแทนของ 
ชาวสุรินทรทั้งหมดทั้ง ๒ คน คือทานปกรณ ทานอุดมลักษณก็ทํางานเพื่อคนสุรินทร  
แตการพัฒนาบางครั้งก็ไปไมทั่วถึง แตทางรัฐบาลผมมั่นใจทุกคนก็ตั้งใจทํางานใหทั่วถึง  
 



๒๑๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        จีรนุช ๘๔/๒ 
 
อยาไปเสียใจครับวารายไดของภาคใตอันดับ ๓ ของประเทศ ผมคิดวาถาทุกคนปรองดองกัน  
ทุกอยางก็คงเจริญเทากัน เพราะฉะนั้นผมเห็นวางบประมาณปนี้บางครั้งอาจจะไมถูกใจใครบาง 
ไมเขาใจใครบาง มันเปนงบประมาณที่วาเหมือนเอามาจากงบประมาณป ๒๕๕๑  
เหมือนรางทรงครับ เพราะผมเคยเขาไปคุมที่วิปรัฐบาลมาแลว ถามฝายงบประมาณ 
เขาก็บอกวาใหผมมาพูดในสภา บางอยางตองเขาใจขาราชการที่ทํางานฝายงบประมาณ 
บางครั้ งเวลามันนอยและปญหาของบานเราก็มีทุกวัน  มีทั้ งม็อบ  มีทั้ งพันธมิตร  
ผมอยากจะขอรองพวกพันธมิตรทุกคนที่อยูขางนอกชวยกันหนอยเถอะครับ เพื่อบานเมือง
ของเรา ถอยกันหนอยเถอะครับ เพราะวาทางรัฐบาลเราก็ถอยมาเยอะแลว ขอใหทุกคนรักกัน  
รักพระเจาอยูหัวของเรานะครับ ผมม่ันใจครับ ทุกคนในประเทศไทยมองสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
มองรัฐบาล มองฝายคาน ทุกคนเบื่อ ผมกลับไปบาน เขาเบื่อนักการเมืองหมด อยากให
พวกเราทุกคนรักกันนะครับเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แลวก็ตั้งใจทํางาน ----------------------- 
 
                  - ๘๕/๑ 

 



๒๑๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                         วันทนา ๘๕/๑ 
                            
งบประมาณที่ใชไปมันจะไดเกิดประโยชน ใหมีการตรวจสอบก็เปนสิ่งที่ดี ที่ฝายคาน 
ผมก็ชอบที่ตรวจสอบรัฐบาลใหทํางานใหเต็มที่ และอยากทํางานใหโปรงใส แตวาสิ่งที่ 
ทุกคนก็รูทําอะไรทุกคนก็รูหมด สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งนอกถนนทั้งในสภา ผมเปนผูแทนราษฎร
ครั้งแรกก็จริงแตผมเขาใจวาอะไรคืออะไร แตบางทีก็พูดไมได แตอยากใหทุกคน 
ในพรรครวมรัฐบาลและฝายคานจับมือกันทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น ไมตองเปนหนี้ใคร  
ทุกอยางจะไดพัฒนายิ่งขึ้น ชาวนา ชาวสวนทุกวันนี้ไมรูจะพึ่งใคร งบประมาณลงไป
ทองถิ่น อบต. ผูใหญบาน กํานัน มันเปนระบบ ไป อบต. อบต. ก็เลือกเฉพาะของตัวเอง 
ที่พัฒนา เหมือนที่ทางพรรคฝายคานพูด แตถาพวกเราตั้งใจทํางานจริง ๆ แลวผมวา
บานเมืองของประเทศไทยไมนอยหนาใคร เร่ืองบางอยางบางครั้งผมไมอยากใหเก็บ 
เอามาคิดเรื่องเล็กใหกลายเปนเรื่องใหญ ถามชาวบานทุกคนบางทีวันวันหนึ่งพรุงนี้จะไปไหนดี 
น้ํามันลิตรละ ๔๐ กวาบาท นักเรียนเคยขับรถไปเรียนหนังสือบางครั้งตองเดินแลวครับ  
นี่เร่ืองจริงจากชาวบาน แตพวกเราบางครั้งรูบางไมรูบาง แตถามเถอะบางคนไมพูด  
แมแตขาราชการทั่วประเทศไทยเองตองประหยัด มีแตเงินเดือน รายไดพิเศษก็ไมมี 
เพราะฉะนั้นอยากใหทุกทานที่อยูในสภาแหงนี้ ทั้งฝายรัฐบาลและฝายคานรวมมือรวมใจ
กันพัฒนา เพราะวาทางรัฐมนตรีผมทุกวันนี้ทานอนงควรรณก็น้ําหนักลงไปหลายกิโลกรัม
เปนผูหญิงตัวเล็กตองพัฒนาเดินสายหลายจังหวัด ซึ่งเปนกระทรวงที่ใหญ เจอแตปา  
เจอแตเขานะครับ งบประมาณก็นอย เพราะวาแหลงน้ําอันสําคัญของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็คือพัฒนาซึ่งเปนวาระแหงชาติ น้ําเปนสิ่งสําคัญ 
ของประเทศชาติ เพราะประเทศชาติไทยเปนเมืองเกษตร บางครั้งมีผลไม ปลูกขาว  
ปลูกสวนทั่วประเทศขาดน้ํา ความคิดที่ดีของรัฐบาลคือเร่ืองน้ําเปนสิ่งสําคัญ พอน้ําดี  
ผลไมดี ทุกอยางดี พืชผลดี ราคาดี เศรษฐกิจก็ตองดีขึ้น ชาวบานก็มีกําลังซื้อ จะบอกวา 
ดูแตกรุงเทพมหานครไมได เพราะบางครั้งเงินมาจากตางจังหวัด งบประมาณของ 
กรมทรัพยากรน้ําเราก็ไดนอย ผมอยากใหรัฐบาลแยกแยะที่วาจังหวัดไหนควรพัฒนา  
ทุกจังหวัด ผมไมอยากจะเอยแตจังหวัดตัวเอง ทานลงไปทานก็จะรูหลาย ๆ  จังหวัดยังขาด 
การพัฒนาอีกเยอะ แหลงถนนหนทางยังเปนฝุนกันอีกเยอะ บางทีเรามองแตจังหวัดพรรคพวก  
 



๒๑๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                วันทนา ๘๕/๒ 
 
ผมก็พูดในฐานะรัฐบาล แตพูดดวยความเปนกลางวาอยากใหคณะรัฐบาลมองใหกวาง 
มองใหไกล เพราะเราตองชวยพัฒนา ตราบใดที่เราไมชวย มัวแตทะเลาะกันบานเมือง 
ก็ยิ่งแย ผมไปไหนบางคนไมรูจัก ไปนั่งคุยกับชาวบาน ทุกสภากาแฟทั่วประเทศ 
บนกันหมดเบื่อการเลือกตั้ง ผมก็กลัวยุบสภา เพราะเพิ่งเปนแค ๔ เดือน การเลือกตั้ง 
แตละครั้งก็ใชงบประมาณเยอะ ก็อยากใหเศรษฐกิจดีขึ้นทุกแขนง อยางเชน การกีฬา 
งบประมาณของพรรคชาติไทยซึ่งบางทีมันก็นอย ตัวผมเองก็เปนประธานชมรมกีฬาฟุตบอล 
การกีฬาจะสงเสริมใหเด็กเลิกยาเสพติด ผมอยากใหสนามกีฬาทั่วประเทศไทยมีสิ่งดี ๆ ตกเย็น 
จะไดไมหมดคาใชจายกับทางอื่น พัฒนากีฬา สุขภาพก็แข็งแรง จะไดไมเสียกับเร่ืองยาเสพติด 
ชวยกันใหเด็ก เยาวชนแข็งแรง แลวชวยสงเสริม มีคนถามผมวาชาตินี้ประเทศไทย 
จะไปโอลิมปกเมื่อไร นักบอลไทยจะไปโอลิมปกเมื่อไร ------------------------------------------ 
 
                             - ๘๖/๑ 
 
 



๒๑๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                      รัชนีพร ๘๖/๑ 
 
ผมบอกวาชาติหนาตอนบาย ๆ ผมวาผมพูดคงเปนเรื่องจริง เพราะวาผมมั่นใจวาชาตินี้ 
คงเปนไปไมได ก็อยากใหการกีฬาเหมือนตางประเทศนะครับ ใหรัฐบาลมาสนใจเริ่มตั้งแต 
เด็ก ๆ ฝกตั้งแตเด็ก ๆ เพื่อคนไทยจะไดเห็นนักกีฬาของคนไทย ไปเลนบอลที่เมืองนอก 
ไมตองไปลุนใหเหนื่อยนะครับ ตั้งใจคือทําทุกอยาง การทองเที่ยวทุกวันนี้ซบเซา 
เพราะเรื่องอะไรพวกทานก็รูนะครับ ผมก็อยากจะขอรองนะครับ บอกวาจะใหกราบก็ยอมนะครับ 
พวกที่อยูขางนอกเปนคนดีหลาย ๆ คน ความคิดไมตรงกัน ผมวาพักสักระยะหนึ่ง 
ใหรัฐบาลชุดนี้ไดบริหารงานเพื่อประเทศชาติบาง คนประเทศไทย ๖๓ ลานคนทั่วประเทศ
ความหวังของทุกคนก็รักทั้ง ส.ส. ฝายคาน ฝายรัฐบาลที่มีเหตุและผลครับ ทุกคนเกิดมานะครับ 
เศรษฐกิจทุกคนไมไดเกง เกิดมาทุกคนความรูไมเทากัน แตจิตใจรักพระเจาอยูหัว  
รักประเทศชาติเทากัน ผมอยากใหทุกคน รัฐมนตรีคณะนี้เดินไปดวยดี แลวก็บางครั้ง
งบประมาณบางอยางอาจจะไมตรงใจนะครับ คิดวาปหนางบประมาณตอไปอยางคุณวรศุลี  
ขออนุญาตเอยนามนะครับ ปญหาคือเร่ืองผูสูงอายุผมก็สงสารผูสูงอายุบางทีไมมีใครดูแล 
เงินมันนอยไปนะครับ แลวก็กํานัน  ผูใหญบาน  หรือ อปพร. ซึ่งอยากใหสงเสริม  
เพราะบางครั้งเขาทํางานเพื่อชาวบาน เพื่อหมูบาน แตคาตอบแทนเขาแทบไมไดเลยนะครับ 
หลาย ๆ อยางครับ นักเรียน โรงเรียนบางโรงเรียนบางครั้งอุปกรณเสื้อผาไมมี การศึกษา
หลาย ๆ อยางผมก็อยากใหมันดีขึ้นทุกอยาง แหลงทองเที่ยวทุกวันนี้ทานดูสิครับ  
ทั่วประเทศไทยเงียบเหงา ตกเย็นนะครับ ทานดูรานอาหารสิครับไมมีใครขายไดเลย  
ไปถามบางรานเคยขายกวยเตี๋ ยวลูกชิ้นวันละ  ๕๐๐  ลูก  ๑ ,๐๐๐  ลูก  เดี๋ ยวนี้  
๒๐๐ ลูกยังขายไมไดเลยครับ เพราะวาผมตองกินมามาอยูบาน เพราะเศรษฐกิจมันพาไป
น้ํามันรถเติมเต็มถัง ๒,๐๐๐ กวาบาท ๓,๐๐๐ บาท ผมก็อยากใหพวกเราชวงนี้นะครับ  
ชวยตรวจสอบ ฝายคานชวยตรวจสอบฝายรัฐบาลในการพัฒนา ในงบประมาณอันนี้ 
พวกผมทุกคนที่กําลังดูอยู เปนงบประมาณประจําป  ๒๕๕๒  ซึ่งอาจจะไมดีบาง  
แตเราก็อยากใหบานเมืองเราพัฒนาไป บางสิ่งบางอยางนะครับ ที่ผมพูดมาก็อยากจะให
เราคิดวาใครเปนรัฐบาล ผมม่ันใจทุกคน รัฐมนตรีทุกคน แมกระทั่งนายกรัฐมนตรี 
ตั้งใจทํางานดวยใจจริง อยางนอย ๗๐-๘๐ เปอรเซ็นต ไมชมถึงรอยเปอรเซ็นต เพราะวา 
ความเปนมนุษย ความเปนคนของคนไทยเปนคนใจดี ความทุกขรอนของชาวบานที่เลือกเรามา 



๒๑๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                      รัชนีพร ๘๖/๒ 
 
เราก็สงสาร กวาเราจะเปน ส.ส. ไดนี่ ผมเขาใจเปนครั้งแรกไมธรรมดากวาจะเขามาได 
มันยาก ยากมากนะครับ ผมยอมรับ ก็อยากใหการพัฒนาทุกกระทรวงครับ ยิ่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  กรมชลประทานผมเคยบอกเคยเจอสนิทกับทานภราดร 
ลูกทานสมศักดิ์ ก็เจอกันหลายครั้งแลวก็ฝากวาปจจัยสําคัญก็คือกระทรวงเกษตรและ
สหกรณทุกคนผมก็อยูคณะกรรมาธิการการเกษตร ผมก็อยากใหเกษตรนี่เปนปจจัยสําคัญ 
ของชีวิตของประเทศชาติ แหลงน้ํา ชลประทานขาดน้ําเมื่อไรซึ่งเปนวาระแหงชาติ
บานเมืองรับรองไดไมมีทางเจริญ ไมมีรายไดที่ดี ชาวนาถาเขามีน้ํา มีปุยถูกผมรับรอง 
ไดวาเขาอยูได ผมถามชาวนาชาวสวนที่บานผมราคาปุยแพง แตเขาก็ไมรูจะพูดอยางไร
เขาบอกรัฐบาลไมไดชวย ผมเขาใจวาชวงนี้เปนชวงรอยตอซึ่งเปนการเปลี่ยนรัฐบาล  
ผมวาใหปญหาของรัฐบาลชุดนี้ตองแกไข เพราะวาเขามาแลวผมเขาใจวาเขามา ๔ เดือน 
ทุกคนเขาพูดกันวายังไมไดทําอะไรเลย แตปญหาที่มีอยูพวกคณะรัฐมนตรีทุกทานก็ยอมรู 
ปญหาคือ น้ํามันแพง ปุยแพง ขาดน้ํา -------------------------------------------------------------- 
 

             - ๘๗/๑ 



๒๑๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             สุทธาทิพ ๘๗/๑ 
 
ยิ่งตางจังหวัด อีสาน เมืองสุรินทรน้ําไมคอยจะมี รายไดก็นอย เพื่อนผมหลายคน 
อยูภาคอีสาน แลวก็หลาย ๆ ทานที่ฝากผมมาพูด เพราะวาอยากจะใหความปรองดอง
สมานฉันทเหมือนที่นายกรัฐมนตรีแถลงไวใหมันดี อยากใหพวกม็อบ ผมจะกราบทุกคนเลยครับ 
ถาสามารถกลับบานไปได ชวยกันทํางานเพื่อประเทศชาติ เพราะวาทานอยูตอไป 
เขาถามผมวาม็อบเม่ือไรจะกลับเสียที ชาวบานก็เดือดรอน ผมก็เดินม็อบมาแลว 
ที่ปราจีนบุรี ผมยังงงอยูเลย ผมทํางานเพื่อคนจังหวัดผม ผมอยากจะขอรองนะครับ  
ทุกคนที่อยูพันธมิตรเปนคนดี แตวาถารักประเทศชาติจริงก็กลับบานทานเถอะ เพราะบานเรา
จะไดเจริญขึ้นไปเรื่อย ๆ นะครับ อีกอยางหนึ่งที่ขอพูดในนามพรรคมัชฌิมาธิปไตยนะครับ 
เพราะพรรคมัชฌิมาธิปไตย คุมหลายกระทรวง หลายกรม กรมปาไม กรมน้ําบาดาล 
สิ่งแวดลอม พอดีที่ทานกรณพูด เรากําลังแกไขคือภาวะโลกรอนใหอากาศดี เพราะทุกวันนี้
มลภาวะเปนพิษเยอะมาก อากาศในประเทศไทยทุกวันนี้ ทุกคนรางกายไมแข็งแรง  
เพราะเนื่องจากอากาศ พวกเราตองชวยกันปลูกตนไม เพราะกระทรวงเราก็คืออยากให 
ทุกคนรวมกันปลูกตนไม ถาทุกบาน ทุกคนในประเทศไทย ๖๓ ลานคน ปลูกทุกคนนะครับ 
๖๓ ลานตนไมตองใชเงินหลวงเลยครับ เหมือนออกกําลังกาย ใหอากาศออกซิเจน 
มันเยอะนะครับ ชวยกระทรวงเราไปในตัว ไมตองใชงบประมาณแผนดินดวยซ้ํา โลกก็จะไดดีขึ้น 
จะไดไมรอน และน้ํามันทุกวันนี้น้ํามันที่ทานรัฐมนตรีบอกวาน้ํามันมันจะขึ้นจะลง  
ผมคิดวาน้ํามันในอนาคตอาจจะถึงลิตรละ ๕๐ บาทแลวจะอยูกันอยางไร ทุกวันนี้อยูกัน
อยางไร คาแรง คาครองชีพก็ต่ํา สิ่งโครงสรางที่ทานหัวหนาพรรคฝายคานพูดก็เร่ืองจริง 
โครงสรางคือถนนหนทางทั่วประเทศ บางครั้งทานตองไดตรวจสอบถามกรมทางหลวงชนบท  
กรมทางวา ถาการเดินทางไมดีก็เปลืองน้ํามัน รถก็ติด เกิดอันตรายอีก ที่บานผมตอนเย็น
มี ๒ ชองทาง โรงงานผมมีเยอะ รายไดเยอะ แตขับรถกันไมไดเลย ออกจากโรงงานมา  
๕ โมงเย็น ถึงบาน ๓ ทุม ไมใชวาคนเยอะนะครับ เพราะทางมัน ๒ เลน ก็ฝากทานสันติ 
ไปรอบหนึ่งแลวนะครับ ก็อยากใหการเมืองของเราทุกวันนี้เศรษฐกิจและการพัฒนา 
แตละที่งบบางงบ บางทีผมพูดไปก็จะสะเทือนหลาย ๆ คน บางงบประมาณที่ทํามานะครับ  
อยางงบของกรมอุทยาน กรมปาไม กรมน้ําของผม ซึ่งบางครั้งทางรัฐมนตรีก็พูดใน ครม. 
ก็อยากได เยอะ  ๆ  เพื่อพัฒนา  แต เมื่อจัดสรรได เทานี้  เพราะวา เราตองติดลบ  



๒๑๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             สุทธาทิพ ๘๗/๒ 
 
ถึง ๒๔๐,๐๐๐ ลานบาท แตก็ตองชวยกัน ผมวาถาบานเมืองจะดีขึ้นรออีกนิดหนึ่ง  
รออีกหนอยหนึ่งประมาณใหวิกฤติการเมืองที่ เกิดขึ้นทุกวันนี้ ม็อบไมมี ผมม่ันใจ 
การทองเที่ยว เพื่อนผมอยูที่เมืองนอกจะมาเที่ยวเมืองไทยพาทัวรมา ๓๐ คน พอมีม็อบ
ยกเลิกทันที จะมาหาผมคนเดียว แตรายไดเขาเทาไร นี่มันปญหานะครับ และผมชอบกีฬา 
ทุกอยาง คือพอมีม็อบนี่ผมไมอยากจะโทษพันธมิตรนะครับ แตพอมี ม็อบทุกอยาง  
ทุกคนรัดเข็มขัดหมด รายไดไมซื้ออะไรเลย ชาวบานแทบจะไมซื้ออะไรกินเลย แมคา 
ก็ไปหมด เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแกก็คือแหลงน้ํา ผมฝากทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ไปดวย 
แหลงน้ําเริ่มตนกอนเลย แหลงน้ําเปนแหลงสําคัญ ถาน้ําพอเพียงเราใชปุยจุลินทรีย ไมใชปุยเคมี
ที่ทานนายกรัฐมนตรีตองการทําโรงงานปุยแหงชาติ ผมก็เปนคณะกรรมาธิการวิสามัญปุย 
ทําปุยใหถูกไมตองซื้อจากเมืองนอก รายไดของชาวบานก็ดีขึ้น เราไมตองไปพึ่งตางประเทศเลย 
แลวก็มีน้ํามีอะไร เมื่อเศรษฐกิจชาวบานดีขึ้น พอเศรษฐกิจดีขึ้นทุกอยางจะดีขึ้นหมด  
แตพวกเรามาทะเลาะกัน ขัดแยงกันมันไดอะไรขึ้นมา ไมไดอะไรครับ --------------------------------- 
 

   - ๘๘/๑ 
 



๒๑๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                      บุศยรินทร ๘๘/๑ 
 
บางทีชาวบานพอรูวามีขาวเปลี่ยนชองไปดูละคร ไปติดนางทาสกันหมด ไมรูขาวบานขาวเมืองเลย
เพราะเบื่อ ผมกลับไปดูตองทะเลาะกับแฟนบาง แมบาง นองบาง เพราะไมอยากดูขาวการเมือง 
เพราะเบื่อ ถึงไปดูแตละครแลวหลงแตละครรองไหรองหมหนาทีวี ผมก็อยากให 
พวกทุกทานชวยกัน พรรคฝายคานเพื่อนผมก็หลายคน ผมก็รักหลายคน ทุกคนมีความคิด 
มีความตั้งใจ ก็อยากใหเศรษฐกิจดีขึ้น นิ้วไหนไมดีผมเขาใจนะครับก็ตองตัดออก  
การทํางานของคณะรัฐมนตรี แตผมไมกลาพูดไดวาใครที่ไมดี แตสังคมยอมรับรูนะครับ 
เหมือนกระทรวงอีกกระทรวงหนึ่งที่รัฐมนตรีผมอยู คือกระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงพาณิชย ก็ไมอยากจะพูดเดี๋ยวจะกระทบกระทั่งครับ เพราะวัน ๆ ไมคอยได
ทําอะไร กินกับนอนจนอวนแลวครับ ผมก็ฝากรัฐบาลดวยชวยดูแลใหหนอยนะครับ  
ไมมีอะไรแลวครับ แคนี้ละครับ ขอบคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณสถาพร  มณีรัตน ๑๐ นาทีนะครับ 
   นายสถาพร  มณีรัตน (ลําพูน) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
สถาพร   มณีรัตน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคพลังประชาชน  จังหวัดลําพูน  
ขอตั้งขอสังเกตสนับสนุนงบประมาณประจําป ๒๕๕๒ ซึ่งพี่นองประชาชนหวังไววา
งบประมาณประจําป ๒๕๕๒ ๑.๘ ลานลานบาทนี้จะไดตกถึงมือพี่นองประชาชน 
เพื่อไปกระตุนเศรษฐกิจ เพื่อไปเปนความหวังของพี่นอง เพราะตลอดระยะเวลา ๔ เดือน 
ที่รัฐบาลไดเขามาบริหารประเทศนั้นไมไดมีงบประมาณซึ่งตัวเองไดกําหนดยุทธศาสตร 
ยุทธวิธีหรือเปาหมายไวเลย เพราะฉะนั้นตลอดเวลา ๔ เดือนที่ผานมานั้นเสมือนหนึ่งวา
เปนเพียงบริหารแตในนาม สวนเงินนั้นไดใชในรัฐบาลชุดที่แลว ผมเชื่อวาพี่นองประชาชน
เขาใจ และหวังไววาการบริหารงบประมาณแผนดิน ป ๒๕๕๒ นี้จะนําไปสูความอยูดีกินดี 
ของพี่นองประชาชน ผมยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณประจําปนี้ แตกอนที่จะสนับสนุนนั้น
กระผมขอตั้งขอสังเกตครับทานประธานที่เคารพ ผมจะพูดอยู ๓ สวนในงบประมาณแผนดิน  
ป ๒๕๕๒ คือ สวนของภาคเกษตร ภาคแหลงน้ํา และภาควัฒนธรรม ทานประธาน 
ที่เคารพ เปาหมายของพวกเรานั้นคิดวาภาคเกษตรนั้นจะเปนภาคเสาหลักในการหารายได 
 



๒๑๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    บุศยรินทร ๘๘/๒ 
 
เข าประเทศ  ๒-๓  วั นที่ ผ านมานั้ นเพื่ อนพี่ น องของผมซึ่ งอยู ซี กของฝ ายค านนั้ น 
ก็พยายามจะยึดโยงกระทรวงพาณิชย พยายามที่จะตรวจสอบเรื่องขาว พยายามที่จะ
ตรวจสอบเรื่องกระทรวงที่เกี่ยวกับรายได แตทานประธานที่เคารพครับ ปรากฏวาภาคเกษตร 
ของเรานั้นมีงบประมาณในการอุดหนุนจริง ๆ นั้น ๒๘๐,๐๐๐ ลานบาทโดยประมาณครับ 
ซึ่งผมถือวานอยมาก ในเม่ือเราตั้งความหวังไวภาคเกษตร วันนี้ผมก็สงสารพี่นองของผม 
ที่ปลูกขาวเหนียวแลวขายใหกับโรงสี ตองรอเงินที่รัฐบาลจะสงไปให ซึ่งก็โชคดีเหลือเกิน
ครับที่ รั ฐบาลนํ า โดย  ฯพณฯ  สมัคร  ท านรั ฐมนตรี ว าการกระทรวงการคลั ง  
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดมีการประชุมกันเมื่อวานนี้ถึงมาตรการที่จะนําเอา
เงินสวนหนึ่งโดยผาน ธ.ก.ส. จายใหกับพี่นองเกษตรกรชาวนาภาคเหนือของกระผม 
ที่ปลูกขาวเหนียว ซึ่งติดหนี้อยูประมาณ ๑๑๕ ลานบาท ซึ่งทราบวาวันนี้นั้นมาตรการ 
ตาง ๆ ไดดําเนินการเสร็จไปเรียบรอยแลวนั้น ผมเองก็ฝากไววาปหนา หรือปตอ ๆ ไปนั้น
อยาใหมีเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้น เพราะวาภาคเกษตรกรนั้นเมื่อขายขาวก็ตองไดเงิน  
ไดเงินสด ๆ เพราะเงินคือปจจัยผลิตที่เปนหลักในการที่จะตองไปซื้อปุยซื้อยา ทุกอยาง 
ใช เงินสดหมด  เครดิตของพี่นองเกษตรกรนั้นไมสามารถที่จะใช เงินเชื่อไดครับ 
เพราะฉะนั้นเงินสดจึงมีความจําเปนกับพี่นองเกษตรกร เหมือนกันครับพี่นองเกษตรกร
ของผมเกี่ยวกับลําไยที่จังหวัดลําพูนเขาก็ตองการเงินสดในการเขามาบริหารจัดการซื้อปุย 
ซื้อยา จางคนงานเพื่อเรงผลผลิตใหออกไปนั้น แตบางครั้งทางกระทรวงเอง หรือทางรัฐบาล 
ชุดกอน ๆ  ไมเขาใจครับ หมายถึงชุดที่แลว --------------------------------------------------------- 
 
                 - ๘๙/๑ 

 
   

 



๒๑๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลทิพย ๘๙/๑ 
 
ซึ่งระยะเวลาที่จะตองคืนเงินใหแกเกษตรกรนั้นปรากฏวา ไมคืนใหครับ จนจะตองมีการรองเรียน 
ถึงรัฐบาลชุดนี้ซึ่งก็โชคดีอยางนั้นนะครับ รัฐมนตรีม่ิงขวัญก็ดําเนินการคืนเงินค้ําประกัน
ลําไย ๓ บาทใหแตก็ยังติดหนี้ครับ ติดหนี้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณโดยกรมสงเสริมสหกรณติดหนี้พี่นองเกษตรกรผูปลูกลําไยภาคเหนืออีก  
๔๘ ลานบาท เมื่อประมาณป ๒๕๔๘ ครับ ก็ฝากทานรัฐมนตรีวา หนี้ตรงนี้นั้นเปนหนี้ 
อันเกิดจากการจํานําลําไยในป ๒๕๔๗ จํานวน ๔๘ ลานบาทโดยที่เกษตรกรเอาลําไย 
มาขายใหกับสหกรณ สหกรณไดทําเรื่องเบิกยืมเงินจากกรมสงเสริมสหกรณ ปรากฏวา
ผิดพลาดทางเทคนิคเงินขาดไป ๔๘ ลานบาทครับ ๓ ปแลวครับทานประธาน ผมเปดดู
งบประมาณแผนดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณยังไมมีคาชดเชยตัวนี้ ก็หวังไววา 
ในขั้นการแปรญัตติก็ฝากกรรมาธิการของพวกเราวา ๔๘ ลานบาทนั้นเงินนิดเดียวครับ 
เงินไมมากเลยก็ขอฝากใหชวยตัดชวยแปรญัตติใหกับเกษตรกรของพี่นองจังหวัดลําพูนดวย 
เร่ืองแหลงน้ําครับทานประธานที่เคารพ วันนี้เราตองยอมรับวาแหลงน้ําของพวกเรานั้น 
มีความจําเปนสําหรับการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร  ผมดีใจครับที่ รัฐบาลชุดนี้ 
ซึ่งเปนความหวังของพี่นองทุกภาคสวน ประกาศยุทธศาสตรน้ําโดยการจะผันน้ํา 
เขาทางภาคอีสานโดยใชน้ําโขงเปนเมนหลัก ทางภาคเหนือจะใชโครงการแมแตง แมงัด แมกวง 
เจาะอุโมงคผันน้ํ า เขาสูพื้นที่ เกษตรกรและเพิ่มผลผลิต  ตรงนี้ เปนความฝนครับ  
แตเมื่อผมเปดดูงบแหลงน้ํามีแค ๓๘,๐๐๐ ลานบาทครับ มีแค ๓๘,๐๐๐ ลานบาท  
ผมก็ไม รูวาทานนายกรัฐมนตรีหรือทานรัฐบาลชุดนี้ เอาอีกแสนลานซอนไวที่ไหน 
ในการที่จะผันน้ําโขง  ผันน้ําปง  ผันน้ํายม สรางเขื่อน  เอาซอนไวที่ ไหน  ก็ฝากให
คณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณชวยไปตรวจสอบดูหนอยแลวแถลงใหชาวบานทราบ 
ทุกระยะวา งบประมาณป ๒๕๕๒ เปนงบประมาณที่กระตุนเศรษฐกิจ เปนงบประมาณ 
ที่จะทําใหพี่นองประชาชนทุกภาคสวนลืมตาอาปากได  ผมเชื่อในความซื่อสัตย 
ของทานนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับ เพราะทานไดเขาเฝาถวายสัตยปฏิญาณ 
ไดดําเนินกิจกรรมทางการเมืองมายาวนาน ทานจะตองรักษาเกียรติภูมิโดยการบริหาร
งบประมาณป ๒๕๕๒ อยางภาคภูมิใจครับ ผมเชื่ออยางนั้นครับทานประธานที่เคารพ  
 



๒๒๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลทพิย ๘๙/๒ 
 
นอกจากนั้นเมื่อมีเกษตร มีแหลงน้ํา ๒-๓ ประเด็นที่ผมพยายามที่จะเชื่อมโยงใหเห็นวา 
ถามีน้ํา เกษตรไดราคาดี หนี้สินตาง ๆ ก็จะหมดไปพี่นองประชาชนก็หนาใส ขาวราคา
เกวียนละหมื่นสี่หมื่นหานี่ไมมีอีกแลวครับ พอผมเมื่อไมกี่วันมานี้ขายขาวเหนียวที่ลําพูน
จะไดเงินอาทิตยหนานี่ ๘,๙๐๐ บาทครับ มีความสุขเนื้อเตนครับ นี่คือขอเท็จจริง 
ซึ่งเปนสิ่งมหัศจรรยเหลือเกินครับวา ราคาพืชผลเกษตรปนี้นี่คาดวาจะมีผลประโยชน 
กับพี่นองประชาชนอยางจริงจัง แตผมตั้งขอสังเกตใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ที่บางฝายบอกวาไมตองการใหลาออกนี่ ฝากใหไปดูลําไยนะครับ ฝากทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณฝากใหไปดูลําไยภาคเหนืออีก ๒ เดือนนี่ครับ เดือนกวา ๆ นี่ 
ก็จะออกแลว ขณะนี้นี่ราคามันกําลังตกต่ําลงเรื่อย ๆ ครับ เมื่อกี้นี้พี่นองบอกวา ส.ส. 
ผูแทนจะอภิปรายนี่ฝากเรื่องลําไยไวหนอยราคาจะไปไมไหวแลว อยาใหเราตองมาอยู 
บนทองถนน เลยขอใหทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในฐานะพระเอก 
ที่ทําใหพี่นองประชาชนปลูกลําไยเติบโตทุกวันนี้ ชวยดูหนอยเรื่องราคา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยหลังจากที่หายชอกช้ํ าแลวไปดูหนอยครับ  ไมกี่ วันลําไยของ 
ทางภาคเหนือก็จะออกแลว ซึ่งทานก็เปนมือตลาด ถาจับมือกับมือฝายผลิตคือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณคือ ทานรัฐมนตรีสมศักดิ์นี่ชวยจับมือกันไปนี่จะมีความสุขครับ 
เกษตรกรบานผมทางภาคเหนือ  นอกจากนั้นครับผมดีใจที่ รัฐบาลชุดนี้ ได เขาใจ 
ในวัฒนธรรม ไดตั้งงบประมาณวัฒนธรรมนิดเดียวเองครับ แตก็เพิ่มมาประมาณ  
๑๒  เปอร เซ็นตของป  ๒๕๕๑  ประมาณ  ๔ ,๐๐๐  ลานบาท  แตวัฒนธรรมนั้ น 
เปนความสวยสดงดงามครับ จําเปนที่จะตองเขาไปสนับสนุนอยางจริงจัง --------------- 
 

- ๙๐/๑  
 
 



๒๒๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              กมลมาศ ๙๐/๑ 
 
โดยเฉพาะการเขาไปจดทะเบียนมรดกโลกของกลุมลานนา ๘ จังหวัดภาคเหนือ  
นี่ไมเกี่ยวกับเขาพระวิหารนะครับ ไมทะเลาะกับใครเลย ๘ จังหวัดภาคเหนือของกระผมนั้น 
มีวัฒนธรรมที่สวยงาม แผนดินลานนาตอนบนนั้นมีอายุยาวนานหลายพันปครับ กําลัง 
จดทะเบียนเปนมรดกโลกโดย ฯพณฯ รัฐมนตรีอนุสรณ วงศวรรณ และรวมกับกระทรวง
วัฒนธรรมในการดําเนินการจดทะเบียนมรดกโลก แตปรากฏวางบประมาณแผนดิน 
ของกระทรวงวัฒนธรรมนั้นมีหลายสวนที่จะตองชวยกัน ก็ฝากคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ที่จะพิจารณานะครับ ไมวาเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางศาสนา ไมวา
โครงการบูรณะปฏิสังขรณวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งแผนดินไหวเมื่อเร็ว ๆ  นี้ วัดพระธาตุเราราวครับ 
จําเปนตองบูรณะโดยเรงดวน โครงการประกวดดนตรีพื้นบาน กองทุนเสริมศิลปะรวมสมัย 
ศิลปะรวมสมัยหมายถึงวาการมีศิลปนแลวสามารถแปรเปนธุรกิจไดครับ เพื่อนผม 
เปนศิลปนพื้นบานวาดภาพเงินเดือนดีกวา ส.ส. อีกครับ ขายภาพไดดีกวา ส.ส. อีกครับ 
วันนั้นขายภาพใหฝร่ัง ๒๗๐,๐๐๐ บาทครับ เปนภาพลําน้ํากง ลําน้ําลี้แลวมีชาวบานพายเรือ  
เปนภาพแคนั้นขายได ๒ แสนกวาบาทครับ เพราะฉะนั้นก็ขอใหคณะกรรมาธิการไดโปรด
สนับสนุนในการที่จะตั้งงบประมาณในป ๒๕๕๒ ผมขอฝากดวยครับ กราบขอบพระคุณ
ทานประธานครับ ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ครับ  
   นางเจิมมาศ  จึงเลิศศิริ (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ดิฉัน เจิมมาศ จึงเลิศศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ทานประธานคะ ในปนี้รัฐบาลไดจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๕๒ ในวงเงิน ๑.๘ ลานลานบาท เปนงบประมาณแบบขาดดุลคะ 
เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ ในปนี้ขาดดุลจากปที่แลวคอนขางมากนะคะ 
แตวาการทํางบประมาณแบบขาดดุลสูง ๆ  อยางนี้อาจจะเกิดสภาวะเงินเฟอ เกิดความไมสอดคลอง
ของอุปสงค อุปทาน ความไมสมดุลของดีมานด (Demand) และซัพพลาย (Supply)  
เมื่อนโยบายระดับชาติเปนอยางนี้อาจจะมีปญหาดานเศรษฐกิจ การที่ใหเศรษฐกิจของ 
 



๒๒๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              กมลมาศ ๙๐/๒ 
 
ประเทศจะดําเนินการไปไดอยางดีจะตองมีความสอดคลองกันของระบบการเงิน 
และการคลัง ยิ่งงบประมาณแบบขาดดุลอยางนี้แลว เม็ดเงินที่จะลงมาบริหารประเทศนั้น
ก็จะมีนอยลง เมื่อเม็ดเงินมีนอยและจํากัดอยางนี้จะตองมีระบบจัดการบริหารที่ดี  
เพื่อนําเม็ดเงินที่มีอยูจํากัดเหลานี้มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดในการแกไขปญหาและความเดือดรอนของประชาชน จึงควรจะตองมียุทธศาสตร 
ที่ชัดเจน มีแนวทางที่แนนอน มีการวางแผนโครงการ แลวก็มีตัวชี้วัดที่ดีในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป เพื่อเปนการเขาใจงายดิฉันขอยกตัวอยางงบประมาณ  
๑ รายการ เปนงบจังหวัดคะ งบจังหวัดเปนงบใหมในปนี้ แลวก็ไดจัดสรรใหกับทุกจังหวัด
ในประเทศเปนเงิน ๑๘,๐๐๐ ลานบาท ดิฉันไดอานในเอกสารงบประมาณรายจายป 
๒๕๕๒ วางบจังหวัดนั้นประกอบดวยคาที่ดินสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ คาตอบแทน 
คาใชจายอื่น ๆ คากิจกรรมตาง ๆ ซึ่งมองดูแลวก็ไมมีอะไรที่จะพิเศษแตกตางไปจาก 
งบรายกระทรวงที่ไดจัดสรรใหกับทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเปนประจําทุกปอยูแลว อาจจะมีสิ่งที่
คลายคลึงกันอยางหนึ่งกับงบในอดีตที่เคยนํามาใชและประสบความลมเหลวมาแลว  
นั่นก็คืองบผูวาซีอีโอ (CEO : ระบบผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบ
บูรณาการเพื่อการพัฒนา) งบซีอีโอนั้นเปนงบที่มีจุดออน มีปญหาความไมโปรงใส  
ความที่ไมสามารถเชื่อมโยงกับงบประมาณในรายกระทรวงตาง ๆ ไมสามารถที่จะ
ตอบสนองความตองการของแผนจังหวัดได จึงประสบความลมเหลว ดิฉันก็ไมแนใจวา 
งบจังหวัดในครั้งนี้จะซ้ํารอยกับปญหาเดิมหรือไม งบจังหวัดนั้นดิฉันไมแนใจวาใชเกณฑ
อะไรมาเปนตัวตัดสินวาแตละจังหวัดควรจะไดงบประมาณเทาไร บางจังหวัดได  
๑๐๐ กวาลานบาท บางจังหวัดได ๔๐๐ กวาลานบาท ------------------------------------------ 
 

 - ๙๑/๑ 
 
 



๒๒๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ          พรรษวรรณ ๙๑/๑ 
 
จังหวัดเล็กไดงบประมาณมาก จังหวัดใหญไดงบประมาณนอย บางจังหวัดไมไดเลย 
๑๘,๐๐๐ ลานบาทของงบประมาณจังหวัดที่จัดสรรลงไปใหทั่วทุกจังหวัดในประเทศ 
ยกเวนกรุงเทพมหานคร ไมทราบวาเปนเพราะอะไร ทานอาจจะบอกวากรุงเทพมหานคร
เปนเขตปกครองพเิศษมีงบประมาณที่ทางกระทรวงมหาดไทยจัดสรรใหเฉพาะเปนประจํา
ทุกปอยูแลวถูกตองคะทานประธาน แตทานทราบไหมคะวาปนี้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร
ที่ไดรับจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทยลดลงเกือบ ๖๐๐ ลานบาท ทําไมละคะในเมื่อ
กรุงเทพมหานครเองเปนเมืองหลวงเปนหัวใจของประเทศจะตองไดรับการพัฒนา 
ในทุก ๆ ดาน แลวโดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพมหานครเปนจังหวัดที่เก็บภาษีไดมากที่สุด 
แลวก็ถูกขยายฐานภาษีทุก ๆ ป อันนี้เปนตัวอยางที่มองเห็นไดถึงความไมมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการงบประมาณซึ่งไรทิศทางทําใหใชเงินอยางฟุมเฟอย เพราะฉะนั้น 
จึงควรจะตองมียุทธศาสตรที่ชัดเจนในการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี รัฐควรจะตอง
สงเสริมการลงทุนภายในประเทศ สงเสริมใหเกิดการลดตนทุนการผลิต สงเสริมการวิจัย
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สงเสริมระบบขนสงมวลชน การใชพลังงาน
ทดแทน ในปจจุบันราคาน้ํามันพุงสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ภาครัฐควรจะมีกองทุนกูยืม 
ไมเฉพาะชวยเหลือแตภาครัฐควรจะมีกองทุนที่จะชวยกับภาคเอกชนในการที่จะ
ปรับเปลี่ยนสภาพรถในการใชน้ํามันเชื้อเพลิงใหมาใชกาซเปนตนเหลานี้ ทานประธานคะ
ดิฉันเห็นดวยกับการที่จะมีงบประมาณลงไปยังพื้นที่ในจังหวัดตาง ๆ นั่นเปนความจําเปน 
เพียงแตวาเม็ดเงินเหลานี้จะตองลงไปใหทั่วถึงและเต็มเม็ดเต็มหนวยจริง ๆ เมื่อตอนตน
ของการเปดอภิปรายทานรองนายกรัฐมนตรี ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
ทานนายแพทยสุรพงษ สืบวงศลี ขออภัยที่เอยนามทานดวยความเคารพนะคะ ทานบอกวา
การทํางบประมาณเหมือนกับการขับรถแลวมองไปที่กระจกหลัง แตดิฉันสงสัยวา 
ถาในสภาวะเศรษฐกิจที่มีปญหาเหลานี้แลวก็การใชงบประมาณที่ไรทิศทางเชนนี้ 
กอนที่ทานจะออกรถไปเทาขางหนึ่งของทานเหยียบคันเรงแตอีกขางหนึ่งทานแตะเบรก
แลวรถคันนี้จะเดินหนาตอไปไดอยางไรคะ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตอไปเชิญคุณฐิติมา ฉายแสง ครับ 



๒๒๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         พรรษวรรณ ๙๑/๒ 
 
   นางฐิติมา ฉายแสง (ฉะเชิงเทรา)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน 
ฐิติมา ฉายแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชาชน  
ทานประธานที่ เคารพ  ดิฉันคงจะเปนผูหนึ่ งที่ รวมสนับสนุนรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ แตก็คงจะมีขอเสนอแนะ ดิฉันสนใจ 
ในเรื่องการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตรของประเทศคือ ส.ส. 
หลายคนก็คงจะสนใจในหลาย ๆ เร่ือง แตดิฉันสนใจเรื่องนี้เพราะวาการจัดงบประมาณ
ใหกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนที่นาสนใจมากวาไมไดเพิ่มขึ้นเลย  
ถาจะพูดถึงเพิ่มก็คงจะ ๒ ลานบาทเทานั้นเองนับจากปที่แลว นั่นหมายความวาอะไร  
การจัดงบประมาณใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ ๘,๓๕๒.๘ ลานบาท  
มันเทากับ ๐.๔๕ เปอรเซ็นตของงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไวคือ ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท 
ซึ่งถือวานอยมากในการที่ เราจะชวยกันยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน  
ทีนี้เมื่อมาเทียบกับจีดีพี หรือผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศถามวามันเปนเลขอะไร อยางไรบาง 
เลขที่ออกมานาเกลียดจริง ๆ เลขที่ออกมาก็คือวา ถาเปรียบเทียบกับจีดีพีของประเทศแลว 
คือ  ๐.๐๐๐๘๕ เปอรเซ็นต มันนอยมากจริง ๆ ทีนี้ถามวาเรามาเทียบดูกับประเทศอื่นบางสิคะ 
ประเทศจีนเขาตั้งไว ๑.๕ เปอรเซ็นตของจีดีพี ของเราเลข ๐.๐๐๐๘๕ ขอย้ําวาตัวเลข 
นาเกลียดมาก ทีนี้ถามวาเกาหลีเขาเปนอยางไรบาง เกาหลีเมื่อ ๑๕ ปที่แลวคือประมาณ
ป ๑๙๙๓ หรือ ๒๕๓๖ เขาจัดเอ็กซโป (EXPO) --------------------------------------------------- 
 
                    - ๙๒/๑ 
 



๒๒๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                กุลนิษฐ ๙๒/๑  
 
เขาจัดเอ็กซโปนี่รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของเขานี่กลาที่จะ
บอกเลยวา เขาจะทําใหเทคโนโลยีของประเทศเขากาวล้ําเกินประเทศญี่ปุนใหได และแลว 
๑๓-๑๔ ป เขาก็ทําได ปจจุบันเราจะเห็นวาบริษัทซัมซุงนั้นใหญโตมากแทบจะใหญโตกวา
โซนี่แลวดวยซ้ํา นั่นคือความสามารถที่เขาทําได ทีนี้มาดูประเทศไทยเราวาประเทศไทยเรา
เปนอยางไร ประเทศไทยเราตอนนี้ถือวางบประมาณที่ตั้งไวนี่ดูเหมือนวาเราจํากัดจําเขี่ยกันละ 
ตองพยายามใหกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ ดูงบประมาณของป ๒๕๕๒ จากเลมที่พอสังเขป
หนาที่ ๑๑ ในหมวดแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษานี่นะคะ ยิ่งบรรทัดลาง ๆ นี่
บอกไววา จะเรงรัดแกไขปญหาขาดแคลนครู คณาจารยโดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
ฟงดูดี ทีนี้ถามวาขาดแคลนอยางไร ปจจุบันนี้นะคะ โรงเรียนตาง ๆ ขาดแคลนครู
วิทยาศาสตรเปนอยางยิ่งทานประธานคะ ครูวิทยาศาสตรนี่ถาเราไปดูตามโรงเรียนนี่นะคะ 
เราจะเจอวาบางโรงเรียนไมมีครูวิทยาศาสตรเลย ครูก็มีจํานวนนอยมากที่จะมาแกไข
ปญหา เพราะเสร็จแลวนักเรียนมีหลายหอง บางโรงเรียนมีนักเรียนชั้นประถม ป.๔ ป.๕ 
ป.๖ ก็แลวกัน เราพูดชวงชั้นที่ ๒ ก็แลวกัน เราไมพูดชวงชั้นแรกเพราะยังเด็กเกินไป  
ครูดานอื่น ๆ อาจจะพอสอนได แตพอ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ชวงชั้นที่ ๒ สมมุติวาโรงเรียนนั้น 
มีหองเรียนถึง ๑๒ หอง แตเราพบวามีครูวิทยาศาสตรเพียงคนเดียวเทานั้นเอง ถามวา 
ครูวิทยาศาสตรนั้นจะไปดูแลนักเรียนไดครบหรือคะ ในเม่ือสัปดาหหนึ่งมากที่สุด 
ก็ ๓๐ ชั่วโมง ๕ วัน วันละ ๖ ชั่วโมง แลวจะดูแลกันอยางไร นี่คือพื้นฐานที่เราจัดไวไมดี
เพียงพอคะทานประธาน  เพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะขอใหกระทรวงศึกษาธิการ 
ใหความสําคัญตอการจัดหาครูที่ขาดแคลน  ครูที่ขาดแคลนในที่นี้ดิฉันหมายถึง 
ครูวิทยาศาสตร ครูวิทยาศาสตรเพื่อใหเด็กมีความสามารถมากขึ้น ปูพื้นฐานโรงเรียน 
ใหทุกโรงเรียนไดมีมากขึ้น  
   กระทรวงอื่นละคะเปนอยางไร  กระทรวงมหาดไทยก็ เชนเดียวกัน 
กระทรวงมหาดไทยก็จะมีทั้งองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด  
หรือเทศบาล ซึ่งจะมีโรงเรียนอยูในเครือขายของเขาที่เขาตองดูแล เพราะฉะนั้นถาเกิดวา
ทุกหนวยงานเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรมันจะทําใหเราไมเสียชื่อเสียง ทีนี้ถามวา 
 



๒๒๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                กุลนิษฐ ๙๒/๒ 
 
เราเสียชื่อเสียงอยางไร เราเสียชื่อเสียงอยางนี้วา ผลการจัดลําดับความสามารถ 
ในการแขงขันทางดานวิทยาศาสตรของประเทศ ประเทศไทย เมื่อป ๒๕๕๐ อยูในลําดับที่ ๔๙ 
จาก ๕๕ ประเทศ ถามวาแยไหม เกือบจะบวย จริง ๆ แลวก็เรียกวาเกือบจะบวย แยมาก 
ทีนี้ถามวาขีดความสามารถตรงนี้มันจะชวยอยางไร มันก็คือวาเราควรที่จะปูพื้นฐาน
การศึกษาอยางที่ดิฉันบอกวา ทั้งดานวิทยาศาสตร ดานการวิจัย ดานเทคโนโลยีเพื่ออะไร 
เพื่อที่จะขยับและยกระดับการจัดลําดับความสามารถในการแขงขันทางดานวิทยาศาสตร
ของประเทศโดยดวน เพราะฉะนั้นทําไมเราจะตองมานําเขาเทคโนโลยี ป ๆ หนึ่งเปนเงิน
ถึง ๑๕๐,๐๐๐ ลานบาท ทําไมเราตองมานั่งทําอยางนั้น ถาเราปูฐานใหดี เรามารีบเรง
แกไขปญหาของชาติ เรามารีบเรงที่จะสรางคนของเราใหเกง เรามารวมดวยชวยกัน 
ที่จะทําใหประเทศไทยของเราไมตองอายเขามากไปกวานี้ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนกระทรวงที่สําคัญของประเทศในการที่จะชวยพัฒนาใหประเทศชาตินั้นเจริญ 
วิทยาศาสตรเปนวิชาที่สอนใหคนมีเหตุมีผล ปูพื้นฐานที่ดีได ประเทศไทยของเรา 
ก็จะเจริญมากขึ้น ทานประธานที่เคารพคะ ประเทศอื่น ๆ เขากาวล้ํานําสมัยไปขนาดไหนแลว  
เรายังคงจะมาเปนแบบนี้อยูมันนาอายเขา เพราะฉะนั้นดิฉันหวังวารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึ กษาธิ การก็ ดี  ห รือ รัฐมนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทยก็ ดี  ห รือ 
ทานนายกรัฐมนตรีที่ดิฉันคิดวาทานมีความคิดที่ เปนวิทยาศาสตร ทานเห็นดวย 
กับหลาย ๆ เร่ืองที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร  ----------------------------------------------------------- 
 

                                                                                     - ๙๓/๑ 



๒๒๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ วิ. (เปนพิเศษ)             ณัฐวัฒน ๙๓/๑ 
 
ทานจะชวยใหประเทศไทยของเราเจริญกาวหนาขึ้นก็คือการจัดงบประมาณในปหนา 
ดิฉันคิดวาการเพิ่มงบประมาณในปนี้ก็คงจะทําไมได แตขอเถอะคะ ขอวาปหนา 
เห็นความสําคัญของเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยใหมากกวานี้คะ 
กราบขอบพระคุณทานประธานคะ  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ตอไปเชิญดอกเตอรศุภชัย ศรีหลา ครับ  
  นายศุภชัย ศรีหลา (อุบลราชธานี) : เรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
ศุภชัย  ศรีหลา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้เปนวันที่มีความสําคัญเปนวันที่เราไดมีโอกาสพิจารณา
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๒  
ซึ่งถือเปนหัวใจในการทํางานของคณะรัฐบาล ผมขอประทานกราบเรียนทานประธาน 
เพื่อความเขาใจไปถึงพี่นองประชาชนที่ฟงอยูทางบานวา  งบประมาณรายจาย 
ที่เราพิจารณาอยูในขณะนี้หาไดเปนเงินสวนตัวของทานนายกรัฐมนตรีสมัคร หาได 
เปนเงินสวนตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีทานใดทานหนึ่ง แตงบประมาณที่เราพิจารณา 
อยูในขณะนี้เปนภาษีของพี่นองประชาชน เปนเงินของพี่นองประชาชนทุกบาท ทุกสตางค  
ถาเปนเงินของพี่นองประชาชน แนนอนที่สุดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนตัวแทนของ 
พี่นองประชาชนก็ชอบที่จะพิจารณางบประมาณเหลานี้โดยละเอียด ทานประธานที่เคารพครับ 
กระผมไดดู ไดศึกษาสิ่งที่สํานักงบประมาณไดนําเสนอตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกทาน 
ผมขอประทานกราบเรี ยนถึ งบั นทึ กกา รวิ เ ค ร าะห ส รุปผล  ส รุปสาระสํ าคัญ 
ในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้พอสังเขป  ทานประธานครับ  หัวใจสําคัญที่สุดของ 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือเรื่องที่วาดวยวัตถุประสงคและเปาหมาย ขอสังเกต 
ของกระผม ผมมีขอสังเกตประการเดียวครับ ในขอ ๓.๑ ซึ่งพูดถึงบทวิเคราะหในฉบับนี้  
พูดแตเพียงวาขอใหไดมีงบประมาณไปใชจายในปงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๒  
ในขอ ๓.๒ ก็บอกแตเพียงวาเปนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ผมตั้งขอสังเกตเล็ก ๆ ครับ
ทานประธาน ไฉนเราไมเขียนไปดวยขอ ๓.๓ วาเรามุงที่จะปฏิบัติตามยุทธศาสตร 
 



๒๒๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ วิ. (เปนพิเศษ)             ณัฐวัฒน ๙๓/๒ 
 
ที่ทานนายกรัฐมนตรีไดแถลงไวตอสภาแหงนี้ เมื่อตนปที่ผานมา คําวา ยุทธศาสตร  
ซึ่งเปนการขับเคลื่อนประเทศอยางสําคัญหายไปไหน ทานประธานที่ เคารพครับ  
ดวยความสําคัญของงบประมาณ ผมพิจารณาและพิเคราะหวาคนที่มีสวนไดเสีย 
อยางสําคัญคือพี่นองประชาชน ถาคนที่มีสวนไดเสียอยางสําคัญ คือพี่นองประชาชน 
ของกระผม เร่ืองรายได เร่ืองรายจายถือวาเปนหัวใจ ในขณะที่พูดถึงรายได พูดถึงรายจาย  
ผมมีความจําเปนที่จะตองพูดถึงรายไดและรายจายของพี่นองประชาชนสวนใหญ 
ของประเทศ ถาพูดถึง ๒ เร่ืองนี้ ปฏิเสธไมไดวากระทรวงที่มีความเกี่ยวของโดยตรง คือ
กระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทานประธานที่เคารพครับ พี่นอง 
ของกระผมสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานประสงคอยากจะใหชีวิตความเปนอยู
ของพี่นองของกระผมดีขึ้น ทานจะตองพิจารณาปจจัยประกอบในหลาย ๆ ดานควบคู 
กันไปดวย  ทานประธานที่ เคารพครับ  วันนี้สภาพเศรษฐกิจพวกเราทราบกันดี  
เราเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เราไดรับการรองเรียน เราปรับทุกขกับพี่นองประชาชน
อยูตลอดเวลา  สภาพเศรษฐกิจวันนี้ค าครองชีพสูงมาก สินคาราคาแพงทุกชนิด  
พี่นองประชาชนเดือดรอน ในขณะที่พี่นองประชาชนเดือดรอน พี่นองประชาชนสวนใหญ 
ของประเทศไมไดมีเงินเดือนหรอกครับ ชาวนาบานผมไมมีเงินเดือนครับ รายไดที่ควรจะ
ไดมากขึ้นจากสภาพสินคาราคาเกษตรที่พอจะดีขึ้นบางปนี้ก็ไมไดเปนอยางนั้น ในขณะที่
รายไดเขาไมไดเพิ่มสูงขึ้น ทานประธานลองพิจารณารายจายดูหนอยไหมครับ ยกตัวอยาง 
ยาปราบศัตรูพืชวันนี้สูงขึ้น เครื่องจักรที่เขาใชในการเกษตรคาบํารุงรักษาแนนอน 
เพิ่มมากขึ้น --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๙๔/๑ 
 
 
 
 



๒๒๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    ดวงใจ ๙๔/๑ 
 
คาแรงเพิ่มขึ้น เมล็ดพันธุพืชมีราคาสูงขึ้น เรายังตองรวมถึงน้ํามันและรวมถึงปุย 
ไปในคราวเดียวกันดวย ทานประธานที่เคารพครับ ถาพูดถึงรายจายที่ผมประทาน 
กราบเรียนไปเม่ือสักครู ผมมีความจําเปนที่จะตองพูดถึงรายจายที่มีความสําคัญยิ่ง 
ตอพี่นองเกษตรกร นั่นคือเร่ืองของปุยซึ่งผมไดประทานกราบเรียนเปนประการสุดทาย  
ผมขอแสดงความเสียใจเล็ก ๆ ตอการปฏิบัติหนาที่ของกระทรวงพาณิชยในหวงระยะเวลา
ที่ผานมา ทานประธานครับผมเฝาติดตามดูการทํางานของกระทรวงพาณิชย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กรมการคาภายใน ทานประธาน กรมการคาภายในถือเปนกลจักรสําคัญที่ดูแลเรื่อง 
ราคาสินคาของคนทั้งบานทั้งเมือง ทานประธานครับเปนไปไดอยางไรครับ ป ๒๕๔๗  
เปนปที่กรมการคาภายในประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาราคาปุยครั้งสุดทายครับ 
ทานประธานครับ จากป ๒๕๔๗  ป ๒๕๔๘  ป ๒๕๔๙  ป ๒๕๕๐ จนกระทั่งถึงปปจจุบัน 
ไมเคยพิจารณาเรื่องราคาปุยใหพี่นองผมเลย ปลอยใหพอคาขึ้นราคาตามอําเภอใจ  
ตามอําเภอใจครับ ทานประธานครับ ราคาปุยในวันนี้จึงเพิ่มขึ้นหลายรอยเปอรเซ็นต  
ครั้งสุดทายทานประธานที่ เคารพครับ  กระทรวงพาณิชยชี้แจงตอคณะรัฐมนตรี 
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมาบอกวาเพิ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาราคาปุย 
ชุดใหมขึ้น ทานประธานครับ ถามวาจากป ๒๕๔๗ ถึงป ๒๕๕๑ รัฐบาลไหนครับ 
ดูแลพี่นองเกษตรกร รัฐบาลไหนครับ จริงใจกับพี่นองเกษตรกรไหมครับ กรมการคาภายใน 
ขอประทานกราบ เ รี ยนครับ  งบประมาณที่ ก รมการค าภายในได ไปในวันนี้ 
ในสมุดเลมสีเขียวของกระผมจากเดิมป ๒๕๕๑  ไดไป ๗๐๙ ลานบาท  ปนี้ ไดไป  
๘๒๓ ลานบาท ไมควรไดเลยครับทานประธาน ไมควรไดแมแตบาทเดียว  
  ประการที่ ๒ ทานประธานครับ เร่ืองขาว ขาวเปนหัวใจของพี่นองของกระผม  
ขาวเปนหัวใจของพี่นองชาวอีสาน ทานประธานครับขอประทานกราบเรียนไปถึง 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ วันนี้เราอยาไดภาคภูมิใจที่เราขายขาว
ไดเปนอันดับหนึ่งของโลกนะครับ ตัวเลขอยูในมือของกระผมครับ ทานประธานครับ  
เปนตัวเลขของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความรวมมือของกรมศุลกากรเราขาย 
 



๒๓๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    ดวงใจ ๙๔/๒ 
 
ขาวไดปนี้ ป ๒๕๕๐ สงออกขาวไดเงิน ๑๑๙,๓๐๔ ลานบาท ถือวาเปนรายไดที่สูงมาก 
ในขณะที่เรามีรายไดสูงมากทานประธานทราบไหม ผลผลิตตอไรของพวกเราเปนอยางไร 
ทานประธานที่เคารพครับ องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติตรวจดูวา 
ทั่วทั้งโลกมีประเทศตาง ๆ ผลิตขาวติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก ทานประธานครับ 
ผลผลิตของไทยแพพมาครับ พมามีผลผลิตตอไรมากกวาประเทศไทยครับ นั่นแปลวา
อะไรครับ นั่นแปลวาเวลาเราผลิตขาวเราใชแรง เราไมไดใชสมองครับ ญ่ีปุนเปนประเทศ 
ที่มีผลผลิตตอไรสูงที่สุดครับ ผลผลิตตอไรของญี่ปุนประมาณ ๑ ตันครับ จีนรองลงมา 
นิดหนอยครับ เลยตันไปนิดหนอยครับ ตามมาดวยเวียดนาม เวียดนามมีผลผลิตตอไร
มากกวาเรานะครับทานประธาน ของเราผลผลิตตอไร ทานประธานที่เคารพครับ  
อยู ในลําดับที่  ๑๐  เมื่ อ เรียงลําดับประเทศที่ผลิตขาว  ๑  ใน  ๑๐  ของโลกครับ  
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณครับ กรมการขาวงบประมาณปนี้นอย 
ทานพิจารณาดวยครับ แลวขอฝากประธานกราบเรียนผานทานประธานไปถึงเพื่อนสมาชิกวา 
ถาเรามุงมั่นที่จะชวยพี่นองของเราจริง ๆ เร่ืองนี้เรามาชวยกัน แลวเราจึงจะไดทําหนาที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางสมบูรณแบบครับ ขอบพระคุณครับทานประธานครับ  
   
                                                                        - ๙๕/๑ 
 
 
 
 



๒๓๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  นิวรา ๙๕/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญคุณเสมอกัน เที่ยงธรรม 
  นายเสมอกัน เที่ยงธรรม (สุพรรณบุรี)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
เสมอกัน เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี จากพรรคชาติไทย  
ทานประธานครับ กอนอื่นตองขออนุญาตใชเวลาที่นี้แสดงความยินดีกับตัวทานนายกรัฐมนตรี 
และคณะรัฐมนตรีที่เมื่อเชาไดผานพนการอภิปรายไมไววางใจ ก็ถือวาเปนดานทดสอบดานแรก
ของคณะรัฐมนตรีภายใตการนําของ ทานสมัคร สุนทรเวช ที่ไดผานการบริหารงานมา  
๔ เดือนเศษ งานตอไปนี่แหละครับคือการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป 
๒๕๕๒ นาจะเปนปราการดานที่ ๒ เพื่อที่จะเปนการพิสูจนใหเห็นวารัฐบาลชุดนี้ 
จะสามารถนําพาประเทศไทยของเรา รวมทั้งประชาชนชาวไทยของเราทุก ๆ คนผานพน
วิกฤติเศรษฐกิจตรงนี้ไปไดหรือเปลา ผมเชื่อวาผูอภิปรายทุก ๆ ทานก็คงจะพูดถึง 
ตัวเงินงบประมาณประจําป ๒๕๕๒ ก็คือประมาณ ๑.๘๓๕ ลานลานบาท ซึ่งตรงนี้ 
เปนงบขาดดุลครับ ขาดดุลประมาณ  ๒๔๙,๐๐๐  ลานบาทเศษ  ถาเปรียบเทียบ 
ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณแลว ก็จะเห็นไดวาเกือบจะชนเพดานครับ  
ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณไดระบุไววาการตั้งงบขาดดุลนี้ไมสามารถตั้งเกิน 
๒.๕ เปอรเซ็นตของจีดีพีได แตเงิน ๒๔๙,๐๐๐ ลานบาทนี่นะครับ ตกเปนประมาณ 
๒.๔๓ เปอรเซ็นตของจีดีพี ซึ่งตรงนี้ก็คงจะไมใชเร่ืองที่นากังวลอะไรสําหรับรัฐบาลในชุดนี้
เพราะที่ดูจากเอกสารประกอบแลวนาจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถจัดเก็บรายได 
มาไดนะครับ แตสิ่งที่ผมจะกลัวก็คือวาปนี้ทุก ๆ คนก็บอกวาขาวยากหมากแพง เมื่อวาน
เมื่อวันกอนเพิ่งไดยินขาวมาจากทางโอเปก (OPEC) วาปลายปนี้น้ํามันอาจจะขึ้นถึง 
๑๗๐ เหรียญยูเอสดอลลารตอบารเรล เงินเฟอจากการที่คาดการณวานาจะต่ํากวา  
๕ เปอรเซ็นตในป ๒๕๕๒ ก็ไมนาจะทําได ตรงนี้แหละครับเลยทําใหผมเริ่มกังวล  
ผมดูจากเอกสารประกอบนะครับที่ผานมาในทุก ๆ ป ไลมาตั้งแตป ๒๕๔๒ จนถึงป ๒๕๕๐ 
รัฐบาลจัดเก็บรายไดเกินประมาณการทุก ๆ ป แตที่ผานมานี่นะครับ ที่ผมบอกวา 
ตั้งแตป ๒๕๔๒ เปนเพราะอะไรครับ ถาทานประธานจําไดวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 



๒๓๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  นิวรา ๙๕/๒ 
 
เราจะเกิดขึ้นอยูชวงประมาณ ป ๒๕๔๐ ถายอนกลับมาดู ๓ ปใหหลังนะครับ ป ๒๕๓๙  
ป ๒๕๔๐และป ๒๕๔๑เปน ๓ ปที่รัฐบาลจัดเก็บรายไดไดต่ํากวาเปา ซึ่งผมก็กลัวครับ 
กลัววา ป ๒๕๕๒ นาจะเปนปที่ เขาสูวิกฤติเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง ก็กลัววารัฐบาล 
จะไมสามารถจัดเก็บรายไดไดตามเปาและผลสุดทายที่ตามมาก็คืออะไรครับ ตองเปนเงินกู 
ซึ่งปนี้ก็จะเปนครั้งแรกที่เราจะตองชดใชเงินกูเงินคงคลังประมาณ ๒๐,๐๐๐ ลานบาทเศษ 
แลวถาปนี้ เ ราสรางหนี้ตรงนี้มาอีก  มันก็คงจะตองเปนดินพอกหางหมูที่ จะไป 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ นะครับ นี่ก็เปนที่มาที่ไปของงบประมาณตรงสวนนี้ 
สักนิดหนึ่ง ทีนี้ผมจะมาไลเรียงตามหนวยงานที่ผมพอจะพูดไดคราว ๆ  
   ลําดับแรกเลย งบกลางปนี้ประมาณ ๒ แสนกวาลานบาท ผมคงไมลงไป 
ในดีเทล (Detail) ที่วามีตัวไหนบาง แตสิ่งที่ผมเปนหวงก็คืองบกลางในสวนที่ เปน 
ตัวที่เรียกวา งบฉุกเฉิน นะครับ ประมาณ ๔๘,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งมากขึ้นกวาปที่แลว  
๘,๐๐๐ ลานบาท ป ๒๕๕๑ ตั้งไวตรงนี้ ๔๐,๐๐๐ ลานบาท แตทีนี้ทานประธานครับ  
ถาเกิดดูจากเรื่องของเงินเฟอ ดูจากเรื่องของราคาน้ํามันดูจากเรื่องของสินคาอุปโภค 
บริโภคตาง ๆ แลวผมก็กลัววา ๘,๐๐๐ ลานบาทที่เพิ่มขึ้นมาจะไมเพียงพอ เพราะวาอะไรครับ  
ผมมีโอกาสไดคุยกับสํานักงบประมาณในฐานะที่ผมไดเปนวิปรัฐบาล ก็เกิดการสงสัย
เหมือนกันครับวาเงินงบประมาณที่ตั้งไวในเรื่องของคากอสรางตาง ๆ ของทุกกระทรวง 
ทบวง กรมนี่ เราตั้งไว ณ เวลานี้ผมก็ไมทราบวาไดเผื่อคาราคาวัสดุกอสราง รวมทั้ง 
คาน้ํามันไวมากนอยแคไหน ------------------------------------------------------------------------- 
  

                         - ๙๖/๑ 
 



๒๓๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ      เบญจมาภรณ ๙๖/๑ 
 
แลวผมก็เกิดคําถามขึ้นมากับทางสํานักงบประมาณวาแลวถาเกิดมันไมพอขึ้นมา 
จะทําอยางไร สํานักงบประมาณบอกก็ตองใชงบกลางสวนนี้ ลําดับแรกก็คือตองใหทางรัฐมนตรี
เจาของกระทรวงอาจจะตองตัดโครงการบางโครงการออก ขึ้นอยูกับไพรออริตี้ของรัฐมนตรี 
ในกระทรวงนั้น ๆ แลวถาเกิดไมตัดละครับ ไมตัดก็ตองไปใชเงินงบกลางตรงนี้แหละครับ 
๔๘,๐๐๐ ลานบาท แตเงินตรงนี้เทาที่ผมสังเกตมาได ทุก ๆ ปจะตองเปนเงินที่ชวยเหลือ
เกษตรกรในเรื่องของภาวะภัยแลงและภาวะน้ําทวม ตรงนี้ก็ตองโยงมาตอครับ ปนี้ 
จังหวัดสุพรรณบุรี หลาย ๆ ทานอาจจะมองวาเปน ตองขอประทานอภัย บางทานอาจจะ
เรียกวา บรรหารบุรี เปนจังหวัดที่รุงเรืองดานการเกษตรกรรม ผมก็เปน ส.ส. ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
นี่ละครับ แตผมก็สามารถพูดกับสภาแหงนี้ไดวา สุพรรณบุรีก็เจอภาวะภัยแลงและน้ําทวม
เหมือนเชนจังหวัดอื่น ๆ ทุกปเหมือนกัน เงินภัยแลงขึ้นอยูกับความเสี่ยงของแตละพื้นที่  
ป ๒๕๕๑ ที่ผานมาจังหวัดสุพรรณบุรีไดตั้งแต ๒๐๐ บาทเศษจนถึง ๑,๐๐๐ บาทเศษ  
อันนี้ผมมองเอาในเรท (Rate) ที่สูงสุดเลยนะครับคือประมาณ ๑,๐๐๐ บาทเศษตอไร  
ณ เวลานี้น้ํามันดีเซลลิตรละเทาไร ๔๒ บาท ถาพันธุขาวปลูกถังละประมาณ ๒๔๐ บาท 
๑ ไรใชแบบเกษตรกรรมแบบเศรษฐกิจพอเพียงผมตีแค ๒ ถัง ๔๘๐ บาท ปุยยูเรีย 
สัก ๑ ลูก ๙๐๐ บาท ก็ปาเขาไป ๑,๓๔๐ บาท กอนหนานี้ตองมีคาตีดินเพื่อเตรียมทํา
พื้นที่สําหรับทํานา ๒๐๐-๓๐๐ บาท ผมตีแค ๒๐๐ บาท ตกประมาณ ๑,๕๐๐ บาทเศษ  
แตสิ่งที่เกษตรกรไดรับกลับคืนมา อันนี้ผมยังไมรวมถึงการใสยาฆาแมลง ยังไมรวมถึง 
การจางรถเกี่ยว ยังไมรวมถึงตองใหปุยในระยะถัดไปดวยนี่นะครับ ก็จะทําใหเห็นวา
อยางไรก็ไมเพียงพอ แลวผลสุดทายเดี๋ยวเกษตรกรก็อาจจะตองออกมาเรียกรองรัฐบาล 
เรียกรองแลวอยางไรครับ ก็ทานนายกรัฐมนตรีผานไปทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ก็คือใชงบกลางกอนนี้ แลวถางบกลางกอนนี้ก็ยังตองเจียดไปอยูกับเงินฉุกเฉินที่จะตอง 
มาเพิ่มในเรื่องของคากอสราง มันจะเกิดอะไรขึ้น ตรงนี้ก็ตองขอฝากทานประธาน 
ผานไปยังสํานักงบประมาณและหนวยงานที่เกี่ยวของดวยนะครับ ดวยเวลาที่เหลือ 
ผมคงไมสามารถพูดไดครบทุกกระทรวง ทบวง กรมที่ผมจะตองการนะครับ ลําดับถัดมา
ครับทานประธาน สิ่งที่ผมอยากตองพูดเลยก็คือในเรื่องของเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ 
 



๒๓๔ 
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และผูพิการ ผมไมเห็นดวยอยางยิ่งที่โอนภาระหนาที่นี้ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
เพราะอะไรครับ อยางแรกเลยเปนเครื่องมือในการหาเสียง อยางที่สองไดกันไมครบถวน 
ทําไมเราไมทํากันงาย ๆ ครับ เราเอาทะเบียนราษฎรจากกระทรวงมหาดไทยขึ้นมา  
ในเมื่อเราตั้งเปาอยูแลววาคนแก คนเกษียณ อายุเกิน ๖๐ ทุกคนจะตองไดเงินเดือนละ 
๕๐๐ บาทตอคน ก็เอาฐานขอมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมาลองดูสิครับ 
ใครครบ ๖๐ ปบริบูรณใหเขาสามารถนําบัตรประชาชนไปรับเงินเลย ไปรับที่ไหนครับ  
เรามีไปรษณีย ไปรษณียเรามีอยูเยอะครับ ตองใชใหเปนประโยชนมากกวานี้ครับ ทุกวันนี้
ใชแครับสงจดหมาย รับสงเงินธนาณัติ เราก็ใชสวนนี้ไดครับใหผูเฒาผูแก เราไมตองไป
เปดบัญชีกับแบงกไดครับ แลววิธีนี้ก็จะสามารถที่จะทําใหลดการทุจริตคอรรัปชัน  
(Corruption) ลดการชิงไดเปรียบเสียเปรียบทางการเมืองระดับทองถิ่นไปได ตรงนี้ก็เปน
อีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอทานประธานผานไปยังคณะรัฐมนตรี     
   ตอไปครับ ภารกิจหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
กรมชลประทาน กรมชลประทานไดมีนโยบายใหมมาคือวา จะไมยุงเกี่ยวกับถนนแลว  
ไมวาจะเปนถนนเลียบคลองชลประทาน ไมวาจะเปนคลองแบบไหนก็ตาม จะถายโอน
ภารกิจตรงนี้ใหกับไมวาจะเปนกรมทางหลวง องคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวก็ 
กรมทางหลวงชนบท แตสิ่งที่ไดรับมาคืออะไรครับ เร่ืองถายโอนไมมีปญหาครับ ผมก็ได
สอบถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งสังกัดพรรคชาติไทยเหมือนกัน 
ทานยินดีบอกไมวาจะเปน ส.ส. จากพรรคไหน กรมชลประทานยินดีถายโอนใหหมด  
แตปญหาก็คือวาพอถายโอนแลวนี่ครับ จะตกไปอยูไมวาจะเปนกรมทางหลวงหรือ 
ทางหลวงชนบท เราตองไปตอคิวใหมครับ เขาจะมีคิวอยูแลววา ป ๒๕๕๑ มีถนนกี่สาย  
ป ๒๕๕๒ มีกี่สาย ป ๒๕๕๓ มีกี่สาย อยางเชน ถนนเลียบคลองชลประทานที่จังหวัดสุพรรณบุรี  
จริง ๆ ก็นาจะไดคิวกอสราง ไดคิวเทลาดยาง  ปสองปที่จะถึงนี้แลว ถาเกิดสังกัด 
กรมชลประทาน ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๗/๑ 



๒๓๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   สายชล ๙๗/๑ 
 
แตกรมชลประทานไมมีงบสวนนี้แลวตองถายโอนไปสูกรมทางหลวงชนบท ถายโอน 
ไปแลวเปนอยางไรตอครับ ตองไปตอคิวใหม ซึ่งก็ไมรูวาป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ 
ตรงนี้จะไดหรือเปลา ทานประธานครับ ผมเขาใจวาผมหมดเวลาแลวแตผมก็ขอแถม
ประมาณครึ่งนาทีนะครับ ผมอยากจะพูดถึงกระทรวงพลังงาน ทุกวันนี้รัฐบาลไดสงเสริม
การใชพลังงานทดแทน สงเสริมใหคนประหยัดพลังงาน แตผมไดดูในเลมสรุปงบประมาณ
โดยสังเขปแลวปรากฏวางบอารแอนดดี (R&D) หรืองบในการวิจัยการใชพลังงานทดแทน
นอยมากครับ อาจจะเรียกวาแทบไมมีเลยก็ได แลวอยางนี้เราจะไปพึ่งใครครับ เราจะตอง
ไปพึ่งเอกชนหรือครับ ใหบริษัทรถไมวาจะเปนคายรถจากยุโรป คายรถจากญี่ปุนใหมา 
ลงเงินในสวนของอารแอนดดีเพื่อพัฒนาขึ้นมา แลว ปตท. ละครับ ผมก็ไมทราบตอนนี้  
แตผมก็ไมเห็นดวยกับการที่จะตองเอา ปตท. ออกจากตลาดหุน แตผมก็อยากจะฝาก
คําถามผานไปยังคณะรัฐมนตรีวาเราจะทําไดไหมครับวาการที่เราจะไปฟอรซ (Force)   
ให ปตท. ลงทุนในเรื่องของอารแอนดดี ในเรื่องของพลังงานทดแทนใหไดมากกวานี้ 
สุดทายนี้ครับทานประธานครับ ผมก็ไดแตหวังวาสิ่งที่ผมไดอภิปรายผานทานประธาน 
ไปยังคณะรัฐมนตรีนาจะเกิดประโยชนกับประเทศชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งปวงชนชาวไทย 
กราบขอบพระคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปเชิญคุณสราวุธ ออนละมัย ครับ  
   นายสราวุธ ออนละมัย (ชุมพร) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
สราวุธ  ออนละมัย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดชุมพร  พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานครับ  ในชวง  ๓  วันที่ผานมาถาพวกเราฟงการอภิปรายไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและสดับตรับฟงจากคํารองทุกขหรือความคิดเห็น 
ของผูคนทั่วทุกภาคของประเทศไทย พวกเราคงจะปฏิเสธไมไดวาในปนี้ประเทศของเรา
ประสบกับภาวะขาวยากหมากแพง ราคาสินคาเพื่อการกินเพื่อการอยูลวนแลวแต 
มีราคาแพงขึ้นทุกชนิด  แตรายไดของพี่นองประชาชนทานประธานครับ  รวมทั้ง 
พี่นองชาวเกษตรกร  พอคา  แมคากลับต่ํ าลง  ทั้ งนี้ เนื่ องมาจากตนทุนรายจาย 
 



๒๓๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   สายชล ๙๗/๒ 
 
ในชีวิตประจําวันสูงขึ้น สาเหตุหลัก ๆ สําคัญก็คือมาจากปญหาราคาน้ํามันที่สูงขึ้นทุกวัน
ในขณะนี้ ในภาวะขาวยากหมากแพงทางกระทรวงพาณิชยซึ่งมีหนาที่หลักในการสราง 
ความเขมแข็งและพิทักษผลประโยชนของพี่นองประชาชนก็จะมีภาระหนาที่ที่หนักหนา
สาหัสกวาทุกปที่ผานมา  แมพิจารณาจากงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๕๒  
ของกระทรวงพาณิชยที่นําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ  
๖,๕๐๔ ลานบาทเศษ เมื่อกระผมไดพิจารณาถึงแผนงานและโครงการตาง ๆ ของกระทรวง
แลวพบวาไมมีโครงการและแผนงานใด ๆ ทั้งสิ้นที่มีผลอยางสําคัญตอการแกไขปญหา 
ขาวยากหมากแพงที่เกิดขึ้นในประเทศเราในขณะนี้ โดยเฉพาะในสวนของกรมการคาภายใน  
ซึ่งไดรับงบประมาณดําเนินงานประมาณ ๘๒๓ ลานบาทเพื่อดําเนินงาน ๒ แผนงานหลัก 
คือ ๑. แผนงานบรรเทาความเดือดรอนทางเศรษฐกิจของประชาชนและผูประกอบการ 
แผนงานที่ ๒ คือแผนงานปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจจากภาคการตลาด การคาและ 
การลงทุน  และโครงการที่ชัดเจนตอการแกไขปญหาซึ่งมีปญหา  ผมยกตัวอยาง 
ที่จะสะทอนใหทางกระทรวงพาณิชยได เห็น  ยกตัวอยาง  เชน  ปญหาของพี่นอง 
ชาวเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันในภาคใตที่เกิดปญหาภาวะวิกฤติในชวง ๒ เดือนที่ผานมาครับ
ทานประธาน ซึ่งปาลมน้ํามันถือวาเปนพืชทางเศรษฐกิจ พี่นองประชาชนมีความหวัง 
กับพืชตัวนี้อยางมาก  เพราะปฏิ เสธไม ไดว าทางรัฐบาลเองก็ ได มีการสง เสริม 
ใหพี่นองประชาชนไดปลูกปาลมน้ํามันกันมากขึ้น ปลูกกันเพิ่มขึ้น แตก็ไมไดมีแนวทาง
หรือวิธีการที่จะรองรับผลผลิตที่มากขึ้นทุกป ๆ ทําใหเกิดภาวะผลผลิตมากโรงงาน 
ไมพอที่จะรับซื้อผลผลิตนั้นทําใหผลผลิตมีราคาตกต่ํา ปญหาเหลานี้จะสะทอนใหทาง
กระทรวงพาณิชยไดหาแนวทางและวิธีการที่กระชับและสามารถที่จะแกไขปญหาใหกับ 
พี่นองประชาชนไดอยางเรงดวนและฉับไวครับ --------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๙๘/๑ 
 



๒๓๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        จีรนุช ๙๘/๑ 
 
ทานประธานครับ พี่นองประชาชนมีความหวังจะพึ่งกลไกของรัฐในสวนของกระทรวงพาณิชย 
ที่รับผิดชอบ บางครั้งถาพึ่งไมไดก็จําเปนครับทานประธานที่จะตองออกมารวมตัวกัน 
เพื่อประทวงและเรียกรอง ซึ่งถาดูในขอเท็จจริงแลวสิ่งที่พี่นองประชาชนเรียกรอง 
ไมใชเฉพาะเรื่องราคาของผลิตผลอยางเดียวครับ แตออกมาเรียกรองใหทางกระทรวงพาณิชย 
ไดทําหนาที่ใหสมบูรณ  
   อีกหนึ่งตัวอยางซึ่งเปนของพี่นองชาวประมง เปนเรื่องของราคาสัตวน้ํา
ครับทานประธาน พี่นองชาวประมงทั้ง ๒๓ จังหวัดในประเทศเรามีเปนลานคนครับ  
วันนี้เดือดรอนอยางมากจากปญหาราคาน้ํามัน และสวนกันครับ ปญหาราคาสัตวน้ํา 
ไมไดขึ้นเลยครับ จนถึงวันนี้ทางกระทรวงพาณิชยเองก็ยังไมไดมีมาตรการใด ๆ ที่จะเขามา
ชวยเหลือและแกไขใหดีขึ้น กระผมเองไมทราบวาทางกระทรวงพาณิชยไดไปตรวจสอบ
ราคาสินคาสัตวน้ําจากตลาดสด จากซุปเปอรมาเก็ต (Suppermarket) หรือภัตตาคาร 
ชั้น ๑ หรือเปลานะครับ ซึ่งก็จะพบวาสินคาประมงเปนสินคาที่ขึ้นเหลานะครับ ซึ่งมีราคาสูง
จนแทบจะไมตองหามาตรการชวยเหลืออะไร แตผมเองก็อยากจะชวนเจาหนาที่ของ
กระทรวงพาณิชยลงไปดูกับผมนะครับ เมื่อตอนที่สินคาประมงขึ้นจากเรือประมง 
มาขายใหกับพอคาคนกลาง มีราคาต่ํากวาในทองตลาดมากกวาเทาตัวครับทานประธาน 
นั่นคือราคาจริง ๆ นะครับที่พี่นองชาวประมงไดรับ ดังนั้นตรงนี้เปนหนาที่ที่กระทรวงพาณิชย
ตองเขาไปชวยเหลือและดูแลครับ ดังนั้นผมจึงขอใหทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ได มีการพิจารณางบประมาณในป  ๒๕๕๒  และมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับ 
ภาวะขาวยากหมากแพงในขณะนี้ครับ ซึ่งเราปฏิเสธไมไดวาปนี้เราเกิดภาวะวิกฤติ 
ทางเศรษฐกิจจริง ๆ นะครับ แลวทางกระทรวงพาณิชยนี่เปนกระทรวงในการนําขับเคลื่อน 
ทางเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งและพิทักษผลประโยชนของผูบริโภคครับทานประธานครับ 
ขอบพระคุณมากครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปเชิญคุณรณฤทธิชัย คานเขต ๒๐ นาทีครับ  
 
 



๒๓๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        จีรนุช ๙๘/๒ 
 
   นายรณฤทธิชัย  คานเขต (ยโสธร) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
รณฤทธิชัย คานเขต  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดยโสธร  พรรคเพื่อแผนดิน  
ทานประธานครับ งบประมาณในปนี้ทั้งหมดที่ทางรัฐบาลตั้งไว ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท
โดยประมาณ ก็เห็นงบประมาณแลวนาจะแกไขปญหาใหกับชาติบานเมืองและพี่นอง
ประชาชนได เพราะมากกวาปที่แลวประมาณสักแสนกวาลานบาท ปที่แลวประมาณ  
๑  ลาน  ๖  แสนกวาล าน  เห็นงบประมาณแลวก็น าจะดี ใจที่พี่ น องประชาชน 
คนทุกขยากลําบาก พี่นองเกษตรกรคงจะไดอานิสงสในการที่งบประมาณในปนี้เพิ่มขึ้น 
แตวาพอเปดดูแลวกลายเปนงบรายจายประจําคอนขางเยอะ ประมาณ ๔๐ กวาเปอรเซ็นต  
ก็ประมาณสัก ๙ แสนกวาลานบาทได เหลือเงินงบประมาณในการที่จะมาพัฒนาประเทศ
ไมเทาไรเลย เพราะมันมีเงินที่จําเปนตองไปใชเกี่ยวกับเรื่องของเงินกูดวย ผมอยากลงรายละเอียด
เพราะมีเวลาแค ๒๐ นาที พูดถึงเรื่องปากทองของพี่นองประชาชนเปนหลัก ประเทศไทย
เปนประเทศกสิกรรม อาชีพหลักของพี่นองผมเชื่อวาตอนนี้ไมนาจะต่ํากวา ๗๐ เปอรเซ็นต
ดวยซ้ําไปมีอาชีพเปนเกษตรกร ประเทศที่เขามีวัตถุดิบอยางในตะวันออกกลางนี่นะครับ 
เขามีวัตถุดิบคือน้ํามัน เขามีกระทรวงน้ํามัน แตวาประเทศไทยเปนประเทศกสิกรรม  
คนที่มีหนาที่ รับผิดชอบพี่นองเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องน้ํากระจายกันไปอยูพอที่จะ
มองเห็นกันชัด ๆ อยางนอย ๆ ก็ ๔ กระทรวง ----------------------------------------------------- 
  
                  - ๙๙/๑ 

 
 
  



๒๓๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               วันทนา ๙๙/๑ 
                
เพราะฉะนั้นการแกไขปญหาใหกับพี่นองเกษตรกรมันถึงสะเปะสะปะกันมาตลอด  
เพราะมีเจานายหลายคน ทุกคนอยากไดเงินงบประมาณไปใสกระทรวงของตัวเอง
เพื่อที่จะมาแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชน การแกไขเปนระบบถึงไมเกิดขึ้นมาเลย 
ยกตัวอยางงาย ๆ ที่สามารถจะชี้ใหทานประธานและพี่นองประชาชนที่กําลังฟงอยูตอนนี้
เห็นชัดเจนก็คือเร่ืองเกษตรตองอาศัยน้ํา เกษตรกรขาดน้ําอยางเดียวพี่นองเกษตรกรตายครับ 
แตวาการที่เรามีเงินงบประมาณกระจายเกี่ยวกับเร่ืองการแกไขปญหาเรื่องน้ําอยูหลายกระทรวง 
มันถึงไมคอยสอดคลองกัน เวลาจะแกไขปญหาแกกันเปนจุด ๆ มันไมไดแกทั้งระบบ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระองคทานหวงใยพสกนิกรที่เปนเกษตรกร พระองคทาน
พูดมาตลอดวาฝนที่ตกจากฟาลงมาสูดินมาใหกับพี่นองเกษตรกรมันไมไดนอยกวาเดิมเลย 
แตวาทําไมวันนี้มีทั้งฝนตกลงมาและน้ําทวม แลวหมดฤดูฝนกลายเปนภัยแลงเขามา  
เปนแลงซ้ําซากในที่เดียวกันมาตลอดระยะเวลา ระบบชลประทานเขาสูพื้นที่ไรพื้นที่นา 
ของพี่นองประชาชน วันนี้ถาเปรียบเทียบกันระหวางภาคตอภาค ภาคกลางดีที่สุดละครับตอนนี้ 
ระบบชลประทานมีอยูประมาณ ๔๓.๕ เปอรเซ็นต นั่นหมายถึงวาพื้นที่เกษตรที่สามารถ
ทําเกษตรได ทางภาคกลางสามารถมีระบบชลประทานเขาไปสูทองไรทองนาไดเกือบ  
๕๐ เปอรเซ็นตแลว ทั้ง ๆ ที่น้ํามาจากแหลงใหญแหลงเดียวเขื่อนภูมิพล พี่นองเกษตรกร
ในภาคกลางก็พอลืมตาอาปากกันได อยางนอย ๆ ก็สามารถที่จะนําเอาพื้นที่นา 
ของตัวเองผลิตพืชสวน ผลิตขาว อยางขาวก็ได ๓ รอบอยางต่ําตอนนี้ แตวาทางภาคอีสาน 
ทานประธานครับ  ทําไมคนภาคอีสานถึงมีฐานะยากจน  มันจะไมจนไดอยางไร  
ระบบชลประทานมีอยูแค ๑๐.๔ เปอรเซ็นตเทานั้น อีกประมาณเกือบ ๙๐ เปอรเซ็นต 
๘๙.๖ เปอรเซ็นตอาศัยน้ําจากพญาแถนจากฟาอยางเดียว  ----------------------------------- 
 

- ๑๐๐/๑ 
 
 
 
 



๒๔๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                   รัชนีพร ๑๐๐/๑ 
 
ระบบชลประทานมันนอยครับ พอถึงฤดูแลงพื้นที่นาของพี่นองประชาชน ๘ เดือนทิ้งโดย 
เปลาประโยชนครับ แตถามวารัฐบาลไดเอาใจใสดูแลไหม อาจจะเปนเพราะเรื่องของ 
งบประมาณ ทานประธานครับ เมื่อป ๒๕๔๔-๒๕๔๕ จริง ๆ มันก็ทวมมา ๗-๘ ปแลว  
๙ ปฝนตกลงมาปุบน้ําซึ่งเปนแมน้ําสายหลักหรือแมน้ําสายรองมันไมสามารถรับน้ําได 
เพราะมันตื้นเขิน ตลิ่งมันต่ํา ตรงไหนต่ํามันมามาก มันก็ไหลจากที่สูงลงไปสูที่ต่ํา  
หรือน้ํามันดันเขาไปในสวนที่ตลิ่งมันต่ําก็เกิดเปนปญหาน้ําทวม แตพอถึงฤดูแลง 
น้ําในสวนที่มันทวมมันดึงกลับเขาไปสูลําน้ําแลวมันก็หายไปเลยอยางลําน้ําชีอยางนี้ 
ที่บานผมมันไหลตกแมน้ํามูล แมน้ํามูลไหลตกแมน้ําโขง น้ําที่ไหลผานในชวงของฤดูฝน 
วัดกันตรงที่อําเภอมหาชนะชัยบานผมมันเปนจุดวัด น้ําผานตรงนั้นปหนึ่งประมาณ 
๘,๐๐๐ ลานคิว ๘,๐๐๐ ลานคิวครับ ก็ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระองคทานพูด
อยูตลอดเวลามีพระราชดํารัสออกมาวาฝนที่ตกจากฟาลงมาสูพื้นที่นาของพี่นอง
ประชาชนในประเทศไทยเรามันไมไดนอยกวาเดิมเลย มันมีน้ํา แตวาไมสามารถเก็บกักไวได
เพราะลําน้ํามันตื้นเขิน ทานประธานครับ ผมจะกราบเรียนทานประธานถึงงบประมาณ 
ซึ่งวันนี้พี่นองประชาชนตั้งตารอคอยอยูวามีน้ําทําอยางไรจะเก็บกักน้ําไวไดชลประทาน 
เขามีกรรมวิธีในการที่เก็บกักน้ําไวไดเพียงแตมันตองใชเงินงบประมาณ การจะแกไขปญหาเรื่องนี้
ซึ่งเปนหัวใจของพี่นองคนไทยทั้งประเทศที่เปนเกษตรกรโดยเฉพาะภาคอีสาน วันนี้ 
อีสานที่ผมกราบเรียน ๑๐.๔ เปอรเซ็นต ระบบชลประทานจะไมใหมันจนไดอยางไร  
คนอื่นเขาทํานากันไดปหนึ่ง ๒-๓ ครั้ง อีสานทํานาไดปละ ๑ ครั้ง ฝนทิ้งชวง ตอนนี้เร่ิมทิ้งชวงแลว 
เดี๋ยวรัฐตองจายคาภัยแลงใหกับพี่นองประชาชน เงินที่เสียไปแตละปสําหรับน้ําทวม  
เอาบานผมที่อ่ืนผมไมรู แตยโสธรจายน้ําทวมเมื่อคราวที่แลว ๕๘ ลานบาทครับ แลวเดี๋ยวภัยแลง
ก็จายใกลเคียงกันละครับ หนึ่งทั้งน้ําทวมภัยแลงแทบจะอยูในที่เดียวกัน จายปหนึ่ง
ประมาณ ๑๐๐ ลานบาท ๑๐ ปไมทําอะไรเลย ๑,๐๐๐ ลานบาทตองทิ้งไปเฉย ๆ  
แตถาเอา ๑,๐๐๐ ลานบาทตอนนี้กะประมาณการ ผมเปนอนุกรรมาธิการแกไขปญหา
เร่ืองน้ําในภาคอีสาน กลุมอีสานตอนลางมีรอยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร นครพนม สกลนคร  
เราประมาณการกันออกมาวา รอยเอ็ดประมาณการกันออกมาแลว ถามีเงินประมาณ  
 



๒๔๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                   รัชนีพร ๑๐๐/๒ 
 
๑๒,๐๐๐ ลานบาท แกไขเรื่องน้ําไดทันที พี่นองประชาชนสามารถที่จะไดรับอานิสงส
เกี่ยวกับเรื่องน้ําที่จะเขาสูนา วิธีการในการนําน้ําเขาสูนามันก็มี ๒ อยาง ๑. เอาน้ําที่มันมีอยูที่เปน
น้ําตนทุนสงไปดวยระบบแกรวิตี้ (Gravity) คือระบบจากที่สูงลงไปที่ต่ํา  แตพื้นที่ตรงน้ําที่สูบ 
ขึ้นไปตองสูง แลวที่นาตองต่ํากวาใชระบบดาดคอนกรีตได แตวาถาสมมุติวาน้ํามันอยูต่ํา
แลวพื้นที่นามันอยูสูงจะทําอยางไร มันตองสงดวยระบบทอ รอยเอ็ดมี ๑๒,๐๐๐ แกไข
ปญหาได ยโสธรมีประมาณ ๗,๐๐๐ แกไขปญหาได นี่กําลังรวบรวมสงคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาแกไขเร่ืองน้ําอยู ขอบคุณทานนายกรัฐมนตรีที่ทานใหความเอาใจใสเร่ืองนี้  
ทานบอกหาขอมูลมาใหชัดเจน ถาเงินไมมีเดี๋ยวทานจะกู ก็ขอบคุณทานนายกรัฐมนตรี 
ที่ เห็นใจพี่นองที่ เปนเกษตรกร  ทานประธานครับ กระทรวงที่ขอเงินงบประมาณ 
แลวเกี่ยวกับเร่ืองน้ํามีกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณมีกรม 
ที่ เกี่ยวของกับเรื่องของการแกไขปญหาเรื่องน้ําตัวหลักจริง ๆ คือกรมชลประทาน 
งบประมาณที่ขอในปนี้ ๓๕,๖๐๐ ลานบาท กรมพัฒนาที่ดิน ๔,๖๘๔ ลานบาท ในเรื่องของ
แผนงานพัฒนาแหลงน้ํ าและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน  แผนงานตัวนี้ 
มี ๓๒๔ ลานบาท แตวากรมพัฒนาที่ดินขอไปทั้งหมด ๔,๖๘๔ ลานบาท แตเอามาทํา
เร่ืองน้ําจริง ๆ ๓๒๔ ลานบาท ก็ทํานอกเขตชลประทานก็รูกันอยู แตผมชี้ใหเห็นวา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งเปนกระทรวงหลัก กรมชลประทานได ๓๕,๖๐๐ ลานบาท  
แตในภาคอีสานภาคเดียวไมรวมภาคเหนือ ไมรวมภาคใต ไมรวมภาคตะวันออก  
ไมรวมภาคกลาง เอาเฉพาะภาคอีสานนี่วันนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญแกไขปญหา 
เ ร่ืองน้ํ าตั้ งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมาเฉพาะภาคอีสาน  ๔  กลุมศึกษา  ผมเปน  
๑ ใน ๔ กลุม เฉพาะกลุมผมใน ๕ จังหวัดนี่ก็ตก ๔๐,๐๐๐ กวาลานบาท แลวครับ แตปนี้ 
กรมชลประทานได ๓๕,๖๐๐ ลานบาท นี่ทั้งประเทศ ก็ไมรูวามันจะแกไขปญหาไดเมื่อไร 
ตอนพิจารณาแกไขปญหาเรื่องน้ํา โดยกรรมาธิการวิสามัญเชิญทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติมา สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตอบชัดเจนครับวา 
จะแกไขเรื่องน้ําในประเทศไทยเรานี่ตองใชเวลา ๔๕ ป อยูตรงนี้ผมวาตายไปเกือบหมด 
แลวก็ยังไมสามารถแกไขปญหาเรื่องน้ําใหกับพี่นองประชาชนได  เพราะฉะนั้น 
 



๒๔๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                   รัชนีพร ๑๐๐/๓ 
 
ทานนายกรัฐมนตรีเองทานบอกวานาจะอยูประมาณสัก ๑๒ ป แกไขเรงดวนกันภายใน ๓ ป  
ขางหนา ป ๒๕๕๒  ป ๒๕๕๓  ป ๒๕๕๔  ป ๒๕๕๕  ป ๒๕๕๖  ป ๒๕๕๗ เปนอีกระยะหนึ่ง 
เปนระยะที่ ๒ ------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                
                 - ๑๐๑/๑ 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                             สุทธาทิพ ๑๐๑/๑ 
 
ผมก็กราบเรียนทานวาทานนายกรัฐมนตรีครับ ถาจะแกไขปญหาเรื่องน้ํานี่โดยใช 
เงินงบประมาณของแผนดินแตละปนี่ไมเสร็จหรอกครับ มันแกไขปญหาไมทันกาลครับ  
ขออนุญาตกราบเรียนใหทานนายกรัฐมนตรีพิจารณากูไดไหมครับ ลงทุนใหกับพี่นอง 
ซึ่งเปนคนไทยตาดํา ๆ เปนเกษตรกรก็ถือวาเปนกระดูกสันหลังของชาติกูไดไหมครับ  
เอาอีสานนี่แหละครับ ลองดู ๑๐.๔ เปอรเซ็นต ที่มันยากจนเพราะวาระบบชลประทาน 
มันมีแคนั้นลองกูหนอยไดไหมครับ ก็ในเมื่อรัฐบาลเองกําลังแกไขปญหาเรื่องการจราจร 
ใหคนกรุงเทพมหานคร ไมไดอิจฉาคนกรุงเทพมหานคร ดีใจดวยครับ คนกรุงเทพมหานคร
กําลังจะมีรถไฟลอยฟา เสนสีเขียว สีดํา สีแดง สีอะไรก็ไมรูเยอะแยะ จะกูประมาณ 
๗๖๐,๐๐๐ ลานบาท พี่นองครับ ทานประธานครับ ลองกูใหคนอีสานสัก ๒ แสนลานบาท
ไดไหม ไมใชวาปหนาเอา ๒ แสนลานบาทเลย ไมใช ตองดูความพรอมตองมีแบบ วันนี้
ฝากไปถึงกรมชลประทานดวยครับวาไดตั้งงบประมาณในการที่จะออกแบบใหกับทาง 
กรมชลประทานที่เขาจะไปประมาณการเกี่ยวกับเร่ืองเงินงบประมาณของแตละจุดที่จะแกนี่
ทานไดตั้งไวไหม แตวันนั้นสอบถามทางกรมชลประทานเขาบอกไดตั้งไวแลว แตเทาไร 
ก็ยังไมรู เพราะการที่เราจะจัดสรรเงินงบประมาณลงไปแกไขมันตองมีแบบมันถึงจะมี 
ยอดงบประมาณที่จําเปนตองจาย แลวก็สําคัญที่สุดครับมันตองสามารถที่จะแกไขปญหา
ของพี่นองเกษตรกรใหเขาทัน วันนี้มันยากจนกันไปหมดแลว แลวยิ่งน้ํามันมันแพง
ผลกระทบระเนระนาดเลย เมื่อประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง พี่นองประชาชนที่ตําบลกุดกุง 
ตําบลบุงหวายของจังหวัดยโสธร อําเภอคําเขื่อนแกวโทรศัพทมาหาผม กราบเรียน 
ทานประธานไปถึงทานนายกรัฐมนตรีดวยครับ  วันนี้ชวยตรวจสอบใหดวยครับ 
วาราคาขาวที่ประกันกันอยูนี่ ที่บอกวา ๗,๐๐๐-๘,๐๐๐-๙,๐๐๐ ยโสธรเมื่อกี้นี่ครับ
ประมาณสักสั กชั่ ว โมงกว านี่ ร าคาข าว เหนียวความชื้ น เกิ น  ๒๐  เปอร เ ซ็ นต  
๔,๓๐๐ บาทตอตัน บานผมเขาเรียกเปนกิโลกรัม กิโลกรัมละ ๔ บาท ๓๐ สตางคครับ 
ตายครับอยางนี้ตาย เกษตรกรตายอยางเดียวเลยความชื้นต่ํากวา ๑๕ เปอรเซ็นต  
๕,๖๐๐ บาท ผมถามบอกแลวไมมีโรงสีที่เขาไปค้ําประกันหรือที่ไปเขารวมกับโครงการ 
กับของรัฐในการที่จํานําขาว เขาบอกวาที่นั่นมันไมมี ไปหาผูวาราชการจังหวัดหรือยัง  
 



๒๔๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                             สุทธาทิพ ๑๐๑/๒ 
 
บอกไปแลวผูวาราชการจังหวัดก็ปวดหัวอยูนี่บอกใหผูแทนราษฎรชวยหนอย ก็ไมรูจะชวย
อยางไรผูแทนราษฎรก็ยากจนอยูแลว ก็มีแตปากนี่แหละครับที่จะชวยพี่นองเกษตรกรได 
พี่นองฟงอยูที่โนนฟงดวยนะครับวาผมสูเพื่อพี่นองประชาชนในเรื่องนี้ แตวารัฐบาล 
ตองชวยพี่นองเกษตรกร ผมมีหนาที่พูดแทนพี่นอง เลือกผมมาแลวใชผมเถอะ ก็ฝากไปถึง
ทางผูที่มีหนาที่เกี่ยวของลงไปดูยโสธรใหหนอย วันนี้ ๔ บาท ๓๐ สตางคมันอยูไมไดครับ 
มันอยูไมไดจริง ๆ เพราะเราก็รูอยูแลวครับวาปุยมันแพง วันนี้ยูเรียขึ้นไป ๑,๓๕๐ บาท 
แลว ๑,๓๕๐ บาทแลวครับ ผมถามเขาเมื่อกี้วายูเรียมันเทาไรตอนนี้ ๑,๓๕๐ บาท 
ตอ ๑ กระสอบ ๕๐ กิโลกรัม แลวปุยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ตัวเปนอยางไร ๑,๒๐๐ บาท  
เกือบ ๑,๓๐๐ บาทเขาไปแลว เพราะฉะนั้นถาเขาขาย ๔ บาท ๓๐ สตางคเขาตายอยางเดียวครับ  
แตผมเชื่อวาผมพูด ณ วันนี้ทางรัฐบาลผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ ผมเชื่อวาทานฟงผมอยู 
ชวยดวยครับ ชวยเขาหนอย ผมถามเขาบอกมีทั้งหมดกี่ตันตอนนี้ที่มันกําลังจะออกอยู
เดี๋ยวนี้ ๓,๐๐๐ ตันโดยประมาณ นี่ขนาดพื้นที่ไมใหญนะครับ ตรงพื้นที่น้ําทวมดวย ที่เขามี
นาปรังเพราะวาไปขอทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยเฉพาะทางกรมชลประทาน
เมื่อน้ํามันลงแลวทําอยางไรเขาจะไดน้ํา ก็ขอสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาจุดหนึ่ง ๑๒ ลาน  
๑๒ ลานเทานั้นครับ ได ๑ สถานีบวกคลองเขามาอีก ๒ กิโลเมตร นี่เขากําลังขอตออีก  
๒ กิโลเมตร ที่บานไทรงาม --------------------------------------------------------------------------- 
 

              - ๑๐๒/๑  
 



๒๔๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    บุศยรินทร ๑๐๒/๑ 
             
สมัยกอนนี้ตอนยังไมทําถนนเขาไปฝนตกทีไร ฤดูฝนทีไรตองเอาเรือไปจอดรอที่นั่น 
เพื่อใหพี่นองประชาชนไดออกจากพื้นที่ที่เปนดินเขาไปถึงบานไทรงาม บางทีมีทองจะคลอดลูก
โทรศัพทมาก็ตองรีบเอาเรือไปรับเขาเพื่อสําหรับใหเขามาโรงพยาบาลได แตวันนี้ 
อยางนอย ๆ มีสถานีสูบน้ําแลวดวยไฟฟา มีคลองตอออกไปแลว ๒ กิโลเมตรเขาก็สามารถ 
ทํานาปรังได ปที่แลวยังดีขาวเหนียวราคามันดี แตวาปนี้ไมรูเปนอยางไรขาวเหนียวมันลง  
ผมตกใจเมื่อกี้เขาก็โทรศัพทมา ผมวาอยางนอย ๆ ตองไดกิโลกรัม ๗ บาท แตปรากฏวา 
ได ๔.๓๐ บาท ก็ขอฝากทานประธานไปถึงทานผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ ผมเชื่อวากําลัง 
ฟงผมอยู  
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงนี้ไดไป ๒๓,๓๒๒ ลานบาท 
ตัวกลม ๆ  กรมทรัพยากรน้ําได ๒,๘๙๗ ลานบาท กรมน้ําบาดาลได ๑,๓๖๙ ลานบาท 
กรมนี้ก็มีความสําคัญเปนแนวรวมของการแกไขปญหาเรื่องน้ําใหกับพี่นองเกษตรกร  
ก็ไมลงพวกรายละเอียดหรือครับเดี๋ยวพอตั้งคณะกรรมาธิการเสร็จก็คงไปพูดกันที่
คณะกรรมาธิการการคมนาคมมีสวนเกี่ยวกับเร่ืองน้ําอยางไร มันมีกรมอยูกรมหนึ่ง 
สมัยกอนเขาเรียก กรมเจาทา ตอนหลังปฏิรูประบบราชการเปลี่ยนชื่อใหมเปน กรมขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวี ได ๓,๗๓๐ ลานบาท ทานประธานครับ กรมนี้จริง ๆ แลวมีความสําคัญ 
ในเรื่องของการที่จะขุดลอกแกมลิงหรือขุดลอกลําน้ําแมน้ําสายหลัก ๒๕ เสน พรอมกับ
แมน้ําสายรอง ปจจุบันนี้น้ํามันตื้นเขิน บานทานประธานเองถาชวงหนาแลงลําน้ํามูล 
เดินขามได บานผมเหมือนกันแบบเดียวกันเปะเลย พอถึงหนาแลงเดินขามกันได  
มันเก็บน้ําไมอยู เพราะมันตื้นเขิน 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร 
ไดกลับมาขึ้นบัลลังก เพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานรณฤทธิชัยครับ 
เวลาเหลือนอยเต็มทนแลวครับ  
   นายรณฤทธิชัย  คานเขต (ยโสธร)  :  ครับ กรมนี้ก็จะขุดลอกเพื่อใหลําน้ํา 
มันลึกลงไปเพื่อที่จะเก็บกักน้ําใหเปนน้ําตนทุน แลวคอยเอาน้ําเขาไปสูที่ไร ที่นา  
 



๒๔๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    บุศยรินทร ๑๐๒/๒ 
 
   กระทรวงมหาดไทย ฝากตอนิดเดียวเกินไป ๒๙ วินาทีแลว มีกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได ๒,๓๕๓ ลานบาท กรมนี้ละครับเปนกรมที่น้ําทวมก็กรมนี้ 
ตองจายสตางค ภัยแลงก็กรมนี้ละครับที่จายสตางค แตปรากฏวาเงินมันจายไปเยอะ
ภายในประเทศ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  หมดเวลาแลว  
   นายรณฤทธิชัย  คานเขต (ยโสธร)  :  แลวก็กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เอาไวแปรญัตติครับ  
   นายรณฤทธิชัย  คานเขต (ยโสธร)  :  ก็ขอขอบคุณทานประธานครับ  
ไมอยากรบกวนเวลา เพราะเหลือเพื่อนสมาชิกเยอะ เวลาเราคอนขางสั้น แตวาขอกราบเรียน 
ทานประธาน  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ๒๐ นาทีไมนอยนะครับ  
   นายรณฤทธิชัย  คานเขต (ยโสธร)  :  ไปถึงผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ ขอใหทํา
เร่ืองน้ําเถอะครับ น้ําคือชีวิตของพี่นองเกษตรกรจะทําอยางไรก็ตามแตเอาน้ําเขาไปสูนา 
พี่นองใหได เงินถาไมพอขอทานนายกรัฐมนตรีกูใหหนอย ขอบพระคุณมาก ๆ ครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญทานธวัชชัย อนามพงษ  
๑๐ นาที ดูเวลาไดครับ 
   นายธวัชชัย  อนามพงษ (จันทบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายธวัชชัย อนามพงษ ส.ส. จังหวัดจันทบุรี พรรคประชาธิปตย วันนี้กระผม 
ขออภิปรายงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ สัก ๑๐ นาทีนะครับทานประธาน  
งบป ๒๕๕๒ ตั้งไว ๑,๘๓๕,๐๐๐ บาทถวน ขาดดุลไปประมาณ ๑ แสนกวาลานบาท  
ทานประธานครับ กระผมขออภิปรายกระทรวงพาณิชยสักเล็กนอย กระทรวงพาณิชย 
ตั้งงบไว ๖,๕๐๔ ลานบาทเศษ กระผมขอตั้งขอสังเกตมติ ครม. สัญจรรัฐบาลชุดของ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ไป ครม. สัญจรที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม 
๒๕๔๘ ครม. พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร อนุมัติงบประมาณใหไปหลายโครงการ เชน  
 
 



๒๔๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    บุศยรินทร ๑๐๒/๓ 
 
เขื่อนแกปญหาน้ําทวม น้ําแลง ที่เขื่อนตาลอง ตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ  
จังหวัดจันทบุรี ๑,๐๐๐ ลานบาท ------------------------------------------------------------------- 
 
                                             - ๑๐๓/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลทิพย ๑๐๓/๑ 
 
และอนุมัติงบกอสรางตลาดกลางสินคาเกษตรที่บานหนองน้ําใส หมู ๑๐ ตําบลวังโตนด 
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ ๒๗๐ ไร งบ ๕๔๙ ลานบาท ขณะนี้ไดอนุมัติ 
งบสํารวจศึกษาออกแบบไปแลว ๑๐ กวาลานบาท ผมดูงบกอสรางตลาดกลางของ
กรมการคาภายในไมเห็นมีตั้งงบไวเลยครับทานประธาน ไมทราบวาไปซุกอยูตรงไหน 
ทานประธานที่เคารพครับ กระผมแปลกใจมากนะครับ ทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยทําไมไมตั้งงบชวยเหลือพี่นองชาวสวนเกษตรกรบาง 
ยกตัวอยางนะครับ ที่จังหวัดจันทบุรีของผมปนี้ทานประธานครับชอกช้ํามากเลยนะครับ 
เขาใจผิดกันยกใหญนะครับ เราเองทํางานอยางสุดความสามารถแตถูก อบจ. นอง ๆ ผมเอง  
ตอวา ส.ส. ไปติดตอทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญแลวไมเห็นไดอะไรเลย เขาใจผิดกันยกใหญนะครับ 
ประเด็นนี้ผมตองพาดพิงถึงทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ หนอยนะครับ กอนผลไม 
จะออกนะครับทานประธาน เรา ส.ส. ภาคตะวันออกพบทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญ ผมคิดวา
ทานเปนผูใหญที่ดีมากนะครับ ทานบอกไมตองหวง ไมตองหวงปนี้ทานจะชวยเต็มที่  
ทานบอกวาทานทํางานบริษัทไดเดือนหนึ่งหลายลานบาท ชัดเจนมากเลยแตทานไมสนใจ 
แลวทานก็ไมไดสนใจดวยนะครับ วาจะเปนฝายคานหรือฝายรัฐบาล ทานอยากจะมาชวยชาติ
ผมดีใจมากเลยนะครับ และทานยังบอกอีกนะครับวา ใหบอกกับชาวสวนนะมังคุด 
กําลังจะเปนทอง อยาตัดตนนะ ญ่ีปุนนะครับ ลูกหนึ่งรอยกวาบาททานจะเอาสนามบิน 
อูตะเภานี่บรรทุกผลไมไปขายเราดีใจมากครับ ก็ทานรัฐมนตรีบอกกับเราครับ เราเปน 
ส.ส. ตัวเล็ก ๆ เรากลับบานไปบอกกับชาวสวนนะครับ ปนี้ไมตองหวงทานรัฐมนตรี 
รับปากวาเต็มที่จะชวยเหลือเต็มที่ ทานประธานครับอยูตอมาอีกประมาณไมถึงเดือนนะครับ 
ผลไมออก ยุคล ชนะวัฒนปญญา กระทูถามวามีมาตรการอะไรบางก็ยังเฉยครับ 
ทานประธานครับ พอผลไมออกเยอะ ๆ เรา ส.ส. ภาคตะวันออกนะครับ เราก็ยื่นญัตติ 
เร่ืองผลไมตกต่ําพูดกันทั้งภาคตะวันออกเลยนะครับ ส.ส. ภาคตะวันออกมีหลายคนนะครับ 
พูดกันหมดเลยนะครับ ทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญฟงแกปญหาทันทีครับ เอาเลยวันนั้น 
วันที่ ๘ พฤษภาคม เอาอยางนี้แลวกันวันอังคารที่ ๑๓ ไปพบกันที่ทําเนียบเลย เราก็ไปครับ 
ทานเรียกบริษัท แมคโคร (Makro) โลตัส (Lotus) โรงงานเงาะกระปองมาประชุมรวมกับเรา 



๒๔๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                             กมลทิพย ๑๐๓/๒ 
 
เราก็บอกวาขอใหซื้อเพิ่มไดไหมอีก ๓ เทาตัวไดไหม เขาบอกไดแตตะกราขาด นองชายผมชื่อ
ประวัฒน อุตตะโมต บอกรับภาระ จางโรงงานเงาะกระปองซื้อเพิ่มไดไหม เขาบอกได 
แตกระปองมันขาด มันไมมีอะไรพรอมเลยครับทานประธาน ผมดูแลวนี่นะครับมันไมทัน
แลวชวงนั้นกําลังจะมีการเดินขบวนกันยกใหญเลยนะครับ นี่แหละครับไมมีมาตรการ 
อะไรรองรับเลย ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ผมกลับไปจันทบุรีเขาประทวงกันแลวโดนดาเละเลย 
ทานประธาน แลวจะใหผมทําอยางไรครับ ก็ทานรัฐมนตรีรับปากผมแลว ผมเองกลุมใจ
มากเลย ตอไปผมไมรูจะทําอยางไรอีก เพราะงบนี่นะครับถาไมตั้งไวตอไป ทานประธาน 
เชียงรายที่แมสายเงาะกําลังออก ถาไมมีแผนทั้งระยะสั้น ระยะยาวเสร็จแน เงาะออกเสร็จ
ภาคใตออกอีก วันนี้ทานประธาน เพื่อน ส.ส. โทรมาที่ภาคเหนือจังหวัดตาก ที่เชียงรายดวย 
บอกวากะหล่ําปลีเหลือบาทเดียว กิโลกรัมละบาทเดียวนะครับ กําลังจะปดถนนประทวง 
นี่แหละครับเพราะไมมีมาตรการอะไรรองรับเลย ผมก็ไมเขาใจนะครับวา ชวยเรื่องขาว 
เราดีใจนะครับแตทานตองชวยอยางอื่นดวยสิครับ เพราะทานเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยที่รอบคอบ ผมเขาใจนะครับทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  
ผมรักทานนะครับ แตทําไมทานทําใหผมโดนดาเละเลยครับทานประธาน  
 

- ๑๐๔/๑ 



๒๕๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กมลมาศ ๑๐๔/๑ 
 
  อีกประเด็นหนึ่งนะครับ เร่ืองอัญมณี ผมไมพูดไมได อัญมณีนี่นะครับ 
ทานประธาน ทํารายไดเขาประเทศปหนึ่งแสนกวาลานบาท อยูอันดับตน ๆ ของการสงออก 
อยูอันดับ ๕ นะครับทานประธาน แสนกวาลานบาทนะครับ แตกระทรวงพาณิชยตั้งงบไว
กรมสงเสริมการสงออกชวยไมถึงรอยลานบาทนะครับ ทานประธานทราบไหมครับวา
ขณะนี้ขาดแคลนวัตถุดิบมาก เมืองไทยไมมีแลว ตองไปเอาจากพมา ศรีลังกา แอฟริกา 
๑๐ ปมาแลวนะครับ อาศัยวัตถุดิบจากแอฟริกา เปนอยางไรรูไหมครับ ทานประธาน 
ตอนนี้แอฟริกาเที่ยวที่แลวคนไทยไปซื้อเยอะมากเลย  ซื้อเสร็จก็ออกไดสะดวก  
ตอนนี้เขาไมใหออกแลวนะครับ กระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวง รองอธิบดี  
ฟงแลวชวยหนอยไดไหมครับ ชวยไปติดตอกับประเทศมาดากัสการหนอยไดไหมครับ 
ชวยคนจันทบุรีหนอย เพราะวาวัตถุดิบไมมีนะครับ ทานประธาน ถาไมชวยก็ตาย
เหมือนเดิมนั่นแหละ ผมขอเรียนนะครับวาผมเองเปน ส.ส. จันทบุรี จังหวัดผมมีปญหา 
อยูนิดหนึ่ง ติดทะเล แลวประมงชายฝงเขาลงทะเลก็ไมได น้ํามันแพง ขึ้นฝงก็ไมได  
ไมมีที่ดินเปนของตัวเอง เขาเลี้ยงกุงเจงไปเรียบรอยแลวนะครับ กุงตกต่ํามาก ตอนนี้ 
เขามีนาเหลือ เขาอยากเลี้ยงหอยแครง ทานประธานครับ ติดตอใหผมหนอยสิครับ  
๓๐๐ กวาครอบครัวเขากําลังรอหอยแครงบอหนึ่ง ๑ ไร ปลอยได ๒ ตัน หอยแครง 
ตองไปซื้อแถวจังหวัดสมุทรสาครโนนครับ แถวติดมาเลเซีย เม็ดเทาถั่วเขียวนะครับ 
ทานประธาน และเอามาอนุบาลไว และเอาไปปลอยเถอะครับทานประธาน ๑ ไร ๑ ตัน  
ปหนึ่งไมตองใหอาหารเลยนะครับ มันจะได ๗-๘ ตัน ถารัฐมนตรีทานใดดูแลอยู  
อยูกรมประมงนะครับ ตอนนี้ผมกําลังทําหนังสือถึงขอใหเมตตาดวยเถอะครับ คนจนมาก 
ไมเหมือนบานประธานคนรวย แตบานผมคนจนมากนะครับ ขอไดเมตตาดวยครับ  
สวัสดีครับทานประธาน 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณ ทําเวลาไดดีมาก
คุณธวัชชัยครับ ตอไปคุณสุพัชรี ธรรมเพชร ๗ นาทีครับ อยูไหมครับ เชิญ  
   นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร (พัทลุง) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน สุพัชรี ธรรมเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย  
 



๒๕๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กมลมาศ ๑๐๔/๒ 
 
ทานประธานคะ ในงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ รัฐบาลไดมีนโยบายในการจัดทํา
งบประมาณรายจ าย โดยที่ จะมุ ง เน น ไปอยู ใน เ ร่ื องของการนํ าแนวทางของ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาแลวก็ในการบริหารจัดการ แตเมื่อเรามาดู
ในสวนของงบประมาณในการยกระดับการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงใหเปน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ งบประมาณในสวนนี้ยังมีนอยอยูคะทานประธาน  
มีแคจํานวน ๒๔๒.๖ ลานบาท ดังนั้นดิฉันจึงเห็นสมควรที่จะเพิ่มงบประมาณในสวนนี้
เพื่อที่จะใหสอดคลองกับการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช และภายใต 
กรอบนโยบายงบประมาณขางตนนี้ รัฐบาลเราจึงไดมีการกําหนดใหเปนงบประมาณ 
ขาดดุล ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลไดเขามาบริหารประเทศแลว รัฐบาลไดแสดงเจตนารมณ
อยางชัดเจนที่จะใชนโยบายการคลังเขามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหมีการฟนตัว 
และยิ่งไปกวานั้นคะทานประธาน เศรษฐกิจไทยในขณะนี้ตองเผชิญอยูกับภาวะเศรษฐกิจ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา อยางเชนตอนนี้ราคาน้ํามันที่เรามีการพุงสูงขึ้น 
อยางที่ไมมีทางที่จะสิ้นสุด เราไดมีการนํานโยบายการคลังที่รัฐบาลมีแนวทางที่จะมาใช 
ก็คือ การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญหรือเราเรียกวาโครงการเมกะโปรเจกต  
แตในขณะเดียวกันก็มีการตั้งคําถามถึงความเปนไปไดของโครงการเมกะโปรเจกต
เหลานั้น ไมวาจะเปนในสวนของโครงการสนามบินสุวรรณภูมิเฟส (Phase) ๒ ก็ดี 
โครงการทางถนนก็ดี แลวก็อีกหลาย ๆ โครงการนะคะวาโครงการเหลานี้มีความเปนไปได
มากนอยแค ไหน  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๐๕/๑ 
 



๒๕๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๐๕/๑ 
 
ซึ่งเรานาจะมีสาเหตุมาจากการจัดหาแหลงเงินทุนในโครงการที่จะตองใชเงินทุน 
ในการจัดทําโครงการขนาดใหญมหาศาล โดยดิฉันขอตั้งขอสังเกตวาการที่ รัฐบาล 
ตั้งงบประมาณขาดดุลมาก ๆ นั้นจะสงผลใหเปนภาระผูกพันใหกับพี่นองประชาชน 
ทั่วประเทศที่เราจะตองแบกรับภาระหนี้สิน ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลเราไปกูยืมเงิน 
มาชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ซึ่งในระยะ ๒-๓ ปที่ผานมาเราไดมีการบริหาร
งบประมาณขาดดุลมาโดยตลอด ภาระหนี้สินเหลานี้ก็จะมีการเพิ่มขึ้น ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ คะ
ทานประธาน 
   อีกประการหนึ่ง ในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันนั้นการตั้งงบประมาณ 
แบบขาดดุลเพื่อกระตุนเศรษฐกิจมักจะกอใหเกิดภาวะเงินเฟอ ซึ่งผลที่ตามมาในปจจุบันนี้
ปจจุบันอัตราภาวะเงินเฟอทั่วไปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยจะอยูที่ ๗.๖ 
ซึ่งอัตราตรงนี้ถือวาคอนขางที่จะสูงมากคะทาน ถาหากเรามีการใชงบประมาณเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจมาก ๆ เพิ่มขึ้นไปอีกเราก็จะทําใหภาวะเงินเฟอของเราสูงเพิ่มขึ้นไปอีก ดังนั้น
ดิฉันจึงขอฝากใหรัฐบาลมีความระมัดระวังในการใชงบประมาณ และตองคอยควบคุม
อัตราเงินเฟอใหอยู ในระดับที่ เหมาะสม  และใหมีผลกระทบกับพี่นองประชาชน 
ใหนอยที่สุดในการลงทุนในระยะยาว เราจึงไมควรลืมที่จะยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งสามารถที่จะใชไดดีกับแนวทางในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
โดยเราจําเปนจะตองมีการพัฒนาศักยภาพการแขงขัน เราจะตองมีความพอประมาณ  
เราจะตองมีเหตุมีผล และสุดทายก็คือมีภูมิคุมกัน ฉะนั้นมีภูมิคุมกันนี้ดิฉันขออนุญาต
อธิบายนิดหนึ่งก็คือในสวนของการมีแผนนโยบายอื่น ๆ มารองรับไวในกรณีที่เกิดฉุกเฉิน 
ซึ่งในปจจุบันนี้เราก็เกิดสภาวะฉุกเฉินอยู เราตองมีการหาแผนโครงการ นโยบายตาง ๆ  มารองรับ
ในสวนของเศรษฐกิจฉุกเฉิน และเมื่อสักครูทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
ไดพูดถึงงบประมาณตามยุทธศาสตรจังหวัดหรือวากลุมจังหวัด ซึ่งงบประมาณในสวนนี้
ดิฉันเห็นวาเราจะตองใหพี่นองประชาชนในแตละจังหวัด ในแตละพื้นที่ตองมีความตองการ 
แลวก็มีสวนรวมในการคิดหาความตองการในพื้นที่ของแตละจังหวัดนั้น ฉะนั้นถาเราใช
งบประมาณโครงการของเมกะโปรเจกตรวมกับงบประมาณของโครงการตามยุทธศาสตร 
 



๒๕๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๑๐๕/๒ 
 
จังหวัดเราก็จะไดโครงการที่ตรงกับความตองการของพี่นองประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ  
ไดอยางชัดเจนขึ้น แลวก็เปนการพัฒนาที่ยั่งยืนดวย ดิฉันขอยกตัวอยางของจังหวัดพัทลุง 
จังหวัดพัทลุงซึ่งเปนจังหวัดของดิฉันเปนจังหวัดขนาดเล็ก แลวก็มีพื้นที่ที่เราตองการ 
ที่จะขยายหรือวาเปดเมืองใหพี่นองประชาชนทั่วประเทศเปนที่ รูจักมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น 
พี่นองประชาชนของจังหวัดพัทลุงตองการถนนวงแหวนรอบเมือง ฉะนั้นถาเรานําโครงการ 
เมกะโปรเจกตมารวมกับโครงการของงบประมาณยุทธศาสตรจังหวัดใชงบประมาณ 
รวมกัน เราก็จะไดโครงการตามที่พี่นองประชาชนของแตละพื้นที่นั้น ๆ  หรือวาของจังหวัดพัทลุง 
ไดอยางแทจริง เพราะวาในการทําโครงการแตละพื้นที่เราจะตองใชงบประมาณนับพันลานบาท 
ดังนั้นดิฉันจึงขอกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีดวย ใหพิจารณาในสวนของ
โครงการเมกะโปรเจกตรวมกับโครงการงบประมาณตามยุทธศาสตรจังหวัดดวย  
กราบขอบพระคุณทานประธานคะ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากตามเวลาพอดีครับ 
ตอไปก็เปนนายแพทยวรรณรัตนอยูไหมครับ  
 
                 - ๑๐๖/๑ 



๒๕๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              กุลนิษฐ ๑๐๖/๑  
 
   นายไกร ดาบธรรม (เชียงใหม)  :  กราบเรียนทานประธานครับ  ผม 
นายแพทย ไกร ดาบธรรม พอดีขอสลับคิวกับนายแพทยวรรณรัตน พรรครวมใจไทย 
ชาติพัฒนา  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เปลี่ยน 
   นายไกร ดาบธรรม (เชียงใหม)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม นายแพทยไกร ดาบธรรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดเชียงใหม พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา กระผมขอพูดเพียงเล็กนอยนะครับ แตจะพูด  
ในเรื่องที่มีความสําคัญและยิ่งใหญสําหรับผูสูงอายุ ผูสูงอายุในบานเราปจจุบัน ณ วันที่
มกราคม ๒๕๕๐ มีจํานวน ๖,๘๒๔,๐๐๐ คน แตในปจจุบันคาดวามีประมาณ ๗ ลานคน 
ในจํานวนนี้มีผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ ๑,๗๖๓,๑๗๘ คน และจากคําแถลงคําประกอบ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ ของทานนายกรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นมาเปน ๑,๘๓๐,๐๐๐ คน 
คือเพิ่มขึ้นมาอีก ๗๐,๐๐๐ คน คิดเปนสัดสวนประมาณ ๒๕ เปอรเซ็นต ของผูสูงอายุทั้งหมด  
แตจากการสัมมนาของนานาชาติ และสัมมนาระดับชาติมีความเห็นตรงกันวา เบี้ยยังชีพ
มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีพของผูสูงอายุ โดยพบวาเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ 
ถือเปนเครื่องมือในการกระจายรายไดของผูสูงอายุที่มีรายไดนอย และจากการศึกษา 
ของเวิลด แบงก (World Bank) พบขอที่นาสนใจวา ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพจะมีภาวะ 
โภชนาการที่ดีกวาผูสูงอายุที่ ไมได รับเบี้ยยังชีพ เพราะสามารถนําเงินนั้นไปซื้อหา 
อาหารการกินได  และโดยเฉพาะครอบครัวที่ มีผูสูงอายุที่ ได รับเบี้ยยังชีพก็จะมี 
ความยากจน แนวโนมที่จะลดลงเพราะสามารถนําเงินที่ไดรับเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ 
เอาไปดูแลในสวนที่ เปนประโยชนอยางอื่นแทนที่จะมาดูแลผูสูงอายุในครอบครัว  
เบี้ยยังชีพของผูสูงอายุในประเทศไทยเริ่มตั้งแตป ๒๕๓๕ ตอมามีพระราชบัญญัติ
ผูสู งอายุขึ้น เมื่อป  ๒๕๔๖ โดยระบุวาผูสู งอายุ มีสิทธิ ได รับการคุมครองสงเสริม 
สนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพอยางทั่วถึงและเทาเทียม และเปนธรรม ซึ่งเดิม 
มีการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ๓๐๐ บาทตอคนตอเดือน แตในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
ได เพิ่มขึ้นมาเปน ๕๐๐ บาทตอคนตอเดือน ครั้นเมื่อมีกระบวนการกระจายอํานาจ 
 



๒๕๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              กุลนิษฐ ๑๐๖/๒ 
 
รุดหนาไป เงินสวนนี้ไดโอนผานไปยังทองถิ่นใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง อบต. 
๖,๖๐๐ กวาแหง และเทศบาล ๑,๐๐๐ กวาแหง โดยเปนรูปของเงินอุดหนุนทั่วไปประเภท
กําหนดวัตถุประสงค  ในวันผูสูงอายุ  วันที่  ๑๓  เมษายน  ของทุกป  สวนราชการ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนก็จะมีการจัดงานใหกับผูสูงอายุรดน้ําดําหัว  
แสดงความกตัญูกตเวทีตอทานเปนประจําทุกป ซึ่งกิจกรรมหลัก ๆ ก็คือเปนการรําลึกถึง 
กลาวสดุดีคุณงามความดีผูสูงอายุที่ไดสรางครอบครัว สรางสังคมใหกับประเทศชาติบานเรา 
แลวก็ตามดวยการรดน้ําขอพรจากผูสูงอายุ มีการแสดง และจบทายดวยการมอบของขวัญ
เล็ก ๆ นอย ๆ แกผูสูงอายุซึ่งก็หนีไมพนผาขนหนู มามา ปลากระปอง และของเล็ก ๆ  
นอย ๆ ติดมือกลับบานไป และจากการที่ผมไดพูดคุยกับพออุยแมอุย และผูสูงอายุ 
จํานวนมากพบวาสิ่งที่เขาตองการนั้นเขาตองการเบี้ยยังชีพแทบจะทุกคน เกือบจะรอยเปอรเซ็นต 
เพราะทุกวันที่ไดมาสวนนอยเทานั้นที่ได แตสวนใหญยังไมได เราคงไมอยากแสดง 
ความกตัญูกตเวทีตอผูสูงอายุของบานเราเพียงวันผูสูงอายุแหงชาติวันเดียวเทานั้น  
และจากงบประมาณที่ไดมาจัดสรรใหกับผูสูงอายุก็มีหลักเกณฑของกระทรวงมหาดไทยวา 
ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพนี้จะตองมีรายไดนอยกวา ๑๐,๐๐๐ บาทตอคนตอป ถึงจะไดรับ
เบี้ยยังชีพคิดไปแลวก็เปน ๑ ใน ๓ ของผูสูงอายุทั้งหมด และอีก ๓ สวน ๔ เปนผูสูงอายุ 
ที่มีรายไดมากกวา ๑๐,๐๐๐ บาทตอคนตอป เชนนั้นหรือครับ ไมใชทั้งหมดหรอกครับ ------- 
 

      - ๑๐๗/๑ 
 

 



๒๕๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ วิ. (เปนพิเศษ)           ณัฐวัฒน ๑๐๗/๑ 
 
เพราะในระดับทองถิ่นเองงบประมาณที่ใหมานี่ใหกับทองถิ่นเองเพียงไมกี่คน ทองถิ่นเอง 
ตองมาตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มขึ้นใหกับผูสูงอายุ ถาผูสูงอายุโชคดีไดอยูในทองถิ่น  
อบต. เทศบาลที่มีรายไดเพียงพอ มีรายไดดีก็ไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้นเปนจํานวนที่เพิ่มขึ้น 
อาจจะไมทั้งหมดหรืออาจจะทั้งหมด แตถาโชครายไปอยูใน อบต. หรือเทศบาลที่มีรายไดไมเพียงพอ 
ก็จะไมได รับเบี้ยยังชีพ ตรงนี้ละครับทําใหเกิดความไมเปนธรรมกับผูสูงอายุในบานเรา  
แมจะอยูในผืนแผนดินไทยเดียวกัน อยูในภายใตกฎหมายเดียวกัน แตสิ่งที่ไดรับกลับไมเทากัน 
โดยเฉพาะผูสูงอายุที่อยูในชนบทที่อยูหางไกล และเมื่อพิจารณาจากนโยบายภาครัฐ 
ที่มีเร่ืองของสวัสดิการตอผูสูงอายุนี้ มีการกําหนดวาการสงเคราะหยังชีพผูสูงอายุอยางทั่วถึง
และเปนธรรม แตขณะนี้กลับเปนวาภาครัฐบาลเองมีการหลีกเลี่ยงการแบกรับภาระนี้ 
ดวยการตั้งคําถามกับสังคมวา คุมคาคุมทุนหรือไมในการจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุบานเรา 
รวมทั้งมีการเสนอระบบบํานาญแหงชาติขึ้น ซึ่งเปนกระบวนการออมเพื่อการชราภาพ 
ที่อยูบนพื้นฐานการชวยตนเองของประชาชนในวัยแรงงานเสียกอนเพื่อลดภาระกับสังคม 
หากคิดอยางเปนธรรมแลวนี่ผูสูงอายุก็คือคนที่เคยผานวัยแรงงานมา เราปฏิเสธไมไดวา
สวนใหญในการพัฒนาชาติมาในบทบาทตาง ๆ กัน ไมวาจะเปนครู เปนตํารวจ เปนพอคา 
ประชาชน เปนเกษตรกร หรือเปนขาราชการ การคิดถึงความคุมทุน เมื่อพวกเขาเขาสู 
วัยแรงงานที่ไมอาจใชแรงงานไดอยางเต็มที่หรือการตอนพวกเขาสูระบบบํานาญแหงชาติ
โดยการปฏิเสธที่จะรับผิดชอบตอพวกเขา หรือแสดงความรับผิดชอบตอพวกเขาใหนอยที่สุดนี่
เปนธรรมแกผูสูงอายุแลวหรือยัง ชาวบานของเราสวนใหญนี่มีรายไดไมเพียงพอครับ 
หลายคนเปนหนี้เปนสินกองทุนหมูบาน เปนหนี้ ธ.ก.ส. เปนหนี้นอกระบบ แลวก็มี 
การกูหนี้ยืมสินจากนายทุนนอกระบบเพื่อมาใชหนี้แลวเพื่อจะไปกูใหมแลวก็นําไปใช
นายทุนนอกระบบอีก แลวอยางนี้จะไปหวังอะไรวาเขาจะมีการเก็บหอมรอมริบตอเดือน
มาจายเขากองทุนผูสูงอายุ โดยตรงนี้ไมคิดที่จะเฉลี่ยเรื่องของทรัพยากรจากกลุมบุคคล 
ที่รํ่ารวยไปใหกลุมบุคคลที่ดอยโอกาสกวา เพราะฉะนั้นทางออกตอประเด็นที่ปญหานี้ก็คือวา 
การจัดสรรเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุทุกคนโดยไมตองพิจารณาหรือพิสูจนวายากจนจริงหรือไม 
แลวใหเพียงพอแกการยังชีพ การรําลึกนึกถึงพระคุณของผูสูงอายุที่ไดทําคุณประโยชน 
 



๒๕๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ วิ. (เปนพิเศษ)           ณัฐวัฒน ๑๐๗/๒ 
 
ใหแกประเทศชาติ สังคม เปนสิ่งที่ควรปลูกฝงใหเกิดคุณธรรมในสังคมโดยชวยกันผลักดัน
ระบบสวัสดิการในลักษณะของเบี้ยยังชีพอยางทั่วถึง เทาเทียม และเปนทุกคนนะครับ  
นาจะเปนประโยชนแลวตรงกับความตองการของผูสูงอายุ ถามวาใชเงินมากไหมครับ  
ถา ๕๐๐ บาทตอคนตอเดือนตอป ใช ๔๒,๐๐๐ ลานบาท ๖๐๐ บาทตอคนตอเดือนตอป  
ใช ๕๐ ,๔๐๐  ลานบาท  ถา ๗๐๐  บาทตอคนตอเดือนตอป ใช ๕๘,๐๐๐ ลานบาท  
ถือวาเปนจํานวนเงินที่มากอักโขครับ แตวาเมื่อเทียบกับงบประมาณที่กําลังจะผานสภา 
ในเร็ววันนี้ ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท คิดเปน ๒ เปอรเซ็นตกวา ๆ แตเงิน ๒ เปอรเซ็นต 
กวา ๆ  นี่จะทําใหผูสูงอายุเกือบ ๗ ลานคนไดรับการดูแลจากพวกเรา แลวตรงกับความตองการ 
ของพวกเขาที่จะทําใหผูสูงอายุบานเราไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผูสูงอายุคงไมนําเงิน 
ไปเที่ยวตางประเทศ หรือไปใชซื้อของแบรนดเนม (Brand name) มาใช แตเขาจะนําเงิน 
ที่ไดมานั้นไปจับจายใชสอย ซื้ออาหารการกินในหมูบานในทองถิ่นของตัวเองซึ่งจะเปน
การกระจายรายไดกับทองถิ่นของตัวเองอยางชัดเจนแลวก็อยางเปนรูปธรรม เพราะฉะนั้น
ผมถึงขอกราบวิงวอนนะครับ ------------------------------------------------------------------------ 
 

          - ๑๐๘/๑ 



๒๕๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                ดวงใจ ๑๐๘/๑ 
 
ทางคณะรัฐบาลและคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณซึ่งจะเกิดขึ้นในวัน ๒ วันขางหนานี้ 
ไดชวยกันผลักดันเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุอยางเทาเทียมและทุกคนเพื่อเปนกุศลอันใหญหลวง
ของรัฐบาลและของสภาที่ทรงเกียรติแหงนี้ แลวตองขอขอบคุณทานรัฐมนตรีของกระผม
ทานรัฐมนตรีประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ ที่ทานมานั่งคอยใหกําลังใจตลอด ขอกราบขอบพระคุณครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ตามเวลาพอดี 
ตอไปพรรคมัชฌิมาธิปไตย คุณพรทิวา นาคาศัย เชิญครับ 
  นางพรทิวา  นาคาศัย (ชัยนาท) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน พรทิวา นาคาศัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยนาท พรรคมัชฌิมาธิปไตย 
ดิฉันจะขอพูดถึงเรื่องงบประมาณในที่นี้เพียงสั้น ๆ นะคะ ดิฉันเองสนับสนุนในการ 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณป ๒๕๕๒ นี้ซึ่งจัดทําแบบขาดดุล เขาใจวาเปนการ
กระตุนเศรษฐกิจอยางหนึ่งของภาครัฐ ซึ่งในสวนนี้ดิฉันเห็นวาปญหาของเรื่องน้ํา  
ซึ่งไดงบประมาณเพียงนอยนิด ทั้ง ๆ ที่น้ําเปนปจจัยสําคัญในการหลอเลี้ยงแลวก็เปน
หัวใจของคนทั้งประเทศ แตประเทศไทยซึ่งประชากรสวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกร  
ความตองการของน้ําในการอุปโภคบริโภคมีอยูสูงมาก และมีความจําเปนอยางยิ่ง ดิฉัน
เห็นวารายละเอียดของรางพระราชบัญญัติงบประมาณ ป ๒๕๕๒ ที่จําแนกตาม
ยุทธศาสตรในการจัดสรรงบประมาณและแผนงานจะเห็นวายุทธศาสตรที่ ๔ ซึ่งเปน 
การบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในขอ ๔.๒ แผนงานจัดการ
ทรัพยากรน้ําซึ่งกรมน้ําไดรับงบประมาณเพียง ๔,๒๖๗.๒ ลานบาท ซึ่งกรมทรัพยากรน้ํา 
ก็ขึ้ นอยู กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  ถาจะเปรียบเทียบ 
กับกรมชลประทานซึ่งมีงบประมาณถึง ๓๙,๐๐๐ กวาลานบาท ตองนับวามากกวา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งกระทรวงเลย ทั้ง ๆ ที่เปนกรมตรงนี้ 
ดิฉันก็ไมทราบวาการจัดสรรงบประมาณดูแลวไมสมดุลเลย เนื่องจากความรับผิดชอบ 
แลวก็หนาที่ที่มีตอประชาชนคอนขางจะสูงมากเชนกัน จริง ๆ ในความเปนจริง ขอเท็จจริง 
พื้นที่นอกเขตชลประทานจะมีมากกวาพื้นที่ ในเขตชลประทานถึง  ๕  เทา เลย  
แตวากรมทรัพยากรน้ําซึ่งตองรับผิดชอบในพื้นที่นอกเขตชลประทานกลับได รับ 
 



๒๕๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๑๐๘/๒ 
 
งบประมาณเพียงนอยนิด ดิฉันก็ขอฝากในสวนนี้ไปทางรัฐบาลแลวก็ผูที่เกี่ยวของในเรื่อง
การจัดสรรงบประมาณ ดิฉันขอพูดถึงจังหวัดชัยนาทนิดหนึ่งผานทานประธานไปยัง 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งดูแลหนวยงานกรมชลประทาน 
ในงบที่จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีโครงการระบบทอน้ํา ๒๐๐ กวาลานบาท เทาที่ดิฉันไดติดตาม
เร่ืองกรมชลประทานไดนําเขาแผนแลว แตไมทราบวางบประมาณนี้มันหายไปอยูตรงไหน 
อยางไรฝากทานประธานเรียนทานรัฐมนตรีในสวนนี้ดวยนะคะ ขอฝากในสวนของเรื่องน้ํา
ไวเพียงเทานี้  
 

- ๑๐๙/๑ 



๒๖๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  นิวรา ๑๐๙/๑ 
 
  อีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันจะพูดถึงก็คือ เร่ืองของยุทธศาสตรที่ ๓ ขอโทษคะ  
ขอพูดในเรื่องภาวะโลกรอนกอนนะคะ ซึ่งตองขอเรียนวาเปนเรื่องที่เปนปญหา ตองกลาว
ไดวาเปนปญหาระดับโลกไมใชระดับชาติ เพราะฉะนั้นตองยอมรับวาประเทศไทย 
โดยเฉพาะพี่นองคนไทยยังไมไดใหความสําคัญหรือตระหนักในเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนี้ 
เชน เร่ืองของโลกรอน เร่ืองมลพิษ หรือเร่ืองพื้นที่สีเขียว ตรงนี้เขาใจไดวาพี่นองเห็นวาเปน
เรื่องที่ไกลตัว แตดิฉันเห็นวาสิ่งนี้เปนสิ่งที่เราตองทําในวันนี้ จริง ๆ ก็เทาที่ทราบอยูปจจบุนั
ที่เห็นกันอยูก็มีการรณรงคในเรื่องนี้กันมากมาย เพราะฉะนั้นในวันนี้ดิฉันคิดวาเพื่ออนาคต  
แลวก็เพื่อลูกหลานของพวกเรา ซึ่งเราตองชวยกันสรางจิตสํานึก แลวก็เสริมสรางความรู 
ปลูกฝงความรับผิดชอบรวมกันในการที่จะทําใหโลกของเรานาอยูตั้ งแต เด็ก  ๆ  
ดิฉันแนะนํานิดหนึ่งในสวนนี้กระทรวงศึกษาธิการนาจะมีการบรรจุไวเปนหลักสูตร 
เพราะวาสิ่งนี้มันเปนสิ่งที่พวกเราตองตระหนักถึงเพียงปลูกตนไมตามสโลแกน (Slogan) 
ของทานรัฐมนตรีอนงควรรณ เทพสุทิน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพียงปลูกตนไมกันคนละ ๑ ตน ไมวาโอกาสอะไรก็ตาม ไมวาจะเปนวันเกิด หรือวันซึ่งแสดงถึง
ความสุข หรือวันอะไรก็ตามซึ่งสามารถจะปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตรงนี้ดิฉัน 
ขอฝาก เพราะวางบประมาณในสวนของกรมสิ่งแวดลอมคอนขางนอยนิดมาก ๆ เลย  
เพียง ๑,๐๐๐ กวาลานบาท แตวาจะตองทําทั้งปลูกปา ฟนฟูระบบนิเวศ ปองกันรักษาปา 
การดูแลชายฝงทะเล เปนตน ซึ่งตองทําภารกิจมากมาย แตกรมนี้ไดรับงบประมาณเพียง 
๑,๐๐๐ กวาลานบาท ซึ่งตรงนี้ไมเพียงพอ เพราะวาตองทําทั้งประเทศ ไมใชพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 
ดิฉันก็ขอฝากผานทานประธานไปยังผูที่ เกี่ยวของชวยพิจารณาเรื่องงบประมาณนี้ 
ที่ดิฉันเห็นวาสมควรจะเนนหนัก เพราะวาจัดสรรไมเพียงพอตอภารกิจที่มากมาย ซึ่งตรงนี้
ก็เชื่อมโยงไปถึงยุทธศาสตรที่ดิฉันไดพูดถึงคือยุทธศาสตรที่ ๓ ที่ทางรัฐบาลไดมีพูดไว 
ในเรื่องการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางสมดุล การปรับโครงสรางสนับสนุน
ใหเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางยั่งยืนและสมดุล แลวก็มีเสถียรภาพ ไมวาจะเปน 
ดานการเกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว การตลาด การลงทุน ทุกสิ่งทุกอยางลวนแต
เชื่อมโยงไปถึงระบบสิ่งแวดลอม เพราะฉะนั้นดิฉันคิดวาเมื่อเนนงบประมาณมาในสวนนี้มากมาย  
 



๒๖๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  นิวรา ๑๐๙/๒ 
 
๑๗๕,๐๐๐ กวาลานบาท ดิฉันคิดวาในสวนนี้ก็เปนสิ่งที่นาสนับสนุน แตเหนือสิ่งอื่นใด 
ลืมไมไดคะคือเร่ืองของมลพิษ สิ่งแวดลอม ซึ่งมันจะตอเนื่องกัน เพราะฉะนั้นก็ขอฝาก 
ทานประธานไปถึงผูที่เกี่ยวของใหกรุณาชวยดูงบประมาณในสวนนี้ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
ตองกราบขอบพระคุณทานประธานคะ  
 
                   - ๑๑๐/๑ 



๒๖๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (ว.ิ) เปนพเิศษ               เบญจมาภรณ ๑๑๐/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ครับ ขอบคุณครับ 
  นายนริศ  ขํานุรักษ (พัทลงุ)  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาต 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  ตอไปนะครับ เปนทานพิเชษฐ 
พันธุวิชาติกุล ๑๕ นาทีครับ 
  นายนริศ  ขํานุรักษ (พัทลุง) : ทานประธานครับ ผมขออนุญาตปรึกษา 
ทานประธานนิดเดียวครับ ขอตกลงก็คือทานประธานจะกรุณาเรียกทั้งฝายรัฐบาล 
สลับกับฝายคานนะครับ แตเมื่อสักครูทานประธานเรียกรัฐบาล ๒ คนนะครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  คือมันขามกัน คือรายชื่อ
ของพรรคมัชฌิมาธิปไตยอยูกอนคุณสุพัชรี ผมก็ใหคุณสุพัชรีกอนนะครับ ไมผิดการสลับ 
หรอกครับ ฝายรัฐบาล ฝายคาน 
  นายนริศ  ขํานุรักษ (พัทลุง) : เมื่อกี้ฝายรัฐบาล ๒ ครับ พรรครวมใจไทย
ชาติพัฒนา ๑ แลวก็มาพรรคมัชฌิมาธิปไตย ๒ ครับ ซอนครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  ไมซอน เพราะวาคุณพรทิวา 
  นายนริศ  ขํานุรักษ (พัทลงุ)  :  พรรคมัชฌิมาธิปไตยครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : พรรคมัชฌิมาธิปไตย 
อยูอันดับ ๙ คุณสุพัชรีอยูอันดับ ๑๐ ผมก็ใหคุณสุพัชรีกอนคุณพรทิวา 
  นายนริศ  ขํานุรักษ (พัทลุง) : ไมใชครับ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 
เสร็จแลวมาพรรคมัชฌิมาธิปไตยนะครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  เปลา นี่ตามรายละเอียด 
ที่เขาสงมาอยูกับมือผมอยางนี้ ผมไมรูจะทําอยางไรครับ 
  นายนริศ  ขํานุรักษ (พัทลุง) : ถาอยางนั้นเจาหนาที่ชวยดูใหทานประธาน
หนอยครับ ฝายรัฐบาลซอนแลว ๒ คนนะครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  เพื่อไมใหเสียเวลาตอนนี้
ทานพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล ทานเขามาแลวครับ ถาอยางนั้นเชิญ ๑๕ นาที 
  นายนริศ  ขํานุรักษ (พัทลุง) : ถาอยางนั้นผมขออนุญาตใหทานประธาน 
ไดพิจารณานะครับวา 



๒๖๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (ว.ิ) เปนพเิศษ               เบญจมาภรณ ๑๑๐/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  เดี๋ยวทานไปตกลงกันเอง
ระหวางฝายคานกับรัฐบาล วิปนะครับแลวก็ทําโผใหมมาก็ไดครับ ไมมีปญหา 
  นายนริศ  ขํานุรักษ (พัทลุง) : ที่จริงตกลงกันแลวครับ ตกลงกันแลววา 
เรียกฝายคาน ๑ และรัฐบาล ๑ แตวาที่ในมือทานนั่นคือ เมื่อสักครูที่ผานมาพรรครวมใจไทย
ชาติพัฒนาเสร็จแลวก็มาพรรคมัชฌิมาธิปไตยนะครับ ๒ ที่จริงพอพรรครวมใจไทยเสร็จ
ตองมาพรรคประชาธิปตย แลวก็ไปพรรคมัชฌิมาธิปไตยครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  ครับ ก็จะปฏิบัติตามที่ทาน
วานี่นะครับ 
  นายนริศ  ขํานุรักษ (พัทลงุ) : กราบขอบพระคุณทานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  ตอไปจะโดยเครงครัดนะครับ 
ถาไมอยูแลวจะใหทําอยางไรครับ ก็ขอความกรุณาดวยใหเห็นใจคนที่อยูขางบนนี้ดวยครับ 
ขอความกรุณาดวย พยายามทุกวิถีทางครับ เชิญครับทานพิเชษฐ 
  นายพิเชษฐ  พันธุวิชาติกุล (กระบี่)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม พิเชษฐ
พันธุวิชาติกุล ประชาธิปตย จังหวัดกระบี่ ทานประธานครับ งบประมาณของเรา 
ถูกวางเวนไปโดยคณะ คมช. หรือจากการรัฐประหาร เพราะฉะนั้นในปสองปผานมา 
สภาผูแทนราษฎรก็ไมไดมีโอกาสเกี่ยวของกับเรื่องการงบประมาณ ก็ปนี้ก็เปนนิมิตหมายที่ดี
อีกครั้งหนึ่งที่ผูแทนราษฎรเราไดกลับมาพิจารณางบประมาณตามระบอบประชาธิปไตย 
ที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางถูกตอง ทานประธานครับ ผมอยูกับทานประธาน
ในหองมานาน วันนี้ผมหยิบงบประมาณยอนหลังมา ๑๖ ป งบประมาณโดยสังเขป  
ก็พยายามดูวาปที่แลวมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบาง ดูโครงสรางงบประมาณดวยความเปนหวง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานะของประเทศชาติ ภาระหนี้ที่เปนอยู ณ ขณะนี้ก็อยากที่จะไปพูด
เพื่อใหผูที่ เกี่ยวของไดพึงพิจารณา  แลวก็สังวรถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในวันขางหนา  
ทานประธานครับ  ผมดูสถานะงบเงินกู แลวก็งบชําระคืนตนเงินกูยอนกลับมาดู
งบประมาณตั้งแตป ๒๕๔๕ ป ๒๕๔๖ ป ๒๕๔๗ ป ๒๕๔๘ ป ๒๕๔๙ ป ๒๕๕๐  
ที่ มีตัวเลขในทางปฏิบัติจริงแลว ก็มีขอนาเปนหวงวาเราตั้งงบประมาณชําระคืน 
 



๒๖๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (ว.ิ) เปนพเิศษ               เบญจมาภรณ ๑๑๐/๓ 
 
ดอกเบี้ยและตนเงินกู แตเราจายต่ํากวาเปาหมายมากเลย เชน ป ๒๕๔๕ ตั้งไว ๒๕,๐๐๐ ลานบาท 
จายแค ๓,๐๐๐ กวาลานบาท ป ๒๕๔๖ ตั้งงบประมาณชดใชตนเงินกู ๓๔,๐๐๐ กวาลานบาท 
ใชไปเพียง  ๑๘ ลานบาท ป ๒๕๔๗ ๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท ใชไป ๕,๐๐๐ กวาลานบาท 
ป ๒๕๔๘ ๕๐,๐๐๐ ลานบาท ใชเพียงแค ๒๐,๐๐๐ ลานบาท ป ๒๕๔๙ ๔๓,๐๐๐ ลานบาท 
จายจริงแค ๒๔,๐๐๐ ลานบาท ปญหาเหลานี้มันทับถมกันมาตามลําดับ จน ณ วันนี้ 
ป ๒๕๕๒ ทํางบประมาณมาวาเราตองชําระจายคืนตนเงินและดอกเบี้ย ๖๓,๖๗๖ ลานบาท 
 

- ๑๑๑/๑ 
   



๒๖๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              สายชล ๑๑๑/๑ 
 
ดูตัวเลขแลวนากลัววาปนี้เรามองวางบประมาณโตขึ้น ๑ แสนกวาลานบาท งบลงทุน
ทําไมเราถึงเพิ่มไมคอยได มันถูกเบียดบังไปดวยตัวนี้หรือครับ ตั้ง ๖ หมื่นกวาลานบาท  
ถาดูตอมาถึงงบเงินกูที่กูจริงตั้งแตป ๒๕๔๕ จนกระทั่งถึง ป ๒๕๕๐ ที่มีตัวเลขชัดเจน 
เงินกูจริง  ป ๒๕๔๕ จากที่ ๒ แสนลานบาท เรากูจริงเพียงแค ๑๗๐,๐๐๐ ลานบาท  
ป ๒๕๔๖  จากตัวเลข  ๑๗๔ ,๙๐๐  ลานบาท  เรากูจ ริงเพียง  ๗๖ ,๐๐๐  ลานบาท  
แตวาเมื่อรวมกันแลวผมยังไมมีตัวเลขป ๒๕๕๑ วาเรากูจริงมาเทาไร แตถากูจริงตามที่ 
ตั้งไวในงบประมาณป ๒๕๕๑ และกูอีกในปนี้ ทานประธานครับ อะไรเกิดขึ้นครับ  
ถาเราเอายอดหนี้กูจริงทั้งหมดรวมแลวเกือบหนึ่งลานลานบาทครับ แตวาเราชดใชตนเงิน
และดอกเบี้ยไปเพียง ๑๗๒,๐๐๐ ลานบาท ภาระหนี้ประเทศชาติเกิดขึ้นรวม ๘ แสนลานบาท 
ในเชิงงบประมาณ ขณะเดียวกันเราถึงจะเห็นวาหนี้สาธารณะเราก็เพิ่มเขามาอีกตั้ง  
๒ แสนกวาลานบาท และวันนี้ไมวาทําอะไรเราก็พูดถึงวาคิดจะกูเงินทํานั่นทํานี่ โครงการ
แตละโครงการหลาย ๆ แสนลานบาท เปนสิ่งที่นาหวงใยครับทานประธาน เพราะฉะนั้น
วันนี้เราถึงจะเห็นวางบประมาณขึ้นมาเปน ๑,๘๐๐,๐๐๐ กวาลานบาท ดูเหมือน 
เพิ่มขึ้นมาตั้ง ๒ แสนกวาลานบาท แตงบลงทุนเราเพิ่มไดเพียงแค ๗,๐๐๐ ลานบาทเอง 
ปริมาณตัวเลขดูเหมือนเพิ่มขึ้น แตสัดสวนลดนอยลงไปอยางนากลัว สิ่งเหลานี้ผมวา 
ในการทํางบประมาณเราบางครั้งเรากลายเปนแบบฟอรม เราทําเปนดินพอกหางหมู  
กลบตัวเลขไปทุกป ๆ  หลายตัวออกมาแลวมันผิดความจริง มันไมมีความแมนยํา  
และการผิดความจริงเอาตัวเลขเหลานี้มาตั้งงบประมาณใหมมันทําใหไมมีเสถียรภาพ 
ในระยะยาว และเปนการไม รักษาวินัยการเงิน การคลังอยางคอนขางที่จะรุนแรง  
ทั้งที่งบประมาณรัฐบาลนี้พูดถึงเสถียรภาพงบประมาณในระยะยาว พูดถึงในเรื่อง 
วินัยการเงิน การคลัง ตัวเลขหลายอยาง ทานประธานครับ เวลานอยผมก็ไมสามารถ
จําแนกตัวเลขโดยรายละเอียด  เชนวา จีดีพี ถาเราเปดดูปนี้ ผลิตภัณฑมวลรวม 
เราตั้งตัวเลขไว ๙ ในตัวเลข ๙ รวมคืออะไร คือการจีดีพี ผลิตภัณฑมวลรวมที่แทจริง 
บวกกับอัตราเงินเฟอ ก็แปลวาวันนี้เรากําลังจะคิดวาป ๒๕๕๒ อัตราผลิตภัณฑมวลรวม 
บวกกับอัตราเงินเฟอเปนเพียง ๙ อยางนั้นหรือ ปที่แลวเราตั้งไว ๑๑ เราก็มีประสบการณ 
 



๒๖๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             สายชล ๑๑๑/๒ 
 
แลววามันผิดพลาดโดยสิ้นเชิง วันนี้ถาหากวาอัตราการเจริญเติบโตที่เราตั้งตัวเลขไว  
ถาเกิดวา ๕.๕ เหมือนที่รัฐบาลวา เราเผื่อไว ๙ นั่นก็คือเราเผื่ออัตราเงินเฟอเพียงแค  
๓.๕ และทานประธานคิดวาเปนไปไดหรือครับ อัตราเงินเฟอปหนาที่จะเปน ๓.๕  
ตัวเลขเขากําลังเกรงกันวาอัตราเงินเฟอจะไปถึงเลข ๒ ตัว มันจะเหยียบเลข ๑๐  
เหยียบเลข ๑๑ ซึ่งเมื่อวานทานรัฐมนตรีก็ไดพูดเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน เชน  
ไปเปรียบเทียบกับอินเดีย เปรียบเทียบกับเวียดนามวาตัวเลขเขาวิ่งไปถึงเกือบที่ ๑๐  
สิ่งเหลานี้ก็จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและจะทําใหการงบประมาณเราแปรปรวนโดยสิ้นเชิง 
เพราะเราทําโดยที่ไมไดอาศัยหลักฐานขอมูลตัวเลข หลักฐานเขาประกอบที่แทจริงเลย 
เหมือนแบบฟอรมที่เปนดินพอกหางหมู มันก็พอกมาทุกป ๆ ปนี้เราตองขาดดุลถึง 
๒๔๐,๐๐๐ กวาลานบาทเพื่อบอกวามากระตุนเศรษฐกิจ แต ๒๔๐,๐๐๐ กวาลานบาท 
ถาเพิ่มจากปที่แลว ๑ แสนกวาลานบาท ทานประธานจะเห็นวาเราตองชดใชเงินกู
ดอก เบี้ ย เพิ่ มขึ้ น  ๖๐ ,๐๐๐  กว าล านบาท  และเรายั งต องตั้ งคื นเงิ นคงคลั งอี ก  
๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ ลานบาท  ตัวนี้ มันกินไปแสนหนึ่ งแลวละครับ  เพราะฉะนั้น 
เราไมมีตัวเลขอะไรที่จะทําใหทุกอยางดีขึ้น เพราะฉะนั้นผมเปนหวงวาปหนางบประมาณเรา
จะตองขาดดุลมากกวานี้อีก และในงบประมาณป ๒๕๕๓ เราจะเจอวาดอกเบี้ยตาง ๆ  
ที่มันทบมาเหมือนดินพอกหางหมูตรงนี้จะนากลัวกวาเดิม ดวยขอเปนหวงดังกลาวนี้ครับ
ทานประธาน ในสภารางรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ในชวงที่ผานมานะครับ จึงไดมีการไปแกไข
รัฐธรรมนูญในมาตรา ๑๕๐ กวาไวหลายประการ ------------------------------------------------ 
 

- ๑๑๒/๑ 



๒๖๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               จีรนุช ๑๑๒/๑ 
 
เชน เร่ิมมีการวางระเบียบเกี่ยวกับการใชงบกลาง เร่ิมมีการวางระเบียบวางบประมาณ
รายรับมันจะตองมีหลักฐาน มีเอกสารประกอบ มีตัวเลขที่ยืนยันชัดเจนแทจริงมา
ประกอบดวยถึงจะตั้งงบประมาณมาได งบประมาณรายจายไมวารัฐวิสาหกิจ ไมวาสวน
ราชการทุกอยางเขามีขอกําหนดเขมงวดหลาย ๆ อยางประกอบกันไป แตการทํา
งบประมาณปนี้ผมคิดวารัฐบาลอยูในระหวางการพะวาพะวังอยู ๒ อยางก็คือวา 
รัฐธรรมนูญประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมปที่แลว และขณะเดียวกันเลือกตั้ง ๒๓ ธันวาคม 
รัฐบาลนี้มาในเดือนกุมภาพันธ การคาบเกี่ยวที่จะตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญดังกลาวนี้ 
ผมคิดว าขาดความเอาใจใส เท าที่ ควร  และคิดว านาจะเปน เพราะวา รัฐบาล 
คิดวาอาจจะมีการแกไขรัฐธรรมนูญ และถามีการแกไขรัฐธรรมนูญมาตราบางมาตรา 
ที่เปนอุปสรรคดังกลาวนี้ก็อาจจะไปตัดออกเลยไมไดสนใจเทาที่ควร ไมมีการวาง
งบประมาณในการที่จะสรางพื้นฐานรองรับมาตรการที่จะตองปฏิบัติในปขางหนาเลย  
ดู ว ามีบท เฉพาะกาลอยู บทหนึ่ งที่ จะถื อว าจะใช เมื่ อพนกํ าหนด  ๑  ป ไปแล ว  
แตการเตรียมการไมมี เพราะฉะนั้นงบกลางทานประธานครับ หลายตัวที่ตั้งมาโดย 
ไมถูกตอง ผมรวบรวมตัวเลขมาวา งบประมาณที่เปนงบกลางเรายอนมาตั้งแตป ๒๕๔๔  
๘๐,๐๐๐ กวาลานบาท ป ๒๕๔๕ กลายเปน ๑๘๓,๐๐๐ ลานบาท ป ๒๕๔๖ กลายเปน 
๑๔๘,๐๐๐ ลานบาท ป ๒๕๔๗ กลายเปน ๒๖๕,๐๐๐ ลานบาท ป ๒๕๔๘ เปน ๒ แสนลานบาท 
และป  ๒๕๔๙  งบประมาณเปน  ๒๔๓ ,๐๐๐  ลานบาท  มา  ป  ๒๕๕๐  ป  ๒๕๕๑  
โดยที่คณะ คมช. เที่ยวที่แลวก็ถือเอาแบบอยางอันนี้ทําตามงบประมาณปที่แลว  
๒๔๐,๐๐๐ ลานบาท ปนี้วิ่งมางบกลาง ๒๕๐,๐๐๐ ลานบาท ถางบประมาณทั้งประเทศของเรา 
งบลงทุนมีเพียงแค ๔ แสนลานบาทนิดหนอย แตไปอยูที่งบกลางเสีย ๒๕๐,๐๐๐ ลานบาท 
ทานประธานครับ เชนนี้การเงิน การคลังทุกอยางในประเทศไทยเราดูแลวมันวาเหว
เหลือเกิน  มีอีกบางประการก็คือวา ดูรายการคาใชจายในงบกลางทั้งสิ้นที่ตั้ งไว 
ทานประธานจะเห็นวาสิ่งที่ทานประธานเคยพูดในงบประมาณในหองกรรมาธิการ สิ่งที่ผม
เคยพูด สิ่งที่พวกเราทุกคนเคยจ้ําจี้จ้ําไชกันในหองงบประมาณ ใน ๑๖ ปงบประมาณนี้ 
ผมเปนกรรมาธิการอยู ๑๓ ปงบประมาณอยูกับทานประธานมานั่นละครับ เราจะเห็นภาพวา 
 



๒๖๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               จีรนุช ๑๑๒/๒ 
 
ตั้งแตป ๒๕๓๕  ป ๒๕๓๖ มาจนกระทั่งบัดนี้ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเลย ใน สสร. 
เมื่อรางรัฐธรรมนูญเที่ยวที่แลวก็พยายามแกไขขอบกพรองนี้ แตขอบกพรองที่แกโดย
รัฐธรรมนูญแลวบัดนี้ยังไมไดมีการปฏิบัติ ทานประธานครับ ผมทราบวาเมื่อผมอภิปราย
ตอนไมไววางใจเมื่อ ๒ คืนที่แลว ผมไดมีพูดติติงถึงขอที่นาจะผิดรัฐธรรมนูญนะ  
วันนี้ทราบวาทางสํานักงบประมาณปนปวนกันใหญโต พยายามตรวจสอบวาใครมา ใหขอมูล
อะไรรั่วไหลมาที่ผมบาง แตเรียนวาหลายประการ มีบางประการผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ
อยูในตัว และถาออกมาปนี้ มีการตัดสินวางบประมาณปนี้ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
บางเรื่องไปมั่นใจวามีบทเฉพาะกาลที่คุมครองไวในระยะเวลา ๑ ป แตบางเรื่องที่มันไมเขา
มันจะยุง แตอยางไรก็ตามผมเชื่อวาสํานักงบประมาณก็คงจะฟงผมอยู ไมตองเปนหวง
หรอกครับ ผมจะไมไปร้ืออะไรขึ้นมาในทางที่ผิดกฎหมาย ใหงบประมาณปนี้กลายเปน
งบประมาณปแรกที่ผิดรัฐธรรมนูญ  และถูกเลิกลมไป  อะไรบางอยางที่จะแกไข 
เราก็คงจะไดพยายามแกกันตอไป  ขอติติ งแลวก็ฝากไปยังสํานักงบประมาณ  
แลวก็หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อที่จะไดไมตองไปทะเลาะกันที่หองงบประมาณทําใหลาชา 
ขอใหหนวยราชการที่ทําเขาไปกอนที่จะเปนเลมสีเขียว กอนที่จะออกมาแลวทะเลาะกันอีก 
วันนี้ทานยังมีโอกาสแกไข ทานชวยไปดูสักนิดหนึ่งครับวางบมันกระจุกตัวกันอยางไร 
ที่นาเกลียดอยางยิ่ง มีการไปจัดงบประมาณกันอยางไร ระหวางในพื้นที่ที่เปน ส.ส.  
พรรครัฐบาล และในพื้นที่ที่ เปน ส.ส. ฝายคาน ตัวเลขมันแตกตางกันแตละพรรค  
แตละภาค แตละจังหวัด แตละบุคคลอยางไร จังหวัดเดียวกันมี ส.ส. อยูสัก ๒ พรรค ๓ พรรค 
 
                - ๑๑๓/๑ 

 



๒๖๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              วันทนา ๑๑๓/๑ 
                          
ปรากฏวา ส.ส. ที่เปนพรรครวมรัฐบาลหรือพรรครัฐบาลแกนนํานั้นพื้นที่เขตเลือกตั้งเขา
มากที่สุด คนอื่นตัวเลขมันรองกันไปหมด เพราะฉะนั้นผมขอฝากวาเราก็คงจะตองพบกัน
ในหองงบประมาณ อยาใหสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ทําใหการพิจารณางบประมาณลาชา  
อยาใหมีการที่จะตองทะเลาะกันตอไป กอนจะถึงวันนั้นทานอธิบดีทั้งหลายชวยไปเกลี่ยกันหนอย 
ชวยไปดูเสียดวย อะไรที่มันหมิ่นเหมตามกฎหมาย ผมทราบวาหลายเรื่องที่จะตอง 
มี เอกสารประกอบ  มีหลักฐานประกอบ  ตองมีการกระทําการลวงหนากอนที่ 
ทํางบประมาณนี้ เนื่องจากทานเกิดคิดวารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูกแกไขหรือถูกยกเลิก 
ก็ไมไดไปดูมัน วันนี้อะไรที่มันผิดไปแลวเราก็พอบําบัดกันไปได ระวังสํานักงบประมาณ
หรือเจาหนาที่คนไหนอยาไปทําเอกสารยอนหลังลงวันที่เท็จเปนอันขาดเพราะตรงนั้น 
มันจะกลายเปนเรื่องใหญโตไปเลย อะไรที่ควรจะทํากอนที่จะมีรางงบประมาณนี้เขาสภา 
แตถายังไมไดทํา ถามันหมิ่นเหมอะไรนิดหนอยก็พอที่จะผาน ๆ  ไปได แตถาทานไปทําเอกสารเท็จ 
ไปทําหลักฐานเท็จ  ไปประกอบเอกสารนี้ยอนหลังเพื่อใหงบประมาณสมบูรณ  
สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่นาหวงใยในวันขางหนาถาเกิดใครหยิบยกขึ้นมานะครับ ก็เอาเปนวา
งบประมาณปนี้มันจะหมิ่นเหมกับรัฐธรรมนูญ หมิ่นเหมกับกฎหมาย ทานประธานครับ  
ในเวลา ๑๕ นาทีผมพูดมากกวานี้ไมได แตวาผมอยูกับทานในหองนั้นเกือบสิบป 
หลายเรื่องทานเปนหวง หลายเรื่องทานเคยพูด ทานเคยเตือน แตวาวันนี้มันยังอยู  
ทุกอยางที่ทานเคยพูด ที่เคยเตือนอยู วันนี้หลาย ๆ เร่ืองมันก็ยังอยูเพื่อรองรับงบประมาณ
ที่ถูกตอง ที่จะรองรับรัฐธรรมนูญใหมในป ๒๕๕๓ คืองบประมาณป ๒๕๕๓ อะไรที่ควรจะ
ปูทําพื้นฐานเพื่อเสถียรภาพการคลัง เพื่อวินัยที่ดี ที่ควรจะทําตั้งแตบัดนี้ใหเร่ิมตั้งแตปนี้ 
เพื่อปหนาจะไดทําไดจริง ๆ ทานประธานครับ เหลือ ๑๐ วินาที ขอบคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : ขอบคุณครับ ตามเวลา 
ปรมาจารยไดพูดแลวนะครับ ฟงปรมาจารยพูดจะไดประโยชนมหาศาลเลย ตอไปเพื่อใหสลับ 
ความจริงตามรายการนี้ก็คือพรรคประชาราช ทานไมไดสงใครเลย ก็จะเปนของ ปชป.  
แตเมื่อกี้คุณนริศ ขํานุรักษ ไดมาสั่งผมวาตองสลับ ฉะนั้นผมขอเลื่อนพรรคพลังประชาชน
มาแทนที่ คือคุณชวลิต  วชิยสุทธิ์ เชิญครับ  
 



๒๗๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             วันทนา ๑๑๓/๒ 
 
   นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
กระผม นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวนจากพรรคพลังประชาชน  
ทานประธานที่เคารพครับ ในหวงระยะเวลาอันจํากัดผมขออนุญาตไปในงานที่กระผม
สนใจก็คือแผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตามแผนงานในเรื่องของการผลิตแพทย
ในป ๒๕๕๒ กําหนดผลิตแพทย ๔๘๖ คน และผลิตพยาบาล ๒,๕๐๐ คน ปจจุบัน
ประเทศไทยประสบปญหาการขาดแคลนแพทยเปนอยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ภาระงานของแพทยในประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานพบวาแพทยในประเทศไทย
ทํางานหนักกวาแพทยประเทศเพื่ อนบาน  เชน  มาเลเซียประมาณ  ๓  เท าตัว  
เมื่ อ เป รียบเทียบจํานวนแพทยตอจํานวนประชาชนเปนรายภาคพบวาแพทย 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับภาระมากที่สุดคือแพทย ๑ คนตอประชากร ๗,๔๖๖ คน 
ซึ่งภาระงานดังกลาวมีสัดสวนที่สูงกวามาตรฐานเกือบ ๕ เทา โดยมาตรฐานสากล
กําหนดใหแพทย ๑ คน ตอประชากร ๑,๕๐๐ คน ขอมูลเปรียบเทียบจํานวนแพทย 
ตอจํานวนประชาชนทั่วประเทศ แพทย ๑ คนตอประชากร ๓,๑๘๒ คน ------------------------ 
 
                                                                  - ๑๑๔/๑ 
 
 
 



๒๗๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                      รัชนีพร ๑๑๔/๑ 
 
กทม. แพทย ๑ คนตอประชาชน ๘๖๗ คน ภาคกลางไมรวม กทม. แพทย ๑ คน 
ตอประชากร ๓,๑๒๔ คน ภาคเหนือ แพทย ๑ คนตอประชากร ๓,๗๒๔ คน ภาคใต 
แพทย ๑ คนตอประชากร ๔,๓๐๖ คน สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แพทย ๑ คน 
ตอประชากร ๗,๔๖๖ คน ประเด็นของผมก็คือการผลิตบุคลากรภาครัฐที่เปนวิชาชีพเฉพาะ 
ซึ่งจะตองเปนผูชํานาญการพิเศษเฉพาะดานควรไดรับขอยกเวนในเรื่องของการเพิ่ม
อัตรากําลังขาราชการ รวมทั้งการดูแลในเรื่องคาตอบแทนสวัสดิการใหเหมาะสมกับ 
ภาระงานอันหนักหนวงของแพทย แตในขณะเดียวกันทานประธานครับ การผลิตแพทย 
ซึ่งตอปนั้นนอยอยูแลว ยังมีแพทยที่สมองไหลอีกจํานวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดของผม 
ที่จังหวัดนครพนม ในปนี้แพทยลาออกทีเดียว ๗ คน ซึ่งเปนเรื่องที่นาตกใจมากคงไมเปน
ปจจัยใดปจจัยหนึ่งที่ทําใหแพทยลาออกไมวาจะเปนเรื่องสวัสดิการ หรือคาตอบแทน 
หรือจะเปนขวัญกําลังใจดานอื่น กระผมคิดวาทางกระทรวงสาธารณสุขคงมีการวิเคราะห 
วิจัยไวบางแลว ในขณะเดียวกันเมื่อวันนี้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแลว  
ผมคิดวาผมก็คงจะนําเรื่องนี้เขาเสนอในคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาในสวนของ
สาธารณสุขใหหาขอมูลในสิ่งที่จะเปนประโยชนในการแกไขปญหานี้นะครับ 
   สิ่งที่กระผมจะเรียนตอทานประธานผานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ       
ในเร่ืองที่ ๒ ก็คือเร่ืองแผนงานพัฒนาแหลงน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานนะครับ 
ผมมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือทานประธานครับ  พื้นที่ชลประทานมีเพียง  
๑๑ เปอรเซ็นต ผมจึงไมแปลกใจเลยวาทําไมคนอีสานถึงอพยพไปทํางานที่โนนที่นี่ 
ไปทํางานที่ภาคอื่นก็เพราะวา ๑. ประการแรกที่ผมไดกราบเรียนไปแลวก็คือเร่ืองเจ็บ  
มาคราวนี้เร่ืองจน จนจากในสิ่งที่เปนโครงสรางพื้นฐานที่ขาดเรากําลังจะเปนครัวของโลก 
แตในขณะเดียวกันพื้นที่ทางดานระบบชลประทานของเรายังขาดแคลนอีกจํานวนมาก 
เมื่อมาดูงบประมาณในปนี้ผมก็ยังดูวาเหมือนเชนเดิม ๆ คือเมื่อดูงบของป ๒๕๕๒ 
งบประมาณที่จะลงในเรื่องแหลงน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังนอยอยูเชนเดิม 
เมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะในภาคกลางหรือภาคเหนือนะครับ กระผมก็หวังวา 
สิ่งที่นายกรัฐมนตรีไดประกาศหรือประชาสัมพันธไวในเรื่องของการพัฒนาแหลงน้ํานะครับ 
 



๒๗๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                      รัชนีพร ๑๑๔/๒ 
 
งบประมาณที่จะใชงบจากงบนอกงบประมาณนั้นก็คงจะไดมีโอกาสไดกลับไปชวยพี่นอง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนาแหลงน้ําไดมากขึ้นกวาเดิม  
  เร่ืองที่ ๓ ที่ผมอยากจะเรียนทานประธานผานไปยังกระทรวงคมนาคมก็คือ
จังหวัดนครพนมไดรับงบประมาณในการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขง เมื่อปที่แลวไดรับ
งบในการที่เวนคืนที่ดิน แตปนี้เปนงบในการกอสรางซึ่งเปนงบผูกพัน แตในขณะเดียวกัน
ในชวงของเดือนกรกฎาคมจะตองไดผู รับเหมาแลว ขณะนี้ทราบวาไมมีผู รับเหมา 
รายใดมาเสนอตัวที่จะดําเนินการ เพราะวาคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ มันแพงขึ้นมากนะครับ 
ก็อยากจะฝากไปกระทรวงคมนาคมวาไดเตรียมงบตรงนี้ไวหรือไม อยางไร หรือจะหา 
จากตรงไหนเพื่อใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดตั้งไวนะครับ โดยเฉพาะโครงการนี้ 
เปนโครงการความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานคือประเทศลาว และตามกําหนดการแลว
ก็คงจะไดมีการกราบบังคมทูลเชิญในการวางศิลาฤกษสะพาน ซึ่งเปนสะพานระหวาง
ประเทศนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานผานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ก็คือในภาพรวมแลวการจัดสรรงบประมาณก็อยากจะใหรัฐบาลไดมองดูพื้นที่ในชนบท  
 

             - ๑๑๕/๑ 
 
 



๒๗๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            สทุธาทิพ ๑๑๕/๑ 
 
การจัดสรรงบประมาณทําอยางไรถึงจะใหมีความสมดุลกันระหวางเมืองกับชนบท 
ไมอยางนั้นคนในชนบทก็จะอพยพมาอยูในเมือง สรางปญหาตาง ๆ ใหกับเมืองมากมาย 
ก็ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงครับทานประธาน  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไป คุณชัยวัฒน บรรณวัฒน 
เชิญครับ  
   นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน (ตาก) : เรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ที่เคารพ ผม ชัยวุฒิ บรรณวัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตาก พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานคงเหนื่อยไปนิดหนึ่งนะครับ ขานชื่อไมถูกตอง ผมขออนุญาต 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณชัยวุฒิ ตองขออภัย 
เราอยูกันนานเลย ขออภัยครับ 
   นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน (ตาก) : เห็นใจทานประธานครับ เพราะวาทํางาน
กันหลายวันติดตอ  กระทรวงพาณิชย  นิดหนึ่ งครับทานรัฐมนตรี  ผมได มี โอกาส 
ไดพบปะทานเมื่อวานและวันนี้ เกี่ยวกับเร่ืองปญหาพืชผลทางการเกษตร ก็คือกะหล่ําปลี  
ผมไดเรียนกับทานแลววาพื้นที่ในจังหวัดตาก ในจังหวัดเพชรบูรณ ในจังหวัดเชียงใหม 
หรือแมแตจังหวัดพิษณุโลกเดือดรอนกันมา ๒-๓ อาทิตยแลวครับ ขณะนี้กิโลกรัมหนึ่ง  
๘๐ สตางค บาทหนึ่งครับ ถูกกวากระดาษทิชชู (Tissue) อีกครับ ผมไดเรียนทานทั้งเมื่อวาน  
ทั้งวันนี้ ฝากทานประธานนะครับ เรียนถึงทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ถาหายมึน
จากอภิปรายแลวชวยดูหนอยนะครับ เพราะวาทานบอกวาทานจะใหอธิบดีกรมการคาภายใน 
มาพบปะพูดคุยก็จนบัดนี้ไมไหวแลวนะครับ เพราะวาชาวไรเขาก็นัดกันบอกวาจะรวมตัวกัน
เขามากรุงเทพมหานคร มาเทกะหล่ําปหนากระทรวงพาณิชย ผมบอกวาเสียดายนะครับ  
ก็ไมอยากใหเปนอยางนั้น ก็ขอใหทางกระทรวงพาณิชยชวยดูแลในสวนนี้นะครับ  
ฝากทานประธานไปถึงทานรัฐมนตรี ผมเองขออนุญาตที่จะอภิปรายงบประมาณ 
ในสวนของกระทรวงอุตสาหกรรม ระยะเวลาก็จํากัดพอสมควร ก็คงจะพูดในเรื่องของ
ภาพรวม หลักการ ในรายละเอียดในบางเรื่อง รายละเอียดจริง ๆ แตละกรมก็คงจะไปพูดกัน 
สงวนญัตติ พูดในวาระแปรญัตติพูดในวาระที่ ๒ ตอไป  



๒๗๔ 
 สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            สุทธาทิพ ๑๑๕/๒ 
 
  เร่ืองแรกครับกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นไดรับงบประมาณไมมากครับ 
๕,๘๐๐ กวาลานบาท ประมาณ ๐.๓ เปอรเซ็นตเทานั้นเอง ทั้งกระทรวง ระบบอุตสาหกรรม 
ของประเทศเรานั้นถือวานําเงินเขาประเทศเยอะครับ อุตสาหกรรมสงออก ในอุตสาหกรรม
สมัยกอนเปนอุตสาหกรรมเล็ก ๆ  ที่ใชชิ้นสวนอยูภายในบริเวณใกล ๆ   หรือภายในอาคารเดียวกัน 
ยกตัวอยางของฟอรด (Ford) ซึ่งเริ่มตนขึ้นมาจากสายการผลิต แตปจจุบันนี้โลกแคบลงครับ 
ชิ้นสวนในการประกอบอุปกรณหรือวาอุตสาหกรรมตาง ๆ นั้นมาจากทั่วโลก ยกตัวอยาง
เชน คอมพิวเตอรทั้งหลายนี่ครับ ลองแกะชิ้นสวนออกมา มาจากทุกสวนของประเทศ 
ทั่วโลก ทําอยางไรครับที่ประเทศของเรานั้นจะมีสวนประกอบอยูในคอมพิวเตอร 
หรือในรถยนตที่สําคัญ ซึ่งเราเปนผูนําทางดานผลิตชิ้นสวนรถยนตที่สําคัญของโลกนะครับ  
นั่นก็หมายความวาสินคาหรือชิ้นสวนเหลานั้นตองมีคุณภาพ ตองมีราคาที่เหมาะสม และ
ที่สําคัญที่สุดครับในรายการผลิตตองตรงตอเวลา เพราะฉะนั้นทุกสวนของกระทรวง
อุตสาหกรรมตองมีสวนในการสงเสริมตรงนี้  และเทานั้นไมพอครับตองรวมมือ 
กับหนวยงานอื่น กระทรวงอื่นครับ ไมวากระทรวงศึกษาธิการ ในการที่จะเรงผลิต
นักศึกษาระดับอาชีวะเพื่อปอนอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานครับ เพื่อที่จะเพิ่มทักษะ
ฝมือแรงงานใหกับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลาย และที่สําคัญก็คือกระทรวงคมนาคม 
เพราะนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศไวตอสภาแหงนี้ไดบอกวาจะพัฒนาระบบราง  
ระบบรางกางปลา รางรถไฟเพื่อใหถึงโรงงาน ผมเปดดูงบประมาณทั้งหลายก็ยังไมเห็นมีนะครับ 
เพราะวาตนทุนจะถูกลง รวดเร็วขึ้น และอีกสวนหนึ่งอาจจะเปนเรื่องเล็ก แตเปนเรื่องใหญ
สําหรับผูสงออกครับ ก็คือกระทรวงการคลัง กรมศุลกากร เพราะการสงออกชิ้นสวน
ทั้งหลายนั้นบางครั้งไปติดที่พอรต (Port) หรือแอรพอรต (Airport) นานพอสมควร  
เวลาไมแนนอนครับ การสงชิ้นสวนไปประกอบอุตสาหกรรมนั้นถาเวลาไมแนนอนนั้น 
มีปญหาแน เราตองพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมของเราที่จะสงเสริมกับเอกชนนะครับ  
ซึ่งมีความสามารถมีประสิทธิภาพในการแขงขันอยูแลว เราไปเฟนหาไปเนนสิครับวา
ชิ้นสวนตรงไหน สินคาตรงไหนที่เราจะไปสูกับตลาดโลกได รัฐเขาไปสนับสนุนไปชวย 
ในสิ่งเหลานี้ใหกับเขาในเรื่องของระบบอุตสาหกรรมซึ่งขออนุญาตที่จะพูดถึงในเบื้องตน
ในภาพรวมตรงนี้ 



๒๗๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            สทุธาทิพ ๑๑๕/๓ 
 
  เร่ืองที่ ๒ ที่อยากจะขอเรียนตอที่ประชุมก็คือวาเรื่องสํานักงานสงเสริม 
การลงทุนบีโอไอ (BOI) ซึ่งอยูในสวนของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีงบอยูประมาณ  
๗๐๐ กวาลานบาท ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๑๖/๑ 
  



๒๗๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             บุศยรินทร ๑๑๖/๑ 
 
ในการประกาศนโยบายไดพูดถึงจะตั้งกองทุนพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน 
และการลงทุนขึ้น ซึ่งเปนเรื่องที่ดีอยูในการดูแลของบีโอไอ เทาที่ผมดูในหนังสืองบประมาณ 
ก็ยังไมเห็น   
   เร่ืองที่ ๒ ก็คือรัฐบาลประกาศนโยบายจะใหป ๒๕๕๑ ป ๒๕๕๒ เปนปแหงการลงทุน
และการทองเที่ยว ผมดูในงบประมาณของบีโอไอทั้งหมด ๗๐๐ กวาลานบาท เปนการสงเสรมิ
เร่ืองนี้ทั้งหมด ซึ่งมันไมจริงนะครับ เพราะวางบป ๒๕๕๐ เรามี ๕๗๐ ลานบาท สําหรับบีโอไอ 
ป ๒๕๕๑ ๖๒๘ ลานบาท ป ๒๕๕๒ ปตอไปนี้ ๗๐๐ กวาลานบาท ก็เพิ่มมาอีกนิดหนอย  
ก็ไมไดแตกตางอะไรไปจากเดิมที่จะสงเสริมเปนปแหงการลงทุน ก็อยากจะเนนจริง ๆ นะครับ 
เพราะวาถาเราไดนักลงทุนจากตางประเทศเขามาชวยก็นาจะเปนประโยชนกับ 
อุตสาหกรรมในประเทศของเรามากพอสมควร บีโอไอมีหนาที่สงเสริมครับ ในขณะนี้
วิกฤติพลังงานเกิดขึ้นกับรถยนต อุตสาหกรรมเอทานอล (Ethanol) หรือแมแต
ไฮบริด (Hybrid) เปนเรื่องที่จําเปน ปญหาขณะนี้เครื่องยนตซึ่งใชอี (E) ๒๐ ไมวา อีโคคาร  
(Eco car) ไมวาเครื่องยนตที่ใชอี ๘๕ ทราบวากระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
ก็พยายามที่จะคุยกับทางกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต แตวาก็สรุปกันมา 
ยังไมชัดเจน อี ๘๕ เกิดขึ้นเทาที่ทราบก็เนื่องจากกระทรวงพลังงานโดยทานรัฐมนตรี 
ซึ่งขยันที่สุดทานหนึ่งเดินทางไปบราซิลก็มาดําเนินการในทันที แตวาบราซิลกวาจะ 
ดําเนินการมาถึง อี ๘๕ หรืออี ๑๐๐ นั้นใชเวลากันเปนสิบปนะครับ ของเราใชเวลากัน 
แคปเดียว เร่ิมสงเสริม อีโคคาร โดยรัฐบาลทานสุรยุทธเมื่อปกอน มาตนปนี้อี ๒๐ สงเสริม 
มานี่ก็เอาอี ๘๕ ละครับ อุตสาหกรรมปรับตัวอยางลําบากครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเห็น
ดวยครับที่เราจะตองสงเสริมเครื่องยนตเอฟบี (FB) ทั้งหลาย เฟลค ฟูเอล (Flack fuel) 
ที ่จะทําให เครื่องยนตสามารถใชไดตั้งแตเบนซินจนถึงเอทานอลไปจนถึงอี ๑๐๐  
ระยะยาวตองวางแผนในลักษณะเชนนี้นะครับ และเชนเดียวกันในระยะยาวผมคิดวา 
ถาเราไปใชพืชพลังงานทั้งหมด พืชอาหารก็จะมีปญหา เราควรจะตองสงเสริมละครับ  
ที่จะใหใชเอทานอลหรือไบโอดีเซล (Biodiesel) เฉพาะในรถยนตสาธารณะหรือแมแต 
 
 



๒๗๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                            บุศยรินทร ๑๑๖/๒ 
 
รถบรรทุก สวนอุตสาหกรรมอีกชนิดหนึ่งที่คิดวานาจะเปนประโยชน ซึ่งบางครั้งเรามองขามก็คือ
ไฮบริดครับ เพราะตรงนี้เราไมตองสรางปมเพิ่ม เราไมตองเดินทอเอ็นจีวี (NGV) หรอก
เสียบปลั๊กใชไดเลย ในสวนเหลานี้ก็อยากที่จะฝากทางกระทรวงอุตสาหกรรมใหเขามาชวย
สงเสริมและดูแลในสวนเหลานี้ และทราบวาทางกระทรวงพลังงานและโดยเฉพาะ 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดประชุมคายรถยนต ๑๑ คาย ๘ รายบอกวา อี ๘๕ เห็นดวย ๓ ราย 
ก็ยังติดขัดนิดหนอย ก็มีขาวลือออกมาเสมอวาคายรถยนตระหวางคายฝร่ังกับคายญี่ปุน
ทั้งหลายนั้น ก็ความพรอมตางกัน ก็เลยเกิดปญหาขึ้น ก็อยากจะฝากทานประธานไปถึง
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับใหความเปนธรรมกับทุกคายรถยนต 
เพื่อเปนประโยชน โดยยึดถือประโยชนของผูบริโภคคือพี่นองประชาชนคนไทยเราเปนหลัก  
   อีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่อยากจะฝากบีโอไอไปครับ ก็คืออุตสาหกรรม 
ดานการเกษตร  เพราะวาอุตสาหกรรมอาหารกระปอง อุตสาหกรรมอาหารทะเล 
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Halal) ยังถือวาเปนอุตสาหกรรมที่ทําเงินใหกับประเทศ 
และชวยเหลือเกษตรกรบานเราไดมากพอสมควร พูดถึงกระทรวงอุตสาหกรรมแลว 
ถาไมแวะถึงสํานักงานออยและน้ําตาลนะครับ สอน. สักนิดหนึ่งก็คงจะไมครบถวน 
เปนขาวดังครับ ตั้งแตปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม รัฐบาลประกาศประกัน
ราคาออยขั้นต่ําใหกับเกษตรกร ๘๐๗ บาทตอตัน เปนเรื่องที่ถูกตองครับ เพราะเกษตรกร
ชาวไรออย ปที่แลว ๗๐๐ บาท ปกอน ๖๐๐ บาท เปนหนี้กองทุนกันมากมายมหาศาล  
การขึ้นแบบนี้รัฐบาลไหนมาก็ตองทําครับ ๘๐๗ บาท ซึ่งเปนเรื่องที่ถูกตอง แตเมื่อขึ้นราคา
ใหกับชาวไรออยแลวก็ตองหาแหลงรายไดครับ แหลงรายไดมาจากไหน ระบบน้ําตาลนั้น
ของเรานั้นเปนพืชพิเศษครับ รายไดก็มาจาก กอน. ก็คือการขายน้ําตาล น้ําตาลก็มีโควตา ก 
โควตา ข โควตา ค เราแบงระบบ ๗๐:๓๐  ๗๐ เปอรเซ็นตใหกับชาวไรออย ๓๐ เปอรเซ็นต
ใหกับโรงงาน ทานก็ขึ้นหาวิธีหารายไดเพื่อมาเพิ่มไรออย ก็คือขึ้นราคาน้ําตาลในโควตา ก 
ก็คือภายในประเทศกิโลกรัมละ ๕ บาท ตรงนี้ละครับ ก็ไมไดตําหนิอะไรทาน ---------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๑๗/๑ 



๒๗๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                             กมลทิพย ๑๑๗/๑ 
 
เพียงแตติไปนิดหนึ่งวา ๕ บาทมันเยอะไปหนอย แลวชวงเวลาของการขึ้นนั้น มันเปนชวงเวลา 
ที่พี่นองประชาชนคนไทยเรากําลังเดือดรอนมากพอสมควร โควตาน้ําตาลภายในประเทศ 
ปหนึ่งประมาณ ๒ ลานตัน ๒ ลานตัน ถาคูณ ๕ บาท จะมีรายไดเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ ลานบาท
ตอป คิดกันงาย ๆ เพราะฉะนั้นทานขอใน ครม. วา ๓ ปทานจะเปลี่ยนแปลง ๒ ปกวาของ
หนี้เกาดวยอะไรดวย ซึ่งขณะนี้ชาวไรออยเปนหนี้ของเดิมอยู ๑๒,๐๐๐ ลานบาทกวา  
เมื่อวันกอนทานนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ไปกดปุมอีก ๑๒,๐๐๐ ลานบาทกวา 
๒๔,๐๐๐ ลานบาทกวาก็เชื่อวาภายใน ๒ ปกวา ๓ ปหนี้นี้ก็นาจะหมดหลังจากหนี้หมดนะครับ 
อยางไรก็นึกถึงผูบริโภคน้ําตาลดวยนะครับ ทานนายกรัฐมนตรีทานกรุณาบอกวา  
คนไทยกินน้ํ าตาลวันละไมกี่ ช อนแตว าก็ขึ้ นราคาอยูดีนะครับ  ก็ยั ง เดือดรอน 
ถึ ง เวลานั้ นก็นึกถึ งคนที่ ต องซื้ อน้ํ าตาลกินด วยนะครับ  ตรงนี้ ต องขออนุญาต 
ที่จะกราบเรียนนะครับวา ในสวนของขอสังเกตที่อยากจะฝากไปครับวา น้ําตาลสงออก 
ผมกราบเรียนนะครับ ที่ผมบอกโควตา ข โควตา ค นั้นราคาน้ําตาลสงออกอาทิตยที่แลว
โดยเฉลี่ยนี่ประมาณ ๑๓.๘ เซนตตอออน คิดเปนเงินไทยประมาณ ๑๐ บาทตอกิโลกรัม 
แตเมืองไทยคนไทยกินน้ําตาลกิโลหนึ่งประมาณ ๒๒ บาท แตสงออกกิโลกรัมละ ๑๐ บาท
คนไทยรับภาระตรงนี้นะครับ ๒ เทาของน้ําตาลสงออก ที่ผานมากองทุน กอน. ขาดทุนเยอะ 
เพราะคาเงินดอลลารแข็งราคาน้ําตาลโลกถูก เพราะฉะนั้นตองฝากตรงนี้วาขณะนี้มีขาววา
บางโรงงาน ยี่ปวบางแหงสงน้ําตาลออกนอกในราคาโควตา ข โควตา ค คือ ๑๐ บาท   
แตน้ําตาลมันออกนอกไมจริงครับ มันพนออกไปแลวมันไหลกลับเขามาขายในประเทศ
ตรงนี้ละครับ ตองฝากทานประธานผานไปถึงกระทรวงอุตสาหกรรมหรือหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ เพราะวานอกจากจะทํากําไรใหโรงงานเหลานี้ ยังทําใหรายไดของเกษตรกร
ชาวไรออยที่ควรจะได ถาขายภายในประเทศราคา ๒๐ บาท ก็ กอน. ก็ขาดเงินตรงนี้ไป 
ก็ฝากเรื่องนี้เร่ืองที่ ๑  
   เร่ืองที่ ๒ ก็คือ พอขึ้นราคาน้ําตาลครับ โรงงานน้ําตาลก็มีรายไดมากขึ้น 
ธุรกิจดีขึ้น ก็จะคอยดูนะครับ เร่ืองการขยายโรงงาน การยายโรงงาน ก็ฝากทานประธาน
ไปถึงรัฐมนตรีนะครับ วาระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ ระบบ ๗๐ : ๓๐ ซึ่งเราใชกันมาตั้งแต 
 



๒๗๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                             กมลทิพย ๑๑๗/๒ 
 
ป ๒๕๒๗ เราถึงเวลาหรือยังครับที่จะตองมาทบทวนดูกันเพื่อใหเปนธรรมกับชาวไรออย 
โรงงานอุตสาหกรรม และที่สําคัญคือผูบริโภค ประชาชนครับ เพราะ กอน. นั้นจะตองมี
หนาที่ในการดูแลพี่นองประชาชนดวยนะครับ ไมไดคิดถึงชาวไรอยางเดียวหรือโรงงาน
อยางเดียว ในอนาคตครับเราคงตองวางยุทธศาสตรใหดี อยางที่ผมบอกครับวาน้ําตาล 
ในประเทศกิโลกรัมละ ๒๐ บาท แตวาสงออกเฉลี่ยแลวขณะนี้กิโลกรัมละ ๑๐ บาท 
แลวยอดสงออกนั้นประมาณ ๒ ใน ๓ ครับใชในประเทศ ๒ ลานตันนี่ประมาณ ๑ ใน ๓ 
เพราะเราสงออกประมาณ ๖ ลานตันเศษ โทษนะครับ เราผลิตไดประมาณ ๖ ลานตันเศษ 
เพราะฉะนั้นที่สงออกไป ๔ ลานตันนี่ ๒ ใน ๓ ราคาเราไดนอยมาก ซึ่งก็ตรงกับวิกฤติ
พลังงานขณะนี้ที่เราตองพยายามรวมมือในการที่จะใชออยมาผลิตเอทานอลใหมากขึ้น  
ระบบการจัดการตรงนี้ผมคิดวาถาเราจัดการไดถูกตองก็จะทําใหชาวไรออยทั้งหลายนั้น 
ไดมีราคาดีขึ้นประหยัดเงินในการที่จะนําเขาพลังงานทั้งหลาย เพราะวาราคาน้ําตาลโลกนั้นเอง 
ก็ไมคอยชัดเจน แลวก็ขึ้นลงอยูตลอดเวลานะครับ  
   ผมความจริงมี เ ร่ืองพอสมควรก็ขออนุญาตที่จะพูดอีกสักนิดหนึ่ ง  
เร่ือง เอสเอ็มอี แบงก (SME Bank) ทานจุติ ไกรฤกษไดอภิปรายในการไมไววางใจ 
เมื่อ ๒ วันที่แลววา เอสเอ็มอี แบงก นั้น มีหนี้เสียมากพอสมควร เผอิญทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมรวมกับทานปลัดกระทรวงซึ่งเปนประธานกรรมการธนาคาร  
เอสเอ็มอี แบงก ทานก็ใหนโยบายตอนเขารับตําแหนงใหม ๆ วาอยากจะใหสงเสริม 
ปลอยกูใหกับผูประกอบการ เอสเอ็มอี และ โอทอป (OTOP) ผมก็เปนหวงเพราะเราก็เห็นอยูวา 
เอสเอ็มอี แบงก นั้น ฐานะความมั่นคง เอ็นพีแอล เยอะพอสมควร ผมทบทวนนิดเดียวครับ 
เมื่อปที่แลวทานประธานคนปจจุบัน ประธานกรรมการ ซึ่งเปนปลัดกระทรวงเคยบอกวา 
เอสเอ็มอี แบงก  มีหนี้ เสียเยอะตองหาทางลดหนี้ใหได แลวตองหาทางปรับปรุง  
แลวมีประโยคหนึ่งที่นาสนใจที่พูดตอนมอบนโยบายครบ ๔ ปของ เอสเอ็มอี ก็คือ ---------- 
 

- ๑๑๘/๑  



๒๘๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            กมลมาศ ๑๑๘/๑ 
 
ตองกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจนไมใหนักการเมืองแทรกแซง ตองไมให เอสเอ็มอี แบงก 
เปนฐานเสียงประชานิยม นั่นทานพูดเมื่อป ๒๕๔๙ ธันวาคม รัฐบาลทานสุรยุทธ  
แตตอนนี้มาถึงอีกรัฐบาลหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็โปรดระมัดระวังนะครับ เพราะทานประธาน
ทานรูสถานะดีวา เอสเอ็มอี แบงก ที่ผานมานั้นหนี้เสียสวนหนึ่งเกิดจากการที่นักการเมือง
เขาไปแทรกแซงและประชานิยม ก็อยาใหเหตุการณเหลานั้นซ้ําอีก ผมใชเวลาเพียงเทานี้ครับ
ทานประธาน ขอบพระคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณมากครับ เชิญนางสาวสุนทรี  
ชัยวิรัตนะ ชัยภูมิ เชิญ 
   นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน 
นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชาชน 
งบประมาณป ๒๕๕๒ นี้ รัฐบาลไดจัดสรรวงเงินงบประมาณ ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท  
เปนการจัดสรรงบประมาณแบบขาดดุลตอเนื่องจากปงบประมาณที่ผานมา การจัดสรร
งบประมาณแบบขาดดุลนี้เปนการชวยสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
แตการที่เศรษฐกิจจะขยายตัวไดระบบการผลิตของประเทศจะตองไดรับการเอาใจใส  
ตองยอมรับคะทานประธาน น้ําเปนปจจัยที่สําคัญในเรื่องของระบบการผลิตทั้งทางดานการเกษตร 
การอุตสาหกรรม ซึ่งเราจะมองขามปญหาเรื่องน้ําไปไมได จากการศึกษาเราพบวา 
จริง ๆ แลวปริมาณน้ําฝนที่ตกในประเทศไทยมีปริมาณมากกวาจํานวนความตองการ 
การใชน้ําของประชาชนในประเทศ แตทําไมยังเกิดปญหาเรื่องน้ํา ก็ตองขอเรียนคะวา 
เกิดจากการที่ประเทศไทยของเรามีระบบการจัดการน้ําที่ยังขาดประสิทธิภาพที่ดี 
แลวก็ยังขาดแหลงกักเก็บน้ําที่จะสามารถกักเก็บน้ําไวใชในยามหนาแลงได ตองเรียนคะวา
แหลงน้ําประเทศเรามีเยอะก็จริงแตวาบางแหงตื้นเขิน บางแหงตองไดรับการซอมแซม  
แตเรายังขาดงบประมาณที่จะไปจัดการในเรื่องปญหาตรงนี้ ตองเรียนคะวาปญหาเรื่องนี้
ตองยอมรับวาประเทศของเราประชาชน ๗๐ เปอรเซ็นต ประกอบอาชีพทางการเกษตรคือ
การเปนเกษตรกร การที่รัฐบาลตองหาหนทางเรงแกไขปญหาใหเกษตรกรมีน้ํากินน้ําใช 
ในการอุปโภค บริโภคอยางพอเพียงเปนปญหาที่เรงดวน ถาเกษตรกรสามารถมีน้ํากินน้ําใช 
 



๒๘๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กมลมาศ ๑๑๘/๒ 
 
อยางพอเพียงก็จะชวยสนับสนุนในการยกระดับความสามารถในการแขงขันทางภาคการเกษตร 
ไดเปนอยางดี เมื่อดูจากเอกสารงบประมาณจะพบวามีการจัดสรรงบประมาณในเรื่องของ
แหลงน้ําอยูในยุทธศาสตรที่ ๑ ก็คือการฟนฟูความเชื่อม่ันของประเทศ และยุทธศาสตรที่ ๔ 
การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในแผนงานพัฒนาแหลงน้ํา
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน จํานวน ๓๙,๐๖๘.๔ ลานบาท และในแผนงาน
การจัดทรัพยากรน้ํา จํานวน ๔,๒๖๗.๒ ลานบาท ในแผนงานแรกคะทานประธาน  
เปนแผนงานที่อยูในกระทรวงเกษตรและสหกรณก็คือเปนแผนงานของกรมชลประทาน
และกรมพัฒนาที่ดิน ตองบอกคะทานประธาน กรมชลประทานเพิ่มแค ๑ เปอรเซ็นต คือ
เพียง ๓ ลานบาท สวนกรมพัฒนาที่ดินเพิ่มประมาณ ๓๐๐ ลานบาท แตอยางที่เมื่อกี้ 
ทานเพื่อนสมาชิกไดกราบเรียนไปคะ เปนเรื่องการจัดการเรื่องแหลงน้ําประมาณ  
๓๐๐ ลานบาท ซึ่งไมนาจะเพียงพอ แตในสวนแผนงานการจัดทรัพยากรน้ํานั้นเปนสวนของ
กรมทรัพยากรน้ําและทรัพยากรน้ําบาดาล ซึ่งก็ตองเรียนคะวาทั้ง ๒ กรมนี้มีงบประมาณ
เพิ่มขึ้นกรมละประมาณ ๓๐๐ ลานบาท ซึ่งตรงนี้จะเห็นวาเมื่อเทียบปริมาณงบประมาณ
ที่ไดรับในการจัดสรรในเรื่องการแกไขปญหาเรื่องน้ํา ก็ตองยอมรับคะวามันนอยมาก 
ถึงแมวาทานนายกรัฐมนตรีของเรา  ทานสมัคร สุนทรเวช ทานจะมีวิสัยทัศนที่กวางไกล  
มีการวางแนวนโยบายในการผันน้ําจากแมน้ําโขงเขามาใชในประเทศไทย แลวก็จะได 
มีการใหทางหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดหาแหลงเงินนอกงบประมาณมาดําเนินการ 
จํานวน ๓ แสนลานบาท ก็ไมใชวาเราจะวางใจหรือนิ่งนอนใจไดคะวาปญหาเรื่องน้ํา 
จะไดรับการแกไข ตองเรียนคะวาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของดิฉันนี่เร่ืองน้ําเปนเรือ่งที่
เกิดขึ้นทุกป เกิดขึ้นทุกจังหวัด ----------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๑๙/๑ 
 



๒๘๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๑๙/๑ 
 
ยกตัวอยางงาย ๆ ดูที่จังหวัดชัยภูมิของดิฉันคะ ตองกราบเรียนทานประธานวาจังหวัดชัยภูมิ
เปนจังหวัดเพียงจังหวัดเดียวในภาคอีสาน ๑๙ จังหวัดที่มีพื้นที่มากเพียงพอที่จะกอสราง
โครงการชลประทานขนาดกลาง ขนาดใหญได แตทานประธานทราบไหมคะวาเมื่อป ๒๕๕๑ 
ที่ผานมาจังหวัดชัยภูมิของดิฉันไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมชลประทานทั้งจังหวัด
ประมาณ ๗๐ ลานบาท และ ๗๐ ลานบาทนี้เปนงบประมาณเกี่ยวกับการปรับปรุง ซอมแซม 
แลวก็เปนการกอสรางโครงการชลประทานขนาดเล็ก แลวอยางนี้จังหวัดที่มีพื้นที่เพียงพอ 
ที่จะกอสรางชลประทานขนาดกลาง ขนาดใหญได ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
มาชวยเหลือในเรื่องการกอสรางโครงการจะทําใหเรามีน้ําใชอยางเพียงพอไดอยางไรละคะ  
ก็อยากจะฝากทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และคณะกรรมาธิการงบประมาณที่ เราจะตั้งในวันพรุงนี้ใหชวยพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในเรื่องน้ําใหกับจังหวัดชัยภูมิดวย  
   อีกเรื่องที่ดิฉันอยากฝากไว ณ ที่นี้ก็คือเร่ืองการกอสรางเขื่อนโปงขุนเพชร 
จังหวัดชัยภูมินาดีใจมากมีโครงการกอสรางขนาดกลาง ขนาดใหญเยอะ ไมวาจะเปน 
เขื่อนยางนาดี เขื่อนชีบน เขื่อนลําสะพุง แมกระทั่งเขื่อนโปงขุนเพชรเอง แตจริง ๆ  แลวตองเรียนคะวา
เปนเพียงความฝน เพราะวาทุกวันนี้การกอสรางยังไมมีโครงการใดที่แลวเสร็จเลย 
สักโครงการ มีเปดโครงการเพียงเขื่อนโปงขุนเพชรเพียงโครงการเดียว แตวาก็มีมติ ครม. 
เมื่อป ๒๕๓๙ ใหชะลอการกอสราง จนเมื่อไดรับขาวดีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑  
ที่ผานมาทางคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
โครงการโปงขุนเพชร ซึ่งเมื่อชาวชัยภูมิทราบก็เกิดความยินดีมากเราหวังรอมา ๑๒-๑๓ป 
แลววาโครงการเขื่อนโปงขุนเพชรจะไดรับการกอสรางแลวเสร็จเสียที ซึ่งตองเรียนคะวา 
ถากอสรางเขื่อนโปงขุนเพชรไดเราจะสามารถแกไขปญหาเรื่องน้ําที่จังหวัดชัยภูมิ 
และจังหวัดใกลเคียงอีก ๕ จังหวัดได ซึ่งตรงนี้ฝากทานประธานผานไปยังหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของใหพิจารณาดวยวาน้ําเปนชีวิตของชาวเกษตรกร ถาไมมีน้ําแลวเกษตรกร 
ซึ่ ง เป นประชาชนส วนใหญของประ เทศจะมีความ เป นอยู ที่ ดี ขึ้ น ได อย า ง ไ ร  
กราบขอบพระคุณคะ 
 



๒๘๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๑๙/๒ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทําเวลาไดดีมากครับ ตอไปขอเชิญ
คุณสมควร โอบออม ส.ส. นครสวรรค เชิญครับ 
   นายสมควร โอบออม (นครสวรรค)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม สมควร โอบออม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค พรรคประชาธิปตย 
เขต ๑ วันนี้ก็ถือวาเปนวันสําคัญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของเราไดมีโอกาสรวมกัน
พิจารณางบประมาณรายจายของรัฐบาลประจําป ๒๕๕๒ สําหรับผมเองทานประธานครับ 
ก็ไดเห็นตัวเลขงบประมาณ ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาทก็ถือวาไมนอยครับ แลวโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เห็นเงินกูกูมาใช เพราะวางบประมาณนั้นตั้งขาดดุลไว ก็กูมาอีก ๒๔๙,๕๐๐ ลานบาท  
ก็ถือวาเปนเรื่องที่เปนภาระตอลูกตอหลานของเราในวันขางหนา ผมดูแลวป ๒๕๕๑  
ป ๒๕๕๒ กูรวมกันแลวก็เฉพาะกูมาชดเชยงบประมาณที่ขาดดุลก็ ๔๑๔,๕๐๐ ลานบาท  
ก็ตั้งงบประมาณใชหนี้ที่กูมาก็ ๑๐๙,๒๐๓.๑ ลานบาท ก็จะเพิ่มหนี้เฉพาะเปนที่ขาดดุล 
ก็ ๓๐๕,๒๙๗ ลานบาท นี่คือ ๒ ป ถารวมกันแลวเฉพาะหนี้ที่เพิ่มขึ้นถาดูในเรื่องของ 
ยอดเงินกู นากลัวครับ ๒,๐๐๐,๕๑๑ ลานบาทที่เปนหนี้นากลัว ------------------------------- 
          
                 - ๑๒๐/๑ 
 



๒๘๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              กุลนิษฐ ๑๒๐/๑  
 
มากกวางบประมาณที่เราพิจารณากันวันนี้ เห็นตัวเลขแลวก็นากลัว เอาละ สรุปวา 
พูดถึงประเทศไทยของเราพี่นองสวนใหญก็อยูในภาคการเกษตร พอพูดถึงภาคเกษตร 
ก็ไมมีอะไรมากครับ ก็จะมีเร่ืองน้ํา เร่ืองดิน เร่ืองราคาของพืชไรที่เปนปญหามากที่สุด  
ผมคิดวาการพัฒนาประเทศนั้นมีตนทุน ผมสังเกตวาประเทศไทยเรานี้ตนทุนการพัฒนาประเทศ
ผมวาสูงพอสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่งดูการสรางถนน และดูไดเลยวาถนนสายเอเชีย 
ของเรานี้นะครับ ผมดูจากกรุงเทพฯ ไปถึงภาคเหนือ สวนใหญ ๒ ขางถนนก็จะเห็นแตมีดิน  
มีปา มีพืชไร มีสวน แตผลผลิตของสิ่งเหลานี้นะครับ ผมคิดวามูลคาเขาไมมากเทาไร  
ถาไปเทียบกับประเทศ อยางเชน ประเทศไตหวันผมก็เคยไปอยางนี้ครับ ถานั่งรถ 
ตามถนนไปก็จะรอยกิโล ๒๐๐ กิโล ๒ ขางทางเขาจะเปนโรงงาน เปนอุตสาหกรรม 
เปนสวนใหญ ผมก็คิดวาดานมูลคาของงานนั้นคอนขางมาก แตผมถือวาเปนการลงทุน 
ที่จะสรางถนนหนทางนั้นถูก เพราะวามูลคาของงาน ของอาชีพ ของคนในประเทศเขานั้น
คอนขางสูง การลงทุนในการสรางสาธารณูปโภคจึงถือวาเปนการลงทุนที่ต่ําผิดกับ
ประเทศไทยของเรานะครับ สรางไปก็เขาปา เขาไร เขาสวนทํานองนั้นนะครับ ผมก็คิดวา
เร่ืองนี้อยากจะใหชวยกันพิจารณาทบทวนวาเราจะผลักดันสงเสริมใหคนไทยของเรา 
มีอาชีพเพิ่ม มีอาชีพที่มีมูลคาเพิ่มก็คืออาชีพเขาสูการอุตสาหกรรมที่เปนอุตสาหกรรมโลหะ 
ผมยกตัวอยางครับ ในหองประชุมของเราวันนี้อุปกรณระบบเสียงไมใชของคนไทยเลยครับ 
ไมวาจะเปนไมโครโฟน ลําโพงที่ไดฟง แลวก็อุปกรณตาง ๆ เปนของตางประเทศทั้งนั้นเลย 
ถาสิ่งเหลานี้เปนงานที่ผลิตโดยคนไทยแลวผมเชื่อเหลือเกินวาคนไทยเราจะมีงานทําอีก
มากมาย  แลวก็จะเปนคนไทยที่ มีคุณคาจากการที่ ไดทํางาน  คนก็จะมีคุณคา 
ถาบอกวาเราทํางานที่มันไมมีคุณคา คุณคาของคนก็นอยไป สําคัญที่สุดก็คือคนที่ทํางาน
แลวงานนั้นมีคุณคา ฉะนั้นผมก็คิดวาที่สําคัญผมอยากจะวกไป เพราะวาพี่นองของเรา
สําคัญที่สุดก็ยังอยูในภาคการเกษตร อยากจะขอเวลาทานประธานครับ พูดถึงจังหวัดนครสวรรค 
สักนิดหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งบึงบอระเพ็ดครับ บึงบอระเพ็ดนั้นก็ถือวาเปนบึงน้ําจืด 
ที่ใหญที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันนะครับ เนื้อที่ของเขาตอนนี้ที่น้ําขังถาวรประมาณ 
๖๐,๐๐๐ กวาไร แตละปน้ําไดนําตะกอนเขาไปในบึงนั้นประมาณสัก ๒ ลานกวาตัน  
 



๒๘๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             กุลนิษฐ ๑๒๐/๒ 
 
แต ณ วันนี้บึงก็จะจุน้ําไดประมาณสัก ๑๘๐ ลานลูกบาศกเมตร ถาน้ําเอาตะกอนเขาไป 
ปละ  ๒  ลานกวาตัน  อีกไมกี่ปครับ  บึงบอระเพ็ดจะกลายเปนทุ ง  ฝาก  ฯพณฯ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแลวก็รัฐมนตรีชวยดวย อยางไรก็ชวยกันครับ ชวยกัน
พัฒนาบึงบอระเพ็ดไวอยาใหบึงบอระเพ็ดนั้นกลายเปนทุงบอระเพ็ด นาเปนหวง 
ก็ขอบคุณมากครับ อยางไรก็ตามฝากครับ บึงบอระเพ็ดนั้นสําคัญกับประเทศไทย  
ถาบึงบอระเพ็ดจัดการได เก็บน้ํ าได  ผมเชื่อ เหลือเกินวาพี่นองอีกหลายอําเภอ 
ในจังหวัดนครสวรรคนั้นจะไดน้ํานั้นไปทําประโยชนในภาคการเกษตร ขอบคุณครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ตามเวลา
ตอไปพรรคชาติไทย คุณเชวงศักดิ์ เรงไพบูลยวงษ เชิญ 
  นายเชวงศักดิ์  เรงไพบูลยวงษ  (ชัยภูมิ) : กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพครับ กระผม เชวงศักดิ์ เรงไพบูลยวงษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดชัยภูมิ เขต ๑ พรรคชาติไทย ตามที่คณะรัฐบาลไดเสนอรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ซึ่งเปนจํานวนเงินถึง 
๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท ------------------------------------------------------------------------------ 
 
                 - ๑๒๑/๑ 
 



๒๘๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑  (วิ.) เปนพิเศษ           ณัฐวัฒน ๑๒๑/๑ 
 
มาใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตามคําแถลงประกอบของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีนั้น 
กระผมเองดีใจเปนอยางยิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ไดมีโอกาสจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
ของตนเอง เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายที่รัฐบาลไดแถลงตอสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ที่ผานมา ทั้งนี้เพื่อที่รัฐบาลจะไดใชจายเงินงบประมาณดังกลาว 
ไปในการขับเคลื่อนแนวนโยบายใหไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง เพื่อการพัฒนาประเทศ 
และแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนที่ไดใหความไววางใจเลือกพวกเรา
เขามาเปนผูแทนราษฎรครับ ไมวาจะเปนนโยบายเรงดวนที่กําลังรอการแกไขที่รัฐบาล 
ไดแถลงนโยบายไป เชน การสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ การแกไข
ปญหาชายแดนภาคใต การแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร และโดยเฉพาะอยางยิ่งครับ 
การแกไขปญหาวิกฤติพลังงานที่กําลังเปนปญหาใหญของทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศของเรา 
ตลอดจนนโยบายระยะยาวที่รัฐบาลจะตองดําเนินการตอไป ทานประธานที่เคารพครับ 
กระผมขอกราบเรียนวาหลังจากที่กระผมไดรับหนังสือเอกสารงบประมาณรายจาย  
เมื่อสัปดาหที่ผานมา กระผมเองในฐานะที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก  
ก็ไดพยายามที่จะศึกษาเอกสารงบประมาณในแตละเลม เพื่อที่จะตั้งเปนขอสังเกต 
ใหแกรัฐบาลและคณะกรรมาธิการที่จะไดรับการแตงตั้งจากสภาแหงนี้ แมวาเอกสาร 
ที่สํานักงบประมาณไดจัดทําขึ้นมานี้คอนขางที่จะดูยาก เพราะวาเอกสารงบประมาณ
ดังกลาวไมไดระบุรายละเอียดของโครงการที่ชัดเจน ในสวนนี้กระผมจึงใครขอฝาก 
ทานประธานผานไปยังสํานักงบประมาณในการจัดทําหนังสือเอกสารงบประมาณ 
ในปตอ ๆ ไป ทั้งนี้เพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดดูและเขาใจงาย และสอดคลอง 
กับบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๗ ซึ่งไดระบุไววา
การนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ตองมีเอกสาร
ประกอบซึ่งรวมถึงประมาณการรายรับ และวัตถุประสงค กิจกรรม แผนงาน โครงการ 
ในแตละรายการของการใชจายงบประมาณใหชัดเจน ซึ่งกระผมก็ฝากเปนขอสังเกต 
ตอสภาแหงนี้ผานไปยังคณะรัฐบาล ทานประธานครับ กอนที่กระผมจะลงไปในรายละเอียด 
ของงบประมาณ กระผมใครขอสนับสนุนและเห็นดวยในการจัดทํางบประมาณในครั้งนี้ 
 



๒๘๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑  (วิ.) เปนพิเศษ           ณัฐวัฒน ๑๒๑/๒ 
 
ในหลาย ๆ สวนครับ เชน ในสวนของกระทรวงพลังงาน ซึ่งในปนี้การจัดงบของกระทรวง
พลังงานนั้น ไดตั้งงบเพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๑ ซึ่งสวนใหญทานประธานครับ งบของกระทรวง
พลังงานนั้นก็จะเปนแผนงานในการสงเสริมประสิทธิภาพของการใชพลังงานทดแทน  
และการประหยัดพลังงาน แตที่ผมไดดูในเอกสารประกอบงบประมาณ เลมที่ ๑ ฉบับที่ ๑ 
งบประมาณที่เพิ่มในป ๒๕๕๒ นั้นเพิ่มจากป ๒๕๕๑ ก็ยังไมมากนักนะครับ ซึ่งในสวนนี้
กระทรวงพลังงานผมเห็นวาเปนกระทรวงที่มีความสําคัญอยางยิ่งในปจจุบันที่รัฐบาลเอง
จะตองเขามาดูแลเอาใจใส และจัดสรรงบประมาณเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใชพลังงาน
ทดแทน และพลังงานทางเลือกอยางเอาจริงเอาจังกันสักครั้งหนึ่งครับ ซึ่งกระผมเชื่อวา
สมาชิกทุกทานในสภาแหงนี้คงจะมีความเห็นที่ไมแตกตางกันในเรื่องที่จะตองการให 
คณะรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณในสวนของกระทรวงพลังงาน ---------------------------- 
     

- ๑๒๒/๑ 
 



๒๘๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             ดวงใจ ๑๒๒/๑ 
 
เพื่อนํามาแกไขปญหาวิกฤติพลังงานที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยเฉพาะวิกฤติราคาน้ํามัน 
ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องและยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ และทวีความรุนแรงมากขึ้น 
หากรัฐบาลไมสามารถที่จะแกไขปญหาวิกฤติดังกลาวไดก็จะทําใหพี่นองประชาชน
ประสบกับปญหาความเดือดรอนอันจะสงผลตอความเชื่อม่ันของพี่นองประชาชน  
จากงบประมาณที่ เพิ่มขึ้นในปนี้ที่กระผมไดกราบเรียนไปขางตนนั้นกระผมเห็นวา 
ยังนอยไปเมื่อเทียบกับงบประมาณทางดานอื่น ๆ ที่รัฐบาลไดตั้งขึ้น ดังนั้นหากเปนไปได 
ก็ อ ย ากจะฝ ากคณะ รั ฐ บ าลและคณะก ร รม า ธิ ก า ร ไ ด ช ว ยตั้ ง ง บ ในส ว นนี้ 
เพิ่มมากขึ้นเพื่อใหการประหยัดพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผล 
อยางแทจริง  
   และที่กระผมขอสนับสนุนอีกดานหนึ่งก็คือ ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการที่ดี 
โดยเฉพาะในสวนของแผนงานบริหารจังหวัดซึ่งในปนี้ตั้งงบประมาณไว ๑๘,๐๐๐ ลานบาทนั้น 
กระผมเห็นวางบประมาณในแผนงานบริหารจังหวัดจะเปนการชวยอุดชองวาง 
ในการจัดงบประมาณจากสวนกลาง กรม กองตาง ๆ และงบดังกลาวจะเปนประโยชน
อยางยิ่งเพราะวาจังหวัดจะอยูใกลชิดกับพี่นองประชาชน จะรูและทราบถึงปญหาในพื้นที่
ในบางปญหาได ดี กว ากรม  กองต า ง  ๆ  กระผมจึ ง เห็ นว ามี ความ เหมาะสม 
ที่จะตั้งงบประมาณในสวนนี้ แตก็ฝากเปนขอสังเกตทานประธานผานไปถึงคณะรัฐบาล 
วางบที่ตั้งไวยังนอยเกินไปหรือเปลา ทานประธานที่เคารพครับเนื่องจากขอจํากัด 
ในเรื่องของเวลากระผมจึงใครขอฝากขอสังเกตในบางสวนของการจัดงบประมาณ 
ไปยั งคณะรัฐบาลและคณะกรรมาธิการ  ซึ่ งผมเชื่ อ ม่ันครับว ามี เพื่ อนสมาชิก 
อีกหลาย ๆ ทานจะตั้งขอสังเกตในดานอื่น ๆ ซึ่งในสวนของผมนั้นจะขอตั้งขอสังเกตดังนี้  
   ดานการศึกษาจากนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับดานการศึกษา นโยบาย
รัฐบาลชัดเจนครับวาจะยกระดับคุณภาพทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบ 
การผลิตและพัฒนาครู ซึ่งเปนนโยบายที่ชัดเจน กระผมเห็นวาปจจุบันนี้ครูยังขาดแคลน
และครูมีความรูไมตรงกับสาขาวิชาที่จะสอน ซึ่งปญหาดังกลาวนี้มีมานาน บางโรงเรียน 
มีครู เพียงแค  ๑ -๒  คน  แตตองสอนเด็กนัก เรียนตั้ งแตชั้ นประถมศึกษาปที่  ๑  
 



๒๘๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             ดวงใจ ๑๒๒/๒ 
 
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และครูคนเดียวตองสอนทุกวิชา จึงทําใหขาดประสิทธิภาพ  
เด็กนักเรียนบางคนจบชั้น ป. ๖ แตอานหนังสือไมออก ไปเรียนตอชั้น ม. ๑ ยังตองไป 
เริ่มใหม ดังนั้นกระผมจึงใครขอฝากปญหาดังกลาวผานทานประธานไปยังรัฐบาล 
เพื่อเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของครูใหมากกวานี้ โดยเฉพาะในสวนของ
สํานักงานคณะกรรมการพื้นที่การศึกษาซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการศึกษา 
ใหแกเยาวชนในป ๒๕๕๒ ตั้งไว ๒ แสนลานบาทเศษ ซึ่งเพิ่มจากป ๒๕๕๑ ก็ไมมากครับ 
   ทานประธานที่เคารพครับ กระผมก็ใครขอฝากอีกสวนหนึ่งก็คือในสวนของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งกระผมไดตรวจสอบปรากฏวาในรัฐบาลชุดนี้ไมไดตั้งงบประมาณ
อุดหนุนเลยแมแตบาทเดียว ที่กระผมขอตั้งขอสังเกตในสวนของการไฟฟาสวนภูมิภาคนั้น 
ก็เนื่องจากวาการไฟฟาสวนภูมิภาคมีโครงการใหมที่สําคัญคือโครงการขยายเขตไฟฟา 
ใหพื้นที่ทําการเกษตร ซึ่งกระผมเห็นวาโครงการนี้เปนโครงการที่ดีที่จะชวยลดการใช
พลังงานน้ํามันและลดตนทุนการผลิตใหแกพี่นองประชาชน โดยเฉพาะพี่นองประชาชน 
ในจังหวัดชัยภูมิฝากผมมามากครับเร่ืองการขยายเขตไฟฟาเขาสูแปลงพื้นที่การเกษตร 
ขณะนี้เปนที่เรียกรองกันมาก แตปรากฏวารัฐบาลชุดนี้ไมไดจัดงบประมาณไวเลย 
ในสวนของการไฟฟาสวนภูมิภาค เพราะฉะนั้นผมเองก็ใครขอฝากทานประธานผานไปถึง
คณะรัฐบาลในสวนนี้ตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะจะชวยประหยัดพลังงาน   
   ทายที่สุดครับทานประธานที่ เคารพยังมีขอสังเกตอีกหลายประการ 
ที่กระผมอยากจะเสนอตอทานประธานผานไปยังรัฐบาลเพื่อแก ไขปญหา ไมวาจะเปน 
เร่ืองแหลงน้ํา ราคาปุย ตลอดจนโครงสรางพื้นฐาน แตเนื่องจากระยะเวลามีจํากัด ผมจึง 
ขอฝากทานประธานผานไปถึงคณะรัฐบาลและคณะกรรมาธิการวางบประมาณบาง
รายการที่ยังไมเหมาะสม ----------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๓/๑ 



๒๙๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                นิวรา ๑๒๓/๑ 
 
บางสวนควรเพิ่ม และบางสวนควรลดนั้น กระผมใครขอใหคณะกรรมาธิการชวยพิจารณา
อยางรอบคอบ เพื่อที่การใชจายงบประมาณประจําป ๒๕๕๒ นั้นเปนไปเพื่อเกิดประโยชน
สูงสุดตอพี่นองประชาชนครับ ขอบคุณครับทานประธานครับ 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร
ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธานสภาผูแทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน)   
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานปารเมศครับ  ๖ นาทีนะครับ 
   นายปารเมศ  โพธารากุล (กาญจนบุรี)  :  กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ ผม ปารเมศ โพธารากุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี 
พรรคประชาธิปตย ประเด็นที่ผมตองการที่จะมาอภิปรายในวันนี้ ก็คือเ ร่ืองออย 
และน้ําตาลทราย ซึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดผมหรือจังหวัดใกลเคียงก็ตาม พอแมพี่นอง
เกษตรกรนั้นไดปลูกออยเปนพืชหลัก และปลูกกันอยางกวางขวางจํานวนมากมาย มีพื้นที่
กวางขวาง เจาภาพหลักในการที่จะดูแลจากหนวยงานของรัฐบาล ก็คือกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งมี สอน. หรือ สํานักงานออยและน้ําตาลทรายเปนผูดูแลพอแมพี่นอง
เกษตรกรชาวไรออย หนวยงานที่ สอน. ไดสงไปเพื่อที่จะดูแลพอแมพี่นองเกษตรกร 
ในการที่จะพัฒนาไมวาจะเปนเรื่องพันธุออย ในเรื่องการผลิตออย ในเรื่องของดิน 
ก็ตาม ทานไดสงศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย มีทั้งหมด ๔ หนวยงาน
ทั่วประเทศ มีที่จังหวัดของผมจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดกําแพงเพชร แลวก็
ที่จังหวัดอุดรธานี ทั้งหมด ๔ แหง ผมดูงบประมาณเมื่อป ๒๕๕๑ งบประมาณที่หนวยงานนี้
ไดก็คือ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผมถือวาการดูแลออยและน้ําตาลทรายนั้น ซึ่งเปนผลผลิต 
มีการใชกันในประเทศ รวมไปถึงสงออกจํานวนมากมาย สรางรายไดใหกับประเทศของ
เรา แตหนวยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมสงไปดูแลนั้นมีงบประมาณเพียงนอยนิด  
นั่นแสดงวารัฐบาลของเรายังใหความสนใจกับเกษตรกรพอแมพี่นองชาวไรออยนอยไปครับ 
จํานวนเกษตรกรมีมากมาย ผลผลิต ผลกําไรที่เราสงออกไปขายใหกับตางประเทศนั้น 
 



๒๙๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                นิวรา ๑๒๓/๒ 
 
มีมากมายอยางที่เราไดเห็นกัน ผมอยากกราบเรียนทานประธานฝากไปถึงทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุ ตสาหกรรมว า อยากให ช วยเห็ นใจพ อแมพี่ น องเกษตรกรชาว ไ ร อ อย  
ชวยใหเขากินดีอยูดี  ใหลืมตาอาปากไดบาง  ทุกวันนี้ชาวไรออยมีตนทุนที่สูงขึ้น 
ไมวาจะเปนเรื่องปุย ซึ่งมีราคาแพงอยางที่ทานพวกเราทุกคนไดทราบกันดี เร่ืองน้ํามัน  
เร่ืองคาไถที่ ชักรอง รวมไปถึงกลบรองออย รวมไปถึงคาแรงในการตัดออย ทุกสิ่งทุกอยาง
ตนทุนของพอแมพี่นองเกษตรกรชาวไรออยนั้นสูงขึ้นตามไป แตสิ่งหนึ่งที่พอแมพี่นอง
เกษตรกรนั้นมักจะถูกเอาเปรียบโดยคนที่มีเงินมาก ๆ ผมของดใชคําวา นายทุน แตพวกนี้
เห็นพอแมพี่นองชาวไรออยยากจนดวยเศรษฐกิจอยางที่เราไดรูกัน เขาไปขอซื้อออย 
หรือที่เราเรียกกันงาย ๆ วา ตกเขียว วิธีการมี ๒ วิธี ก็คือซื้อกอนที่จะมีการหีบออย เขาไปซื้อ
เหมาดงเลยนะครับ ดงนี้ ๑๐ ไร เหมากันไปเลยเทาไรรับเงินสดไปเลย พอแมพี่นองเกษตรกร 
ดวยความรูเทาไมถึงการณก็ขายออย เพราะตองการใชเงินเพื่อจะไปเปนคาเทอมของลูกบาง 
คาใชจายตาง ๆ นานาบาง อีกประเภทหนึ่งก็คือรับซื้อออยหรือตกเขียวตอนชวงที่กําลังหีบออย  
 
                                                                                                                    - ๑๒๔/๑ 
 
   



๒๙๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               เบญจมาภรณ ๑๒๔/๑ 
 
โดยในภาคอีสานเปนสวนมาก เขาใชลานมันเปนแหลงรับซื้อ ลานมันมีตาชั่งซึ่งพอที่จะ 
ชั่งน้ําหนักออยได แลวจายเงินสดใหกับเกษตรกรเชนเดียวกัน เกษตรกรก็รูเทาไมถึงการณ 
ก็ขายออยไปรับเงินสดไป โดยที่ไมรูวาตอมาอีกไมกี่เดือนรัฐบาลไดขึ้นคาออยใหกับ 
พอแมพี่นองชาวไรออยจาก ๖๐๐ กวาบาท เปน ๘๐๗ บาท โดยจายยอนหลังใหถึง 
ตันออยละ ๑๖๙ บาท เทาที่ผมทราบมาออยที่รับซื้อกันหรือที่ตกเขียวกันมีทั่วประเทศ  
จากผูที่ มีเงินมาก ๆ คิดเปนยอดรวมน้ําหนักตันออยแลวประมาณ ๖ ลานกวาตัน 
เพราะฉะนั้นการขึ้นราคาน้ําตาลทรายเมื่อเร็ว ๆ นี้ ๕ บาทตอกิโลกรัม แลวเอาเงินเหลานั้น
ยอนกลับไปใหกับเกษตรกรถือเปนสิ่งที่ดีครับ แตสิ่งที่นาเสียใจก็คือไมถึงเกษตรกรตัวจริง 
กลับไปถึงคนที่มีเงินที่มารับซื้อออยแลวก็สงออยเขาไปถึงโรงงาน พอถึงวันนี้เมื่อเร็ว ๆ นี้เอง 
เงินที่รัฐบาลเพิ่มใหกับชาวไรออย ๑๖๙ บาทตอตันนั้นคูณจํานวน ประมาณ ๖ ลานตัน 
ผมขอตอเวลานิดหนึ่งนะครับสักนาทีเดียว ที่ผมทราบมาไดขอมูลมามีประมาณ ๖ ลานกวาตัน 
คูณ ๑๖๙ บาทซึ่งรัฐบาลเพิ่มใหเกษตรกรยอนหลัง การเพิ่มคาออยใหนั้นถือวาเปนสิ่งที่ดี 
ถาเงินนั้นไปตกกับพอแมพี่นองเกษตรกรจริง ๆ แตในกาลนี้เงินออย ๖ ลานกวาตัน  
คูณจํานวน ๑๖๙ บาทตอตันแลว คิดเงินประมาณพันลานบาทเศษ ๆ ตรงนี้อยากฝากให 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมชวยตรวจสอบ ชวยดูใหดวยวาความเปนจริง
เปนอยางไร ขอบคุณมากครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญคุณหมอแวครับ หมอแวไมเกิน ๓๐ นาทีนะครับ 
  นายแวมาฮาดี  แวดาโอะ (นราธิวาส) : เรียนทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม นายแพทยแวมาฮาดี แวดาโอะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดนราธิวาส 
พรรคเพื่อแผนดินครับ  ประเด็นที่ผมอยากจะรวมแสดงความคิดเห็นตอ  พ .ร .บ . 
งบประมาณ ประจําป ๒๕๕๒ นั้น จะเปนเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีปญหา
อยูในขณะนี้ครับ ภายใตยุทธศาสตรที่ ๑ ที่รัฐบาลไดกําหนด คือยุทธศาสตรการฟนฟู
ความเชื่อ ม่ันของประเทศ  และจะไปเจาะจงที่แผนงานที่  ๑ .๒  คือเ ร่ืองเกี่ยวกับ 
การแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตครับ ทานประธานที่เคารพครับ 
 



๒๙๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (ว.ิ) เปนพเิศษ               เบญจมาภรณ ๑๒๔/๒ 
 
พอพูดถึงเรื่องปญหาภาคใตนั้นผมเชื่อเหลือเกินนะครับวา พวกเราคงคํานึงถึงในเรื่องของ
ความปลอดภัยเปนหลัก ผมจึงอยากจะเรียนตอทานประธานวา จริง ๆ แลวในเรื่องปญหา
ภาคใตนั้น มันมีกอนที่จะเกิดความไมสงบเสียอีกครับ เพราะความไมสงบนั้นมันเริ่มขึ้น
ตั้งแตป ๒๕๔๗ หลังจากปลนปน แตถาดูสถิติกอนหนานั้นนะครับ เราประสบปญหาอยู  
๔ อยางดวยกันครับ คือขอที่ ๑ เ ร่ืองการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดยืนยันวา 
ผลสัมฤทธิ์การศึกษาที่ต่ําที่สุดในประเทศไทย คืออยูใน ๓ จังหวัด ในเรื่องสุขภาพก็เชนกันครับ 
กระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันเชนกันนะครับวา สภาพของสุขภาพประชาชนในพื้นที่  
๓  จังหวัดนั้น เปนพื้นที่ที่ มีปญหามากที่สุดในประเทศไทย  ในเรื่ องรายไดครับ 
เปนกลุมจังหวัดที่มีรายไดต่ํา และที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องความยุติธรรมนั้น 
ปรากฏวาตัวเลขการละเมิดก็สูงที่สุดในประเทศไทยเชนกัน เพราะฉะนั้นถาพูดถึง
งบประมาณในการที่จะแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น เราจะไปมุงในประเด็น
เกี่ยวกับความปลอดภัยอยางเดียวไมไดนะครับ การแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น
ตองแบงเปน ๒ กลุมใหญ ๆ ครับ  
 

- ๑๒๕/๑ 
 



๒๙๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             สายชล ๑๒๕/๑ 
 
  กลุมที่ ๑ ก็คือเกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนในพื้นที่  
   และในสวนที่ ๒ นั้นก็คือการพัฒนาแกไขปญหา ๔ ประการที่ผมไดกลาวถึง
มาแลวนะครับ  
   แตหลังจากที่ผมไดพิจารณาจากเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับงบประมาณ
ประจําปนี้ ปรากฏวารัฐบาลไมไดใหน้ําหนักเกี่ยวกับการพัฒนาในเรื่อง ๔ ประการ 
ที่ผมไดกลาวมาแลวครับ ผมขออนุญาตจากทานประธานเพื่อแสดงรูปที่ผมไดแกะตัวเลข
งบประมาณทั้งหมดที่จะลงใน ๓ จังหวัด ทั้งหมด ๒๒,๐๐๐ ลานบาทนั้นจะไปอยูที่
หนวยงานใดบางครับ นี่คือรูปที่ปรากฏนะครับ จะเห็นไดวางบประมาณที่รวบรวมทั้งหมด
ตั้งแต ๑.๒ ในแผนงานแกปญหาความไมสงบ ๒๑,๐๐๐ กวาลานบาทนัน้ แลวกไ็ปเอางบประมาณ
ตัวเลขตาง ๆ ที่แทรกอยูในกระทรวง ทบวง กรมทั้งหมด ๒๒,๐๐๐ ลานบาทนั้นปรากฏวา
อยูในเร่ืองของความมั่นคง ๘๙.๕ เปอรเซ็นต รวมเปนเงินประมาณ ๑๙,๐๐๐ กวาลานบาทครับ 
ในขณะที่ตัวเลขเกี่ยวกับการแกปญหาและการพัฒนานั้นจะอยูในเร่ืองของการสงเสริมอาชีพ
เพียง ๑ เปอรเซ็นตครับ ในเรื่องการศึกษา ๕ เปอรเซ็นต เร่ืองสาธารณสุข ๒ เปอรเซ็นต 
และในเรื่องความยุติธรรม ๐.๕ เปอรเซ็นตแตพอมาดูในตัวเลขความมั่นคงนะครับ  
เร่ิมตั้งแตของกองทัพ ๓ เหลาทัพ และกองทัพไทยนั้นตัวเลขที่ออกมาคือ ๗,๘๐๐ ลานบาทครับ 
จากตัวเลขทั้งหมด ๒๑,๐๐๐ ลานบาท และในเรื่องของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ตัวเลขอยูที่ ๑,๘๐๐ ลานบาท และกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองและ 
สํานักงานปลัดกระทรวงนั้นไดขอมา ๒,๐๐๐ กวาลานบาท สํานักขาวกรองแหงชาติอีก 
๘๐ ลานบาท ในสวนของกระทรวงมหาดไทยนั้นเปนเรื่องของการดูแลกองกําลังอาสา คือ 
ชรบ. และ อส.  อส. ประมาณ ๕๐๐ กวาลานบาท และ ชรบ. อีก ๔๐๐ กวาลานบาทครับ 
นอกเหนือไปจากนั้นในปนี้มีความแตกตางจากปที่แลวครับ ถาเราพลิกไปดูในปที่แลวนะครับ 
พ.ร.บ. งบประมาณป ๒๕๕๑  นั้นในงบกลางครับจะมีตัวเลขหนึ่งที่ปรากฏมาคือ  
๗,๕๐๐ ลานบาทซึ่งเปนตัวเลขที่ระบุวาเพื่อนําไปใชในการแกปญหาความไมสงบ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใตอยูในงบกลาง แตปนี้ไมมีครับ ลองทานดูในหัวขอที่ ๑ จะไมมี 
 



๒๙๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             สายชล ๑๒๕/๒ 
 
แตปนี้ที่ไมปรากฏนั้น จริง ๆ แลวตัวเลขยังอยูครับ แตวาจะยายไปอยูในสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ควบคุมดูแล กอ.รมน. เพราะในปที่แลว พ.ร.บ. ความมั่นคงยังไมออก เพราะฉะนั้น
งบประมาณในสวนนี้ที่ กอ.รมน. จะไปใชนี่นะครับจะไปอยูในงบกลาง แตปนี้จะเลื่อน 
ไปอยูที่ กอ.รมน. เพราะ พ.ร.บ. เกี่ยวกับความมั่นคงที่ระบุใหผูอํานวยการ กอ.รมน.  
คือแมทัพภาคที่ ๔ สามารถควบคุมดูแลการจัดการเกือบทั้งหมดเบ็ดเสร็จใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต แมกระทั่ง ผอ.ศอ.บต. ก็ยังอยูในการควบคุมดูแลของ ผอ.กอ.รมน.  
คือแมทัพภาคที่ ๔ ตัวเลขนี้ ๗,๕๐๐ ลานบาท แมวากองทัพพยายามที่จะไปใชในเรื่อง
ของความมั่นคง มีเพียงนิดเดียวเทานั้นที่มาแทรกในเรื่องของการพัฒนาประมาณ  
๑,๗๐๐ ลานบาท เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะตั้งขอสังเกตก็คือวาการจัดงบประมาณ 
ในแผนงานการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตภายใตยุทธศาสตรเพื่อฟนฟูความเชื่อม่ัน 
ของประเทศนั้นไมไดใหน้ําหนักเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ ไมไดใหน้ําหนักเกี่ยวกับ 
การแกปญหาการศึกษาที่รัฐบาลเองเปนผูสรุปวาเปนพื้นที่ที่มีปญหามากที่สุด ไมได 
ใหน้ําหนักเกี่ยวกับการแกปญหาสุขภาพ ไมไดใหน้ําหนักเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 
โดยเฉพาะการใหเกิดความเชื่อม่ันตอกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเปนที่พึ่ง ------------ 
 

- ๑๒๖/๑ 
 



๒๙๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                จีรนุช ๑๒๖/๑ 
 
และในเรื่องของโครงสรางพื้นฐานก็ยังไมใหน้ําหนักเชนกัน  เพราะฉะนั้นตัวเลข 
ที่ออกมานะครับ โดยภาพรวม ๒๒,๐๐๐ ลานบาทนั้น จะเปนเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง  
จะเปนเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามเสีย ๑๙,๐๐๐ กวาลานบาท และเปนเรื่องอื่น ๆ นั้น
เพียง  ๑๑ .๕ เปอรเซ็นต คือเพียง  ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐  ลานบาทเทานั้นเอง  อันนี้คือ 
ประเด็นที่ ๑ ที่อยากจะตั้งขอสังเกตครับ ทานประธานครับ การกําหนดงบประมาณ 
ในลักษณะนี้ มันมีขอสังเกตตรงที่วา เนื่องจากรัฐบาลไดกําหนดเขต ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใตนั้น เปนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ หมายความวา จะมีการดูแลดานการพัฒนา 
ไมใชเปนเขตปกครองพิเศษ แตเปนเขตพัฒนาพิเศษ หมายความวา จะทําใหดีขึ้นครับ 
ตรงนั้นเราดีใจครับ ที่แสดงวารัฐบาลเขาใจแลววาจะตองแกปญหาอยางไร หากเรามุงไป
เพียงประเด็นในการปราบปรามผูที่เกี่ยวของในเรื่องความไมสงบนั้นอยางเดียว หลังจาก 
ความไมสงบเกิดขึ้นแลว  ความดอยการพัฒนาในพื้นที่ก็ยั งมีอยู  รัฐบาลจึงตั้ ง
คณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต และมี ศอ.บต. เปนหนวยงานประสานงานในการที่จะกําหนดยุทธศาสตรทั้งหมด
ล าสุด เมื่ อประมาณ  ๒  เดื อนที่ แล วครับ  มีการประชุมที่ ก ระทรวงมหาดไทย  
โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวของทั้งหมด ศอ.บต. เปนผูประสานงาน ไดกําหนดยุทธศาสตร
หลัก ๆ  จาก ๕ จังหวัดดังนี้ครับ จังหวัดสตูลเปนจังหวัดที่รัฐบาลไดกําหนดวาจะใหเปนโลจิสติกส 
เซนเตอร (Logistics center) คือศูนยกลางในเรื่องของการขนสง ชัดเจน ในจังหวัดสงขลา
รัฐบาลไดกําหนดใหเปนพื้นที่เกี่ยวกับการกีฬาของภูมิภาค และเปนพื้นที่เกี่ยวของกับ
การศึกษานานาชาติ รวมทั้งเปนศูนยกลางตลาดยางพารา ในขณะที่จังหวัดปตตานีนั้น 
คณะกรรมการก็ไดกําหนดอีกนะครับวา เปนศูนยกลางอิสลามศึกษา และเปนศูนยกลาง
เกี่ยวกับอาหารฮาลาลเพื่อปอนตลาดฮาลาลทั่วโลกครับ ในขณะที่จังหวัดยะลานั้น 
เปนศูนยตลาดผลไม และจังหวัดนราธิวาสเปนพื้นที่ที่จะสนับสนุนใหเกิดการปลูกปาลม
จํานวน ๑ แสนไร พรอมกับจะเปนพื้นที่ที่จะมีการผลิตไบโอดีเซลเพื่อเปนพลังงานทดแทน
ตอไปนะครับ แตที่สําคัญกวานั้นก็คือ ที่ผมจะไปนําเสนออีกครั้งหนึ่งในตอนทายก็คือ 
กําหนดวาการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส  ซึ่งมีพื้นที่ติดตอกับจังหวัดคือรัฐกลันตัน 
 



๒๙๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑  (วิ.) เปนพิเศษ                จีรนุช ๑๒๖/๒ 
 
ของประเทศมาเลเซียนั้น ใหมีการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสใหสอดคลองและรองรับ 
การพัฒนาเขตเฉพาะกิจชายฝงตะวันออกของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกวา อีเซอร 
(ECER) อีสท โคสท อิโคโนมิค รีเจียน (East Coast Economic Region) ตามภาพ
ที่ป ร ากฏบนจอครับทานประธาน แตพอไปดูในงบประมาณทั้งหมดนะครับ ทั้ง ๆ ที่
คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจไดกําหนดชัดเจนวา ภายใตยุทธศาสตรนี้
จะตองใชงบประมาณภายใน ๕ ปนี้คือ ๕๒,๐๐๐ ลานบาท แตผมไดเช็คไปแลวนะครับ 
ทั้งหมดเกือบไมมีแผนงานการใชงบประมาณใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ที่มันสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่ทางคณะกรรมการไดกําหนดใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ไมปรากฏในเรื่องของ 
นิคมอุตสาหกรรมฮาลาลแมเพียงบาทเดียวครับ  ในฉบับนี้ครับไม มี  พลิกดูแลว 
ในกระทรวงอุตสาหกรรมไมมีในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
ก็มิไดมีการกําหนดพื้นที่เพื่อที่จะพัฒนาไปรองรับโครงการอีเซอร หรือ อีสท โคสท  
อิโคโนมิค รีเจียน -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๒๗/๑ 
 
 



๒๙๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              วันทนา ๑๒๗/๑ 
                         
หรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายฝงตะวันออกนะครับ ในจังหวัดยะลาก็ไมมีขอใด 
ที่ไดกําหนดแผนงานที่เกี่ยวของที่สอดคลองกับโครงการที่ผมไดกลาวมาแลว อันนั้นคือ 
ขอสังเกตขอที่ ๑  
   ขอสังเกตขอที่ ๒ รูอยูแลววาปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตนั้นมันเกี่ยวของ
กับหลายฝาย แตในนี้ปรากฏวาบางกระทรวงที่นาจะมีสวนเกี่ยวของกับการแกปญหานั้น
ไมไดกําหนดงบประมาณเกี่ยวกับการแกปญหาภาคใตภายใตแผนงานการแกปญหา
ความไมสงบ ภายใตยุทธศาสตรฟนฟูความเชื่อม่ันของประเทศ เชน กระทรวง พม. ทั้ง ๆ ที่ 
เกี่ยวของผูพิการก็มากมาย เด็กกําพราก็มีมาก และผูดอยโอกาสก็มีมาก ปรากฏวา
งบประมาณในปนี้ ๒๕๕๒ ก็ไมปรากฏในเรื่องเหลานี้แตประการใด กระทรวงแรงงาน 
เปนเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรง อัตราการวางงานก็มีมากมายครับ บัณฑิตวางงานก็มีมาก 
ประชาชนสวนหนึ่งตองหนีเพื่อเอาตัวรอดไปทํางานในมาเลเซีย ตัวเลขที่เรามีอยูในขณะนี้
คือ ๒๒๐,๐๐๐ กวาคน แตเปนที่นาเสียใจก็คือวาประชาชนชาวไทยที่ไปทํางาน 
ในประเทศมาเลเซียนั้นเกือบทั้งหมด ๒๒๐,๐๐๐ กวาคนนั้นเปนแรงงานที่ผิดกฎหมาย 
เขาเมืองผิดกฎหมาย มีเพียง ๑๔,๘๖๒ คนเทานั้นที่มี เวิรค เปอรมิต (Work permit)  
ที่มีใบอนุญาตเพื่อทํางานในประเทศมาเลเซีย แตอีก ๒ แสนกวาคนไมมีครับ ปญหานี้ 
มันเปนปญหาใหญ แตปรากฏวาใน พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้กระทรวงแรงงาน 
ไมไดกําหนดสิ่งเหลานี้แตประการใด ทั้ง ๆ ที่มันมีความสําคัญและที่สําคัญยิ่งก็คือวา  
มันเกี่ยวของกับความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใตดวย บัณฑิตวางงานครับ ปที่แลว
รัฐบาลภายใตการนําของ ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ ไดแกปญหาสวนหนึ่งโดยเอาบัณฑิต
วางงานนั้นไปเปนบัณฑิตอาสาอยูตําบลละ ๑ คนเพื่อไปเปนตัวแทนของกระทรวงแรงงาน 
เพราะทานเชื่อไหมวากระทรวงแรงงานที่ตองดูแลคนที่อยูในวัยทํางาน ๓๐ กวาลานคนนั้น 
มีขาราชการและเจาหนาที่เพียง ๖,๐๐๐ กวาคน เพราะฉะนั้นในระดับจังหวัดนั้นมแีรงงาน
จังหวัด แตระดับอําเภอไมมีเจาหนาที่แรงงาน อยาวาแตระดับตําบลเลย ในปที่แลว
รัฐบาลไดเห็นความสําคัญเหลานี้ประกอบกับเพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหา 
การวางงานนั้น จึงมีการจางงานบัณฑิตที่วางงานเพื่อไปเปนบัณฑิตอาสาประสานงาน 
 



๒๙๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๑๒๗/๒ 
 
ในเรื่องเกี่ยวของของกระทรวงแรงงานทุก ๆ ตําบลปนี้ เนื่องจากปที่แลวรัฐบาลไดใช 
งบกลางในการวาจางและจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ คืออีก ๒ เดือนขางหนา  
แตปนี้ปรากฏวาก็ไมปรากฏงบประมาณเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้ครับ อันนั้นคือกระทรวง
แรงงาน ในเรื่องของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาก็ไมไดปรากฏเชนกัน ทั้ง ๆ ที่เยาวชน
นาจะมีการสงเสริม นาจะมีการสนับสนุนใหบรรดาผูที่จบวิชาโคช (Coach) วิชาครูฝกฟุตบอล  
ไมวาบี ไลเซนส (B License) ซี ไลเซนส (C License) ก็แลวแตครับ เพื่อสนับสนุนใหคนเหลานี้  
ไปทํากิจกรรมสงเสริมการเลนกีฬากับเยาวชนในพื้นที่ตอไป แตใน พ.ร.บ. งบประมาณ
ประจําป  ๒๕๕๒  นั้นมิ ไดปรากฏสิ่ ง เหล านี้ แตประการใด  ใน เรื่ องของอาชีพ  
อาชีพหนึ่งที่ประชาชนในพื้นที่จํานวนไมต่ํากวา ๕๐,๐๐๐ คนไดประกอบอาชีพก็คือ 
เกี่ยวกับการผลิตเครื่องแตงกาย ผาคลุมของมุสลิมสงไปทั่วโลก แตในนี้ก็ไมมีการกลาวถึง
เหลานี้ จริง ๆ แลวทานประธานครับ ผมอยากจะเห็นกระทรวง พม. กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการตางประเทศ --------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                               

   - ๑๒๘/๑ 
 



๓๐๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    รัชนีพร ๑๒๘/๑ 
 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชยและกระทรวงอื่น ๆ นั้นตองมีสวน 
ในการรวมมือในการแกปญหาเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
แตปรากฏวาภายใตยุทธศาสตรของการฟนฟูความมั่นคง ความเชื่อม่ันของประเทศ  
ในแผนงานของการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น กระทรวงที่ผม 
ไดกลาวถึงแลวนั้นและอีกหลาย ๆ กระทรวง ตลอดจนสถาบันหรือองคกรที่หลาย ๆ องคกร
ก็ไมไดมีสวนรวมในการแกปญหาเหลานี้แตประการใดครับ  
   ขอสังเกตขอที่ ๓ เกี่ยวกับงบประมาณที่ผมไดอานนั้น ก็คือการกําหนด
งบประมาณที่ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรตามที่กําหนดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  
ซึ่งในเรื่องนี้ครับ ผมอยากจะพูดถึงเพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องอีก ๗ ปขางหนา 
จะเกิดอะไรขึ้นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต เพราะคนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น 
นอกจากแรงงานสวนหนึ่งไดทํางานในพื้นที่ แตอีกสวนหนึ่งไปทํางานในประเทศมาเลเซีย 
ตอนนี้ตัวเลข ๒ แสนคน แตเนื่องจากรัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
และอีก ๔ จังหวัดนั้น โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส ใหสอดคลองกับโครงการที่เรียกวา 
อีเซอรและเอ็นเซอร (NCER) ของประเทศมาเลเซีย ขออนุญาตจากทานประธานเพื่อใช
รูปประกอบในการอธิบายเพื่อใหเกิดความเขาใจวาวิธีการกําหนดงบประมาณของป ๒๕๕๒ 
นั้น ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ รัฐบาลไดกําหนดเองครับ รูปที่ปรากฏเปนแผนที่
ชายแดนระหวางไทย-มาเลเซีย ลูกศรชี้ครับ เร่ิมตั้งแตขวามือครับ อันนั้นเปนดานตากใบ 
อันที่ ๒ คือดานสุไหงโก-ลก ดานที่ ๓ คือบูเกะตาที่เพิ่งเปดไปใหม ๆ แลวก็เบตงและ 
สะเดา ที่ผมอยากจะเรียนใหทานประธานนะครับ ก็คือวามาเลเซียไดกําหนดกับ 
ชายฝงตะวันออกที่รัฐกลันตัน ตรังกานูและปาหังเปนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเชนกัน 
เรียกวา อีเซอร อีสท โคสท อิโคโนมิค รีเจียน ในสวนฝงตะวันตกคือภาคเหนือของ 
ประเทศมาเลเซียที่ประกอบไปดวยรัฐปนัง เคดาห แลวก็ปะลิส ในสวนนี้มาเลเซีย 
ไดกําหนดเปนพื้นที่ที่ เรียกวาเอ็นเซอร (NCER) คือ นอรธ  คอรริดอร อิโคโนมิค  
รีเจียน (North Corridor Economic Region) เปนเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ฝงภาคเหนือของประเทศมาเลเซียครับ โดยกําหนดยุทธศาสตรในการที่จะพัฒนา ๒ ฝงนี้  
 



๓๐๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    รัชนีพร ๑๒๘/๒ 
 
และจะมีการเชื่อมตอระหวางอีเซอรกับเอ็นเซอร คือฝงซายกับฝงขวาครับ โดยถนน ๔ เลน 
ระยะทางประมาณ  ๒๐๐  กิ โลเมตร  กําหนดรถรางคูขนสงสินคา  ดังที่ปรากฏ 
และไดกําหนดใหมีทาเรือ ๓ ทาดวยกันครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายวาเกี่ยวของอะไร 
กับการกําหนดงบประมาณปนี้ที่ไมสอดคลองครับ ทั้ง ๆ ที่ยุทธศาสตรไดกําหนดถูกตองแลว  
ทานผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสไดนําเสนอเรื่องนี้ใหกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ 
ไดบรรจุในยุทธศาสตรเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ รูปเมื่อกี้ครับ อีกครั้งหนึ่ง อันนี้คือ
ทาเรือที่จะเกิดหางจากชายแดนประเทศไทย ไปในเขตแดนมาเลเซียเพียง ๕๐ กิโลเมตร 
ทาเรือฝงขวามือนะครับ เปนทาเรือที่จะเชื่อมตอจากภูมิภาคนี้ไปยังญี่ปุน เกาหลี จีน  
และอเมริกาฝงตะวันออก ในขณะที่ซายมือเมื่อกี้จะไปตอที่อินเดีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง 
เพราะฉะนั้น ๒ ฝงจะมีการเชื่อมตอแลวก็เชื่อมโยงกับสินคาฮาลาลที่มาเลเซียไดกําหนดที่
เอ็นเซอรเปนศูนยอาหารฮาลาลของโลกครับ ในขณะที่นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 
ที่ เราพูดมาตลอด  พูดถึงเรื่องภาคใตทุกคนก็พูดถึงอาหารฮาลาล  อยากจะเปน 
ตลาดอาหารโลก ตลาดฮาลาล แตความคืบหนาของนิคมอุตสาหกรรมที่อําเภอปานาเระ  
จังหวัดปตตานีไมมีความคืบหนาแตประการใด -------------------------------------------------- 
 

  - ๑๒๙/๑ 



๓๐๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              สุทธาทิพ ๑๒๙/๑ 
 
ตลอดจนใน พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้ก็ไมไดกําหนดดวยในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประเทศไทยตองเตรียมตัวรองรับนะครับ นี่คือภาพ 
ที่ทางมาเลเซียไปพรีเซนท (Present) ทั่วโลกบอกวาบริเวณนี้จะเกิดอุตสาหกรรมอาหาร
จะเกิดอุตสาหกรรมการตอเรือ มีคลังน้ํามันและปโตรเคมีในรัฐตรังกานูครับ ภาพตอไป 
จะเกิดการทองเที่ยวชายฝงทะเลที่รัฐตรังกานู ปที่แลวผมไดนําเสนอกับรัฐบาลบอกวาตรังกานู
ตองการบัณฑิตจากประเทศไทยไมต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ คนครับ ไปทํางานในการทองเที่ยว
ของรัฐตรังกานูซึ่งเปนพื้นที่ใหม ปรากฏวาเราไดตรวจสอบบัณฑิตทั้งหมด ๔,๘๐๐ กวาคน 
คัดเลือกไดเพียง ๕ คน เหตุที่ไปทํางานไมไดครับ เพราะไมมีความรูดานภาษาอังกฤษเลย
ทํางานไมได ผมก็เลยบอกวาถาอยางนั้นกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
หรือสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ กระทรวงศึกษาธิการตองมามีสวนในการที่จะยกระดับ 
ดานศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษใหมากขึ้น ถาเราทําในวันนั้นเพียง ๖ เดือน  
เราสามารถที่จะหางานใหบัณฑิตที่วางงานเปนหมื่นคนนั้นไปทํางานในประเทศมาเลเซีย 
มาเลเซียก็รอเราครับ แตในที่สุดไมทํา พอไมทําเปนอยางไรครับ วันนี้ผมไปดูเมื่อเดือนที่แลว 
ปรากฏวามาเลเซียก็ไปรับบัณฑิตมาจากประเทศฟลิปปนสเสียแลวนะครับ อันนี้คือ
เหตุการณที่เกิดในปจจุบัน แตในอนาคตมันมากกวานั้นครับ เพราะในโครงการเอ็นเซอร
ของประเทศมาเลเซียนั้นจะมีการจางงานประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน ในฝงอีเซอร 
จะมีการจางงานประมาณ ๕๖,๐๐๐ คน สาขาวิชาที่จะไปเกี่ยวของกับโครงการทั้งสองนั้น 
มันมีดังนี้ครับ  คืออันที่ ๑ ดานภาษา  ๒. การทองเที่ยว ๓. อาหาร  ๔. ปโตรเคมี และ
ถัดไปก็คือกฎหมายการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะในป ๒๐๑๕ ครับ อาเซียน 
(ASEAN) ไดตกลงกันวาภายในป ๒๐๑๕ นั้น เราจะบรรลุในเรื่องของอาเซียน คอมมิวนิตี้ 
(ASEAN Community) มาเลเซียก็เลยเตรียมตัวนี้ไว ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือวาในยุทธศาสตร
ที่กําหนดใน พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้ ทั้งกระทรวงคมนาคมก็ไมไดกําหนดครับ  
ตามยุทธศาสตรที่ ไดกําหนดไว  ผมอยากจะเห็นอยางนี้  ที่ดานตากใบในขณะนี้ 
ยังไมมีสะพาน ทั้ง ๆ ที่มันหางไปจากโครงการนี้ที่ทาเรือเพียง ๕๐ กิโลเมตร ที่ดานสุไหงโก-ลก 
มีสะพานเพียงทางเดียว การจราจรแออัดครับ ถาเปนไปไดอยากจะเห็นกระทรวงคมนาคม 
 



๓๐๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              สุทธาทพิ ๑๒๙/๒ 
 
ตองมีการพูดถึงในเรื่องของสะพานคูขนานที่บูเกะตา อําเภอแวง ก็เชนกันนะครับ  
เพราะในขณะนี้ทุกอยางยังไมเสร็จสิ้นครับ อันนั้นคือสิ่งที่ เราอยากจะเห็นภายใต
งบประมาณป ๒๕๕๒ ที่รัฐบาลไดนําเสนอตอสภาแหงนี้ ทานประธานที่เคารพ อันนั้นคือ
ขอสังเกตคราว ๆ ที่เราอยากจะนําเสนอตอสภาแหงนี้ สวนขอสังเกตอื่น ๆ ในเรื่องของ 
การพัฒนาอาชีพ ผมดีใจที่ปนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณไดใหทุกกรมทั้งกรมปศุสัตว 
กรมประมง  กรมพัฒนาที่ดิน  กรมสงเสริมวิชาการเกษตร  ทั้งหมดไดรวมตัวกัน 
เพื่อมาชวยเหลือในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ฯพณฯ รัฐมนตรีก็ไดเดินทาง 
ไปครั้งหนึ่ง แลวก็ไดกําหนดงบประมาณไป ๔๐๐ กวาลานบาท ใน ๖ กรม  ที่เกี่ยวของกับ
การเกษตรครับ แตสิ่งที่ผมอยากจะตั้งขอสังเกตอันหนึ่งก็คือวา โดยเฉพาะกรมพัฒนาที่ดิน 
ใหระวังนิดหนึ่ง เพราะทานมีโครงการการแปลงนารางเปนสวนปาลมปที่แลวก็ลงไปเยอะ 
ปรากฏวาในบางพื้นที่เจาหนาที่ไดไปเลือกพื้นที่ที่ไมใชเปนนาราง แตเปนพื้นที่ที่พรอมจะทาํนา  
 

  - ๑๓๐/๑ 



๓๐๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                   บุศยรินทร ๑๓๐/๑ 
 
แตในที่สุดใชรถขุดแลวก็ยกรองปลูกปาลมไปสวนใหญ ปนี้ขาวสารก็แพงปรากฏวา 
พื้นที่ทํานานั้นไดลดลง ผมคิดวาไมต่ํากวาครึ่งหนึ่งของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต  
ซึ่งเปนสัญญาณที่อันตรายมากครับ ๒. โครงการนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลที่ปตตานี  
ตองใหชัดเจนเพราะเปนเมกะโปรเจกต  ตกลงจะเดินตอไหม  ถาจะไม เดินตอ 
แลวจะกําหนดพื้นที่ อ่ืนไหมเพื่อที่จะใหเปนนิคมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพราะที่นั่น
โครงการมันใหญไป โครงการที่นั่นตองเชื่อมโยงกับเสนทาง ๔๑๐ ซึ่งจะตองมีการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติมาก ตองขุดอุโมงคประมาณ ๘๐๐-๙๐๐ เมตร เพื่อกําหนดเสนทาง 
ในการลําเลียงอาหารฮาลาล ซึ่งเรื่องนี้ยังไมถึงไหนและในปนี้ก็ยังไมไดกําหนดงบประมาณ 
แตประการใด  
   ในเรื่องของขาวกรองครับ สิ่งที่ตองระวังปที่แลวทานขอเงินมา ๔๐ ลานบาท 
ปนี้ขอ ๘๐ ลานบาท ถาทานทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โอเค (OK) ไมมีปญหา แตที่เกรง 
ก็คือวาขาวกรองจะเปนขาวกลวงครับ เพราะมีเกิดกรณีหลาย ๆ ครั้งที่ประชาชนในพื้นที่ 
มีความขัดแยงในเรื่องอื่น รวมทั้งการเมืองทองถิ่น แตฝายที่ทํางานกับขาวกรองนั้น 
ไปรายงานวาคูตอสูนั้นเปนผูที่อยูรวมในขบวนการ ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหเกิดความไมสงบมากขึ้นครับ 
    ในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการครับ โดยเฉพาะกรมอาชีวะทานขอมา  
๑๐๐ ลานบาท แตเราอยากจะเห็นทานไปสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวของกับโครงการอีเซอร  
ที่จะเกิดครับ ถาเปนไปไดนะครับ ทานจะตองเนนเรื่องภาษา เร่ืองคาชายแดน เร่ืองกฎหมาย 
เร่ืองอาหารและที่สําคัญยิ่งคือ เร่ืองอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งในนี้ก็ไมไดกําหนด  
สถาบันวิจัยเครื่องประดับและอัญมณีก็ไมไดกําหนดในเรื่องการรวมมือในการพัฒนาครั้งนี้  
ถาเปนไปไดอยากจะใหสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาตินั้นไดไปตั้งศูนยฝกอบรม
คนที่นั่นเพื่อปอนตลาดในประเทศและตางประเทศตอไป โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและ
ประเทศดูไบนั้นตองการแรงงานเครื่องประดับและอัญมณีเปนจํานวนมากครับ 
              สุดทายครับ อีก ๓๐ วินาที ก็คือ การเยียวยา การเยียวยานั้นมีประชาชน 
ที่ไดรับผลกระทบอีกมากครับ ยังไมไดรับการเยียวยา เพราะฉะนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ก็ตองกําหนดงบประมาณใหเพียงพอ แตเทาที่ดูนั้นก็ไมนาจะพอ รวมทั้งการชดเชยของผูที่ 
 



๓๐๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                   บุศยรินทร ๑๓๐/๒ 
 
ไดรับผลกระทบของกระทรวงยุติธรรมนั้นตัวเลขมีมาก แตวาการของบประมาณนั้น 
ไมนาจะเพียงพอครับ อันนี้คือทั้งหมดครับที่ผมอยากจะเรียนทานประธานเพื่อเปนขอมูล 
ในการที่จะใหคณะกรรมาธิการพิจารณาในการพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณประจําปปนี้ครับ  
สรุปโดยรวมก็คืองบประมาณ ๒๒,๐๐๐ ลานบาท ที่ทานไดกําหนดใน พ.ร.บ. ฉบับนี้นั้น 
ทานใหน้ําหนักเกี่ยวกับความมั่นคงเสียเกือบ ๙๐ เปอรเซ็นต เพียง ๑๐ เปอรเซ็นตเทานั้น 
ที่ไปเกี่ยวของการพัฒนา การศึกษา สุขภาพ รายไดและความยุติธรรม จึงอยากจะใหมี 
การทําอยางไรก็ไดใหกรรมาธิการไปพิจารณาสวนขอมูลเหลานี้เพื่อประโยชนในการที่จะ
แกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตตอไปครับ   
   สุดทายครับ เนื่องจากคนพื้นที่ เปนมุสลิมเปนสวนใหญ  เขามีปรัชญา 
ในการดําเนินชีวิต ขอ ๑ สุดทายนะครับ หลักการในการกําหนดคาใชจายของรัฐบาลนั้น 
มี ๖ ขอ ขอที่ ๒ ไดกําหนดวาการขจัดความทุกขยากลําบากนั้นและความเจ็บปวด 
จะตองมากอนการจัดการหาความสะดวกสบายครับ ขอบพระคุณมากครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณครับ คุณกัลยา  รุงวิจิตรชัย ครับ ๖ นาทีนะครับ 
   นางสาวกัลยา  รุงวิจิตรชัย (สระบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน นางสาวกัลยา  รุงวิจิตรชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสระบุรี พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานคะ  จากที่ดิฉันไดพิจารณางบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๕๒  
ไดเห็นงบของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่แลว ปนี้ เปนตัวเลขประมาณ  
๕,๘๐๐ กวาลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๑ เพียงไมเกิน ๘๐๐ ลานบาท ------------------ 
 

    - ๑๓๑/๑ 
 
 
 
 
  



๓๐๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ          กมลทิพย ๑๓๑/๑ 
 
ซึ่งดิฉันคิดวามีกรมควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนกรมสําคัญของกระทรวง
อุตสาหกรรม ในการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมนั้นเราตองยอมรับวาเปนความสําคัญ 
แลวก็เปนรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจประการหนึ่ง แมวาประเทศไทยเราจะเปน
ประเทศเกษตรกรรมก็ตามนะคะ แตเราก็ตองมีการพัฒนาในภาคของอุสาหกรรมนั้น 
อยางตอเนื่องเชนเดียวกัน ดิฉันทราบถึงความสําคัญแลวก็ประโยชนของอุตสาหกรรมดี 
แตการขยายตัวอยางไรทิศทางของอุตสาหกรรมซึ่งออกจากกรุงเทพฯ เราก็ไปในเขตปริมณฑล 
ก็คือไมวาจะเปนจังหวัดสมุทรปราการก็ดี หรือในโซนภาคตะวันออก อีสเทิรน ซีบอรด 
(Eastern Seaboard) จะเปนจังหวัดระยอง จันทบุรี ชลบุรี ซึ่งจังหวัดเหลานี้ก็จะมีเปน
นิคมอุตสาหกรรม หลาย ๆ ทานก็คงจะไดทราบขาวถึงมลภาวะและปญหาผลกระทบของ
โรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้ เชน เราจะไดยินอยูเสมอในเรื่องของมาบตาพุด ดิฉันเองนั้น
อยากจะใหหลาย ๆ ทานไดลองคํานึงวาการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งของอุตสาหกรรม 
แบบไรแบบแผน และรูปแบบนี้ โดยที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดงบประมาณสอดคลอง
ในการที่จะพัฒนาใหอยูในกรอบหรือวามีวิธีการในการที่จะใชเทคนิคหรือกระบวนการ
อยางไรในการที่โรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้ผลิต เมื่อมีการผลิตแลวก็จะมีกระบวนการ
ของเหลือจากการผลิต ซึ่งเราเรียกวา กากอุตสาหกรรมหรือขยะ ซึ่งจะเปนทั้งเคมี สารพิษ  
เปนของเหลว เปนกากตาง ๆ สิ่งเหลานี้ในสวนของโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อทานมีการผลิต
เราก็เขาใจดีวามีทั้งสวนได แลวก็สวนเสีย ในสวนที่ไดนั้นเราก็คงจะพูดถึงในความที่ 
มันเปนการกอใหเกิดรายได การจางงาน แลวก็จีดีพีของประเทศที่มีความเติบโตขึ้น  
แตสิ่งที่ตองคํานึงถึงก็คือผลกระทบของมลภาวะที่มีตอสิ่งแวดลอม เราจะเห็นไดวา 
ตอนนี้นั้นภาวะโลกรอนเปนเรื่องที่ทุกคนในโลกนี้ไมเพียงเฉพาะประเทศไทย หรือคนใดคนหนึ่ง
จะตองตระหนักและใหความสําคัญวา พอลลูชั่น  (Pollution) ที่เกิดขึ้น ทั้งทางอากาศก็ดี 
ทางน้ํา ทางใตดิน เกิดเพราะวากระบวนการที่เราผลิตจากอุตสาหกรรมเหลานี้แลวไมมี
การกําจัดของเสีย วันนี้ไมเพียงแตในพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้เขาไมสามารถ 
ที่จะมีเทคนิคหรือกระบวนการวิธีการที่จะกําจัดของเสียเหลานี้ไดแลวนะคะ ยังไมเทานั้น
วันนี้ขยะสารพิษเหลานี้ถาพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมแลวดิฉันก็คงจะอดไมไดที่จะพูดถึง 
 



๓๐๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    กมลทิพย ๑๓๑/๒ 
 
จังหวัดสระบุรี เพราะถือวาสระบุรีของดิฉันก็เปนจังหวัดที่เปนฐานผลิตอุตสาหกรรมใหญ 
แหลงหนึ่ง โรงงานอุตสาหกรรม โรงปูนซีเมนต โรงผลิตวัสดุตาง ๆ ที่ใชในการกอสราง 
เราคนสระบุรีในความรูสึกกอนที่ดิฉันจะไดรับการเลือกตั้งมาเปน ส.ส. พี่นองชาวจังหวดัสระบรีุ
ของดิฉันมีความนอยอกนอยใจนะคะ บอกวาสระบุรีเราสรางชาติ พัฒนาชาติ แตสิ่งที่ไดรับนั้น
ไมสามารถที่จะคืนความเปนธรรมชาติหรือสิ่งที่ทรัพยากรที่เราสูญเสียไปไดเลย ดิฉัน 
ก็คิดวานาจะมีแผนการ โครงการตาง ๆ และงบประมาณที่กระทรวงอุตสาหกรรมนั้น 
นาจะผลักดันเขามาดูแลจังหวัดสระบุรีใหสอดคลองกับทรัพยากร ทานประธานคะ 
ทานลองนึกงาย ๆ ถึงบานหลังหนึ่งก็แลวกันนะคะ ดิฉันจะพูดชี้ใหเห็นภาพ ตั้งแต 
หลังคากระเบื้อง ผนัง พื้น ไปจนกระทั่งถึงหองน้ํา สุขภัณฑ แมกระทั่งในครัว ทุกอยาง  
ไมมีวัสดุใดที่ไมนําไปจากจังหวัดสระบุรี ไมวาจะเปนโครงการสนามบินหนองงูเหาสุวรรณภูมิ 
เปนเขื่อน ฝายตาง ๆ ลวนนําวัตถุดิบเหลานี้ไปจากจังหวัดสระบุรีมากมายเกินกวา  
๗๐ เปอรเซ็นต โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพื้นที่ตอนนี้ก็จะมีเร่ืองที่ชาวบานไดรับความเดือดรอน
ถึงกับทําหนังสือทูลเกลาฯ ถวายฎีกา -------------------------------------------------------------- 
     

   - ๑๓๒/๑ 



๓๐๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            กมลมาศ ๑๓๒/๑ 
 
ตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนราษฎรในเขตอําเภอแกงคอย ตําบลหวยแหง  
อําเภอเมือง ตําบลกุดนกเปาและตําบลหนองปลาไหล ซึ่งไดรับความเดือดรอนจากโรงงาน 
ซึ่งรับกําจัดหรือฝงกลบขยะสารพิษจากนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ เอามาฝงกลบ 
ในจังหวัดสระบุรี ซึ่งพื้นที่นี้อยูบนภูเขาสูงถึง ๔๐๐ กวาไร ขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะ 
ทานประธาน ถึง ๔๐๐ กวาไร ชาวบานเดือดรอนจริง ๆ หลายพันกวาคน แลวก็หลายรอย 
ครัวเรือนทีเดียว เดือดรอนเปนโรคผิวหนัง ทางเดินหายใจ แลวก็มลภาวะที่สูญเสียไปนี้ 
ดิฉันอยากจะใหกระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุมโรงงานซึ่งมีหนาที่โดยตรงที่จะดูแล 
ในเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มลพิษตาง ๆ ไดจัดสรรในสวนของความสมดุล
เพื่อที่จะใหพี่นองประชาชนและโรงงานก็สามารถที่จะอยูได ในการสรางเศรษฐกิจ ดิฉัน
เขาใจดีนะคะ  แตก็ใหอยู รวมกันอยางมีความยั่งยืนแลวก็สรางสมดุลใหเกิดขึ้น  
ทานประธานก็ฝากสิ่งเหลานี้ไปถึงทางกระทรวงอุตสาหกรรม แลวก็จริง ๆ แลวคงตอง 
ฝากไปถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม ตองกราบขอบพระคุณ 
ทานนายกรัฐมนตรีสมัครนะคะที่มาชวงเวลาที่ดิฉันไดอภิปรายพอดี แลวก็ขอบพระคุณ
ทานรัฐมนตรีทุกทานคะ ขอบพระคุณคะ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
คุณนฤมล ธารดํารงค ๗ นาที แลวตามดวยทานเจือ ราชสีห นะครับ  
   นางนฤมล  ธารดํารงค (สมุทรปราการ) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน นางนฤมล ธารดํารงค ส.ส. เขต ๓ จังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน 
กอนอื่นตองขอขอบคุณทานประธานที่ให โอกาสดิฉันไดอภิปรายในครั้ งนี้นะคะ  
จากรางพระราชบัญญัติพิจารณางบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ ดิฉันไดอาน 
และทําความเขาใจเอกสารงบประมาณดังกลาวแลว ดิฉันเห็นดวยกับการตั้งงบประมาณ
ในครั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีหนาที่ตองบริหารราชการแผนดินโดยการขับเคลื่อน
งบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจ ดานสังคม การพัฒนาแกไขปญหา 
ความเดือดรอนตาง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเปนไปในลักษณะของงบประมาณ 
แบบกระจายไมใชแบบกระจุกตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการคมนาคม โครงสราง 
 



๓๐๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           กมลมาศ ๑๓๒/๒ 
 
พื้นฐาน การสรางถนนหนทางตาง ๆ จากสวนนี้ดิฉันขอตั้งขอสังเกตฝากทานประธาน 
ไปทางรัฐบาลใหชวยพิจารณาเกี่ยวกับเ ร่ืองของความเดือดรอนของประชาชน 
ในเขตจังหวัดที่ดิฉันดูแลอยู ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ อําเภอพระประแดง อําเภอ 
พระสมุทรเจดีย อยางเชน ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๐๓ สายสุขสวัสดิ์-ปอมพระจุล 
ปจจุบันนี้เกิดการชํารุดน้ําทวมถึง การจราจรก็คับคั่ง เสนนี้เปนเสนทางยุทธศาสตร 
อีกเสนหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการของเรานะคะ เสนนี้มีหนวยงานราชการที่สําคัญ 
ไดแก กรมอูทหารเรือ ปอมพระจุล โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญหลายแหง รวมถึง 
แหลงทองเที่ยวแลวก็ชุมชนตาง ๆ ถนนสายนี้ยังไมไดรับงบประมาณในการกอสราง  
การแกไข นอกจากนี้แลวก็ยังมีถนนอีกสายหนึ่งที่ เกิดการชํารุดทรุดโทรม รวมทั้ง 
น้ําทวมขัง ไดแก ถนนปูเจาสมิงพรายซึ่งอยูทางฝงอําเภอพระประแดง ยังขาดเรื่องของ
สะพานลอยคนขาม แลวก็ทางมาลาย หากจะชวยจัดสรรงบประมาณลงไปในพื้นที่ 
จังหวัดสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในอําเภอพระสมุทรเจดีย 
อําเภอพระประแดง ก็ยังมีในเรื่องของปญหาที่ดินชายตลิ่งพังเสียหาย แลวก็ชายฝง 
ที่เกิดการพังทลายจากน้ําทะเลกัดเซาะ เขตเหลานี้ ไดแก เขตตําบลแหลมฟาผา อําเภอ 
พระสมุทรเจดีย ตําบลนาเกลือ และยังมี ๖ กระเพาะหมูของเขตอําเภอพระประแดง  
เขตนี้ที่ดินสวนที่ติดชายฝงโดนน้ําทะเลกัดเซาะดินหายไปเปนจํานวนมาก ชาวบาน 
ก็เดือดรอนกันเสียสวนใหญ ยังขาดในเรื่องของงบประมาณการกอสรางเขื่อนเพื่อปองกัน
น้ําทวมและการกัดเซาะของน้ําทะเล ก็ตองขอฝากทานประธานเรียนผานไปทางรัฐบาล 
ที่เกี่ยวของใหชวยดําเนินการตั้งงบแกไขในสวนนี้ใหดวย  
 

        - ๑๓๓/๑ 
    
    
 
 
 



๓๑๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๓๓/๑ 
 
   สําหรับความเดือดรอนในดานการสาธารณสุขและดานการพัฒนาสังคม 
ในสวนนี้จากการที่ไดอานเอกสาร ดิฉันเห็นดวยนะคะกับการจัดสรรงบประมาณ 
ของรัฐบาลที่กระจายงบประมาณลงไปในกระทรวงนี้ แตในโอกาสตอไปถาเปนไปได 
ดิฉันอยากใหชวยเพิ่มเติมงบประมาณในสวนของผูสูงอายุ คนพิการ และคนดอยโอกาส
ใหมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการตั้งงบประมาณสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ของโรงพยาบาลประจําอําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย ๒ อําเภอนี้ที่ดิฉันดูแลอยู 
เปนเขตปริมณฑล ซึ่งมีความเจริญ นอง ๆ กับกรุงเทพฯ แตวาเครื่องไมเครื่องมือในดาน
ของการสาธารณสุขก็ยังเทียบเขาไมไดเลย ก็ตองขอฝากในดานนี้ดวย เพราะทั้ง ๒ อําเภอนี้
แตละโรงพยาบาลยังขาดในเรื่องของดานบุคลากรทางการแพทย เครื่องมือแพทย รวมถึง
อาคารที่พักผูปวยก็ตองขอฝากทานประธานดวย  
   สวนเรื่องสุดทายที่อยากจะฝากทานอีก ๑ เร่ือง ก็คือเร่ืองความเดือดรอน
ในดานของการศึกษา สําหรับงบประมาณในตัวนี้ดิฉันเห็นดวยที่ทางรัฐบาลตองการ 
ที่จะยกระดับการศึกษาของประเทศ แตในจังหวัดของดิฉันอยางที่ ได เรียนไปแลว 
เปนปริมณฑล เปนจังหวัดที่อยูติดกับกรุงเทพมหานครยังมีบางโรงเรียนซึ่งเปนโรงเรียน
ประจําอําเภอก็วาไดยังขาดอาคารเรียนสําหรับเด็กนักเรียนทําใหเด็กนักเรียนในพื้นที่ 
ขาดโอกาสในการที่ จะได เรี ยนใกลบ าน ยกตั วอย างเช น โรงเรี ยนนี้ เป นโรงเรี ยน 
ในพระบรมราชูปถัมภของพระเจาอยูหัว เชน โรงเรียนราชประชาสมาศัยฝายมัธยม
รัชดาภิเษก แลวก็ยังมีโรงเรียนบานบางจาก รวมถึงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
บางหัวเสือ เปนตน สุดทายนี ้ดิฉันก็ตองกราบขอเรียนยืนยันกับทานประธานวา 
ดิฉันเห็นดวยเปนอยางยิ่งกับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ 
ฉบับนี้ ดิฉันเห็นดวย ขอบคุณมากคะ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานเจือครับ ๗ นาทีนะครับ แลวตอไปตามดวยทานมานิต นพอมรบดี  
   นายเจือ ราชสีห (สงขลา)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นายเจือ ราชสีห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัดสงขลา ทานประธานครับ 
 



๓๑๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๑๓๓/๒ 
 
วันนี้ผมเองจะอภิปรายงบประมาณรายจายประจําปของรัฐบาลในป ๒๕๕๒ ผมสนใจ 
งบประมาณของกระทรวงพลังงานครับ กอนที่จะไปดูถึงตัวงบประมาณ ผมขออนุญาต 
ไปดูนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงตอสภาไวกอน เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ รัฐบาล
มาแถลงที่สภานี้วาดวยนโยบายเรงดวนเรื่องพลังงานบอกวาจะดําเนินการมาตรการ 
ลดผลกระทบจากราคาพลังงานโดยเร งรัดโครงการสง เสริมพลังงานทดแทน 
จากกาซธรรมชาติและผลผลิตทางดานการเกษตร เชน น้ํามันอี ๒๐ ไบโอดีเซล รวมทั้ง
เรงรัดมาตรการประหยัดพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระ
การนําเขาจากตางประเทศ นโยบายสวยหรูมากทานประธานครับ แตวาเมื่อมาดูเม็ดเงิน 
ที่รัฐบาลนี้ไดตั้งเอาไว โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงพลังงานยังไมไดเห็นเม็ดเงินอะไรเลย 
ทานประธานครับที่จะตั้งไวเพื่อเปนเชิงรุก ผมดูแลวบานเราในขณะนี้ตองยอมรับ  
ทานนายกรัฐมนตรีครับ ซึ่งทานนั่งอยูตรงนี้วาบานเราขณะนี้มีวิกฤติทางดานพลังงาน
อยางรุนแรง โดยเฉพาะราคาน้ํามันซึ่งขึ้นไปมากมาย มีการคาดการณไปบอกวาจะขึ้นไป
ถึง ๒๐๐ เหรียญตอบารเรล ราคาสินคาขึ้นไปมากทานประธานครับ ขณะนี้คาครองชีพ
ของพี่นองประชาชนอยูไมไดแลวครับขณะนี้ รัฐบาลตองมีนโยบายที่ชัดเจน มีงบประมาณ
ที่ออกมาเพื่อที่จะแกปญหาเรื่องนี้อยางชัดเจน --------------------------------------------------- 
 
                     - ๑๓๔/๑ 

 
   
 



๓๑๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             กุลนิษฐ ๑๓๔/๑ 
   
รัฐบาลทําอยูอยางนี้ผมถือวายังแกปญหาไมไดหรอกครับ เร่ืองน้ํามันอี ๒๐  อี ๘๕  
ตกลงรัฐบาลจะเอาอยางไรกันแน เขียนไวในนโยบายบอกวา อี ๒๐ วันนี้ประกาศแลว  
อี  ๘๕  ตกลงจะเอาอยางไรกันแน  นักลงทุน  ผูประกอบการสับสนไปหมดครับ  
แมแตผูบริโภค คนจะซื้อรถซื้อราก็วุนวายกันไปหมด ตอนนี้ตองรอกันนะครับ โครงการ
สงเสริมพลังงานทดแทนธรรมชาติ ผมไปดูงบประมาณแลวยังไมเห็นมีการสงเสริมอะไรเลย 
รณรงคใหใชแกสธรรมชาติ เอ็นจีวี ไปติดตั้งกันใหญโตครับ บานผมที่จังหวัดสงขลา 
ก็เชื่อรัฐบาลไปติดตั้งกันทานครับ ในเขตเทศบาลนครสงขลา ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ บาท 
เราติดตั้งกันมาเพราะวารัฐบาลรณรงคใหติดตั้ง คนอยูในเขตเทศบาลนครสงขลา 
มีสถานที่ราชการสําคัญมากมาย คนอยูในละแวกตําบลรอบนอก เขตอําเภอรอบนอก
เกือบ ๒ แสนคน แตสถานที่เติมเอ็นจีวีไมมี ตองไปเติมถึงหาดใหญ ตองซื้อน้ํามันใสรถไป
เพื่อจะไปเติมแกส หาดใหญ ๓๐ กิโลเมตร กลับมา ผมวาแบบนี้มันใชไมไดตางจังหวัด
เดือดรอนมาก รัฐบาลตองแกปญหานะครับ อยางนี้ตองหางบประมาณไปแกปญหา  
ตองใหหนวยงานที่รับผิดชอบอยาง ปตท. ตองไปดําเนินการครับ ตองไปรีบแกปญหา 
ใหเขาเพราะวาเขาเดือดรอนมาก ๆ สถานที่ที่เปดแกสเอ็นจีวีแลวก็เหมือนกัน ตอนนี้ 
ตองไปรอคิวกันมากมาย ไปคอยกันนานมาก พอไปคอยกันนานแกสหมด ผมไมแนใจวา
บริษัท ปตท. ทานประธานครับ ซึ่งถือวาเปนบริษัทที่มีมาตรฐานมาก โฆษณาบอกวา 
ไดเกรด เอ (Grade A) แตวาการขนน้ํามันแคนี้ขนมาไมทัน ผมถือวาใชไมได รัฐบาลตองลงไป 
ดูแลเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนนะครับ ชาวประมงทาง 
ภาคใตเดือดรอนไปทั่วแลวอยูไมได น้ํามันเขียว น้ํามันมวงไมพอแลว ตอนนี้ตองไป 
ชวยเขาในเรื่องเปลี่ยนเครื่องใหกับเรือเล็ก ๆ ชายฝง ผูเลี้ยงนากุงไปไมรอดแลวทานครับ 
ตอนนี้ ไปไมไหว ราคากุงตกต่ําตองชวยเขา รัฐบาลตองชวยเขาหาทางลดนะครับ  
เ ร่ื องนโยบายไบโอดี เ ซล  ผมอยากจะ เรี ยนถามประธานผ านไปทางรั ฐบาล  
ทางนายกรัฐมนตรีวาจะเอาอยางไรกันแน จะเอาจริงไหมที่ เขียนไวในนโยบายนี้  
จะเอาจริงหรือเปลา เพราะวาผมอยูสงขลา ประเทศมาเลเซียเขาคิดเรื่องนี้กันมานานมาก 
เขาทําเรื่องนี้กันมากอนเราหลายปครับทานครับ ปาลมน้ํามันเปนตัวสําคัญมากที่จะทํา 
 



๓๑๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             กุลนิษฐ ๑๓๔/๒  
 
ไบโอดีเซลได มาเลเซียเขาวางผังเลยครับ ๒ แสนไรตรงนี้ทํา มีโรงงานเขาไปในนั้นเลยนะครับ 
บานเรา เราจะเอาอยางไร ถาเราปลอยไวอยางนี้ไมมีทางหรอกครับ ชาวบานรับภาระก็ได
เรงดําเนินการเขาไปนะครับ ตอไปมันจะเปนวิกฤติรัฐบาลตองนํารอง ตองบอก ตองสง
สัญญาณใหเขา พื้นที่ตรงไหนทําได ปลูกปาลมน้ํามันอาหาร วิกฤติพลังงาน รัฐบาล 
มีคณะกรรมการยุทธศาสตรพลังงาน ยุทธศาสตรอาหารนะครับ ผมเห็นมีการประชุม 
ครม. กันครั้งหนึ่ง แลวหลังจากนั้นก็เงียบกันไปเลยครับ ทานนายกรัฐมนตรี ผมวาตองทํา
ใหจริง ทางภาคใตบานผมสวนหนึ่งที่มีภูมิประเทศที่จะปลูกปาลมน้ํามัน เราก็ตอง
วางแผนให ขณะนี้รับทราบวากระทรวงเกษตรและสหกรณไปทําอยูตอนนี้ แตวาผมดูแลว
มันยังทําไดไมจ ริงจัง  แลวขณะนี้ รับทราบวากองทุนน้ํามันให เงินไปกับ  ธ .ก .ส .  
๓,๕๐๐ ลานบาท ผมไปตามดูครับทานประธานครับ ใชเงินไปรอยกวาลานบาทตอนนี้  
ผมอยากใหรัฐบาลไปดูวามันมีปญหา มันมีอุปสรรคอะไรบาง ขณะนี้ ๒-๓ เดือนแลว  
ใชไปรอยกวาลานบาทแลว ผมถือวาขณะนี้เราตองไปดูเขาวาเขามีปญหามีอุปสรรค
อะไรบาง ฉะนั้นระยะยาวที่ทางรัฐบาลเขียนเอาไวในเรื่องนโยบายตรงนี้มันเปนจริง 
ไปไมไดครับ เพราะงบประมาณที่รองรับเรานี่มันไมมี สิ่งเหลานี้แหละครับทานครับ  
ที่ เ รียนทั้ งหมดเพราะวาถาเราเองไดทําน้ํามันบนดินเสียเอง  ไดทําเองบานเรา  
เราไมจําเปนตองนําเขาน้ํามันจากตางประเทศครับ เรานําเขาผมไปดูตัวเลขครับ 
๘๐ ,๐๐๐ -๙๐ ,๐๐๐  ลานบาท  น้ํ ามันดิบจากตางประเทศมันสูงมากทานครับ  
เราตองชวยกัน เราตองเอากันใหจริงใหจังผมเองก็ขอเรียนฝากทานประธานไปถึง 
ทานนายกรัฐมนตรี ขอกราบขอบพระคุณมากครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญทานนายกรัฐมนตรีครับ 
 

     - ๑๓๕/๑ 



๓๑๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           ณัฐวัฒน ๑๓๕/๑ 
 
   นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
ทานประธานที่เคารพ คณะรัฐมนตรีทีแรกก็คิดวาจะรวบรวมกันไวนาน ๆ จะตอบที  
แตก็เปนเวลานานมากพอสมควร ทานสมาชิกผูมีเกียรติจากจังหวัดตาง ๆ ก็ไดเอยถึงเรื่อง
ตาง ๆ ก็จะเริ่มตนยอนหลังไปหนอยนะครับ ทานสมาชิกที่เพิ่งนั่งลงนั้นอยากเรียนนะครับวา 
เมื่อเวลาที่เขาจะพัฒนาเรื่องนี้เวลามันมาถึงนี่มันมาถึงพรอมกันครับ คณะรัฐมนตรีเอง 
ก็ตกลงอยางนั้นละครับ แตเมื่อเวลาตอมานั้นการพัฒนา อี ๒๐ คือวามันใชน้ํามันเบนซิน ๘๐ 
เติมเอทานอลเขาไป ๒๐ เจรจาความกัน ก็ตื่นเตนยินดีวาลดได ๒๐ เปอรเซ็นต เขาตกลงกัน 
เจรจาความใหกัน คือใหโอกาสจะปรับจะเปลี่ยนอะไรกันตาง ๆ พอเสร็จเรียบรอยปบ  
อี ๘๕ มันมา ปญหาก็คือวา บอกทิ้งไวกอนไมทําก็คงไมไดครับ เจรจาความแลวก็บอกกันเลยวา 
รถอี ๒๐ ก็เพิ่งจะเริ่มตน แตในขณะเดียวกันรถอี ๘๕ กําลังจะมาถึงในอนาคต มันเกิดขึ้นมา
พรอม ๆ กันไลหลังกันมาครับ ไมพัฒนาก็ไมไดอี ๒๐ มันออกมาแลวครับ แตอี ๘๕ ยังไมออก 
เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนวาเมื่อเวลาที่ มีอะไรมานั้นก็คอยทํากัน ในที่ประชุมก็พูดกัน 
เหมือนกับวาเราคณะรัฐมนตรีไมรับรูขางนอก รูเหมือนกันนะครับ ทานรองนายกรัฐมนตรี 
สุวิทยที่ดูแลเรื่องอุตสาหกรรมก็เปนคนยกมือกอนเพื่อนเลยพอเรื่องอี ๘๕ เขา ก็ตองคอย ๆ 
อธิบายกัน แลวก็ตองขอเวนระยะ ทานก็ไปประชุมขางนอกก็ถามเขาวาอยางไร เขาก็บอกวา
พวกที่เขาใชน้ํามันลิตรหนึ่งไปได ๔๐ กิโลเมตรนั้น เขาก็ยังอยากจะดําเนินการ ขณะเดียวกัน 
ใชอี ๒๐ ตกลงกันไปแลวมีรถเขามาใชแลว แตวาอี ๘๕ ก็ตองพิจารณาครับ บอกเอาไวกอน 
ไมพิจารณา ไมไดครับตองพิจารณา ถามวาเอาอยางไรกันนี่ ก็แปลวาตองเอาทุกอยาง 
เหมือนกับพูดกันตามสํานวนวา เอาทุกอยางที่ขวางหนา เพราะวาอะไรมันสนับสนุนครับ  
มันสนับสนุนตรงที่ ว ารายงานเกี่ยวกับสิ่ งที่จะมาทําเอทานอลนี่ มันเปลี่ยนแปลง  
เมื่อเชาทานสมาชิกผูมีเกียรติไดพูดถึงเรื่องออย นั่นละครับคือสิ่งที่คณะรัฐมนตรีไดจองอยู 
ตาเขม็งเพราะเราสนับสนุนเต็มที่ ใหออยซึ่งแตกอนนี่มันไรละ ๖ ตัน ไรละ ๑๐ ตัน ๑๕ ตัน 
กําลังนี้พื้นฐานมาตรฐานใหแค ๑๕ เทานั้น แตจริง ๆ ไปถึง ๒๕ เมื่อเชาไดยินถึง ๓๐ ปนี้ 
ออยที่วานี่มี ๗๓ ลานตันออย ใชทําน้ําตาลก็แค ๒๓ ลานตัน เหลือ ๕๐ ลานตันไปทําเอทานอล  
 



๓๑๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                     ณัฐวัฒน ๑๓๕/๒ 
 
เพราะวาโอกาสที่จะทํานั้นมันไมรุกล้ํากัน ออยก็ปลูกอยูที่ออยไมไดมาปลูกไรขาว  มันก็ปลูก 
ที่มัน มันสําปะหลังนั้นเมื่อแตกอนนี้ใชปุยเคมีธรรมดาใสลงไปไดหัวมองเห็น ๆ ผอม ๆ   
บัดนี้ใชปุยออรแกนนิค (Organic) ใชปุยที่เขาเรียกกัน มันยิ่งกวา คือใชปุยจุลินทรีย มันออกมา
มันใหญ มันโตอยางไมนาเชื่อ เพราะฉะนั้น ๒ อยางนี้จะเปนตัวหลัในการที่จะผลิต 
มีคนขอจดทะเบียนโรงงาน ๔๒ โรง แลวตกลงเดินหนาไปแลว ๑๒ โรง ก็เร่ิมตนเวลานี้ 
พูดงาย ๆ  วาเอทานอลจะเขามาแทน ๑๐ เปอรเซ็นต ปสองปขางหนาจะเปน ๒๐ เปอรเซ็นต นี่
มันเปนขอยืนยันเลยนะครับ ถารถอี ๘๕ มันมาเมื่อไรนั้นก็แปลวา ที่ทานรัฐมนตรี 
ทานเดินทางไปดูที่บราซิลนั้นของเขา ๑๐๐ เปอรเซ็นตครับ แปลวาเขาปลูกน้ํามันบนดินกัน
แลว เราก็ทําไดเพราะวาการปลูกของเราบังเอิญ พูดถึงไบโอดีเซลนั้นก็ทําอยูในสวนไบโอครับ  
แตก็ระมัดระวังอยู เพราะวาตนปาลมนั้นมันกินน้ําเยอะ มันจะอยูในเขตของมัน คือถาปลูก
ตนปาลมอยูเขาก็พัฒนาตรงนั้น แตเขาจะไมเอาปาลมเขามาปลูกแทนเพื่อจะทําไบโอใหมาก 
กําลังนี้ทุกอยาง เหมือนทานสมาชิกทราบเราดําเนินการตามนั้นหมด เพียงแตวาก็เมื่อไดพบ
กันตรงเวลาอภิปรายงบประมาณนี่ละครับ เมื่อเวลาที่เร่ืองตาง ๆ นั้นเมื่อเชาทานสมาชิก 
ผูมีเกียรติจากจังหวัดกระบี่ ทานก็ไดกรุณาอธิบายความเราก็ระมัดระวังครับ ผมไมอยาก 
อานที่เขาเอาบันทึกมาใหวาทํางบประมาณอะไร อยางไรนี่นะครับ เขาเขียนมาใหเสร็จหมด
เลยครับ ผมเปนคนไมนิยมที่จะอานรายงานที่เขาเขียนบันทึกมา แตวาอยางคําถาม 
ทานสมาชิกจากกระบี่พูดเมื่อเชานี้ก็จําเปนตองอธิบายตอบครับวา เขาดูหมด มาตรา ๑๖๗ 
 
                   - ๑๓๖/๑ 
 
 
 
 



๓๑๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                ดวงใจ ๑๓๖/๑ 
 
เขาเปนขาราชการประจําเขาทํา นักการเมืองไมไดลงมือเอง แตวามีนโยบาย มีกรอบ 
รัฐธรรมนูญออกมา วันที่ ๒๔ สิงหาคมรัฐธรรมนูญผานนั้น เขาเตรียมการเขาอานกันหมด
กฎหมาย ทํากฎหมายลงมือทําเดือนมิถุนายน แตวาเขาเตรียมการมากอนหนาประมาณ 
๓-๔ เดือน เขาตรวจสอบหมดครับ ผมเรียนนะครับ แตวาที่อยากจะใหดูตรงที่วา 
ที่เขายกตัวอยางมาใหดูเอกสารงบประมาณทํากันอยางไร เขาจะแสดงไวใหดูหมด  
สวนสัดของงบประมาณ การกําหนดสัดสวนหนี้สาธารณะตอจีดีพีของประเทศไมเกิน  
๕๐ เปอรเซ็นตเปนการจัดทํางบประมาณ อยูที่ประมาณ ๓๖.๘ ภาระหนี้สินก็ไมเกิน  
๑๕ เปอรเซ็นต แตทํากันมาอยูที่ ๑๐.๘ ขณะเดียวกันเพื่อสนับสนุนวินัยทางการคลัง  
การจัดทํางบประมาณของเราก็มีการทําใหขาดดุล แตการขาดดุลตอจีดีพีมีจํานวน ๒.๔๓ 
ซึ่งไมเกินเปาหมายที่กําหนดไว ๒.๕ ตอจีดีพี นี่เห็นไหมครับในการทํางบประมาณ 
ป ๒๕๕๒ ไดกําหนดแนวทางทํางบประมาณโดยใหความสําคัญกับการทบทวนบทบาท
ภารกิจของหนวยเพื่อทบทวน หรือชะลอ หรือยกเลิก รวมทั้งลดเปาหมายการดําเนินการ 
ภาระสําคัญหรือความจําเปนในการที่ลดลง เพื่อนํางบประมาณที่ทบทวนหรือชะลอได
ประมาณ ๔๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ ลานบาท เอาไปสนับสนุนดําเนินการนโยบายสําคัญตาง ๆ
ของรัฐบาลเพราะเปลี่ยนถาย  รัฐบาลเขาเดินหนาไปแลว  ๓  เดือน  รัฐบาลชุดนี้ 
เขามาเขาก็บอกเลยจะปรับจะเปลี่ยนจะทําอยางไรผมก็เอามาเลาใหฟง  แลวก็ 
สวนตัวอยางในการดําเนินการเรื่องใหม ๆ ที่เร่ิมตนในป ๒๕๕๒ และเปนนโยบายเรงดวน 
เอาเงินเขามา มาใสเรงดวน เขาก็จะบอกไวเลยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ยุทธศาสตร
ขาวไทย ๑๑๗.๘ ลานบาท การจัดตั้งสภาเกษตร เร่ิมระบบประกันความเสี่ยง ๖๐.๓ ลานบาท 
ฟนฟูอาชีพ ลดภาระหนี้สิน สมาชิกสภาเกษตร ๙๓๔ ลานบาท นี่เปนตัวอยางนะครับ  
การสงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน  ๕๙.๒๒ ลานบาท  แหลงน้ําขนาดใหญ  
ขนาดกลาง ๑๕ รายการ กระทรวงคมนาคมมีซอมบํารุงทางสายหลัก ๑,๗๐๐ ลานบาท 
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ๘๔๙ ลานบาท สรางสะพานขามแมน้ําโขงที่นครพนมและ 
ที่ เชียงราย ออกแบบรายละเอียดรถไฟฟาสายวงแหวน  รอบแนวถนนรัชดาภิเษก  
๔๐๐ ลานบาท ระบบขนสงมวลชนรางที่ กทม. ปริมณฑล บางซื่อ พญาไท หัวลําโพง 
 



๓๑๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๑๓๖/๒ 
 
มักกะสัน หัวหมาก ๑๔๘.๙ ลานบาท นี่ เปนพวกเอกสาร โครงการถนนปลอดภัย  
๓,๓๐๗ ลานบาท สาธารณสุข การรักษาโรคไตขั้นสุดทาย ฟอกไต ๑,๕๓๐ ลานบาท 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเตรียมรับมือเร่ืองโลกรอน ปลูกปา 
๒๒๐,๐๐๐ ไร ปลูกหญาแฝก ๖ ลานกลา เรงรัดการจัดทําแนวเขตปาอนุรักษ ๔,๒๕๐ 
กิโลเมตร ปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ ๕๕,๕๕๐ จุดอยางนี้นะครับ เพราะฉะนั้นทั้งหมด
เอกสารอยางที่ทานสมาชิกผูมีเกียรติถามเมื่อเชาวาจัดทํางบประมาณดําเนินการถี่ถวน
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดหรือไม เชน การตั้งงบผูกพัน งบกลาง งบบริหารจังหวัด การใชจาย
เพื่อใชเงินคงคลัง ก็บอกวาการสนับสนุนมีงบประมาณจังหวัดนะครับ เสนอตั้งไวแลว 
๑๘,๐๐๐ ลานบาทอยางที่วา ทานบอกนอยไปเมื่อเชานี้นะครับ การแสดงรายละเอียด 
ในงบประมาณตาง ๆ นั้นทําตามมาตรา ๑๖๗ เลยครับ แสดงงบประมาณรายรับ  
แสดงไวในเอกสารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) คาดสีเขียวนั่นละครับทําตามรัฐธรรมนูญ  
แลวก็แสดงไวในเอกสารงบประมาณฉบับสีแดง ฐานะการเงิน การคลังของประเทศ
เกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจ แสดงไวในเอกสาร (ฉบับที่ ๕) คาดสีมวง ความจําเปน 
ในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป แสดงไวในเอกสารคาดสีแดง ภาระหนี้ การกอความผูกพัน
รัฐบาล ฐานะเงินคงคลังรัฐวิสาหกิจ แสดงไวในเอกสารฉบับคาดมวงเห็นไหมครับ  
การตั้งงบประมาณรายจายประจํางบกลาง มาตรา ๑๖๗ ตั้งงบกลางไวสําหรับจาย  
ไมสามารถจายใหหนวยราชการไหนไดก็มาตั้งไวมี ๒ อยาง คาใชจายซึ่งยังไมสามารถ
ประมาณคาใชจายแนนอนได  เชน  คา รักษาพยาบาลลูกจาง  พนักงานของรัฐ  
หรือคาใชจายมีหลายหนวยงานรับผิดชอบ ยังไมสามารถกําหนดเปาหมายเอาไปใหไว 
ที่ไหนได เขาก็ใสงบกลางไวเห็นไหมครับ ทั้งหมดนี้เราก็ไมไดอวดวาเปนนักการเมืองมาทํา 
ทานสมาชิกถามก็ทําครับทําแลว ทีนี้เวลานั่งฟงผมก็นั่งเซ็นงานอยูขางหลัง เซ็นไปก็คอย ๆ 
บันทึกไป ขางหนึ่งก็เซ็นงาน อีกขางหนึ่งก็คอยบันทึกก็อยากเรียนนะครับ อยางสมมุติ 
จด ๆ ไวอี ๒๐ อี ๘๕ ก็จดไวแลวก็อานใหฟงแลว ออกชื่อนะครับ ------------------------------ 
 

  - ๑๓๗/๑ 



๓๑๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นวิรา ๑๓๗/๑ 
 
ทานสมาชิกรณฤทธิชัย คานเขต ทานอภิปรายดีนะครับ คือฟงแลวอยากจะขึ้นมาตอบ 
เดี๋ยวนั้น แตก็ยังไมเยอะเทาไรคือเร่ืองน้ําครับ ทานบอกตรวจดูงบประมาณแลวไมมีเลย 
แลวที่ทานพูดเราตามดูหมด เพราะวา ส.ส. ที่มาใหปากคําในการที่จะแกไขปญหา  
นี่พูดถึงเรื่องน้ํานะครับ ผมเปนประธาน มี ๕ โครงการใหญ ผมนั่งเองเลย เพราะฉะนั้น
อยางโครงการที่ทานพูดก็เรียนตอบเสียเลยตรงนี้วา ใหญโตมโหฬารราคาตั้ง ๗ แสนบาทนั้น  
๔ แสนบาทมันมาทีหลังครับ แต ๓ แสนบาทมากอน และใน ๓ แสนบาทมากอนนั้น 
สวนแรกที่เร่ิมตนทันทีในปนี้เลย ตอนที่งบประมาณยังไมเสร็จก็กําลังเจรจาความ ผมจะไป
เจรจากับรัฐบาลจีน เพราะวาเราตรวจสอบแลว แหลงน้ําที่พูดนั้น บึงบอระเพ็ดที่ฝากกันไว 
เราดูมาตั้งแตกวานพะเยา ตั้งแตบึงสีไฟ บึงบอระเพ็ด นี่ทางภาคกลางนะครับ ลงไป 
ภาคอีสาน หนองนั่น หนองนี่ ทั้งหมดหาคนรับผิดชอบไมไดครับ ซักแลวบอก ๒ ลานบาท
ที่นี่ ๓ ลานบาท ที่นี่ ไมไดเลยครับ ตกลงจะตั้งเปนกลางขึ้นมาเลย จะเปนกลางที่จะ 
ขุดลอก ขุดลอกทุกอยางที่ขวางหนา หนวยกลางจะไปทําเลย เรือขุดกรมชลประทาน  
๗๐-๘๐ ปไมเคยซื้อเรือขุดมาใชขางใน บัดนี้จะใชเทคโนโลยีทันสมัยของเพื่อนบานที่เขา
ขุดกันอยูนั้น ทุกบึงจะถูกลอกหมดครับ แตกอนเขาบอกวาบึงก็ปลอยไวอยางนั้น ๒ เมตร 
ขุดไปลึก ๗ เมตรเจอเกลือ ปรากฏวาไปทําบอริ่ง (Boring) ดู ๕๐ เมตรถึงจะเจอเกลือ
อยางภาคอีสาน เพราะฉะนั้นเราจะขุด ๗ เมตร ๘ เมตร แลวเวลาขุดก็ไมใชเอาไปกอง 
ขาง ๆ ใหมันเปนภูเขาเลากาอยูตรงนั้น ตองมีหลักเกณฑ ประชุมกันแลวนะครับ  
ผมเปนนักกฎหมาย แตทวาคิดแบบเอ็นจิเนียร รอบบึงมันทันสมัย ตรงมีชองที่ไมทันสมัย
บอกขุดเลยครับ เปดชอง ๕๐ เมตร ๓๐ เมตร แลวลึก ๒๐๐ เมตร ๓๐๐ เมตร ขุดเปนบอ
สี่เหลี่ยมลึกเลย แลวเอาเรือขุดวางกลาง แลวขุดวนเลย กลางลึก ขางสูง เอาดินเขามาใส
ชองที่วาแลวก็ขุดเอาดิน คํานวณดินตรงนั้นแหละครับ ในจังหวัดไปหาที่ดูตรงไหน 
ที่ลุมที่ดอน ทุมจะทําตรงไหนทั้งหมด คําแรกที่ผูวาราชการจังหวัดบอกวาไมรูจะเอาดิน 
ไปใชที่ไหน คําแรกที่ผมบอกไปวา ถาผูวาราชการจังหวัดไมรูวาจะเอาดินที่ขุดขึ้นจากนั้น
ไปไวที่ไหน ตองไมเปนผูวาราชการจังหวัดครับ ถาคิดแคนั้นได คิดวาไมรูจะเอาดินไปไว 
ที่ ไหนเปนผูวาราชการจังหวัดไมได  มันตองหลับตามองเห็นดวยในที่ดินของตัว  
 



๓๑๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  นิวรา ๑๓๗/๒ 
 
จะไปอําเภอไหน ตรงไหน ที่ไหน ในจังหวัดจะเติมตรงไหน มันจะไดที่ที่เรียบรอย ตรงไหน
น้ําทวมเสมอที่ไมตองการใหมีน้ําก็ไปถม ไปปรับ คุยกันหมดครับเร่ืองพรรคอยางนี้  
แลวตอไปนี้ทุกจังหวัดไมตองไปโทษใคร ไมตองโทษที่ไหนแลว จะมีการเพื่อจะทําการ 
ขุดลอกนี่ละครับ ขุดหมดครับ เวลาคุยเรื่องบึงสีไฟ  ทานรองนายกรัฐมนตรีสนั่น 
ก็นั่งอยูดวย คุยเรื่องบึงบอระเพ็ดก็มีคนเกี่ยวของนั่งอยูดวย คุยเรื่องกวานพะเยา  
ถูกตองเลยครับ ตองเอาดินออก ๕ เมตร ๖ เมตร ขุดลงไปลึก ๑ เมตรก็ไดเทาตัว ขุดไป ๒ เมตร
ก็ ๒ เทาตัว ขุดไป ๕ เมตร ก็ได ๕ เทาตัว แลวตกแตงขอบนั้นก็หมายความวาตองขุดตรงกลาง
ใหลึก แลวขอบตองเปนกระดง เปนรูปกระทะลงไปอยู แตเอาออกใหมากที่สุดเทาที่ 
จะมากได แปลวาแหลงเก็บน้ําก็จะมี ทั้งหมดงานนี้เร่ิมตนไดโดยไมไดใชเทคโนโลยีสูง  
แตทวาเอาสวนกลางไปทํา ขุดลอกทุกอยางที่ขวางหนาเพื่อจะพัฒนาตัวบอ ลํา คู คลอง 
บึงตาง ๆ นั้นเก็บน้ํากอน เพราะฉะนั้นจํานวนน้ําที่คํานวณมาเราคํานวณหมดครับ 
คํานวณตาม แลวตามหลังมาก็ถูกตองครับ ๑๒ ปคือโครงการเต็มที่ แตรอไมไดหรอกครับ 
๓ ปคือโครงการเฉพาะหนาที่รัฐบาลจะทําใหเสร็จ แตในปนี้จะเริ่มงานขุดลอกใหไดหมด 
จะบึง คลอง หนอง คูที่ไหนทําหมดครับเพื่อจะเอาน้ํา แลวก็น้ําอยางเดียวอยางที่วา 
เมื่อเชาละครับ น้ําเพื่อชีวิต คณะรัฐมนตรีก็คิดอยางเดียวกันครับ คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน 
เดี๋ยวผมดูสัก ๒-๓ ทาน  
   คุณหมอจากนครพนมทานถามเรื่องสะพาน  ก็ตกลงกันไวหาวัน 
จะวางศิลาฤกษอยูแลวนะครับ ผูรับเหมาพอเจอคาเหล็ก คาอะไรขึ้น มันขึ้นราคาดุเดือด 
เลือดพลาน ยิ่งทําสะพานยิ่งมีเหล็กมากกวา ๑๕ เปอรเซ็นตที่วา เพราะฉะนั้นกําลังนี้ 
ก็อยากจะวางศิลาฤกษกอน แตหาผูกอสรางไมได มีคนบอกวาเพิ่มราคาเพิ่มเขาไป ๆ  
เพิ่มทําไม ตองเพิ่มไวกอนครับ ประมูลแลวก็ไมลมครับ แตวาถาไมเพิ่มแลวประมูลไมได
ตองทิ้งไว ๘ เดือน ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๘/๑ 



๓๒๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (ว.ิ) เปนพเิศษ               เบญจมาภรณ ๑๓๘/๑ 
 
เร่ืองนี้เราตามดูหมด ตองขอบพระคุณคุณหมอที่ไดพูดถึงเรื่องนี้นะครับ เร่ืองรถไฟบอก 
ไมมีโครงการ มันอยูนอกงบประมาณครับ ทั้งรถไฟรางคู รถไฟที่จะออกไปชานเมือง  
รถไฟ ๒๐๐ กิโลเมตร รถไฟความเร็ว ทั้งหมดครับเปนโครงการที่ผูที่จะมาลงทุนนั้นมีเงิน 
มาดวย มีโครงการมาดวย และถาเปนตางประเทศที่จะลงมาคุณตองเอา ๓ บริษัท 
เขามาแขงขันกัน ทีนี้ทาน ส.ส. จังหวัดนครสวรรคทานบอกวาการพัฒนาตองมีตนทุน 
ถูกตองครับ แตทานไปบอกทํานองวา ถนนสายเอเชียวิ่งเลยขึ้นไป ๒ ขางมีแตปา 
เขาไมเห็นมีผลิตผลออกมา สูทางไตหวันไมได ทํานองวาทานอยากจะใหเปนอุตสาหกรรม 
ไตหวันเขาไมใชอยางเราเขาเปนเกษตร  แตเกษตรของเขานั้นดูแลวเขา  เกษตร
อุตสาหกรรมเขายังไมทําเทาไรเลยครับ เขาไปแตอุตสาหกรรมอยางที่ทานสมาชิก 
ผูมีเกียรติจากจังหวัดนครสวรรคอยากใหทํา แตผมขอเรียนวาเราตองทํา ๒ ซีกครับ  
เราตองไปทั้งเกษตรอุตสาหกรรม คือเอาผลิตพันธุเกษตรมาเปนอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูป
ใหมันมีราคาขึ้น และตองอุตสาหกรรมจริง ๆ ที่ทานบอกเหล็กนี่ก็ทําอะไรตาง ๆ ทําอยูครับ 
ตองตามอยู ไมใชผมทําหรอกครับ เขาเริ่มกันมานาน ๓๐-๔๐ ป แลวเราเลือกมาถูกทางครับ 
เราสนับสนุนอันนี้ทําเพื่อทดแทนการนําเขา แลวพอมีฝมือดีแลวก็ทําเพื่อการสงออก 
รถยนตก็ดี โทรทัศนก็ดี ทุกอยาง แมกระทั่งปลากระปอง ผลิตกันมาตั้งแตกระปอง 
ที่เอากระดาษปะ จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ที่เขาเรียกวา ลีฟ อัพ (Live up) เราพัฒนาหมด 
ผลิตหมดครับ นิคมอุตสาหกรรมเมื่อกอนแทบจะไมเคยมี เดี๋ยวนี้เต็มบานเต็มเมืองไปหมด 
แตทวาการเกษตรนั้นก็ตองพยายามที่จะสนับสนุนในสวนหนึ่ง เอาเกษตรไปเปน
อุตสาหกรรมหมดไมไดหรอกครับ เอาแคอยุธยาเทานั้นพอนะครับ เขาไปตรงนั้นโรจนะ 
เอาเทานั้นพอครับ แตพอเลยขึ้นไปแลวตองเปนเกษตรลวน ๆ อยู แลวก็เอาเขามาทําเปน
เกษตรอุตสาหกรรม ทั้งหมดของบานเรานี่มันไปตามสภาพ ตามสมควรของเขานะครับ 
คน  ๖๓  ลานคนเวลานี้  ผลิตแลวตองมีคนบริโภคทดแทนการนําเขา  แลวก็ผลิต 
เพื่อการสงออก เรามาของเราเรียบรอยครับ เพียงแตวิกฤติการณเร่ืองน้ํามันของโลก 
มันกระเทือนทั้งโลก แตเราตองเรียกวากระเทือนนอยกวาคนอื่น เราไดตัดสินใจที่ปรับ
ราคาไวทําเสร็จ ทานจะเห็นเลยนะครับแตกอนขึ้นราคาน้ํามันตื่นเตน บัดนี้ขึ้นก็ขึ้นไป 
 



๓๒๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               เบญจมาภรณ ๑๓๘/๑ 
 
ก็สูกัน เพราะรัฐบาลแสดงใหเห็นเลยครับวาเรากําหนดไวถูกเสนทางแลวไมชดเชย  
เพื่อนบานของเรานี่นะครับตองชดเชยคาน้ํามัน ๔ แสนลานเหรียญ ๔ แสนลานเหรียญ 
ของมาเลเซียที่ตองชดเชย ชดเชยขาว ชดเชยน้ําตาล ชดเชยน้ํามัน เราไมมีแลวครับ  
เราไมชดเชย เร่ืองแกสนี่ก็คอย ๆ เดือนกรกฎาคมก็ขยับขึ้นมาหนอย อีก ๒-๓ ปขึ้นหนอย 
แตถึงอยางนั้นแลวแกสที่ออกมาก็จะเปนประมาณ ๑ ใน ๓ ของราคาน้ํามันดีเซลหรือ
น้ํามันเบนซิน เพราะฉะนั้นเมื่อมันขึ้นมาตรงนั้นแลว เวลาที่นั่งประชุมกันทานรัฐมนตรี 
ทานก็ชี้แจงมีชารท (Chart) ใหดูเลยครับวา ๑ ปตรงนี้จะขยายไปอยางไรใชไหมครับ  
เวลาไปถึงสงขลาถามันไปถึงหาดใหญก็นับวาเกง แตวาการโฆษณาประชาสัมพันธ 
ตองบอกครับวาตอนนี้มีที่ไหนอยางไร อยางกําลังนี้เขาก็บอกวาจะมี ๙ แหงเขาไปที่ 
อูรถเมล ในกรุงเทพฯ จะเพิ่มเทาไร ดูจํานวนเพิ่มแลวเปนรอย เปนพัน และตอไปจะเปน
จํานวนหมื่น  การขนสงจะสงเทาไร  แปบจะสงไปอยางไร  ผมเสียดายจริง  ๆ  วา  
นั่งฟงดูแลวผานหูผานตาหมด พอทานสมาชิกตอวาก็นึกวาที่จริงควรจะเอาติดมาดวย 
เพราะจะมีตัวเลขบอกชัดเจนเลย ทานรัฐมนตรีเปนผูหญิงนะครับ แตวารายงานของเธอ
แนนอนใชไดและเอาใจใส ขอเรียนนะครับวามันเปนวิกฤติของบานเรา เราไมไดฉวย 
เอาวิกฤติเปนโอกาสนะครับ แตตองการประคับประคอง การอภิปรายของทานสมาชิกทุกทาน
ที่พูดมานี่ไดถูกบันทึกไวหมด แลวก็วิพากษวิจารณ บางทานไมทราบทานสมาชิกผูมาใหม
บอกงบประมาณเลมอยางนี้ไมดีควรจะปรับปรุงใหม ทานตองอานเสียปหนึ่งกอนครับ 
แลวปตอไปทานจะคุนเคย ทานอยู ๔ ป พอกลับมาทานก็หลับตามองเห็นเลย ควรจะเปด
เลมไหน จะใชเลมไหน อานอยางสั้นเปนอยางไร อานอยางยาวเปนอยางไร จะดูเร่ืองอะไร
ตาง ๆ มีหมดครับ ทานสมาชิกเมื่อเชาจากจังหวัดกระบี่ทานบอกทานเปนงบประมาณ  
มา ๑๓ ป ตองเชี่ยวชาญแนนอนครับ คุณบรรหารทานก็ ๑๐ กวาป มีประสบการณทั้งนั้น 
ผมคุยสูทานไมได เพราะผม ๑๑ ป เมื่อเชาทานบอกทานอยู ๑๓ ป ผมอยู ๑๑ ป แตอยูไป ๆ 
พอโต ๆ ขึ้นมา พอเปนรัฐมนตรีเขาไปอยูไมไดครับ เปนรัฐมนตรีตองถอยตองใหคนอื่นเปน 
  
                                                                                                                   - ๑๓๙/๑ 



๓๒๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                          สายชล ๑๓๙/๑ 
 
เพราะถาเปนรัฐมนตรีขืนไปนั่งเปนกรรมการอยูดวย โอโฮกรรมาธิการทานซักกันนาดูเลย  
คือถาไมเห็นหนาซะก็คอยยังชั่วกวา เร่ืองอยางนี้ก็ขอเรียนวาทั้งหมดก็อยูนานหนอย 
มีประสบการณ ผมยังไมไดขอบพระคุณนะครับ ตองเอาไวสุดทายขอบพระคุณเบื้องตน 
ตอนนี้ทานสมาชิกจะไดใชเวลาอภิปราย ขอบพระคุณครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานมานิตครับ  
   นายสุทัศน  เงินหมื่น (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสักเล็กนอยนะครับ สักนาที ๒ นาที ไมเกินนะครับ ทานมานพขออภัยครับ  
   นายสุทัศน เงินหมื่น (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ขอประทานโทษ 
ที่ขออนุญาตที่จะสอบถาม ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี บังเอิญทานไดกรุณามาชี้แจงในชวงนี้
ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพิจารณางบประมาณ ตองขอบพระคุณทานครับ ประเด็น
ที่ผมจะขออนุญาตซักถามพอดีซึ่งก็คงเกี่ยวพันกับประเด็นที่ทานพูดเมื่อสักครูนี้ 
เฉพาะเรื่องแหลงน้ํา  
   ประการแรกนั้น ความคิดเห็นของ ฯพณฯ ในเรื่องการพัฒนาแหลงน้ํานั้น 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนคงไมมีใครที่จะมาโตแยง ขอประทานโทษ กระผม สุทัศน 
เงินหมื่น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ระบบสัดสวน เกรงวาทานจะรีบกลับไป
เลยลืมรายงานตัวเองดวย กระผมไดมีโอกาสไปพบทานที่ทําเนียบในนามคณะกรรมาธิการ
แกปญหาเรื่องน้ําทั้งระบบ และไดมีโอกาสมาฟงทานกรุณาปาฐกถาเปนกรณีพิเศษ 
ในการสัมมนาเรื่องปญหาน้ํา แนนอนที่สุดครับความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ไดสอดคลองกับที่ทานกรุณามีนโยบายออกมา  กลาวคือในการแกปญหาน้ํานั้น 
จะตองแกปญหาทั้งระบบ เห็นดวยอยางยิ่งในการที่จะมีการขุดลอก คู คลอง หนอง บึง 
และกระผมเองก็ทราบวาไดมีมติคณะรัฐมนตรีไดดูในเรื่องนี้และไดมีการมอบหมาย 
ทางทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ทานรองนายกรัฐมนตรีสนั่น ขจรประศาสตร ดวย 
ในการดูแลหลายแหงดวยกัน แตที่สมาชิกมีปญหาก็คือเมื่อมาดูในงบประมาณแลว  
 



๓๒๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                          สายชล ๑๓๙/๒ 
 
อาจจะดูไมเห็นไปซอนอยูที่ไหนเราก็ไมทราบ ไมไดเห็นรายจายในเรื่องการขุดลอกคู 
คลอง ตาง ๆ และไมไดเห็นรายจายในสวนที่จะมีการพัฒนาหลายแหง รวมทั้งไมเห็น 
มีรายการที่จะมาแกปญหาเกี่ยวกับเร่ืองแหลงน้ําบางแหง หลายแหงครับที่มีการชะลอไว
โดยมติคณะรัฐมนตรี เชน แกงเสือเตน ก็ชะลอไวโดยมติคณะรัฐมนตรี ฝายหัวนา  
ฝายราศีไศลก็มีการชะลอไวโดยมติคณะรัฐมนตรีเพราะยังเกี่ยวของและยังมีปญหา 
เร่ืองการจายเงินคาชดเชย ขณะเดียวกันก็ไดฟงทานพูดหลายครั้งตั้งแตวาระแรกเลย 
ในการที่จะแกปญหาเรื่องน้ําภาคอีสานโดยการผันแมน้ําโขงทางภาคอีสานเองก็ยังงง ๆ 
ในเรื่องนี้ เพราะวาโดยปริมาณน้ําแลวจากทองฟานั้นภาคอีสานไมได มีจํานวน 
ปริมาณน้ํานอยแตประการใด เพียงแตเราขาดแหลงที่จะมากักเก็บน้ําเทานั้น ขอกังวล 
ก็คือแมน้ําโขงก็เปนแมน้ํานานาชาติ ซึ่งมีคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงอยู เราไดมีการไป
เจรจากับเพื่อนบานหรือยัง 
   ขอกังวลประการตอมาก็คือ ปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตอวิถีชีวิต
ความเปนอยูของพี่นอง ๒ ฝงแมน้ําโขง เราไดมีการศึกษากันหรือยัง กระผมไดเคยฟงทาน
พูดถึงเรื่องการกั้นแมน้ําโขงแบบฝายแมว ๓ แหงดวยกัน ดานเหนือแหงหนึ่ง จังหวัดเลย
แหงหนึ่ง และจังหวัดอุบลราชธานี อําเภอโขงเจียมอีกแหงหนึ่ง ทานประธานครับ 
เดิมก็คิดวาจะมีการลงมือและมีการบรรจุไวในงบประมาณแตก็ยินดีครับที่ทานบอกวา 
เสียไปเทาไรก็ตองเสียเพื่อแกปญหาของพี่นองประชาชนอีสานและคนทั้งประเทศ  
ผมก็ในฐานะเปนผูแทนมาจากอีสานก็อดที่จะดีใจในเรื่องนี้ไมได แตก็ยังสงสัยวา 
ในงบประมาณนี้ไมไดปรากฏบรรจุไวทานมีแผนที่จะไปกูอยางไร หรือวาจะดําเนินการ
อยางไรในเรื่องนี้เพราะจะตองมีคาใชจายประมาณ ๓ แสนลานบาท ผมก็ของใจในกรณีที่
จะไปเอาแมน้ํามาจากฝงลาวก็ยังเปนประเด็นที่จะตองซักถามเหมือนกันวาไดมีการศึกษา
กันหรือยัง น้ํานั้นจะเอามาอยางไร จะเอาลอดใตมาอยางไร ------------------------------------ 
 

- ๑๔๐/๑ 
 
 



๓๒๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                จีรนุช ๑๔๐/๑ 
 
ซื้อหรือไมประการใด ลาวก็มีเขื่อนหลายเขื่อนซึ่งเปนเขื่อนผลิตไฟฟา น้ํางึม ๑ น้ํางึม ๒ 
และน้ํางึม ๓ น้ํางึม ๒ และน้ํางึม ๓ ยังไมไดสราง น้ํางึม ๑ นั้นเห็นทานบอกวาจะเอาลอดแมน้ําโขง
มาใชในประเทศไทย ก็เปนประเด็นวาจะใหซื้อหรือไมอยางไร และมีขอตกลงกันมากนอย
แคไหน สวนในการกั้นน้ําโขงนั้น กระผมก็ไดสอบถามทางผูใหญในลาวเขาก็ใหความเห็น
วา ที่อําเภอโขงเจียมนั้นยังไมไดมีการลงมือกอสรางแตประการใด เพียงแตรวมมือกัน 
ในการจางบริษัทที่ปรึกษาเทานั้นเอง นี่คือประเด็นที่ผมขออนุญาตถาทานจะกรุณา 
ใหความเห็นหรือวาชี้แจงเพื่อประโยชนตอการพิจารณา และประโยชนในการรวมกัน
พัฒนาภาคอีสานและปญหาน้ําของทั้งประเทศก็จะเปนพระคุณอยางยิ่งครับทานประธาน 
ขอบพระคุณที่กรุณาใหเวลาครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ทานนายกรัฐมนตรีเชิญครับ  
   นาวาตรี สุธรรม  ระหงษ (สมุทรสาคร) : ทานประธานครับ ผมขออนุญาต
อีกครั้งเดียว พรอมกับพอดีจะใหทานนายกรัฐมนตรีไดชี้แจงดวยครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ถาอยางนี้เปนเรื่องที่ทานไดกําหนดกันเองขางลางนะครับ เดี๋ยวจะมีคนประทวงเพราะไป
ลัดคิวเขานะครับ เพราะฉะนั้นขอทานแค ๑ นาทีไดไหมครับ ตอเนื่องตรงนี้นะครับ  
ขออยาเกิน ๑ นาทีนะครับ  
   นาวาตรี สุธรรม  ระหงษ (สมุทรสาคร) : กราบขอบพระคุณครับทานประธาน 
ผม นาวาตรี สุธรรม ระหงษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมุทรสาคร พรรคประชาธิปตย  
ผมขออนุญาตทานประธานครับ ชวงเวลาที่มีจํากัดนี่เนื่องจากทานนายกรัฐมนตรีไดให
ความสําคัญกับเร่ืองน้ํานะครับ แตวาจะขออนุญาตกราบเรียนทานนายกรัฐมนตรีวา 
ในสวนหนึ่งที่ทานใหความสําคัญคือน้ําดี อีกสวนหนึ่งคือน้ําเสียครับ ทานประธานครับ 
เพราะวาในบางสวนของจังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงขณะนี้วิกฤติ 
ที่สําคัญคือ น้ําเนาเสียในแมน้ําทาจีน ตั้งแตชวงอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
ลงมาถึงปากอาวไทยก็น้ําเสียตลอด เนื่องจากวาอุตสาหกรรมที่มาสรางอยูในขณะนี้ 
 



๓๒๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                จีรนุช ๑๔๐/๒ 
 
ประมาณ ๕,๐๐๐ โรง ซึ่งมีผลกระทบตาง ๆ ตามมามากไมวาจะเปนปญหาเรื่อง 
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง เร่ืองสภาวะแวดลอมที่วิกฤติอยูในปจจุบัน เนื่องจาก 
การใชถานหิน  การที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียที่ ไมครบถวน  นี่ละครับมีผลพวงทําให 
มีผลกระทบปญหาสิ่งแวดลอมอยางมากในจังหวัดสมุทรสาคร กราบขอบพระคุณครับ  
ทานประธาน ผมมีเวลาเพียงเทานี้ ขอบคุณฝากทานนายกรัฐมนตรีครับ ขอบคุณครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
มีจดหมายจากทาน ส.ส. ประพร นะครับ ถามวาวันนี้เลิกกี่โมง ผมไมทราบครับ ก็ตองไป
ถามทาน เห็นทานประธานชัยบอกใหไปถามทานสาทิตย เชิญทานนายกรัฐมนตรีครับ  
   นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) :  
ทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกทั้ง ๒ ทานไดสอบถามตางกันภูมิภาคนะครับ  
   ขอเรียนตอบทานสมาชิกผูมีเกียรติจากจังหวัดอุบลราชธานี คุณสุทัศน  
เงินหมื่น ก็อยากจะกราบเรียนอยางนี้นะครับวา เมื่อเวลาที่พูดกันถึงเรื่องนี้ ทานก็ได 
พบผมที่ทําเนียบ แลวถึงก็มาบรรยายที่รัฐสภา ทุกอยางอยูในขั้นเริ่มตน แตวาผมได 
ย้ําเมื่อสักครูนี้วาไมมีงบประมาณปรากฏอยู แตดําเนินการนั้นคือการขุดลอกคู คลอง 
หนอง บึงนั้นจะใชเทคโนโลยีจากตางประเทศ ซึ่งการเจรจาก็จะเร่ิมในวันสองวันนี้  
พอวันสองวันนี้ก็เวลาเปนเดือนเทานั้นละครับ เมื่อตกลงกันไดแลวเครื่องจักร เครื่องกล 
ก็จะมา พรอมทั้งคาใชจาย ทั้งหมดอยูนอกงบประมาณ เพราะนี่ถือวาเปนการที่วา 
จะแกวิกฤติเบื้องตน ถาไมเร่ิมตนอยางนี้ไมได เพราะฉะนั้นไดเรียนไวแลววาทั้งโครงการ
เขาเขียนไว ๑๒ ป ที่มองเห็นหนาเห็นหลังคือ ๓ ป แตภายในปนี้จะตองจัดการเริ่มตน 
ที่ภาคอีสานกอน มีที่เหนือดวยนะครับ แตอีสานมันแลงกวาแหงกวาก็จะดําเนินการ 
โดยใชเงินนอกงบประมาณ การเจรจาจะเริ่มตนใน ๒-๓ วันนี้ ทั้งหมดที่คุณสุทัศน 
ไดพูดเมื่อสักครูนี้ก็เปนการไดดําเนินการเอาไวแลว ตัวเอกสารทั้งหมดไดรับการแปลเปน
ภาษาตางประเทศ ไปอยูในมือประธานาธิบดีและในมือนายกรัฐมนตรีที่จะไดสนทนา 
กับผม ๒-๓ วันนี้ เพราะวาการเยี่ยมเยือนคราวนี้จะมีการใหความชวยเหลือดวย และเขาก็
ไดตรวจสอบไวเบื้องตนกอนจะไปพูดจากัน เครื่องไมเครื่องมือมีไหม การขุดลอกมีไหม  
 



๓๒๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๔๐/๓ 
 
ผูแทนราษฎรเขามาจะไดคุยกัน เร่ืองอยางนี้ก็ตองทําใหถูกตองตามกฎหมายดวยนะครับ 
เพราะวาเทคโนโลยีมา เงินที่จะใชจายมา การรวมมือมาก็จะตองทําใหถูกวาจะตอง  
๒-๓ บริษัท แลวตองประมูลกันใหมันเสร็จเรียบรอย --------------------------------------------- 
 

- ๑๔๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๒๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              วันทนา ๑๔๑/๑ 
 
เพื่อที่จะมาทํางานได ขุดลอกทั้งหมดเลยเงินนอกงบประมาณในการดําเนินการ  
เงินไมใหญโตมโหฬาร ไมถึงแสนลานบาท อาจจะเปนหมื่นลานบาท แตวาจะทํา 
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคอีสานและบึงใหญ ๆ ในภาคเหนือ สําหรับโครงการ
ทางแมน้ําโขงนั้น ก็ขอเรียนนะครับ แมโขง แอนเน็กซเดี๋ยวนี้ไมมี เปนแมโขง คอมมิชชั่น 
จีนไดประกาศอาละวาดไมฟงความใคร แลวก็สรางเขื่อน เวลานี้สรางแลว ๓ เขื่อน  
ขวางแมน้ําโขง เพราะแมน้ําโขงนั้น ๔,๐๐๐ กวากิโลเมตร ครึ่งหนึ่งอยูในประเทศจีน จีนก็ถือวา 
๒ ฟากฝงเปนของจีน จีนไมขึ้นกับแมโขง แอนเน็กซ จีนไมอยูในแมโขง คอมมิชชั่น  
จีนสรางเขื่อน ยังโชคดีอยูที่วาเขื่อนที่จีนสรางไมใชเพื่อการเกษตร เพราะวาฝงมันสูง  
เขากั้นแลวก็ตองทําไฮโดร (Hydro) คือทําไฟฟาอยางเดียว พอทําไฟฟาอยางเดียวกักน้ํา 
ไวเต็มแลวตองปลอย ปลอยทั้งวันทั้งคืน แมน้ําโขงก็เลยมีน้ํา ในเวลาที่ไมเคยมีน้ําก็มีน้ํา  
แตวาน้ําทวมเต็มฝงนั้นก็จะเฝาดูปนี้แหละครับ ปนี้ตั้งแตเดือนกรกฎาคม สิงหาคม 
กันยายน มันจะขึ้นมาแประฝงอยางเคยหรือไม อันนี้เปนขอสังเกต แตมันแประไมแประฝง
ก็ตามแต เราก็จะตองมีการแกไขคือวาน้ําที่ไมเคยมีมันก็จะมี แตที่เคยมีมันก็จะหายไป  
นี่เปนเรื่องใหมเพราะจีนแสดงอยางนั้น เราจึงไดคิดอานกับประเทศลาว ธรรมดาไมมีใคร
กลาคิดกันเลย แตตองคิดเพราะวาแมโขง คอมมิชชั่นก็จะตองฟงความ เมื่อเวลาเขาเอาที่
เขาเรียกวาฝายนั้น เขาไมอยากใหเรียกวาเขื่อน เพราะวา ๒ ฝงมันไมมีความสูงแลว  
มันเปนเขื่อนแบบเขื่อนชัยนาทนี่ละครับ เปนเขื่อนขวางแมน้ําที่มี ๒ ฝงเตี้ย แตวา 
ถึงกระนั้นความสูงของเขื่อนก็ ๑๘ เมตร เขาก็เรียกกันวาเปนฝาย แลวก็รูที่ออกนั้น 
ก็ปลอยน้ําหมดคือเดินไฟฟา แตวากอนจะเปดไฟฟาใหน้ํามันคงที่นั้น คําอธิบายก็คือวา 
สูง ๑๘ เมตรมันก็จะถอยหลังไป ๑๑๐ กิโลเมตร ทําใหเปนอางน้ําขนาดใหญ ถาทําได  
๓ อัน ๓ ที่วานี้ก็จะมี ๓ อางเรียงอยูหนาประเทศไทย ๗๐๐ กิโลเมตร ทางลาวเขาติด  
๑,๔๐๐ กิโลเมตร ขอตกลงก็คือการใชน้ํานั้นก็เปนที่ตกลงกันครับ ของเรา ๗๐๐ กิโลเมตร 
เราไดใช ๓,๕๐๐ ลานบาทตอป ลาวนั้น ๑,๔๐๐ กิโลเมตร ก็ได ๑,๔๐๐ ลานบาทตอป 
เร่ืองการเอาน้ํามานั้น น้ํางึม ๒ น้ํางึม ๓ ยังไมไดสราง แตน้ํางึม ๑ นั้นมันใหญโตมโหฬาร
ที่น้ํามันเหลือ แลวก็ที่พูดจากันที่ผมบอกผมจะตองไปเจรจากับทานรัฐมนตรีลาวก็คือวา 
 



๓๒๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              วันทนา ๑๔๑/๒ 
 
เราจะขอน้ําที่เขาทิ้งลงแมน้ําโขง ซึ่งดวยไมตรีของ ๒ ประเทศ น้ําจากปลายเขื่อนน้ํางึม 
เมื่อลงมาแลวก็ลงแมน้ํา ก็ไหลลงแมน้ําโขงไป ไมมีกฎหมายหามเลยน้ําที่ทายเขื่อนมานี่ 
เวลาวัด อีเลเวชั่น (Elevation) จากทายเขื่อนน้ํางึมของลาวนั้นก็สูงกวา อีเลเวชั่นของ 
ภาคอีสาน การคํานวณนั้นผมไมไดทําเองหรอกครับ กอนหนานี้ เปนเวลา ๒-๓ ป  
ผูที่เกี่ยวของเรื่องน้ําทุกฝายในประเทศไทยไดทําโครงการไว เมื่อผมเปนนายกรัฐมนตรีมา
ก็มีเอกสารหมด ๘ เลมไดเห็นหมดเลยครับ ที่ยาว ๑๒ ปคือจากน้ําเลยที่จะเขามา 
เขื่อนอุบลรัตน ประเภท ๓ ป  ๖ ป ที่จะวาใหขึ้นตนก็คือวาจะเอาน้ํางึมวางเหมือนกาลักน้ํา
จากปลายน้ํางึมแลวก็ลอดแมน้ําโขง เปนทอลอดแมน้ําโขงซึ่งไมขัดกับใครทั้งสิ้น แลวก็
ทะลุมาผานเขาประเทศไทย แลวน้ําจะเอาเขามาเติม จะเขากันตรงที่เรียกกันวาทาหลวง 
เมื่อกั้นประตูตรงนั้นเอาไวแลวน้ําที่ใสตรงนั้นจะเดินหนามา ๙๐ กิโลเมตร เอาขึ้นตะแคง
ขึ้นเพียง ๒๐ เมตร จะขึ้นระดับสูงแลวจะปลอยลงก็จะเขาไปที่กุมภวาป  จากกุมภวาป 
ก็จะไปที่ลําปาว ก็ไปที่จังหวัดกาฬสินธุ ทั้งหมดระบบน้ําก็จะเขาระบบ ถาโครงการยาว
ใหญที่ มันมาจากแมน้ําเลยก็จะไม เอาออกจากแมน้ําโขง  จะปรับพื้นแมน้ําเลย  
ซึ่งอีเลเวชั่นปากแมน้ําเลยคือ ๒๑๔ เวลาน้ํามา น้ําไมมา น้ําแลงคือ ๑๙๔ ขณะที่ 
เขื่อนอุบลรัตนบวก ๑๘๒ เพราะฉะนั้นทางปากแมน้ําเลย ๑๙๔ ตอนไมมีน้ําเลย แลวก็ 
ที่เขื่อนอุบลรัตน ๑๘๒ นั้นเขาก็เห็นไดชัดวาถาลงทุนทําอุโมงค ๘๐ กิโลเมตรก็จะเอาน้ํา
มาเติมเขื่อนอุบลรัตน ถาเขื่อนอุบลรัตนมีน้ําเต็มมันก็จะออกไปน้ําพอง เขาไปน้ําชี แลวก็
จะไปจัดการแบงปนกันอยางไร จะทําสัน ทําเขื่อน ทําฝาย ไดทั้งนั้น -------------------------- 
 
                          - ๑๔๒/๑ 



๓๒๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                             รัชนีพร ๑๔๒/๑ 
 
เพราะฉะนั้นโครงการที่วานี่นะครับ ยังมีชองทางอื่นอีกที่ทางปากชมที่อะไรตาง ๆ ขอเรียนวา
เขาทําเอาไวใหไมใชคิดเอง เอกสารทั้งหมดนั้นทั้ง ๒ ประเทศฟากฝงไดเห็นกันแลว  
การจะลงทุนตาง ๆ นั้นคนที่อยากจะลงทุนในประเทศไทยก็ไดเอาโครงการนี้ไปศึกษา  
ก็เรียนตอบวาทั้งหมดไมปรากฏอยูในงบประมาณ รถไฟฟาอาจจะมีการเริ่มตนบาง  
เพราะเขาทําไวระบบราชการไปพัวพัน แตโครงการพัฒนาน้ํานั้นเราตัดสินใจ แลวก็จะทํา
อยางเร็วเปนเงินกู เขามาอุดหนุน  พรอมทั้งเครื่องจักรกลทันสมัยในการขุดลอก 
คู คลอง หนอง บึง ก็ขอเรียนตอบเพียงเทานี้ทานสมาชิกยกมือหลายทาน จะเรียนตอบถึง
แมน้ําทาจีนหนอยครับ เปนปญหาทุกปนะครับ พอตอไปพอน้ําเหนือมาก็การเบาบาง 
ก็จะเจือจางลง แตวาเรื่องนี้ผมไมรับสุมสี่สุมหาหรอกครับ แตฟงความแลวก็ รูวา
อุตสาหกรรม ๒ ขางกอใหเกิดน้ําเสีย เหตุนี้เคยเกิดขึ้นที่แมกลอง การปองกันก็คือ 
ใหโรงงานอุตสาหกรรมเอาน้ําใสขางหลัง แลวก็เดินน้ําตามทอแลวก็มีโรงบําบัดทั้ง ๒ ขาง 
ถาทางราชบุรีทําไดสําเร็จอยางไร ทางแมน้ําทาจีนควรจะทําอยางเดียวกัน เพียงแต 
สภาพทองถิ่นทั้ง ๒ ฟากนั้นไมคอยเหมือนกัน เร่ืองนี้คงจะไดเจอกันอีกหลายครั้งนะครับ 
ผมคงจะตอบเปนกระทู ใหก็ ไดครับ  วาผมเอามาเรียนตอบกระทูที่ ไมตองถาม  
ถือวาเปนภาระที่ผมจะตองมาตอบเรื่องน้ําเนาในทาจีนจะดําเนินแกไขปญหาอยางไร  
ผมจะสงมาใหในภายหลังนะครับ ขอบคุณครับ  
  นายทนุศักดิ ์เล็กอุทัย (อุตรดิตถ) : ทานประธานครับ พาดพิงครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานทนุศักดิ์ ทานนั่งกอนครับ 
  นายทนุศักดิ ์เล็กอุทัย (อุตรดิตถ) : ขอนาทีเดียวครับ พาดพิงครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
นั่งกอนนิดหนึ่งครับ ที่จริงเห็นใจครับ ยกมือหลายทานก็อยากจะใหโอกาส แตทีนี้บังเอิญวา
ขางลางเขาจัดแถวกันไวแลวนี่ แลวผมมาพาแตกแถว พอแตกแถวแลวแตกยาวเลยนี่  
ผมก็จะโดนเขาตําหนิก็ตองถามทานมานิตครับ ทานจะวาอยางไรครับ  
  นายมานิต นพอมรบดี (ราชบุรี) : ผมขออภิปรายตอนะครับ ไมอยางนั้น
เดี๋ยวตอคิวของผม ก็จะลําบากตอนะครับ 



๓๓๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                             รัชนีพร ๑๔๒/๒ 
 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ  
  นายมานิต นพอมรบดี (ราชบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ที่เคารพ ผม มานิต นพอมรบดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคมัชฌิมาธิปไตย 
เมื่อสักครูทานนายกรัฐมนตรีไดเอยถึงผมก็ไดมีโอกาสในพาดพิงวาแมน้ําแมกลอง
อยากจะกราบเรียนทานนายกรัฐมนตรีผานทานประธานดวย เพราะวาความตั้งใจของผม
ก็จะพูดถึงการพัฒนาแหลงน้ํานะครับ ในยุทธศาสตรขอ ๑ แผนที่ ๑๖ จากทั้งหมด  
๘ ยุทธศาสตรที่ทางรัฐบาลไดกําหนดไว ซึ่งภารกิจนี้กรมชลประทานไดรับงบประมาณไป 
๓๕,๖๐๐ ลานบาท ในยุทธศาสตรที่ ๔ แผนที่ ๒ ของการจัดการทรัพยากรน้ํานั้น  
กรมทรัพยากรน้ําได รับงบประมาณเพียง  ๒ ,๘๙๗  ลานบาท  ฝากทานรัฐมนตรี  
ทานนายกรัฐมนตรี ผานทานประธานวาผลตางของกรมชลประทานไดงบถึง ๓๕,๐๐๐ ลานบาท 
กรมทรัพยากรน้ําไดแค ๒,๘๐๐ ลานบาท ยังไมถึง ๑๐ เปอรเซ็นต แตภารกิจพันธกิจ 
ที่เมื่อสักครูทานนายกรัฐมนตรีไดกลาวถึงจังหวัดราชบุรี ผมอยากจะฝากกราบเรียน 
ทานวาที่จังหวัดราชบุรี นอกจากมีแมน้ําแมกลองไหลผาน ซึ่งถือวาเปนสายเลือดใหญ  
มีโครงการชลประทานลุมน้ําแมกลองผานจังหวัดราชบุรี ๑ ลาน ๕ แสนไร มีโครงการ 
สงน้ําบํารุงรักษาของกรมชลประทานที่ดูแลพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีถึง ๕ โครงการ 
ประกอบดวยโครงการสงน้ําราชบุรีฝงซาย ราชบุรีฝงขวา นครชุมน ทามะกา และดําเนินสะดวก 
ใน ๑ ลาน ๕ แสนไรนี้ก็ถือวามีความอุดมสมบูรณเหมือนกับลุมแมน้ําเจาพระยา  
แตยังมีอีกสวนหนึ่งที่เสมือนเปนอีสานของจังหวัดราชบุรี อันประกอบดวย อําเภอจอมบึง 
อําเภอปากทอบางสวน และมีพื้นที่เหมือนจังหวัดภาคเหนือนะครับ ในอําเภอปากทอ
บางสวนติดกับอําเภอบานคาและอําเภอสวนผึ้ง ใน ๒ อําเภอที่ผมอยากจะกราบเรียน
ทานนายกรัฐมนตรี แมน้ําลําภาชีเปนแมน้ําที่เกิดในเทือกเขาตะนาวศรี ---------------------- 
 

- ๑๔๓/๑ 
 



๓๓๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        สุทธาทิพ  ๑๔๓ /๑ 
 
ในเทือกเขาตะนาวศรี ตนแมน้ําที่หวยทาเคยนั้น เกิดที่อําเภอบานคาครับทานนายกรัฐมนตรี  
ไหลรวมกับลําภาชี เปนแมน้ําลําภาชี ไหลขึ้นทิศเหนือครับทานนายกรัฐมนตรี สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น
แมน้ํานี้ไปสรางความเดือดรอนใหกับจังหวัดกาญจนบุรีที่ อําเภอดานมะขามเตี้ย  
จังหวัดกาญจนบุรี และไหลลงสูแมน้ําแมกลองที่แควนอย จังหวัดกาญจนบุรี ปหนึ่ง 
แมน้ําลําภาชีนี้ไหลมีปริมาณน้ํา ๔๓๕ ลานลูกบาศกเมตร แตทางกรมชลประทาน 
และกรมทรัพยากรน้ํ าสามารถที่จะเก็บกักน้ํ าได เพียง  ๓๕  ลานลูกบาศก เมตร  
๔๐๐ ลานลูกบาศกเมตรไหลในชวงฤดูฝนประมาณ ๓ เดือน สิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี
มีพื้นที่ความลาดชันสูง แตพอเขาเขตดานมะขามเตี้ยของกาญจนบุรีเปนพื้นที่ราบ 
เพราะฉะนั้นใน  ๓  เดือนของ  ๔๐๐  ลานลูกบาศก เมตร  มันไหลโถมเขาไปทวม 
อําเภอดานมะขามเตี้ยทุกป สิ่งที่ผมในฐานะที่ไดเปนกรรมาธิการวิสามัญแกไขน้ําทั้งระบบ
และไดฟงทานนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องน้ําแลวดีใจครับ เพราะสิ่งนี้เปนสิ่งที่มันไหล  
มันเหลือใชแตไปสรางความเดือดรอนใหกับจังหวัดกาญจนบุรี ผมไดมีแนวคิดแลวก็ 
ใหการบานกับกรมทรัพยากรน้ําและกรมชลประทาน ในพื้นที่อีสานของจังหวัดราชบุรี 
ตอนนี้ถานําผันน้ําลําภาชีในฤดูฝนมาเติมใหกับแหลงอางเก็บน้ําขนาดกลาง ขนาดเล็ก
ของกรมชลประทานที่ทําไวแลวทานนายกรัฐมนตรีครับ ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมศึกษา  
ปรากฏวาอางเก็บน้ําชลประทานขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เกือบ ๖๐ แหง  
มีบางแหงเหลือใชก็คือรับน้ําแลวลน สพิลเวย (Spillway) บางสวนน้ําไมพอเนื่องจาก 
การเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ อาจจะถูกบุกรุกปาหรือพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางน้ํา  
สิ่งหนึ่งนั้นที่ผมไดใหนักวิชาการไปดูอางเก็บน้ําไมเต็งครับทานนายกรัฐมนตรี เปนอางเก็บน้ํา
ขนาดกลางของกรมชลประทาน สรางเสร็จตั้งแตป ๒๕๓๕ มีความจุ ๓๘ ลานลูกบาศกเมตร  
มีน้ําเต็มอางปเดียวครับทานคือป ๒๕๓๙ ซึ่งเปนปที่น้ําทวมใหญในจังหวัดราชบุรี 
นอกนั้นมีความจุแคครึ่งเดียว อางเก็บน้ําตัวนี้สิ่งที่จะทําไดคือผันจากแมน้ําลําภาชี 
เขามาเติมครับ โดยระบบทอ เมื่อเสริมเติมแลวสิ่งที่เกษตรกรไดรับคือพื้นที่ที่ระบบคลองสงน้ํา 
ก็ทําไวแลวนะครับ แตวาถาเราเสริมน้ํามันเต็มอางอีก ๑๘ ลานของทุกปที่มันไมมีพอเพียงนี้ 
ก็สามารถจะแจกจายใหเกษตรกร ลงทุนนิดเดียว ระบบมีอยูแลว และตอนนี้ยังมีอางเก็บน้ํา 
 



๓๓๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        สุทธาทิพ  ๑๔๓ /๒ 
 
อีกหลายตัวที่ดูแลวหางกันแค ๑ กิโลเมตร ๒ กิโลเมตร ตัวไหนลนเดินทางทอไปเติม  
ซึ่งผมจะรวบรวมขอมูลนี้สงใหกับทานนายกรัฐมนตรีนําไปเติมเงินนิดเดียวแตประโยชน 
ไดมหาศาล นั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากทานนายกรัฐมนตรี นอกจากเรื่องน้ํานะครับ สิ่งหนึ่ง
ในพันธกิจ  ภารกิจในยุทธศาสตรที่  ๓  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน  
ทานนายกรัฐมนตรีครับ ถนนคันคลองชลประทาน ตอนนี้กรมชลประทานไดถูกตัดพันธกิจ 
ภารกิจการกอสรางถนนไป  ๓-๔  ปแลว  ถนนคันคลองชลประทานไมใช เฉพาะ 
จังหวัดราชบุรีนะครับ ทั่วประเทศตอนนี้ใชการไมได วิ่งไปไมตองหลบเลยครับทาน  
หลุมมันเต็มขางหนาหมด สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกราบเรียนทานวาถนนสายคันคลอง
ชลประทานนั้น เปนเสนทางลําเลียงหลักที่จะนําสินคาพืชผลสูถนนใหญ และถาสามารถ 
ที่จะเชื่อมโยงโครงขายกับถนนของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทไดก็จะเปน 
การเสริมใหระบบโครงขายของการคมนาคมไดสะดวก ผมขอยกตัวอยางนะครับ ตอนนี้
ถนนสายคันคลองชลประทานที่จังหวัดราชบุรี หางจากถนนเพชรเกษมประมาณ  
๑-๒ กิโลเมตร ขนานไปเลยครับ -------------------------------------------------------------------- 
 

  - ๑๔๔/๑ 



๓๓๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                            บุศยรินทร ๑๔๔/๑ 
 
ถนนเพชรเกษมเกิดอุบัติ เหตุไม มีเสนทางที่ ใชก็ตองมาใชถนนคันคลองชลประทาน  
ถากรมทางชนบทรับมอบเสนทางเหลานี้แลวนําไปปรับปรุงเหมือนกับสายอะไหลใหกับ
ถนนเพชรเกษม โดยเฉพาะสายจากราชบุรี-จอมบึง ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑  
มีถนนสายคันคลองชลประทานตัดผานไปบรรจบราชบุ รี -หวยไผ -ชัฏปาหวาย  
ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ไปตัดกับทางหมายเลข ๓๓๓๗ ราชบุรี- ทุงหลวง ไปตัดกับ
สาย ๓๒๐๖ ราชบุรี-โปงกระทิง ระยะทางเกือบ ๓๐ กิโลเมตร ตรงนี้เปนเสมือนโครงขาย
สํารองรองรับรถที่เกิดอุบัติหรือเสนทางที่จะระบายรถจากถนนเพชรเกษมได อีกเสนหนึ่งครับ
ทานนายกรัฐมนตรีทานนึกปบผมวาทานเห็นเลย ถนนปนเกลา-นครชัยศรี หมายเลข ๓๓๘ 
ไปบรรจบถนนเพชรเกษม หมายเลข ๔ ที่นครชัยศรี ทานดูแผนที่สักนิดเถอะครับ  
ใหกรมทางดูสักนิด เสนนี้ถาตัดผานบานแพว-นครปฐม ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๗  
เลยไปอีกนิดหนึ่ง ไปเจอถนน  ๓๒๓๖ หัวโพธิ์-โพธิ์หัก ไปอีกนิดหนึ่งไปเจอ ๓๒๕  
บางแพ-ดําเนินสะดวก ไปอีกนิดหนึ่งไปเจอ ๓๐๘๘ ราชบุรี-วัดเพลง เสนนี้ละครับ 
ทําใหการเดินทางเขาสูราชบุรียนระยะทางไมต่ํากวา ๒๐ กิโลเมตรในภาวะเศรษฐกิจ
น้ํ ามันแพง  เสนทางใดที่ สามารถจะลัด ได  ผมคงมี แต เพียงข อคิด เสนอแนะ 
ทานนายกรัฐมนตรี ทานประธานครับ ผมได ๑๑ นาทีตองขอแจงนิดหนึ่ง ตรงนี้ละครับ 
คื อสิ่ ง ที่ อ ย ากจะฝากกราบ เ รี ยนท านนายกรั ฐมนตรี เ พ ร า ะพู ดถึ ง ถนนป บ 
ทานมองเห็นเลย อีกเสนหนึ่งทานนายกรัฐมนตรีครับ ถนนเพชรเกษม หมายเลข ๔  
ทานนับจากกรุงเทพมหานคร ๑๐๐ กิโลเมตร ผมวาจุดนี้เปนจุดที่มีทางแยกมากที่สุด 
ในประเทศไทย กิโลเมตรที่ ๑๐๑ ถนนเพชรเกษม มีสัญญาณไฟเขียว ไฟแดงติดหางกัน   
๑๐๐ เมตร อยู ๒ จุด ถนนเพชรเกษม กิโลเมตร ๑๐๒ มีไฟเขียว ไฟแดงอีก ๑ แหง  
ถนนเพชรเกษม หมายเลข ๑๐๔ มีไฟเขียว ไฟแดง หาง ๑๐๐ เมตร อีก ๒ แหง ใน ๓ 
กิโลเมตร มีไฟเขียว ไฟแดง ๕ แหง ตรงนี้ฝากกราบเรียนทานวาในฐานะจังหวัดราชบุรี 
ถือวาเปนเมืองที่อยูใกลกรุงเทพมหานคร ตรงนี้ฝากวาจะทําสะพานขามทางแยกเพื่อลด 
ทําใหการเดินทางไปหัวหินสามารถที่จะวิ่งไดสะดวกนะครับ 
  
 



๓๓๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                            บุศยรินทร ๑๔๔/๒ 
 
  เร่ืองสุดทายครับทาน อสม. แมบานเขาไดฝากถามวาคาตอบแทนที่ทางรัฐบาล
เคยไดพูดถึงนั้นจะสามารถที่จะดําเนินการไดเมื่อใด นั่นคือสิ่งที่ อสม. แลวก็แมบาน 
โดยเฉพาะแมบานนั้นถือเปนกําลังหลัก ประธานแมบานทุกหมู ทุกตําบลมีหมดแลว  
อสม. ก็ทํางานใหกับสาธารณสุขดวยความเหน็ดเหนื่อยนะครับ นั่นเขาฝากทานถึง 
ทานนายกรัฐมนตรีทั้ง ๒ เร่ือง  
   และสุดทายจริง ๆ อําเภอบานคาครับ เปนอําเภอที่ไดรับการเลื่อนฐานะ 
จากกิ่งอําเภอบานคาเปนอําเภอบานคาเมื่อปลายปที่ผานมา สิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้โรงพยาบาล 
ไมมีครับ จะตองสงผูปวยไปรักษาที่โรงพยาบาลสวนผึ้งซึ่งหางไปจนถึงประมาณ  
๓๐-๔๐ กิโลเมตร ไปรษณียก็ไมมีครับ บางครั้งเราอาจจะมองวาเดี๋ยวนี้ยุคสมัย 
ของการสื่อสารไรสายแลว แตเวลาสงธนาณัติครับ รับเงินทีคาน้ํามันรถ ๔๐ กิโลเมตร 
ไปถึงไปรษณีย เพราะฉะนั้นเมื่อยกฐานะเปนอําเภอแลว สิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้
ทางพี่นองชาวอําเภอบานคาก็ฝากกราบเรียนวาจะบริการดูแลใหกับเขาไดอยางไรครับ 
ขอบคุณครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)   :
เชิญทานนายกรัฐมนตรีครับ 
 

      - ๑๔๕/๑ 
 



๓๓๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           กมลทิพย ๑๔๕/๑ 
 
    นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
ทานประธานที่เคารพ ผมไมตองการจะลุกขึ้นมาตอบทุกอันแตวาลุกขึ้นมารับฝากทุกอยาง
ที่ทานสมาชิกจากราชบุรีอภิปรายใหฟงนั้นหลับตามองเห็นครับ เพราะแถวนั้นผมขับรถ 
อยูตลอด ที่นาสนใจคือวาผันน้ําจากแมน้ําทั้งนั้นละครับ ลํานั้นผมไมเคยไดยินชื่อ  
แตฟงแลวเขาใจนะครับวาขาดไป ๑๘ ลานบาท แลวน้ํามันลนทางนั้น ใสทอเขามาแลว 
ก็จะมีทําระบบเสร็จ เห็นดวยและจะจัดการดูแลกอนอื่นเลยนะครับ นาสนใจอยางยิ่ง 
รวมทั้งถนนคันคลองชลประทานซึ่งถนนเพชรเกษมติดขัดและมีคันคลองชวยละก็ 
ผมก็จะเจรจา หนาที่ผมพูดกับเขาไดทุกกรมทุกกองครับ ผมจะเจรจาความใหเร่ืองจะทํา
ถนนคันคลอง คืออยางนี้ก็แปลวาตองปรับพื้นแลวก็ตองลาดยางเพียงแตไมมีคันขาง ๆ 
เทานั้นเองนะครับ  ที่ เลามาเขาใจครับ  มองเห็นเปนประโยชน  รวมทั้ง เรื่องของ  
นี่ เปนความฝนของผมที่พูดถึงเมื่อสักครูนะครับ จากถนนบรมราชชนนีที่ออกไป 
ไปชนกับทางถนนเพชรเกษม ตรงนครชัยศรีนี่เปนความหวังเลยครับ พูดกับกรมทางเทาไร  
พูดมานานเพราะออกตรงนั้นไปผานคลองจินดาไปเขาคลองโคนแลวก็ลากไปทําไดยาว 
ถึงชะอํานะครับ เถียงกับเขาตรงที่วาผมอยากใหลากเปนเสนตรง ลากเสนตรงเลยนะครับ 
แลวถาเผื่อเจอหาดตาง ๆ ก็เลี้ยวเขาหาด ๆ ทางนั้นก็อยากจะทําเปนถนนแบบซีม (Seam) 
ที่จะโคงไปโคงมาตามความโคง ผมวาไมเห็นดวย เพราะวาตัดตรงนั้นไป ไมไดทุนตรงนั้น 
๒๐ กิโลเมตร เทานั้นนะครับถาจากคลองโคนไปชะอํา ทุน ๔๕ กิโลเมตร ก็อยากให
รถบรรทุกวิ่งไปทางนี้ ทางนี้ถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเก็บสตางคนะครับ สัก ๑๐ บาท 
ทุนคาน้ํามันดวย ทุน ๔๕ กิโลเมตร ทั้งหมดหลับตามองเห็นที่ราชบุรี ผมจดเอาไวแลวนะครับ 
รับไปดําเนินการแลวก็ขอขอบพระคุณ อันสุดทายเทานั้นละครับ กิ่งอําเภอที่ถูกยกระดับ
ขึ้นเปนอําเภอ ฟงชื่อเทาไรก็ฟงไมถนัด ชื่ออะไรนะครับ 
    นายมานิต นพอมรบดี (ราชบุรี) : เปนอําเภอบานคาครับทานนายกรัฐมนตรี 
    นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
สะกดอยางไรครับ 
  นายมานิต นพอมรบดี (ราชบุรี) : บานคาครับ ค สระ า ครับ 
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    นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
บานคา เหมือนหลังคาอยางนี้หรือครับ 
   นายมานิต นพอมรบดี (ราชบุรี) : บานคาครับ อําเภอบานคาครับ 
   นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
อยูติดกับอําเภออะไรครับ 
   นายมานิต นพอมรบดี (ราชบุรี) :  อําเภอสวนผึง้ครับ  
   นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
จากเขางูออกไปอยางนั้นหรือครับ หรือวาจากไหนครับ 
   นายมานิต นพอมรบดี (ราชบุรี) : จากเขางูวิ่งไปได ๒ เสนทาง จากเขางู 
ไปจอมบึง แลวไปถึงชัฏปาหวายแลวก็เลี้ยวซายครับ หรือไมอีกเสนหนึ่งก็คือสายราชบุรี 
ที่ผานจากสี่แยกปากทอวิ่งตรงไปโปงกระทิงครับ 
    นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
ครับรูจักแลวตรงนั้น เอาละครับผมขอรับฝากครับทานประธานครับ ขอบคุณครับ 
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท วิริยะชัย  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานนายแพทย 
   นายมานิต นพอมรบดี (ราชบุรี) : ผมขออนุญาตทานประธานนิดหนึ่งครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณมานิตครับ  
   นายมานิต นพอมรบดี (ราชบุรี) : ผมขออนุญาตทานประธานนิดหนึ่งครับ 
ในฐานะที่ทานนายกรัฐมนตรีไดใหความหวังนะครับ นอกจากพี่นองชาวจังหวัดราชบุรีไดใช 
ผมคิดวาพี่นองที่เดินทางสูภาคใตทั้งหมดนะครับที่ผานสามแยกที่ปนเกลา-นครชัยศรี  
ก็ฝากความหวังไวกับทานนายกรัฐมนตรี และชาวราชบุรีทุกทานขอบคุณครับ 
 



๓๓๗ 
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  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญนายแพทยอสิ มะหะมัดยังกี ครับ 
   นายอสิ มะหะมัดยังกี (สตูล) : เรียนทานประธานสภาที่เคารพ นายแพทยอสิ  
มะหะมัดยังกี ส.ส. สตูล ประชาธิปตย ผมจะขออภิปรายรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายป ๒๕๕๒ ของกระทรวงพลังงาน ก็ขอถามถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
คงไมรบกวนทานนายกรัฐมนตรีครับ ขอเก็บนายกรัฐมนตรีไวเปนนายกรัฐมนตรี 
นาน ๆ ครับ ในหมวดที่ผมจะอภิปรายคงเปนเรื่องของสํานักงานปลัดกระทรวงและ
สํานักงานนโยบายและแผนการใชพลังงาน ประเด็นที่จะอภิปรายคือแผนงานสงเสริม 
การประหยัดพลังงานซึ่งผมเห็นวาไมไดผลเนื่องจากวามันเปนนามธรรมเทานั้นเองครับ 
แตไมไดเปนรูปธรรม การประหยัดพลังงานยังไมไดผลเทาที่ควรครับ ยังไมเห็นรูปแบบชัดเจน
ของการประหยัดพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานทดแทนก็ยังไมชัดเจนครับ 
จริง ๆ  แลวรูปแบบของพลังงานทดแทนมันมีหลายอยางครับ ตั้งแตพลังงานไฟฟาหรือวาไฮบริด 
ซึ่งในอนาคตจะตองมีพลังงานไฟฟาราคาถูก ถาไฟฟาแพงในอนาคตก็ไมสามารถที่จะมาใชได 
แลวสําคัญวาไฟฟาจะผลิตจากอะไร ถานหิน เขื่อน จากน้ําหรือวาจากพลังงานนิวเคลียร
ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองวางแผนไวในระยะยาวครับ ซึ่งตอนนี้ยังไมเห็นแผนที่วางไวในระยะยาว 
พลังงานจากแกสโซฮอล (Gasohol) อี ๒๐ อี ๘๕ อี ๑๐๐ จากออยหรือจากมันสําปะหลัง
ซึ่งผมก็ไดเห็นในทีวีที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานไดไปดูงานที่ประเทศบราซิล 
แลวก็มี ปตท. ไปดวยครับ ซึ่งขาด ปตท.ไมไดเลยครับในประเทศไทย พลังงานจากแกสก็มี
แอลพีจี (LPG) กับเอ็นจีวี (NGV)  ------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๑๔๖/๑ 
 
 
 
 



๓๓๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            กมลมาศ ๑๔๖/๑ 
 
ซึ่งในตางประเทศเขาจะไมมีการกีดกันพลังงานอยางใดอยางหนึ่งครับ สามารถให
ประชาชนเลือกได แอลพีจีใชในรถเล็ก เอ็นจีวีใชในรถใหญ ขนสงมวลชนหรือวาโลจิสติกส  
ไบโอดีเซล ซึ่งทําจากพืช จากพลังงานบนพื้นดินก็จะตองแยกกันใหชัดวาสวนไหนจะทํา
เปนน้ํามัน สวนไหนจะทําเปนอาหาร ก็ยังไมมีการกําหนดสัดสวนที่ชัดเจน แตคําตอบ 
ในปจจุบันนี้ดูเหมือนวาจะไปทางเอ็นจีวีมาก ซึ่งตอนนี้เราซื้อจากพมาถึง ๒๕ เปอรเซ็นต
นะครับ ผมไดฟงระดับรองปลัดกระทรวงมาออกทีวีวันกอนบอกวาเอ็นจีวีจะใหใชแต 
รถใหญเทานั้น รถเล็กไมใหใชครับ แตอีกหลายคนก็ออกมาพูดวาจะใหใชโดยไมมีจํากัด  
ซึ่งผมวายังสับสนกันอยูตอนนี้ ชาวบานก็สับสนกัน เพราะฉะนั้นปญหาตอนนี้ผมคิดวา
นโยบายพลังงานยังไมชัดเจน การแกปญหาก็แกเฉพาะปญหาเฉพาะหนาสะเปะสะปะ 
แลวใครเปนผูกําหนดนโยบายที่แนนอนระหวางกระทรวงพลังงานกับ ปตท. ผมคิดวา
กระทรวงพลังงานจะตองเปนผูกําหนด ไมใช ปตท. ออกมาเปนผูกําหนดนโยบายพลังงาน
ของประเทศ สําคัญวา ปตท. ยังเปนรัฐวิสาหกิจหรือไม บางคนก็บอกวายังครึ่ง ๆ กลาง ๆ 
ตั้ งแตขายหุนใหผู มี อุปการะคุณในราคา  ๓๕  บาท  ตอนนี้ซื้อขายที่  ๓๑๐  บาท  
วันกอนทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพูดถึงกําไรของ ปตท. วานอยกวาปโตรนาส 
มันแนนอนครับปโตรนาสใหญกวา แลวก็สามารถสงออกน้ํามันดวย ผมวามันคนละเรื่องกัน 
ในสวนของประเทศสหรัฐอเมริกา ๒๐ ปกอนเคยมีบริษัทใหญบริษัทหนึ่งจะผูกขาดน้ํามัน 
ซึ่งเขาไมยอมครับ เขาแยกออกมาเปนบริษัทเล็ก ๆ เพราะวาการที่ยอมใหบริษัทพลังงาน
บริษัทใดบริษัทหนึ่งผูกขาดพลังงานในประเทศเปนอันตรายตอประชาชนเปนอยางยิ่ง  
นี่คือนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา ถาคําตอบคือเอ็นจีวีที่จะตองใชตอไปในอนาคต 
รัฐจะตองกําหนดชัดเจนวาในอนาคตอันใกลหรือไกล เอ็นจีวีจะตองราคาไมเกินเทาไร  
การตั้งสถานีบริการ ๒๐๓ แหงในปจจุบัน แลวก็สิ้นป ๒๕๕๑ นี้จะตั้ง ๓๕๕ แหง  
จังหวัดเล็ก ๆ ไมมีใครกลาลงทุนครับ เพราะวาลงทุนสูง ๒๐ กวาลานบาทขึ้นไป ซึ่งจังหวัดผม 
จังหวัดสตูลนี่ลืมไดเลยครับ ผมคิดวา ปตท. ตองเปนผูลงทุน กําไรเยอะเปนแสนลานบาท 
ลงทุนใหชาวบานหนอย ๒๐-๓๐ ลานบาท ผมคิดวาคงไมกระทบกระเทือน และอีกอยาง 
ก็คือรัฐจะตองชวยเหลือในการติดตั้งคาถังโดยมีราคาถูกและสามารถผอนในระยะยาว  
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ถา ปตท. ยังเปนรัฐวิสาหกิจอยูก็ควรจะทําเพื่อประชาชนครับ เพราะฉะนั้นจากปญหา 
ที่ผมอภิปรายมาทั้งหมด นโยบายที่ออกมามันยังไมมีเห็นการประหยัดพลังงานแลวก็ 
การสงเสริมการใชพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ ผมจึงขอแปรญัตติงบประมาณ  
ป ๒๕๕๒ ในรางพระราชบัญญัตินี้นะครับ และมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผม เมื่อกี้ขอฝาก 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานนะครับ แตเร่ืองนี้ขอฝากทานนายกรัฐมนตรีคือ 
เร่ืองถนนสตูล-ปะลิส ครับ เคยมีการพูดถึงถนนสตูล-ปะลิส เปนเวลา ๒๐ ปไดแลวครับ 
ซึ่งถนนแหงนี้จะมีประโยชนทั้งทางดานการทองเที่ยว การขนสง และการคาขาย 
ระหวางประเทศ เคยมีการพูดถึงอยูพักหนึ่ง แตตอนหลังหายไปเลยครับ ซึ่งจริง ๆ แลว
ถนนแหงนี้มีประโยชนมาก การสรางก็ไมไดใชงบประมาณเปนหมื่นลานบาท ผมคิดวา 
ถาสรางขึ้นมาเมื่อไรจะมีประโยชนมหาศาลทั้ งประเทศไทยแลวก็การเชื่อมตอ
ความสัมพันธระหวางประเทศกับประเทศมาเลเซีย จึงขอใหทานนายกรัฐมนตรี 
ชวยหยิบยกเรื่องถนนสตูล-ปะลิสมาคิดอีกครั้งหนึ่งครับ มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพื่อวา 
จะไดเอามาสราง เพราะผมคิดวาจะเปนประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาติของเรา  
ซึ่งถาทําไดก็ขอขอบคุณทานนายกรัฐมนตรีเปนอยางสูงครับ ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญนายแพทยไกร ดาบธรรม ๑๐ นาทีครับ นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกุล นะครับ  
   นายวรรณรัตน  ชาญนุกูล (นครราชสีมา) : ทานประธานที่เคารพ ผม 
นายแพทยวรรณรัตน  ชาญนุกูล  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดนครราชสีมา  
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ผมไดตกลงกับคุณหมอไกรที่สลับกัน เมื่อสักครูคุณหมอไกร
ไดใชสิทธิผมหมดไปแลวนะครับ คราวนี้ก็ขอใชสิทธิแทนคุณหมอไกรครับทานประธาน  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญเลยครับ  
  นายวรรณรัตน  ชาญนุกูล (นครราชสีมา)  : ทานประธานที่เคารพ จากวิกฤติ
พลังงานที่ชาวโลก รวมทั้ งประชาชนคนไทยทั่วทั้ งประเทศกําลังประสบอยู ในขณะนี้ 
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ไดสงผลกระทบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอยางรุนแรง ที่อาจทําให
เปาหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่รัฐบาลตั้งไวรอยละ ๕.๕ ไมอาจจะ
บรรลุเปาหมายได และกอใหเกิดภาวะเงินเฟอที่สูงขึ้น สูงถึงรอยละ ๗.๖ อยูในขณะนี้ ----- 
 

                  - ๑๔๗/๑ 
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เกินกวาที่รัฐบาลไดตั้งเปาหมายไวไมใหเกินรอยละ ๓.๕ ไปเรียบรอยแลว จึงทําให 
คาครองชีพสูงขึ้น สรางความเดือดรอนใหแกประชาชนกันทุกหยอมหญา ซึ่งถือวา 
เปนสัญญาณอันตรายตอการพัฒนาประเทศเปนอยางยิ่งที่จําเปนจะตองไดรับการแกไข
อยางเรงดวน  ทานประธานครับ ถึงแมวาประเทศไทยของเราจะสามารถผลิตน้ํามัน 
และกาซธรรมชาติขึ้นใชไดเองภายในประเทศก็ตาม แตก็เปนเพียงปริมาณสวนนอยเทานั้น 
ไมเพียงพอตอการบริโภค เราจําเปนตองนําเขามากกวารอยละ ๘๐ ของปริมาณ 
การบริโภคน้ํามันภายในประเทศ ถามาดูจากสถิติเมื่อปที่แลวเราไดใชพลังงานทุกประเภท 
ทั้งน้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน พลังงานทดแทนอื่น ๆ รวมแลวเทียบเทาน้ํามันดิบถึง  
๑.๖ ลานบารเรลตอวัน มีมูลคาการใชพลังงานขั้นสุดทายกวา ๑.๔๘ ลานลานบาท หรือ
ประมาณ ๑๖ เปอรเซ็นตของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศหรือจีดีพีซึ่งถือวาเปนอัตรา 
ที่สูงมาก และในปนี้จากขอมูลเพียงในไตรมาสแรกที่ผานมาก็จะเห็นไดวามีแนวโนม 
ของการใชพลังงานที่สูงขึ้นจากปที่แลวถึงรอยละ ๑๔ ก็ยิ่งจะทําใหคาใชจายดานพลังงาน
ของประเทศสูงขึ้นไปอีก ทานประธานที่เคารพ วันเวลาแหงการมีน้ํามันราคาถูกไดผานพน
ไปเรียบรอยแลว และคงไมมีวันที่จะหวนกลับมาอีกแนนอน ดังนั้นหนทางเดียวที่จะแกไข
ปญหาพลังงานของประเทศและลดผลกระทบจากราคาน้ํามันอยางยั่งยืนไดก็คือ 
การประหยัดพลังงาน หรือการลดการใชน้ํามันลง ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งการพัฒนาพลังงานทดแทนขึ้นมาใชแทน เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต  
ผมเห็นดวยอยางยิ่งกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่จะดําเนินมาตรการลดผลกระทบ 
จากราคาพลังงาน โดยเรงรัดโครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากกาซธรรมชาติ
และผลผลิตทางการเกษตรจากพืชพลังงาน เชน แกสโซฮอลและไบโอดีเซล รวมทั้งเรงรัด
มาตรการประหยัดพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระ 
การนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ 
เพื่อเปนทางเลือกใหแกประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 
อยางยั่งยืน ทานประธานที่เคารพครับ การนํากาซธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งกาซเอ็นจีวี
มาใชในภาคขนสงแทนน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล เพื่อเปนการประหยัดพลังงานนั้น 
 



๓๔๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๔๗/๒ 
 
ก็เปนเรื่องที่ถูกตอง เนื่องจากราคาของกาซเอ็นจีวีถูกกวาน้ํามันและยังเปนพลังงาน 
ที่สะอาดกวา ซึ่งตามเอ็นจีวี โรด แมพ (NGV road map) ของกระทรวงพลังงานที่ได
ตั้งเปาหมายเอาไววาจะขยายการใชเอ็นจีวีทดแทนน้ํามันในภาคขนสงใหไดรอยละ ๖  
ในสิ้นปนี้ และจะเพิ่มใหสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปจนถึงรอยละ ๒๐ ในป ๒๕๕๕ นั้นก็เปนเรื่องที่
นายินดี อยางไรก็ตามการที่จะทําใหเปาหมายนี้บรรลุสูความสําเร็จได จําเปนอยางยิ่ง 
ที่จะตองดําเนินมาตรการในทุก ๆ ดานไปพรอม ๆ กัน ทั้งการขยายโครงขายระบบ 
ทอสงกาซบนบก การขยายสถานีบริการกาซเอ็นจีวีทั้งสถานีแมและสถานีลูกใหกระจาย
ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอยางทั่วถึงและเพียงพอแกความตองการ รวมทั้งการพัฒนา
ความพรอมในดานการใหบริการติดตั้งอุปกรณและถังกาซเอ็นจีวีในรถยนต ตองขอชื่นชม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานที่ไดพิจารณาตัดสินใจอนุมัติในหลักการของแผนการขยาย
โครงขายทอสงกาซบนบกทั้ง ๓ สาย คือสายภาคเหนือ สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และสายใต โดย ปตท. จะเปนผูลงทุนในวงเงิน ๕๑,๖๕๐ ลานบาทไปเรียบรอยแลว  
แตเมื่อมาดูแผนงานโครงการของกระทรวงพลังงานในดานการฝกอบรมพัฒนา 
ชางผูชํานาญงานในการดัดแปลงติดตั้งอุปกรณระบบเชื้อเพลิงกาซเอ็นจีวีในรถยนตแลว 
 
                                     - ๑๔๘/๑ 
 



๓๔๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             กุลนิษฐ ๑๔๘/๑ 
  
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในการทดสอบและตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ที่ตั้งงบประมาณ
ไวเพียง ๑๐.๓ ลานบาทเทานั้น ซึ่งผมเห็นวามันนอยเกินไป ไมนาที่จะเพียงพอตอการ
พัฒนาบุคลากรใหมีจํานวนมากพอที่จะสามารถสนองตอบความตองการที่ไดเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วของประชาชนอยู ในขณะนี้ ได  เนื่องจากอูที่สามารถที่จะใหบริการ 
ไดตามคุณภาพและมาตรฐานที่ทางการกําหนดนั้นมีอยูนอยมาก  ทําใหผูที่ มี 
ความประสงคจะนํารถไปติดตั้งกาซเอ็นจีวีนั้นตองรอคิวกันเปนเวลานานหลายสัปดาห 
นอกจากนั้นสถานีบริการกาซเอ็นจีวีกมี็อยูไมกี่แหงทั่วทั้งประเทศในเวลานี้ ไมถึงประมาณ 
๒๐๐ แหง ทําใหการเขาไปเติมกาซที่ปมเอ็นจีวีมีปญหาตองรอคิวกันนานเปนชั่วโมง ๆ 
มิหนําซ้ําบางครั้งเมื่อขับรถไปแลวแทนที่จะเติมกาซกลับไปเจอปายที่แขวนไววา 
กาซหมดอยูบอย ๆ ซึ่งหากสถานการณยังคงเปนเชนนี้ผมก็เกรงวาเปาหมายตามเอ็นจีวี 
โรด แมพของกระทรวงพลังงานจะไมสามารถบรรลุสูความสําเร็จตามที่ตองการได  
จึงอยากจะขอฝากใหรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานไดโปรดกรุณาดําเนินการหาทางแกไข
ปญหานี้อยางเรงดวนตอไป สําหรับการอนุรักษพลังงาน และการนําพลังงานทดแทน 
ในรูปแบบตาง  ๆ  ที่ มีอยู ในทองถิ่นตาง  ๆ  มาใชจะประสบผลสําเร็จเปนรูปธรรม 
อยางจริงจังไดนั้นจําเปนอยางยิ่งตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนทุกภาคสวน 
อยางกวางขวางทั้งในเมืองและชนบท  ดังนั้นการเสริมสรางความรู ความเขาใจ 
ใหแกชุมชนจึงเปนสิ่งจําเปน ผมเห็นดวยกับโครงการพลังงานชุมชนของกระทรวงพลังงาน
ที่จะสนับสนุนสงเสริมใหชุมชนในระดับรากหญาได มีสวนรวมกันคิดรวมกันทํา 
ในการจัดทําแผนพลังงานในระดับชุมชนขึ้นมา รวมทั้งสงเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ใหกับชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถแกไขปญหาพลังงานและสิ่งแวดลอมของชุมชนของตน
ไดอยางเหมาะสม ซึ่งโครงการนี้นาที่จะดําเนินการในลักษณะปูพรมทั่วทั้งประเทศ 
ใหทั่วทุกตําบลทั้ง ๘,๐๐๐ กวาตําบลไปพรอม ๆ กัน แทนที่จะทํากันเพียงแคปละ  
๓๐๐ แหง ตามแผนงบประมาณของกระทรวงพลังงานนี้ เพราะมิเชนนั้นแลวก็คงตอง 
ใชเวลาอีกหลายปกวาจะสําเร็จ สําหรับเร่ืองการกระจายแหลงเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคง
ดานพลังงานของประเทศนั้น ในขณะนี้เรานํากาซธรรมชาติไปใชในการผลิตไฟฟา 
 



๓๔๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             กุลนิษฐ ๑๔๘/๒ 
 
ในสัดสวนที่สูงถึง ๗๐ เปอรเซ็นต ซึ่งกระผมเห็นวามากเกินไป แทนที่จะนําไปใช 
ในภาคขนสงและภาคอุตสาหกรรมปโตรเคมีใหมากขึ้น  เพราะมันสามารถที่จะ 
สรางมูลคาเพิ่มไดมากกวาการนําไปเผา ไปผลิตไฟฟาไดถึง ๙ เทา ขณะเดียวกันเราก็ควรที่จะ
พิจารณาหาเชื้อเพลิงอื่นมาใชในการผลิตไฟฟาแทน การที่กระทรวงพลังงานมีโครงการ
บูรณาการดานเสริมสรางความตระหนักดานทางเลือก และในการใชเชื้อเพลิงในอนาคต
ผมเห็นวาเปนโครงการที่นาสนับสนุน เพราะประชาชนทั่วทั้งประเทศจะไดรูวาทางเลือก
ของเรามีอะไรบาง  ถาเราจําเปนที่จะตองใชเชื้อเพลิงอื่นในการนํามาผลิตไฟฟา  
ถาเราไมใชถานหิน ไมใชนิวเคลียร เราจะยังมีทางเลือกอื่นอีกหรือไมที่สามารถนํามาใชได
ในเชิงพาณิชย ในการเตรียมความพรอมไวเผื่ออนาคตเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองตอสถานการณพลังงานของประเทศ และสามารถที่จะตัดสินใจ
เลือกใชพลังงานของประเทศไดอยางเหมาะสมโดยสันติวิธี โดยปราศจากการขัดแยงใด ๆ 
ของบางคนในบานในเมือง  
   ประการสุดทาย ทานประธานที่เคารพ กระทรวงพลังงานไดตั้งงบประมาณ
ดานการวิจัยและพัฒนาดานพลังงานทดแทนไวนอยมาก คือตั้งไวเพียง ๔๒.๕๓ ลานบาท
เทานั้นเอง  ซึ่งผมเห็นวาภายใตสถานการณวิกฤติพลังงานขณะนี้ที่ เราประสบอยู  
เรามีความจําเปนที่จะตองหันไปพึ่งพลังงานทดแทนใหมากยิ่งขึ้น เราจึงมีความจําเปน 
ตองทุมเทงบประมาณใหมากในการทําอารแอนดดีหรือวิจัยและพัฒนาดานพลังงานทดแทน
ใหมากกวานี้ เพื่อจะหาองคความรูใหม ๆ ที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการแกไขปญหา
วิกฤติพลังงานของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ชวงนี้ชวงของหมอครับ เชิญนายแพทยสุกิจ อัถโถปกรณ ครับ  
 

     - ๑๔๙/๑ 
 

 
 



๓๔๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           ณัฐวัฒน ๑๔๙/๑ 
 
   นายสุกิจ อัถโถปกรณ (ตรัง) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม 
นายแพทยสุกิจ อัถโถปกรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย  
ผมก็เปนอีกผูหนึ่งนะครับที่จะอภิปรายถึงงบประมาณของกระทรวงพลังงาน แตเสียดาย 
ที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานก็ไมอยู ทานนายกรัฐมนตรีก็เปนผูรูดีเร่ืองพลังงาน
ทานก็ลุกขึ้นไปแลว กระทรวงพลังงานเปนกระทรวงที่ไดรับงบนอยที่สุดครับ แลวก็ 
มีลักษณะของงบประมาณที่สะทอนนโยบายงบประมาณสวนรวมของรัฐบาลเปนอยางดี 
ก็คือเรื่องของความเรื่อยเปอย โดยการจัดทํางบประมาณไมไดดูถึงสภาวการณที่เปนจริง 
อยูในปจจุบันสักเทาไร อยางเชน ในภาวะวิกฤติพลังงานของโลกในขณะนี้น้ํามันแพง 
มาก ๆ นะครับ แตการจัดงบประมาณก็ยังคงเปนแบบเดิม ๆ ธรรมดา ไมมีลักษณะที่จะมา
แกวิกฤติ ฉะนั้นผมขอทํานายไวไดเลยวางบประมาณอันนี้จะไมสามารถลดความเดือดรอน 
ของพี่นองประชาชนไดครับ ทานประธานครับ ผมใหความสนใจกับเร่ืองพลังงานทดแทน
จึงจองมองไปที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเปนพิเศษ คิดวานาจะ 
มีอะไรดี ๆ แตแลวก็ผิดหวังนะครับ ความจริงนี่ผมผิดหวังมาตั้งแตการแถลงนโยบาย 
ของรัฐบาลมาแลวเพราะวานโยบายพูดถึงพลังงานทดแทนนอยมากแลวก็พูดอยาง 
เลื่อนลอยดวยครับ เพราะฉะนั้นพอนโยบายเปนอยางนั้นงบประมาณก็ดูเลื่อนลอยไปดวย 
โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานทดแทนนี่จับจุดไมไดเลยครับ สะเปะสะปะไปอยูในหลาย ๆ กรม 
เกือบทุกกรมมีเร่ืองของพลังงานทดแทนจับตนชนปลายไมถูกครับ ผมก็ไมทราบวา 
ถาเปนอยางนี้แลวจะนําไปสูวิธีการปฏิบัติที่เปนเรื่องเปนราวไดอยางไร แลวก็ไมเขาใจวา
ทําไมถึงไมเอามารวมอยูในกรมเดียวกันนะครับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ไดรับงบประมาณมากที่สุดในกระทรวงพลังงานก็คือ ปนี้ไดถึง ๑,๒๕๖ ลานกวาบาท  
ซึ่งก็ยังนอยกวาปที่แลวซึ่งไดถึง ๑,๔๐๐ กวาลานบาท นอยลงไปถึง ๒๐๐ กวาลานบาทนะครับ 
ก็ทําใหตกใจอีก เพราะขนาดปที่แลวไดเยอะ ๆ ถึงวันนี้ยังไมเห็นอะไรที่เปนชิ้นเปนอันเลยครับ 
เพราะฉะนั้นปนี้ไดงบประมาณนอยลงนี่จะเห็นอะไรครับ แลวก็ตั้งวิสัยทัศนไวสูงวา 
จะเปนผูนําดานพลังงานสะอาดระดับแนวหนาของเอเชียภายในป ๒๕๕๔ ขอประทานโทษครบั  
ทานเคยชายตามองไปยังประเทศเพื่อนบานของเราบางไหมครับวาเขาไปกันถึงไหน ๆ 
 



๓๔๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           ณัฐวัฒน ๑๔๙/๒ 
 
แลวนะครับ ดูเนื้อหาของงบประมาณก็ใชในการสรางเขื่อนเสียสวนใหญจึงไมนาสงสัย 
เลยครับวาทําไมถึงตองใชเงินมากนะครับ แตที่ผมอยากเห็นก็คืออยากเห็นวากรมนี้ 
ลงมาทําอะไรกับพี่นองประชาชน แลวก็ใหประชาชนไดเขาถึงพลังงานทดแทนได ซึ่งอันนั้น
ละครับที่จะชวยแกปญหาใหกับพี่นองประชาชนอยางแทจริงก็หาไมเจอครับ ไปเจอ 
อยูหนอยหนึ่งในงบของสํานักงานปลัดกระทรวงก็คือการตั้งแบบจําลองหมูบานพลังงาน 
โดยจะทํา ๗๕ จังหวัด ก็พยายามหารายละเอียดอีกแตก็ไมเจออีกนะครับ แตบังเอิญ 
กอนหนานี้ผมเคยไดอานคําใหสัมภาษณของทานรัฐมนตรีในหนังสือฉบับหนึ่งทานบอกวา 
จะทําหมูบานพลังงานจังหวัดละ ๑ หมูบาน ซึ่งถาตามความเขาใจของผมก็คงจะเปนเรื่อง
ของการสงเสริมการทําไบโอดีเซล เพราะวาเอทานอลหรือแอลกอฮอลนี่ไปสงเสริม
ชาวบาน ชาวบานก็ทําเปนอยางเดียวละครับคือตมเหลาเถื่อน แตทานบอกวาจะสงเสริม
เปนที่เรียกวา ไบโอดีเซลชุมชน ซึ่งจะตองมีเครื่องทําไบโอดีเซลราคาเครื่องละประมาณ  
๓ แสนบาท ผมก็ไมวาอะไร แตจะขอติงสักนิดหนึ่งทานรัฐมนตรีผานไปทางทานประธานวา 
คือระวังวาใหไปแลวมันจะกลายไปเปนวัตถุโบราณประจําหมูบาน เพราะวาถาทําอยางนั้น 
ทานใหเครื่องไบโอดีเซลไปชาวบานมีวิธี เดียวก็คือตองทําไบโอดีเซลจากน้ํามันเกา  
ขอกราบเรียนนะครับวาวันนี้น้ํามันเกาหายากเย็นครับ เพราะวาไมมีแลวครับ มีการแยงกันซื้อ
โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวบานไปซื้อสูเจาใหญ ๆ ไมไดหรอกครับ อยางเชน บางจาก  
บางจากสงคนไปกวานซื้อเลยครับ ------------------------------------------------------------------ 
 
                 - ๑๕๐/๑ 
 
 
 
 
 



๓๔๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  ดวงใจ ๑๕๐/๑ 
 
เพราะฉะนั้นระยะแรก ๆ ไดเครื่องไปก็ตื่นเตนกันดีแตตอไปก็จะกลายเปนวัตถุโบราณ
ประจําหมูบาน ซึ่งผมมีประสบการณเ ร่ืองนี้มาพอสมควรครับ ผมจึงขอเสนอแนะ 
เพื่อใหโครงการนี้เปนไปไดบางก็คือ ในหมูบานที่เขามีการปลูกปาลม ทานรัฐมนตรีครับ 
ทานใหเครื่องหนีบลูกปาลมขนาดเล็กไปดีกวา เครื่องหนีบลูกปาลมขนาดเล็กใหชาวบาน
เขาไปหนีบลูกปาลมกันเองแลวเอาน้ําที่เขาหนีบออกมาไดทําไบโอดีเซลอยางนี้จะไดผล
ยั่งยืนแลวก็ใชเงินนอยกวาครับ ความจริงเรื่องของการสงเสริมไบโอดีเซลหรือวา 
พลังงานทดแทนนี้จะเกี่ยวพันไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ ก็คือเร่ืองของการสงเสริม
การปลูกพืชพลังงาน แตเมื่อกี้ทานนายกรัฐมนตรีก็ไดตอบเรื่องนี้มาพอสมควรแลว  
แตปาลมจริง  ๆ  แลวถึงแมจะกินน้ํ ามากก็จริงแต ไมทําใหดินเสีย  เพราะฉะนั้น 
ทานนายกรัฐมนตรีไมตองกลัว เพราะวารากปาลมมันไมไดลงลึกมากมายอะไร ถึงเวลา
แลวที่รัฐบาลจะตองมาใชความฉลาดในการแบงพื้นที่ระหวางพืชพลังงานกับพืชอาหาร 
เ ร่ิมตนเสียทีสิครับ เพราะไมอยางนั้นแลวเราจะตามชาวบานเขาไมทัน ผมก็ตอง 
ขอกราบขอบพระคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมจะอานรายชื่อทีเดียว ๕ ทานจะไดเตรียมตัวไดถูกนะครับ ทานตอไปนายแพทยสุรวิทย 
คนสมบูรณ หมอมหลวงอภิมงคล โสณกุล คุณอารีเพ็ญ อุตรสินธุ แลวก็มาพยาบาลบาง
ทานนิภา พร้ิงศุลกะ คุณอนันต ผลอํานวย คุณรังสิมา จะขอพยาบาลแทรกหมอมหลวงอภิมงคล 
ใชไหมครับ 
  นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  กราบเรียนทานประธานคะ  
คิวที่ทานอภิมงคลเปนคิวของรังสิมาคะ ทานอานผิดหรือเปลาคะ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไดครับ สรุปแลวพยาบาล ๒ คนติดเลยนะครับ เชิญนายแพทยสุรวิทย คนสมบูรณ ครับ 
ตอนนี้ชวงนี้ขอทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ กอน 
เชิญทานรัฐมนตรปีระดิษฐครับ 
 
 



๓๔๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                  ดวงใจ ๑๕๐/๒ 
 
  นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง)  :  
ทานประธานที่เคารพครับ เพื่อนสมาชิกครับ ไมมีอะไรเพียงแตอยากจะเรียนทานประธาน
ผานไปยังเพื่อนสมาชิกวาเรื่องของพลังงานมีผูอภิปรายมากมายหลายคน เพื่อนสมาชิก 
ก็ไดใหประเด็นดี ๆ มามากนะครับ ทานรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ คือทานรัฐมนตรีพูนภิรมย 
ก็ไดจดหลาย ๆ  ประเด็นเอาไว แลวก็เรียนผมวาจะนํามาตอบในวันพรุงนี้ ทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณดวย ก็เพียงแตอยากจะใหเพื่อนสมาชิกไดอภิปราย 
กันอยางไมมีขอติดขัด วันนี้สวนใหญก็จะใหเพื่อนสมาชิกไดอภิปราย สวนรัฐมนตรี 
คงจะมาไลตอบกันในวันพรุ งนี้ เพื่อให ได เขาใจกัน  และทานรัฐมนตรีก็อยูแลว 
ก็เตรียมตอบนะครับ ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญนายแพทยสุรวิทย คนสมบูรณ ครับ  
  นายสุรวิทย  คนสมบูรณ (ชัยภูมิ)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นายแพทยสุรวิทย คนสมบูรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชาชน 
กระผมตองขอบคุณทานประธานที่ใหโอกาสกระผมในการอภิปรายรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายแผนดิน ป ๒๕๕๒ ทานประธานที่เคารพครับ กระผมไดศึกษา 
ร างพระราชบัญญัติ งบประมาณดังกล าว  ศึกษาเปรียบเทียบของปที่ แล วมา 
กับงบประมาณของรัฐบาลของเราที่กําลังบริหารประเทศ จะเห็นไดวาโดยภาพรวมนั้น
งบประมาณ ป ๒๕๕๒ มีความสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 
  ประการแรก ตองยอมรับวานโยบายที่ออกมานั้นเปนนโยบายที่จะมุง
ผลักดันนโยบายของงบประมาณ เปนงบประมาณที่จะผลักดันนโยบายของรัฐบาล 
ที่แถลงไวตอรัฐสภาไมวาจะเปนนโยบายเรงดวน ไมวาจะเปนนโยบายดานตาง ๆ  
ดังจะเห็นไดจากในป ๒๕๕๒ นี้รัฐบาลไดจัดงบประมาณสําหรับสนับสนุนกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองเปนเงินถึง ๑๐,๐๔๗ ลานบาท --------------------------------------------------- 
 

- ๑๕๑/๑ 
 



๓๔๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นวิรา ๑๕๑/๑ 
 
สนับสนุนโครงการเอสเอ็มแอล  (SML) ซึ่ ง เปนโครงการที่ เ ร่ิมขึ้นในสมัยรัฐบาล 
อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร แลวก็หายไปเมื่อมีการปฏิวัติ แลวก็กลับมาอีก 
เมื่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคือนโยบายเอสเอ็มแอล ป ๒๕๕๒ ไดจัดไว ๒๑,๑๘๕ ลานบาท 
โครงการพักชําระหนี้ของเกษตรกรก็มีการจัดไว ๒,๖๐๔ ลานบาท ทานประธานที่เคารพครับ 
งบประมาณดานอื่น  ๆ  ผมได เปดดูงบประมาณ  ธ .ก .ส .  ตองยอมรับวาธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรนั้นเปนธนาคารที่พี่นองเกษตรกรไดอาศัยพึ่งพา  
ไดจัดงบประมาณไว ๙,๙๐๐ ลานบาท ผมก็มาดูนโยบายรัฐบาล มาดูมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันอังคารที่ผานมาก็ไดย้ํายืนยันวารัฐบาลชุดปจจุบันจะชวยเหลือแกปญหาหนี้สินของ
เกษตรกรโดยมีนโยบายชัดเจนวา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หรือ  
ธ.ก.ส. ถามีลูกหนี้ที่ผิด คางชําระจะตองฟองคดี รัฐบาลมีนโยบายให ธ.ก.ส. ชะลอ 
การฟองคดีไวกอน ถึงแมวาเตรียมการจะฟองมีทนายแลวอะไรแลวก็ตาม นโยบายของ
รัฐบาลย้ําเลยวา ธ.ก.ส. ใหชะลอการฟองคดีไวกอน สําหรับคดีใดที่สิ้นสุดแลว ธ.ก.ส. 
ฟองเกษตรกรสิ้นสุดแลว แตยังไมไดบังคับคดีใหชะลอการบังคับคดีไวกอน คดีใด 
ที่บังคับคดีแลว ฟองเสร็จแลว ตัดสินแลว บังคับคดีแลวยังไมมีการขายทอดตลาด 
นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาหที่แลวก็บอกวาให ธ.ก.ส. ชะลอ 
การขายทอดตลาดไวกอน ผมวาพี่นองประชาชน พี่นองเกษตรกรเมื่อทราบขาวนี้ก็คงจะ 
มีกําลังใจและไมใชกําลังใจอยางเดียวครับ ตองขอบคุณรัฐบาลดวยที่จัดสรรงบประมาณ
ไวถึง ๙,๙๐๐ ลานบาทในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ทานประธานที่เคารพครับ การจัดสรร
งบประมาณครั้งนี้นอกจากเปนการผลักดันเปนไปตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลแลว 
ยังสอดคลองกับนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐  
ที่บังคับใชอยูในปจจุบัน และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่นอกเหนือจาก ๓ อยางนี้จะเห็นไดวานโยบายของรัฐบาลที่จัดสรร
งบประมาณครั้งนี้เปนการแกปญหาในเรื่องวิกฤติราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่แพง เพราะวา
รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานทดแทน และ
การประหยัดพลังงานถึง ๒๗๕ ลานบาท และยังมีงบประมาณเกี่ยวกับเสถียรภาพ 
 



๓๕๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                    นิวรา ๑๕๑/๒ 
 
พลังงาน ไมวาจะเปนเรื่องของการเปลี่ยนใชพลังงานทางเลือก เปลี่ยนมาใชเอ็นจีวีก็ดี 
แอลพีจีก็ดี  หรือใชแกสโซฮอล  เอทานอลซึ่ ง เริ่มจากของเดิมเอทานอล  อี  ๑๐  
มาใชอี ๒๐ และเริ่มใกล ๆ กันคืออี ๘๕ ซึ่งเปนเรื่องที่รัฐบาลทุมเท งบประมาณออกมา 
ในเรื่องนี้ผมไปเปดดูพบวามีอยูประมาณ ๒,๓๐๖ ลานบาท ทานประธานที่เคารพครับ 
ยังมีอีกหลายโครงการ ปญหาภายในที่พี่นองประชาชนหวงใยมากวากระทบกระเทือน 
กับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เปนปญหากับพี่นองผูคา ผูขาย พี่นองทุกอาชีพ 
โดยเฉพาะเรื่องความไมสงบในเรื่องการเมืองที่เราเห็นอยู พี่นองฝากบอกมาวาอยากจะให
สามัคคีกัน อยากจะใหการชุมนุมตาง ๆ ลดนอยลงหรือหยุดไปกอน ประเทศไทยกําลัง
ประสบปญหาเชนเดียวกับนานาประเทศในเรื่องเศรษฐกิจจากทั่วโลก ------------------------ 
 
                 - ๑๕๒/๑ 
 



๓๕๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               เบญจมาภรณ ๑๕๒/๑ 
 
แตเราอยากจะใหหยุดในเรื่องของปญหากระทบกระทั่งทางการเมืองนอกสภาทั้งหลาย
เพื่อที่จะใหเวลากับรัฐบาลไดแกปญหาของประเทศ ทานประธานที่เคารพครับ เนื่องจากเวลาจํากัด 
กระผมขอกราบเรียนวาในเรื่องที่อยากจะฝากวันนี้ เร่ืองการศึกษาซึ่งไดรับงบประมาณ
การศึกษา ๓๒๒,๓๘๒ ลานบาท จํานวนมาก แตสิ่งที่ขาดแคลนอยูขณะนี้ ผมยกตัวอยาง
ใหดูนะครับวา โรงเรียนชุมชนบานแกงครอหนองไผ ที่อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ  
ตั้งอยูในเขตเทศบาล นักเรียนมากที่สุดในอําเภอ ๑,๕๐๐ คน แตการของบประมาณ  
๑๐ ลานบาทสําหรับสรางอาคาร ๓-๔ ชั้น ขอมาแลว ๓ ปยังไมได ปนี้โรงเรียนก็สงเรื่องมาแลว 
ผมคิดวาถาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ หรือทางกระทรวงศึกษาธิการ 
จะกรุณาจัดงบประมาณใหกับโรงเรียนชุมชนบานแกงครอหนองไผ ซึ่งอยูในเขตเทศบาล
ไมสามารถขยายพื้นที่ออกไปไดก็จะเปนประโยชนอยางมาก โรงพยาบาลชัยภูมิ 
ขอยกฐานะเปนโรงพยาบาลศูนยเพราะขณะนี้ดูแลพี่นองประชาชนลานกวาคน ก็เพื่อที่จะ
ขยายกรอบในเรื่องของอัตรากําลังกรอบงบประมาณนะครับ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขหรือผูเกี่ยวของไดโปรดกรุณาใหกับโรงพยาบาลชัยภูมิแหงนี้ดวย 
เพราะจะเปนประโยชนกับพี่นองประชาชนคนยากคนจน ทานประธานครับ เนื่องจาก 
เวลาหมดพอดีกระผมยังมี อีกมากแตจะไมนํามาอภิปรายในวันนี้  ก็ขอจะนําไป 
เปนเรื่องของแปรญัตติตอไป ก็กราบขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
คุณรังสิมา รอดรัศมี ครับ 
  นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
จังหวัดสมุทรสงคราม ดิฉันเปนพยาบาลแตไมไดอภิปรายเกี่ยวกับพยาบาลนะคะ  
ไวขออภิปรายตอนวาระที่ ๒ วาระที่ ๓ นะคะ เดี๋ยวพยาบาลจะนอยใจ แลวก็ทานรัฐมนตรี 
ไวตอบวาระที่ ๒ วาระที่ ๓ การจัดสรรงบประมาณป ๒๕๕๒ ของรัฐบาลนี้ ๑.๘ ลานลานบาท
เพิ ่ม ขึ ้น จ ากปที ่แ ล ว  ๑ .๗๕  แสนลานบาท  ดิฉันคิด วา ก า รจัด งบประมาณ  
มันเหมือนเดิม ๆ ทุก ๆ ปเลย มันก็ไมสามารถที่จะแกปญหาอะไรใหกับประชาชนได 
 



๓๕๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (ว.ิ) เปนพเิศษ               เบญจมาภรณ ๑๕๒/๒ 
  
ทานอยาไปมองปกอน ๆ นะคะ เพราะวาปนี้ มันเกิดวิกฤติเราตองจัดงบประมาณ 
ใหตางจากปกอน ๆ นี้นะคะถึงจะไดประโยชน อันนี้เวลานอยไมสามารถที่จะอภิปรายไดนะคะ  
ก็เปรียบเสมือนลิเก คือคนแสดงคนละคน แตการแตงกายยังเหมือนเดิม เพราะฉะนั้น 
ดิฉันก็กราบเรียนทานนะคะวา ในอดีตงบซีอีโอ แตปจจุบันมันกลายเปนงบจังหวัด  
ทานรัฐมนตรีทานคงจะทราบดี เพราะวาเมื่อไมกี่วันทานก็ไปที่หัวหิน ดิฉันเพิ่งจะทราบ
วันนี้นะคะ มีคนสงเอกสารมาให อันนี้เดิมเขาเรียกกันวาเปนงบผี คือมันไมมีตัวตน  
มันมีมือที่มองไมเห็นคอยมาชี้นํา คือที่ดิฉันพูดอยางนี้เพราะวามันเปนงบหาเสียง แลวก็
เปนงบหาเสียงใหกับรัฐบาล แลวก็ใหผูนําของจังหวัด ผูบริหารจังหวัด รวมทั้งผูสมัคร 
ที่สอบตก หรือวานักการเมืองตาง ๆ ของรัฐบาลมาจัดสรรงบประมาณตามความพึงพอใจนะคะ 
มันไมตรงกับตามความตองการของประชาชน  เพราะฉะนั้นเงินที่ทานสงหนังสือ 
ไปตามจังหวัดตาง ๆ บอกมีงบของกรมการปกครองทองถิ่น ๑,๐๐๐ ลานบาท อบต. ไหน
มีความจําเปนเรงดวนก็ใหทําหนังสือมา ดิฉันคิดวาหนังสือที่ทํามานี่มันก็ไมตรงกับที่
ประชาชนตองการ คนที่ตองการคือผูวาราชการจังหวัดกับผูสมัครที่มีผลประโยชน 
ที่เปนผูรับเหมา ดิฉันก็จะยกตัวอยาง อยางเชน บางผูวาราชการจังหวัดจะปลดเกษียณ 
ตองรีบเก็บเงินคะ ซื้อตนไมอยางนี้ มันไมไดประโยชนเลยคะ หรือวาไปซื้อกุง หอย ปู ปลา
ปลอย ปลอยอยูนั่นแหละปลอยกุง หอย ปู ปลาตลอดเลย ทานลองไปเปดดูนะคะ  
ดิฉันก็เห็นแลวก็เศราใจ คือดิฉันก็คิดวาสมัยกอนงบ ส.ส. ดิฉันคิดวามันดี เพราะ ส.ส.  
มันไมหนีไปไหนอยูแลว ถาเกิดสมมุติวา ส.ส. ทําไมดีคราวหนามันก็ไมไดกลับเขามาอีก 
 

- ๑๕๓/๑ 
 
 



๓๕๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                สายชล ๑๕๓/๑ 
 
แตผูวาราชการจังหวัดพอไมดีเดี๋ยวมันก็ยายหนีไปอยูที่อ่ืนแลว ขอโทษนะคะ มัน ขอถอนนะคะ  
คําวา  มัน  ติดคะ  ก็คือวาเขาไม ได รับผิดชอบแลวเขาไมตองมาเดือดรอนอะไร 
เดี๋ยวพอไมดีก็ยายไปจังหวัดอื่น ยิ่งตอนนี้ยิ่งสบายเลย ยายไป คราวกอนนี้ทําไมดี 
ยังกลัวยายไป  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต  แตตอนนี้ทําไมดียายไปอยูจังหวัดอื่น 
ยิ่งสบายกวาจังหวัดดิฉันอีก ยกตัวอยางอยางจังหวัดดิฉันเปนจังหวัดที่ เล็กที่สุด 
ในประเทศไทย ใครถูกทําโทษเอามาสมุทรสงคราม ใครมาหัดขึ้นผูวาราชการจังหวัด 
มาสมุทรสงคราม ใครไมดีก็เอามาลงสมุทรสงคราม เพราะฉะนั้นคนก็อยากจะไปอยู
จังหวัดที่ ใหญกวา  เพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากจะฝากทานวางบ  ส .ส .  จริง  ๆ  แลว 
กอนรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ จะมีให แตกลัว ส.ส. โกง ก็เปลี่ยนไปไมมีงบประมาณให  
แตปจจุบันกลายมาเปนงบจังหวัดแทน ยิ่งหนักกวา ส.ส. อยางที่ดิฉันวา และงบ ส.ส.  
จริง ๆ มันจะตรงตามวัตถุประสงคของพี่นองประชาชนมากกวา พี่นองประชาชนเดือดรอน
ถึงแมตอนนี้จะไมมีงบประมาณประชาชนก็ยังเขาใจวาตองมารองเรียน ส.ส. แลว ส.ส. ตอนนี้ 
ก็พูดไดในสภาอยางเดียว ไมสามารถจะทําหนังสือไปตรงไหนไดเพราะมันผิดรัฐธรรมนูญ 
เพราะฉะนั้นดิฉันจึงอยากจะฝากคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. แลวก็คณะกรรมาธิการ 
การปกครองดวยใหตรวจสอบหนอยใหชวยไปดู เพราะวาบุคคลพวกนี้มันจะเปนผีปอบ 
มันจะคอยดูดเลือด แปลงราง แลวก็กินเรี่ยกินราด กินเล็กกินนอย พอกลางวันก็จะดู 
เปนคนดี พอตกกลางคืนจะไปกินตับ ไต ไส พุงหมด พอตอไปกลายเปนเปรตเลยพวกนี้ 
ดิฉันก็อยากจะฝากวาถาจังหวัดไหนไดผูนําดี หมายถึงผูบริหารจังหวัดดีจังหวัดนั้น 
ก็โชคดีไป แตถาจังหวัดไหนไดคนที่ใกล ๆ จะปลดเกษียณมาจะยิ่งเปนปญหาของจังหวัด 
เพราะฉะนั้นก็ฝากหนวยราชการทุกหนวยที่อยูตามหองตาง ๆ ตึกวุฒิสภาตอนนี้ 
ดิฉันทราบวาทุกกระทรวงจะมาอยูที่นั่น  
   แลวอีกเรื่องหนึ่งคือ เร่ืองเกี่ยวกับขอสังเกต งบนี่สังเกตไหมคะจะไมมี 
งบการศึกษาเลย ดิฉันขอสรางโรงเรียนไมรูกี่ป โรงเรียนปลูกมา ๓๐-๔๐ ปแลวจะพัง  
ขอสรางพูดมา ๖-๗ ปไมได แตไปซื้อกุง หอย ปู ปลา ตนไมอะไรอยางนี้ได แลวก็ขวัญ
กําลังใจครูก็เชนกัน สังเกตไหมคะตอนนี้ภารโรงไมมีเลยครูตองมากวาดโรงเรียนเอง  
 



๓๕๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                สายชล ๑๕๓/๒ 
 
มาลางสวมเองทําทุกอยางสากกะเบือเรือรบ ขวัญและกําลังใจครูไมมีก็ฝากกับดิฉันมาวา 
ใหชวยมาบอกรัฐบาลหนอยนะคะวาใหจางครูใหหนอยเขาจะไดไมตองมารับภาระมาก
นอกจากสอนแลวก็หนักพออยูแลว  
   อีกประการหนึ่ง คือคนขับรถก็เชนกันไมมี ครูตองขับรถเอง พอเกิดอุบัติเหตุ
ครูก็ตองรับผิดชอบ 
   อีกเรื่องหนึ่ง คือ ร่ืองกรมอาชีวศึกษา ดิฉันก็มาดูงบประมาณกรมอาชีวศึกษา 
ตั้งเอาไว ๑๖,๘๖๙ ลานบาท ดิฉันมาดูแลว ๓๕๐ ลานบาท เขาใหไปพัฒนาอาชีพ แลวก็
สรางงานให แตดิฉันเห็นอาจารยสงเรื่องมาใหบังคับใหแตละศูนย อุปกรณเอาไปใหเขา 
มีไขควง มีคีม ปากคีบอะไร มีหลายอยางมากเลยดิฉันวาเขาจะใหเอาไปไขอะไร เอาไป 
คีบอะไร เพราะบางหนวยบางตําบลเขาไมตองการ ทําไมไมเอาเงินไปใหเขา เอาเงินอุดหนุน
ไปใหเขาสิคะ เขาอยากไดจักรเขาก็ซื้อจักรได แตไมใชไปบังคับเขาทั่วประเทศจะตองเอา
อายนี่ใหหมด เพราะฉะนั้นดิฉันก็ขอฝาก 
   อีกเรื่องหนึ่ง ขอฝากเรื่องบายพาส (By pass) หนอยคะ ๗ ปแลวนะคะ
ดิฉันพูดกับกรมทางแลววาบายพาสในประเทศไทยมีหมดแลวจังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดเดียวที่ยังไมมีบายพาสแลวก็เกิดปญหามาก เพราะฉะนั้นงบประมาณไดมา 
แลวก็ยั งทํ า ไม ได เพราะของขึ้นราคา  เพราะฉะนั้นฝากทานดวยที่ รับผิดชอบ 
จังหวัดสมุทรสงครามดวยใหชวยเอาเขาใน ครม. เพิ่มดวยอีก ๑๔๐ ลานบาท ดิฉันจะทวง 
ไปเร่ือย ๆ จนกวาจะได ก็ขอฝากทานประธานผานไปถึงทานรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ แลวก็
ดิฉันหวังวางบประมาณนี้จะไดใชประโยชนใหกับพี่นองประชาชนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยคะ 
ขอบคุณคะ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณอนันต ผลอํานวย แทนคุณอารีเพ็ญครับ  
 
                                                                                                                    - ๑๕๔/๑ 
 



๓๕๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                จีรนุช ๑๕๔/๑ 
 
   นายอนันต  ผลอํานวย (กําแพงเพชร) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ทานนายกรัฐมนตรี ทานคณะรัฐมนตรีและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพทุกทานครับ  
ผม อนันต ผลอํานวย พรรคพลังประชาชนจากกําแพงเพชร เขต ๒ ผมจะอภิปราย 
เรื่องงบประมาณป ๒๕๕๒ พอสังเขปสั้น ๆ เทาที่เวลาจะมีอยู กอนอื่นก็ตองเขาใจนะครับ
วางบประมาณนี่เปนงบประมาณที่คอนขางจํากัด แลวทุกหนวยงานของรัฐ ทุกกระทรวง 
ทบวง กรม ก็มีความสําคัญในการตองใชงบประมาณเหมือน ๆ กันหมด ดวยขอจํากัด 
ของงบประมาณ ตลอดจนการจัดงบประมาณขาดดุลนั้นคิดวาเปนความยากลําบาก 
ของรัฐบาล แตอยางนอยรัฐบาลก็มีความมุงมั่น แลวก็มีความตั้งใจที่จะจัดสรรเม็ดเงิน
เทาที่มีอยูนั้นไปใหทุกกระทรวง ทบวง กรม ไปสูเกษตรกร ไปสูคนในประเทศทั้งหมดใหได 
ฉะนั้นเมื่อเปนปญหาเรื่องของวิกฤติการณในวันนี้นั้น ผมจะไปอภิปรายในหมวดของ
ยุทธศาสตรที่ ๔ เร่ืองของทรัพยากร แลวก็เร่ืองของกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนสวนใหญ 
ทานประธานที่เคารพครับ ในภาวะวิกฤติวันนี้ของประเทศไทยเรา รวมทั้งทั่วโลกคือวิกฤติ
ของพลังงาน  วิกฤติพลังงานนั้นทําใหทุกสิ่งนั้นมันมีราคาแพงขึ้น  โดยเฉพาะเรา 
ไมสามารถกําหนดในเรื่องของพลังงานได แตยังโชคดีนะครับวาในชวงวิกฤติพลังงานนั้น
อาศัยผูนํารัฐบาลวันนี้คือทานนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวของไดใหความสําคัญ
กับพืชพลังงานไมวาจะเปนออย เปนมันสําปะหลังหรือสบูดํา ตลอดจนปาลม ชาวไรออย
ทั่วประเทศวันนี้ไดรอดพนวิกฤติไปในระดับหนึ่งจากการตัดสินใจที่แนวแนและมั่นคงของ
ทานนายกรัฐมนตรี ทําใหชาวไรออยไดรับเงินเพิ่มมาอีก ๑๐๐ กวาบาท กลายเปนตันละ 
๘๐๐ กวาบาทนั้นก็ถือวาทําใหคนที่อยูในอุตสาหกรรมออย น้ําตาล คนที่ปลูกออยอยูนั้น
สามารถลืมตาอาปากได แลวมันเปนเรื่องของระยะยาว เร่ืองของพลังงานนะครับวา 
วันนี้เปนที่ชัดเจนแลวครับวา ออย ๗๓ ลานตันในประเทศไทยนั้น ในอนาคตจะตองทํา
เปนพืชพลังงาน จะตองหันกลับไปทําเปนเอทานอล กําแพงเพชรเองมีบอน้ํามันชื่อวา  
บอน้ํามันสิริกิติ์ ก็มีกําลังผลิตแควันละประมาณ ๒๐,๐๐๐ บารเรลซึ่งมันไมเพียงพอ 
ดังนั้นวันนี้ออยไมไดเปนเพียงพืชใหความหวาน แตเปนพืชที่ใหพลังงาน แลวในอนาคต 
ก็จะมีความสําคัญทําใหคนที่มีอาชีพในการปลูกออยนั้นสามารถอยูได ถาบุคคลกลุมนี้ 
 



๓๕๖ 
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ลมหายตายจากไป โอกาสที่จะปลูกพืชพลังงานทดแทนไดเหมือนกับออยนี่คงจะยากลําบาก 
ฉะนั้นเมื่อเปนวิกฤติพลังงานอยางนี้แลวนี่เศรษฐกิจมันก็แย สินคาตาง ๆ มันก็แพงขึ้น  
คนที่อยู ในชนบท  อยูในภาคเกษตรนั้นก็ได รับผลกระทบจากเคมีทางการเกษตร  
จากสิ่งตาง ๆ รวมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงอะไรทั้งหลายมันก็แพงตามไปดวย ตนทุนมันก็สูงขึ้น
แตรายไดมันคงที่ ดวยเหตุนี้แหละครับทานประธานที่เคารพครับ เมื่อมีวิกฤติอยางนี้ 
ผมก็อยากกราบเรียนไปถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวของวาพวกเคมีทางการเกษตรไมวาจะเปนปุย  
เปนยาเปนอะไรทั้งหลายซึ่งวันนี้มันแพงมาก แลวผมก็ไมแนใจเหมือนกันวาทั้งที่ปุยนั้น  
ในบางอยางนั้นตองนําเขาจากตางประเทศ เราก็ทราบวามันไมไดเสียภาษี แตพอกลับเขามา
ในประเทศ ภาษีเงินไดของบุคคลหรือนิติบุคคลทั้งหลายที่ถูกนํามาแลวทําใหปุย 
มีราคาแพงมหาศาลนั้นก็อยากจะใหชวยดูวา พอคาปุยคากําไรเกินควรหรือเปลา  
ถาปลอยใหปุยแพงไปอยางนี้เร่ือย ๆ คนที่อยูในภาคเกษตรก็จะอยูไมได ดังนั้นในชวงที่
เปนวิกฤติอยางนี้ผมคิดวาประเทศไทยก็ตองแปลงวิกฤตินี้ใหเปนโอกาส ไทยไดขึ้นชื่อวา
เปนครัวของโลก สามารถผลิตขาวไดสงออกปหนึ่ง ๗ ลานตัน ออยเกือบ ๗ ลานตัน  
มันสําปะหลัง พื้นที่ประเทศไทยมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการทําการเกษตร มีมรสุมพัดผาน 
ปละ ๒ ครั้ง ดังนั้นผมกราบเรียนทานประธานวา ปจจัยที่จะทําใหคนที่อยูในภาคเกษตร
อยูไดนั้นมีปจจัยหลายอยางดวยกัน และเปนที่นายินดีวาวันนี้ทานนายกรัฐมนตรี 
ไดเห็นความสําคัญเรื่องของน้ํา เร่ืองของชลประทาน ไดเห็นความสําคัญ ๆ เร่ืองนี้ถือวา
เปนเรื่องสําคัญและเปนหัวใจ ------------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๑๕๕/๑ 

 
 
 
 
 
 



๓๕๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              วันทนา ๑๕๕/๑ 
               
เกษตรกรไมมีทางบริหารจัดการเองไดในเรื่องของเทคโนโลยี ในเรื่องของระบบน้ํา 
ที่เปนระบบน้ําขนาดใหญ เกษตรกรนั้นก็มีพื้นฐานทางการศึกษา ทางความรูบางครั้ง
ถายทอดกันมาชั่วคนก็ไมมากนัก ฉะนั้นสิ่งที่รัฐตองจัดใหคือระบบของการชลประทาน 
ระบบชลประทานที่ทานนายกรัฐมนตรีไดพูดถึงเรื่องของน้ํานั้น ผมคิดวาเกษตรกร 
ที่อยูในจังหวัดตางๆ  เกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยไดฟงแลวคงจะมีความสุขมากขึ้น 
ปญหาของน้ําอยางที่เจอที่กําแพงเพชร น้ํามีแค ๓ ปญหา ปญหาเรื่องของการเก็บน้ํา ปญหา
เร่ืองของการระบายน้ํา แลวก็ปญหาเรื่องของการกระจายน้ํา ผมคิดวา ๓ ปญหานี้เปนปญหา
ที่สําคัญที่ทุกจังหวัดตองจัดการ โดยเฉพาะปญหาเรื่องของการเก็บน้ํานั้นในบริเวณใด 
ที่สามารถสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญได บริเวณนั้นก็นาจะใชกรมน้ําบาดาลในการใช
บาดาลน้ําลึกเอาไวสูบน้ําเติมเวลาที่มีวิกฤติเร่ืองของน้ําแลง เพราะบาดาลน้ําลึกนั้น 
มันไมสามารถไปตอกไดทั่วไป จําเปนตองไปสรางในบริเวณที่มีอางน้ําอยูเพื่อเปนการ 
เติมน้ําให การกระจายของน้ํานั้นมันก็มีขอจํากัด ฉะนั้นการกระจายของน้ําถากระจายไมดี 
คนที่อยูในภาคเกษตรก็จะไดรับน้ําไมทั่วถึง แลวสิ่งสําคัญเรื่องของระบายน้ํานั้น พื้นที่
เมืองไทยมันมีทั้งที่ราบลุมแลวก็ที่ภูเขา ตองใช ๒ อยางเขาไปรวมกันก็คือตองใชระบบทอดวย 
ระบบทอจะทําในบริเวณที่เปนเนินเขา วันนี้ผมดูหลายที่บริเวณเนินเขาลงมาหาที่ราบ 
ก็สรางเปนคลอง เวลาน้ํามามันก็ไหลพรวดลงไปเลย ฉะนั้นในบริเวณใดที่เปนที่ลาดชัน 
ควรตองฝงทอเขาไประยะทาง ๕-๑๐ กิโลเมตร จนกระทั่งถึงที่ราบลุมแลวคอยทํา 
ระบบคลอง แลวการสรางระบบทอเราสามารถกําหนดใหน้ําจะปดเปดชวงไหนอยางไรก็ได 
ฉะนั้นการกระจายน้ําออกไปก็เปนเรื่องที่สําคัญ ตองยอมรับวาจังหวัดในภาคเหนือ 
มีเขื่อนภูมิพลอยู ฉะนั้นการกระจายน้ําออกมาเราก็ตองคํานึงถึงคนที่กรุงเทพฯ ดวย 
เพราะวาถาน้ําถูกกระจายออกไปมาก ไมไดมีการวางแผนจัดการที่ดีโดยการสรางอางเก็บน้ํา 
สิ่งที่ มันตามมาก็คือน้ําไมพอมาดันน้ําเค็ม ทําใหคนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แลวก็เหนือขึ้นไปมีปญหาเรื่องน้ําเค็มเขาไป ฉะนั้นปญหาเรื่องของการจัดการน้ํา รวมทั้ง
งบบาดาลทั้ งหลายที่ กรมชลประทานได ไปเปนคาใชจ ายประจํ าไปสวนหนึ่ ง  
เหลืองบประมาณแค ๒๘,๐๐๐ ลานบาทที่จะไปทําเรื่องของระบบน้ํา แตวันนี้วิธีคิด 
 



๓๕๘ 
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ของทานนายกรัฐมนตรีที่จะบริหารจัดการน้ําโดยใชเงินนอกงบประมาณเขามาทํา  
ผมคิดวาจะทําใหวิถีชีวิตของคนที่อยูในภาคเกษตรนั้นดีขึ้น ฉะนั้นวันนี้ มีขอจํากัด 
ดวยเรื่องของเวลา ฉะนั้นเอกสารสวนที่เกี่ยวของกับบริหารจัดการระบบชลประทานนั้น 
ผมก็จะจัดสงใหรัฐบาลตอไปในวันขางหนา และวันนี้จังหวัดกําแพงเพชรและอีกหลายจังหวัด 
ก็เตรียมทําแผนที่ มันเปนไปตามขอเท็จจริงเพื่อจะบริหารจัดการน้ําอยางเปนรูปธรรม  
ไมไดจัดทําแบบที่เปนนิทรรศการ แลวก็ตองขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่ไดอยูกับพวกเรา  
ที่เปนกําลังใจใหกับ ส.ส. ที่อยูในตอนดึกวันนี้ทุกทาน ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตอไปเชิญทานนิภา พร้ิงศุลกะ ครับ 
    นางนิภา พร้ิงศุลกะ (สุราษฎรธานี)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ดิฉัน นิภา พร้ิงศุลกะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุราษฎรธานี พรรคประชาธิปตย 
ดิฉันจะดูเร่ืองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จริง ๆ ก็สนับสนุนที่นโยบายเรื่องของ
ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขที่จัดใหมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เปนองครวม  
ที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาคทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยเนนจุดสิทธิประโยชน 
ขั้นพื้นฐาน บริการเฉพาะทางและการสรางระบบปองกันควบคุมโรคและภัยทางสุขภาพ 
แลวก็มีโครงการสงเสริมสุขภาพทุกภาคสวนของสังคม และใหมีสวนรวมในการสราง
จิตสํานึกทางสุขภาพ สรางเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพดานพฤติกรรมสุขภาพ  
ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือวาถาทําไดเปนหลัก แลวก็ใหความสําคัญก็จะทําใหสุขภาพของ 
พี่นองประชาชนมีความสมบูรณแข็งแรงเพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดโรคภัย แลวก็มีการ
เจ็บไขไดปวยก็ถือวาเปนการลดงบประมาณคาใชจายในการดูแลรักษานะคะ -------------- 
 

       - ๑๕๖/๑ 
   
 
                                                                      
 



๓๕๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    รัชนีพร ๑๕๖/๑ 
 
ทานประธานคะมีนโยบายการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
ซึ่งมีอยูจัดไวให ๕๘๕ กวาลานบาท แลวก็แบงเปนผลิตพยาบาลวิชาชีพ ๒๗๓ ลานกวาบาท 
อีกเรื่องที่สําคัญก็คือการตายของมารดาและหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงใหไดรับการดูแล
ดานสูติศาสตรฉุกเฉินที่ไดมาตรฐาน ๓๐๐ กวาลานบาท ดิฉันเห็นดวยมากในนโยบาย 
ขอนี้ แตวาอยากจะใหกระทรวงไดจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อผูหญิงที่ตั้งครรภทุกคนนี้ 
จะไดรับบริการและเขาถึงบริการโดยทั่วถึง โดยเฉพาะผูดอยโอกาสแลวก็คนยากจน  
ทานประธานคะ พรรคประชาธิปตยเคยมีนโยบายที่จะพัฒนาคน ซึ่งถาประเด็นตรงนี้วา
เราจะตองดูแลตั้งแตอยูในทอง ตั้งแตอยูในครรภมารดา ตั้งแตเร่ิมตั้งครรภคอยตรวจ
คนหาความบกพรองดูแลทั้งแมและเด็กจนกระทั่งคลอด เมื่อคลอดแลวเราก็จะยังดูแลตอ
จนกระทั่งเขาชั้นเด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา จนกระทั่งเรียนจบภาคบังคับ 
โดยมีนมใหดื่มฟรี มีอาหารกลางวัน แลวก็เรียนฟรี แลวก็ฟรีจริง ๆ นะคะ มีทั้งตําราฟรี  
ทั้งชุดนักเรียนฟรี ผูปกครองไมตองเดือดรอน ก็อยากจะฝากใหรัฐบาลนําไปสูการปฏิบัติ
ใหเปนจริงดวย 
   อีกเรื่องหนึ่ง เร่ืองของนโยบายที่รัฐบาลพูดถึงวาจะขยายงานอาสาสมัคร
สาธารณสุข ในการดูแลเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ การดูแลผูปวยในโรงพยาบาลและการเฝา
ระวังโรคของชุมชน รวมทั้งการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ๓,๐๐๐ กวาลานบาท 
ดิฉันก็ไมทราบวาในงบประมาณนี้จะมีคาตอบแทนของ อสม. หรือไม เพราะเทาที่ฟง 
เมื่อตอนหาเสียงก็พูดกันอยูของพรรคประชาธิปตยเราก็จัดวาใหคาตอบแทนเดือนละ  
๖๐๐ บาทอยางนอย ถาทําไดก็ฝากรัฐบาลทําดวยนะคะ แลวก็อยากจะเนนถึงโครงการ
งบประมาณโครงการของ อสม. คะ ที่เคยจัดไวแตเดิมสาธารณสุขจังหวัดเปนผูดูแล 
ในเร่ืองนี้ แลวตอมาเมื่อมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ไปให อบต. จัดการ ปรากฏวาบางแหง 
ไมไดงบประมาณตัวนี้ไปดําเนินการ เพราะวา อบต. บาง อบต. ไมเขาใจ แลวก็ไมยอมให
ก็เปนปญหาตอมา เพราะฉะนั้นฝากดวยคะ  
   อีกเรื่องหนึ่ง ดิฉันเห็นโครงการสงเสริมการคุมครองดานบริการสุขภาพ
ระหวางผูใหและผู รับบริการ อันนี้ใหเพียง ๕ ลานกวาบาท แตไมชัดเจนเรื่องการ 
 



๓๖๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    รัชนีพร ๑๕๖/๒ 
 
ดําเนินการนะคะ แตเมื่อพูดถึงการคุมครองผูใหบริการแลวดิฉันเองก็มีความกังวลใจอยู
เสมอสําหรับผูใหบริการของบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขนี่คะ เพราะวามีพยาบาล
ซึ่งสวนใหญก็เปนผูหญิงที่อยูในพื้นที่กันดารพื้นที่ เสี่ยงแลวก็ตองอยู เวร บางครั้ง 
ก็มีอันตราย มีบาดเจ็บ บางคราวก็เสียชีวิต การพิจารณาบําเหน็จความดีความชอบหรือวา
การชวยเหลือดูแลไมคอยเปนธรรมเทาที่ควร ก็ขอฝากใหกับกระทรวงไดตั้งเปนขอสังเกตไวดวย 
ทานประธานคะ ในรัฐบาลของ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ทุกจังหวัดในภาคใต 
ไดรับความเดือดรอน สุราษฎรธานีก็เชนเดียวกันคะ เพราะวาไมมี ส.ส. พรรคไทยรักไทย 
ในจังหวัด เราก็ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพราะฉะนั้นในป ๒๕๕๒ นี้ หวังวา 
จะไมเอานโยบายนั้นมาใชอีก ก็ขอใหไดรับการพิจารณาใหทั่วถึงและเปนธรรมดวยคะ
ขอบพระคุณคะ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมจะอานทีเดียว ๕ ทานนะครับ ๕ ทานตอไป คุณจตุพร พรหมพันธุ คุณบัญญัติ  
เจตนจันทร คุณสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ คุณอภิวัฒน เงินหมื่น คุณสมเกียรติ ศรลัมพ  
เชิญคุณจตุพร พรหมพันธุ ๒๐ นาทีนะครับ  
   

                        - ๑๕๗/๑ 



๓๖๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           สุทธาทิพ ๑๕๗/๑ 
 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม  
จตุพร พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในระบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน  
ขอกราบเรียนกับทานประธานนะครับวา บรรยากาศการอภิปรายรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายคอนขางที่เปนบรรยากาศเหมือนงานเลี้ยงเพิ่งเลิกเพราะวาพี่นอง
ประชาชนรวมกระทั่งพวกเราที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นเอาพลังกันทั้งหมด 
ไปวากันตอนอภิปรายไมไววางใจ แตวาเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น 
ถือวาเปนเรื่องสําคัญสําหรับการกําหนดชะตากรรมอนาคตของประเทศในป ๒๕๕๒  
ขอเรียนกับทานประธานนะครับวางบประมาณแผนดินของประเทศไทยนั้น ตั้งแตกอนมา
สวนใหญเราจัดทํางบประมาณแบบขาดดุล แปลความกันวามีรายรับนอยกวารายจาย  
แตวากอนที่ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ในสมัยรัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิณ จะถูกยึดอํานาจ 
๒ ป  ป ๒๕๔๘  ป ๒๕๔๙ ประเทศไทยสามารถจัดทํางบประมาณที่เรียกวางบประมาณ
สมดุลไดครั้งแรก ๒ ปติดตอกัน แปลความกันวาประเทศชาติตองการใชงบประมาณ
แผนดินเทาไร ประเทศไมตองไปกูใครมาอีกสามารถหารายไดเขาประเทศเทากับรายจาย 
ทานประธานที่เคารพครับ แตปรากฏวางบประมาณป ๒๕๕๑ ที่รัฐบาลชุดนี้ใชโดยไมไดทํา 
เพราะวาคณะรัฐประหารโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐประหาร 
ไดมาทํา  หลังจากประเทศไทยมีงบประมาณสมดุล  บรรยากาศประเทศไทย 
ไมเปนประชาธิปไตยเพราะมีรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร จากงบประมาณสมดุล 
ในปตอมานั้นกลายเปนวางบประมาณแผนดินขาดดุลไปทันที  ๑๖๕,๐๐๐ ลานบาท  
ทานประธานที่เคารพ ป ๒๕๔๔ ถอยหลังไป รัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิณ ไดรับเลือกตั้งมา 
ประเทศไทยเปนหนี้ไอเอ็มเอฟ (IMF) อยู ๔๗๐,๐๐๐ ลานบาท คนที่เปนนายกรัฐมนตรี
เวลานั้นไมมีประเทศไหนเขากลาเชิญนายกรัฐมนตรีประเทศไทยไปเยือนประเทศเขา 
เพราะเขาดูถูกวาเดี๋ยวมันมาเยือนเดี๋ยวมันจะมายืมสตางคประเทศเขา แปลความวา
หนาตาในนานาชาตินั้นประเทศไทยคอนขางจะเปนที่นารังเกียจ แตวาเหตุที่ พันตํารวจโท ทักษิณ 
รัฐบาลชุดนั้น เขาสามารถแกไขปญหาวิกฤติผานไปได นโยบายทุกขอเอามาปฏิบัติได  
ใชหนี้ไอเอ็มเอฟกอนครบกําหนด ๒ ป ประกาศปลดแอกประเทศไทยออกจากไอเอ็มเอฟนั้น  
 



๓๖๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           สุทธาทิพ ๑๕๗/๒ 
 
เพราะประเทศเราไมมีสถานการณหรือวิกฤติการณทางการเมือง รัฐบาลมีความมั่นคง 
ก็สามารถที่ฟนฟูประเทศได แตสถานการณปจจุบันทานประธานที่เคารพ จากการขาดดุล 
ในปที่แลวซึ่งมาใชปนี้ ๑๖๕,๐๐๐ ลานบาท ปนี้รัฐบาลจัดทํางบประมาณก็ขาดดุลตอ 
เพราะพรรคพวกผมเปนนักธุรกิจอธิบายความเลยวาประเทศที่ เปนเผด็จการนั้น  
ถาถูกยึดอํานาจปครึ่งความเสียหายไมต่ํากวา ๒ เทา คือ ๓ ป ถาสถานการณทางการเมือง 
ไมปกติอาจจะถอยไป  ๔  ปมากกวานั้น  ปนี้ขาดดุลไปถึง  ๒๔๙ ,๕๐๐  ลานบาท  
นี่เปนวิกฤติที่นากลัวครับทานประธาน เพราะวาผมไมแนใจวาป ๒๕๕๓ ถาสถานการณ
ทางการเมืองเปนแบบนี้ วิกฤติการณเร่ืองการทํางบประมาณนั้นมันจะถอยหนักเขาไปอีก
หรือไม ทานประธานที่เคารพแตวาก็เปนโอกาสของรัฐบาล รัฐบาลชุดนี้เขามา รัฐบาล  
พลเอก สุรยุทธ ใชงบประมาณไปบางสวนแลวแตวาป ๒๕๕๒ จะไปอธิบายความอยางนี้
ไมได เพราะฉะนั้นทุกนโยบายมันจะแกไขปญหาวิกฤติทางการเมืองได ผมอยากจะเรียน
ผานทานประธานไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ทานประธานคงจะจําความกันไดวา 
การแกไขปญหาความยากจนที่เปนหัวใจหลักนั้น รัฐบาลของ พันตํารวจโท ทักษิณ  
ที่ตองเอยชื่อนั้น กอนหนานี้เวลาที่นักการเมืองพูดถึงคนจนมักพรรณนาถึงความทุกขยาก 
แตถามวาใครจนอยางไร จนจํานวนเทาไร จนเพราะเรื่องอะไร จนเพราะไมมีที่ทํากิน  
จนเพราะติดคุก ออกมาจากคุกไมมีงานทํา ------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๕๘/๑ 
 
 
 



๓๖๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ          บุศยรินทร ๑๕๘/๑ 
  
จนเพราะไมมีที่ทํากินตกงานสารพัดของความจนไมมีใครอธิบายความได เปนวาจา 
สวยหรูของนักการเมืองกันมาโดยตลอด แตวาการแกไขที่เปนวิทยาศาสตรนั้นคือมีคนไป
ขึ้นทะเบียนคนจนเอาไว ๘ ลานคน ผมไมแนใจวาวันนี้ถารัฐบาลประกาศจะเอา ๘ ลานคน
บัญชีเดิมใน ๑๒ ลานคนปญหา หรือประกาศขึ้นทะเบียนคนจนใหม รัฐบาลจะแกไข
ปญหาใหตรงจุด ทานประธานที่เคารพ ในสถานการณเวลาที่จํากัดนี้นะครับ ผมเอง 
ไดติดตามงบประมาณแตจะอธิบายอยูไมกี่ที่ เอางบประมาณสวนที่กระทรวงที่คน 
ไมเคยสนใจคนไมเคยไปแตะตอง แตวันนี้กลายเปนไฮไลท (Highlight) ของสังคม  
กลายเปนกระทรวงที่คนมีการติดตาม มีการวิพากษวิจารณกันมากที่สุด นั่นคือกระทรวง
การตางประเทศที่ใชงบประมาณไป  ๘ ,๒๑๒ ลานบาทเศษนี่ละครับ   ที่จะใชงบ 
ในป ๒๕๕๒ ชะตากรรมของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งไมวาการอภิปรายงบประมาณ 
การอภิปรายไมไววางใจในเวลาปกตินั้นใครก็จะไมพูดถึงกระทรวงนี้ แตผมเห็นวาวันนี้
กระทรวงการตางประเทศจะตองอยูในสถานะที่ตองทําประชาสัมพันธในเชิงรุก แปลความวา
ตองเปดความจริงหงายไพใหพี่นองประชาชนทั้งชาติเขาไดแลเห็นกันทั้งหมด ใครสงสัย
ตรงไหนตองพาพี่นองประชาชนคนสงสัยไปดูกันทุกที่เพื่อจะคลายใจ เมื่อวานนี้สรุปการอภิปราย
ไมไววางใจเสร็จเรื่องเขาพระวิหาร ทานประธานเชื่อผมไหมครับวาวันนี้ยังไมจบ เวทีกลุมพันธมิตร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับมติพรรคใหไปขึ้นไดคนเดียวนั้นก็ไปขึ้นเวทีปราศรัย 
ก็ไปตอกย้ําเรื่องเขาพระวิหารเหมือนเดิม การยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีการยื่นกันตอ 
การที่จะปลุกเราทางสังคมก็ยังเกิดขึ้นกันตอ ผมบอกวาวันนี้เราจะอภิปรายเปนการชําแหละ 
ไมใชแลว แตตองมีการชําระประวัติศาสตรใหครบถวนกันทุกมุม ที่ผมอธิบายความอยางนี้
ทานประธานที่เคารพ เมื่อวานนี้ ๒-๓ วันติดตอกัน ผมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
พรรครัฐบาล ไมมีหนาที่อธิบายความ แตผมเองตองการใหกระทรวงการตางประเทศ 
ที่ผมบอกวาวันนี้ นายนพดล ปทมะ ในฐานะรัฐมนตรีวาการนั้นจะใชวิธีการแบบผูดี 
อธิบายแบบไมครบถวนดวยวิธีการความเกรงใจทางการทูตตอไปอีกไมได ทานประธาน 
ที่เคารพ ผมเองนี่นะครบัก็มีคนไปคนและตองการใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เอาความจริงกันมาแสดง ที่ตองเปดเรื่องเขาพระวิหารทั้งหมด เหตุที่เกิดขึ้นตั้งแตป ๒๕๐๓ 
   



๓๖๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ          บุศยรินทร ๑๕๘/๒  
 
ป ๒๕๐๔  ป ๒๕๐๕ จนกระทั่งสูญเสียเขาพระวิหาร หรือปรากฏการณหลังจากนั้น 
ไปทําอะไรกับใครไวอยางไร เจรจาความกันไวอยางไร ตองเอามาเปดกันใหหมด  
ผมยกตัวอยางนี่นะครับวา วันนี้กระทรวงการตางประเทศเก็บทุกเรื่องเอาไว แตกระทรวง
การตางประเทศไมเคยหยิบยกเอกสารหนังสือทางราชการนํามาใชใหเปนประโยชน 
ในการอธิบายความใหกับพี่นองประชาชน  ผมยกตัวอยาง  เชนวาหนังสือของ 
สํานักงบประมาณลงวันที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๐๔ และบันทึกหัวหนากองกฎหมายลงวันที่ 
๓๐ ธันวาคม  ๒๕๐๓ และหนังสืออธิบดีกรมการเมืองลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๓  
เปนเรื่องที่การอนุมัติเดินทางไปยังกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อไปประชุมกับ  
เซอรแฟรงก ซอสคิส ทนายความในคดีเขาพระวิหารที่เดินทางไปวันที่ ๕ มกราคม  ๒๕๐๔ 
มีการเบิกคาเครื่องบิน มีเบี้ยเลี้ยงวันละ ๓๖ เหรียญ มีคารับรองของทนายความ เชน 
หนังสือ สอท. ณ กรุงเฮก  ประเทศเนเธอรแลนด ที่ ๗๔/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๐๕ เชน คาเครื่องบินเดินทางไปกลับ และคาอื่น ๆ ที่เดินทางไปราชการที่มิลาน เปนเงิน 
๔๐๓.๕ กิลเดอร ซึ่งเปนหนวยเงินในเวลานั้น ซึ่งเปนหนวยเงินของเนเธอรแลนดวันนี้ 
ก็ใชนะครับ ๓. เชน หนังสือที่กระทรวงการตางประเทศ ที่ ๐๒๐๓ ๑๑๕๐๗/๒๕๐๕  
ลงวันที่ ๓  
   (นายทศพล  เพ็งสม ไดยนืและยกมือขึ้น) 
   นายทศพล  เพ็งสม (นนทบุรี) : ทานประธานครับ ผมประทวงครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณจตุพรครับ มีผูประทวงครับ ทานประทวงเรื่องอะไรครับ 
 

            - ๑๕๙/๑ 
 
 
 
 
 



๓๖๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             กมลทิพย ๑๕๙/๑ 
 
  นายทศพล เพ็งสม (นนทบุรี) : ขออนุญาตทานประธานครับ ผม ทศพล 
เพ็งสม  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดนนทบุ รี  จังหวัดเดียวกับทานประธาน  
คือผมประทวงผูกําลังอภิปรายนะครับ เนื่องจากไมตรงประเด็นนะครับ ตอนนี้กําลัง
อภิปรายงบประมาณ ไมใชแกตัวใหรัฐมนตรี ทานประธานวินิจฉัยดวยครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมวินิจฉัยนะครับ คุณจตุพรครับ การอภิปรายครั้งนี้เปนการอภิปรายในเรื่องงบประมาณ  
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ผมกําลังบอกทานประธานวา
งบประมาณกระทรวงการตางประเทศ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมกําลังวินิจฉัยคุณจตุพรครับ แตคุณจตุพรก็พูดถึงเรื่องการประชาสัมพันธของกระทรวง
การตางประเทศ แลวก็ไปพูดถึงเรื่องเกา ผมขออนุญาตใหสรุปไดนะครับ เขาประเด็น 
ใหเร็วที่สุดครับ  
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  : ทานประธานที่ เคารพ ที่ผม
ยกตัวอยางหนังสือตาง ๆ กันมานี้ เพราะวาวันนี้กระทรวงการตางประเทศที่เราตองอนุมัติ
งบประมาณ ๘,๒๑๒ ลานบาท ผมไมแนใจวาชะตากรรมของกระทรวงการตางประเทศ 
จะอยูในสภาพอยางไร เพราะเรากําลังจะพาประเทศเดินไปความสัมพันธกับประเทศ 
ตาง ๆ วันนี้เวลาอธิบายความอะไร บอกวาคนดีวาความฟรี แลวก็ตองเสียดินแดนฟรี
อยางนี้ แตคนที่เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศตอบไมได   
  (นายทศพล เพ็งสม ไดยืนและยกมือขึ้น) 
     นายทศพล เพ็งสม (นนทบุรี) : ทานประธานครับ ประทวงครับ ประเด็น
เดิมครับ  
  (นายอสิ มะหะมัดยังกี ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายอสิ มะหะมัดยังกี (สตูล) : ผม นายแพทยอสิ มะหะมัดยังกี ส.ส. สตูล 
ประชาธิปตย   
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ขออนุญาตประทวงทีละทานนะครับ ขอเชญินายแพทยอสิกอนนะครับ  



๓๖๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             กมลทิพย ๑๕๙/๒ 
 
  นายอสิ มะหะมัดยังกี (สตูล) : ผมขออนุญาตประทวงผูที่กําลังอภิปราย 
ทานประธานไดวินิจฉัยแลวแตไมฟงครับ ขอใหทําตามคําวินิจฉัยของทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานครับ ก็ขอคุณจตุพรเอาเขาประเด็นของงบประมาณกระทรวงการตางประเทศรวบรัด
ดวยครับ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ ผมกําลัง
อธิบายงบประมาณของกระทรวงการตางประเทศวาเวลานี้กระทรวงการตางประเทศ 
กําลังเปนปญหา แลวเห็นความออนดอยในเรื่องการประชาสัมพันธ ผมกําลังตองการ 
บอกเอกสาร แลวถาพรรคประชาธิปตยตองการพิสูจนก็ใหกระทรวงการตางประเทศ 
เอาหนังสืออนุมัติการเดินทางใหหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ที่ไปเบิกเงินคาเบี้ยเลี้ยง 
คารับรอง มีหนังสือที่ผมเอยชื่อนี่เลขรับราชการเปนหลักฐานของกระทรวงการตางประเทศ  
  (นายทศพล เพง็สม  ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณจตุพรครับ คุณทศพลประทวงอีกแลวนะครับ คุณทศพลประทวงประเด็นเดิม 
หรือเปลาครับ  
  นายทศพล เพ็งสม (นนทบุรี) : ทศพล เพ็งสม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดนนทบุรี พรรคประชาธิปตย บรรยากาศดีแลวครับ มันก็ดึกมาหลายคืน ผมวา 
ในขณะที่ทานประธานวินิจฉัยแลว  ชัดเจนแลว  ผมวาการอภิปรายงบประมาณ 
มันเปนเรื่องที่งบประมาณนั้นเหมาะสมกับแตละกระทรวงหรือไม ไมอยางนั้นเดี๋ยวจะไป
ยอนประวัติศาสตรตั้งแตสุโขทัยนะครบั ขอบคุณทานประธาน  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณจตุพรครับ ผมวินิจฉัยนะครับ วันนี้เราอภิปรายกันเรื่องงบประมาณ แลวบรรยากาศ
ตั้ งแต เช าจนถึ งปจจุบันนี้ ผมว า เปนบรรยากาศดี  ถึ งแม ว าคุณจตุพรบอกว า 
จะเปนบรรยากาศหลังงานเลี้ยง แตอยางไรก็ตามบรรยากาศผมวาเดินมาดวยดี 
เพราะฉะนั้นขอคุณจตุพร ขอความกรุณาเอาเขาเรื่องงบประมาณเถอะครับ  
 



๓๖๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             กมลทิพย ๑๕๙/๓ 
 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) :  ทานประธานครับ เวลาอีกฝายหนึ่งนี่ 
มีเร่ียวแรงกระทืบพวกผมได  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ขอคุณจตุพรด วยครับ  เมื่ อวานเปนการอภิปรายไม ไว วางใจนะครับ  แตวันนี้ 
เปนการอภิปรายงบประมาณ ไมอยางนั้นก็จะมีผูประทวงอยางนี้ละครับ ขอความกรุณา
รักษาบรรยากาศที่ดีตั้งแตเชาครับ อภิปรายเรื่องงบประมาณเลยครับ  
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ ผมก็อธิบายความ 
  (นายประมวล เอมเปย  ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
มีคนประทวงอีกแลวครับ เชิญคุณจตุพรหยุดกอน มีผูประทวงครับ เชิญครับ  
  นายประมวล เอมเปย (ชลบุรี) : ทานประธานครับ ผม ประมวล เอมเปย 
ส.ส. พรรคประชาธิปตย จังหวัดชลบุรี ทานประธานครับ ทานประธานวินิจฉัยแลวนะครับ 
รอใหทานเปนรัฐมนตรีกอนครับ ทานถึงไปตอบขางบนครับ อภิปรายไมไววางใจมันหมด
ไปแลวครับทาน ผมก็รอมาตั้งนานผมจะอภิปรายนโยบายครับ เร่ืองงบประมาณครับ  
ไมตองมาพูดกันอีกตอไป เร่ืองการอภิปรายไมไววางใจ มันจบแลวครับ ทานนพดลจบแลวครับ 
ทานเปนรัฐมนตรีตอแลวครับทาน  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณจตุพรครับ บรรยากาศของการอภิปรายไมไววางใจจบไปตั้งแตเมื่อวานแลวนะครับ 
แลวก็ทานรัฐมนตรีผานการไววางใจไปเมื่อเชา เพราะฉะนั้นจะขอรองคุณจตุพร 
อีกครั้งหนึ่งครับ กลับเขามาสูการอภิปรายเรื่องงบประมาณเลยครับ  
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ไมมีปญหาครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมขอเขาเลยนะครับ  
 

- ๑๖๐/๑ 
   



๓๖๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              กมลมาศ ๑๖๐/๑ 
 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : เพราะฉะนั้นผมจึงบอกไปยัง
กระทรวงการตางประเทศใหปรับปรุงเรื่องการประชาสัมพันธ หรือการทําความเขาใจกับ 
พี่นองประชาชน  เพราะมิฉะนั้นกระทรวงการตางประเทศก็จะเกิดปญหาเสียเอง  
ทานประธานที่เคารพ เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวาทุกกรณีที่ผมพูดสามารถพิสูจนได 
ประเด็นตอมาครับทานประธานที่เคารพ เร่ืองยุทธศาสตรที่ ๑ การฟนฟูความเชื่อม่ัน 
ของประเทศ รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อสนับสนุนปญหาสําคัญเพื่อฟนฟู
ความเชื่อม่ันจํานวนทั้งสิ้น ๑๒๔,๔๗๐.๓ ลานบาท ผมจะไมพูดทุกขอครับทานประธาน 
แตหัวขอที่กําลังมีความสําคัญของประเทศเวลานี้คือหัวขอ ๑.๑ การสรางความปรองดอง
ความสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตยที่มุงหวังใหประชาชนในชาติ 
มีความสามัคคี มีความปรองดอง ควบคูกับการฟนฟูประชาธิปไตยซึ่งมีการใชงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๒๖๔ ลานบาท โดยเปนการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุขบนพื้นฐานของการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีความจงรักภักดี 
แลวนําแนวทางพระราชดํารัสมาเปนแนวปฏิบัติของรัฐบาลและประชาชนทุกหมูเหลา  
เหตุที่ผมบอกเรื่องนี้เพราะวาการใชงบประมาณในเรื่องหัวขอนี้มีความจําเปนอยางแนนอน 
เพราะอยางที่ผมบอกวา พันตํารวจโท ทักษิณ เลือกตั้งป ๒๕๔๔ ประเทศเปนหนี้ไอเอ็มเอฟ 
๔๗๐,๐๐๐ ลานบาท สามารถใชหนี้ไอเอ็มเอฟปลดแอกประเทศไทยออกจากไอเอ็มเอฟ
ไดเพราะเรามีเสถียรภาพทางการเมือง มีความมั่นคงทางการเมือง ก็สามารถฟนประเทศได 
แตวันนี้ประเทศวิกฤติ และความวิกฤติเกิดขึ้นกันมาทั้งโลก และสถานการณทางการเมือง
ไมปกติ เพราะฉะนั้นเรื่องน้ํามัน รัฐบาลทักษิณเจอไมเทานี้ วิกฤติทางการเมืองเจอแตกตาง
กันเลย เพราะฉะนั้นจะเห็นไดอยางชัดเจนวาการที่จะฟนฟูประชาธิปไตยนั้นเปนเรื่องที่สําคัญ 
ที่ผมจะอธิบายเรื่องนี้ผานทางทานประธานไปยังพี่นองประชาชนก็คือวา วันนี้อยากจะ
ถามกลับไปวาทานตองการใหสภาผูแทนราษฎรแหงนี้หรือตองการใหรัฐบาลที่มาจาก
เลือกตั้งชุดนี้กระทําการเดินหนากันไปอยางไร เพราะขอเรียกรองวันนี้ที่ปดลอมทําเนียบ
รัฐบาลกันอยูนั้น ผมเปรียบเปรยวาขอเรียกรองอยาวาแตมนุษยอยางนายสมัคร สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี จะไปสามารถปฏิบัติไดเลย ยักษในตะเกียงวิเศษของอาละดินก็ไมสามารถ 
 



๓๖๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              กมลมาศ ๑๖๐/๒ 
 
จะไปตอบสนองได ทานประธานลองไปดูเถอะครับ จากเรื่องจักรภพจนกระทั่งรัฐธรรมนูญ 
จนกระทั่งบอกวานายกรัฐมนตรีตองลาออก ตอมานายกรัฐมนตรีลาออกก็ไมพอแลว  
เราจะตองมาทําการเมืองใหม การเมืองใหมที่วาอยางไรครับทานประธานที่เคารพ บอกวา
จะตองเลือกตั้งเพียงแค ๓๐ เปอรเซ็นตเทานั้น พวกที่อยูในสภา ๔๘๐ เหลือ ๓๐ เปอรเซ็นต 
ที่เหลือสรรหามา วันนี้เรียกรองอยางเปนล่ําเปนสัน ผมถามวารัฐบาลที่มาจากการเลือกตัง้  
ถามทานประธานไปยังพี่นองประชาชน แมกระทั่งเพื่อนพรรคฝายคานเหมือนกันวา 
เราจะหาทางออกใหกับประเทศนี้อยางไรดี หรือวารัฐบาลชุดนี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ชุดนี้บอกกับกลุมพันธมิตรบอกวาที่คุณเสนอการเมืองใหม เลือกตั้ง ๓๐ เปอรเซ็นต 
แตงตั้ง ๗๐ เปอรเซ็นต ถูกตองแลว เรายังมีความรังเกียจตอนแตงตั้งวุฒิสมาชิก แตงตั้ง 
๗๔ เลือกตั้ง ๗๖ ทานประธานที่เคารพ นั่นก้ํากึ่งจะ ๕๐ ตอ ๕๐ หางกันนิดเดียว เหลื่อมกัน 
นิดเดียว แตวันนี้กําลังเสนอบอกวาถาไมสามารถจัดการเมืองใหมได เลือกตั้ง ๓๐ แตงตั้ง ๗๐ 
มาบริหารประเทศไดเราก็จะไมยอม นายสมัครลาออกก็ไมมีผลแลวครับ ทานประธาน 
ที่เคารพ ผมถามวาตอไปนี้เราจะเดินทางกันไป 
   (นายทศพล เพ็งสม ไดยืนและยกมือขึ้น) 
    นายทศพล เพ็งสม (นนทบุรี) : ทานประธานครับ ประทวงครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณจตุพร มีผูประทวง ขอหยุดกอนครับ มีผูประทวงครับ คุณทศพล เพ็งสม ประทวง 
เร่ืองอะไรครับ  
   นายทศพล เพ็งสม (นนทบุรี) : ทศพล เพ็งสม นนทบุรี พรรคประชาธิปตย 
ไมตรงประเด็นครับ ไมตรงญัตตินะครับ ๗๐ เปอรเซ็นต หรือ ส.ว. นั้นผมวามันไมเกี่ยวกับ
งบประมาณนะครับ  ตอนนี้ เ รากําลั งบอกว าใช งบประมาณเหมาะสมหรือไม 
อยางทานผูอภิปรายทานบอกอยูแลววาการโฆษณาประชาสัมพันธของกระทรวง  
แตผมถามทานประธานครับ มันตรงประเด็นตรงไหนครับ ขอบคุณทานประธานครับ  
 
 
 



๓๗๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๖๐/๓ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมขอวินิจฉัยนะครับ วันนี้เปนการอภิปรายไมไววางใจ ซึ่งจริง ๆ คุณจตุพรพูดถึงเรื่อง
ยุทธศาสตรความสมานฉันท ความรักสามัคคีครับ แตเผอิญคุณจตุพรอธิบายเรื่องนอก 
   นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ทานประธาน ผมผิดเองครับ 
อภิปรายงบประมาณ  

 
- ๑๖๑/๑ 

     
 
 
 



๓๗๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๖๑/๑ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมเปนไรครับ อภิปรายงบประมาณครับ แตอยางวากําลังอภิปรายในเรื่องยุทธศาสตรของ
การประสานสามัคคีนะครับ แตนี่คุณจตุพรอภิปรายในเรื่องนอกประเด็นของอันนี้มากไป
นิดหนึ่งครับ ผมเขาใจจะพยายามโยงมาก็ขอใหรวบรัด เวลาก็จะหมดแลวขอใหรวบรัดเลย 
ขอเถอะครับ 
   นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพผูรูวาเวลา
เหลือกี่นาที ผมอภิปรายในหัวขอการใชงบประมาณ ๒๖๔ ลานบาท ผมอยูในกรอบ  
ผมกําลังจะบอกกับรัฐบาลอยางไรละครับวาใชงบสวนนี้ เพื่อจะไปแกไขปญหานี้  
เพราะเปนคําตอบของประเทศนี้วาเราจะเดินหนากันไปอยางไร ถามทานสมาชิกกันทั้งหมด
สิครับวาเมื่อวานนี้มีขาวถึงขนาดที่วาถาศาลปกครองไปคุมครองกรณีมติคณะรัฐมนตรี 
การลงมติไมไววางใจหรือการพิจารณางบประมาณในวันนี้จะมีคนมาปดลอมสภา  
ผมจึงบอกวานี่เปนอยูในงบประมาณสวนนี้จะมาแกไขปญหา ผมบอกวานี่ผมอภิปรายอยู
ในสวนของงบประมาณที่เกี่ยวของ ผมบอกอยางนี้กับทานประธานที่เคารพ ผมไมแนใจวา
สถานการณของประเทศที่วันนี้ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใตคณะรัฐประหาร 
ทํางบประมาณที่เรียกวางบประมาณขาดดุลดวยความจําเปนอยางที่บอกวาถูกยึดอํานาจ
ไปปครึ่ง ไมเปนประชาธิปไตยปครึ่ง ประเทศชาติตองถอยไป ๓ ป แตนั่นหมายความวา 
หลังจากคณะรัฐประหารไปประเทศชาติเปนปกติ แตประเทศชาติมันไมเปนปกตินั้น 
ผมไมแนใจวาจะถอยหลังไป ๓ ป ๔ ป ๕ ป เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวายุทธศาสตรที่ ๑ 
การฟนฟูความเชื่อม่ันของประเทศวาดวยการสรางความปรองดอง ความสมานฉันท  
ผมขอเรียนกับทานประธานในชวงสุดทายเลยวา วันนี้ไมรูวาฝายไหนนี่ละครับถาใครบอก
วาจะสมานฉันทแปลวาจะเริ่มโกหกกันแลว แปลความกันวาสมานฉันทแตละฝายในทาง
สังคมนั้นมันไมไดมีการฟงกัน ที่ผมจะพูดเพราะวาเราตองการใชงบประมาณอันนี้มาแกไข
ปญหาวิกฤติของประเทศ ที่ผมเรียกรองทานประธานผานไปยังพี่นองประชาชนวาชวยให
ความคิดกับสภาผูแทนราษฎรชุดนี้หนอย ใหกับรัฐบาลชุดนี้หนอยวาจะแกไขวิกฤติอันนี้
ไดอยางไร รวมกระทั่งวารัฐบาลจะใชเงิน ๒๖๔ ลานบาท เพื่อการนี้จะเปนประโยชนกับ 
 



๓๗๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๖๑/๒ 
 
ประเทศและระบอบประชาธิปไตยอยางไร เพราะผมไมม่ันใจวาถาสภาชุดนี้เกิดจับพลัดจับผลู 
มีโอกาสดีไดทํางบประมาณป ๒๕๕๓ ซึ่งในทางปฏิบัติผมมีความรูสึกวา ถามองแบบ
ความรูสึกวามันขลุกขลิก ๆ มันอาจจะอยูไดนาน แตสถานการณทางการเมืองที่คนมี
ความแตกแยกและสวนที่สําคัญที่สุดก็คือ ทานประธานที่เคารพ ผมเองที่พูดเรื่องนี้ 
ตองรองไปยังงบประมาณตัวนี้ผมเปนคนไดรับผลกระทบคนหนึ่ง ในเวทีพันธมิตรขึ้นไป
ปราศรัยบอกเบอรโทรศัพทผมถายทอดโทรทัศนเอเอสทีวีไป แลวใหพวกนั้นมาดาพอ 
ลอแมผม ไปลงในเว็บไซต 
  (นายอสิ มะหะมัดยังกี ไดยืนและยกมือขึ้น) 
    นายอสิ มะหะมัดยังกี (สตูล)  :  ผมขอประทวงครับทานประธาน  
   นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  แลวอยางไรมันเดือดรอนอะไรนี่
กําลังจะพูด  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีผูประทวงประทวงเรื่องอะไร เชิญครับ 
   นายอสิ มะหะมัดยังกี (สตูล)  : ผม นายแพทยอสิ มะหะมัดยังกี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสตูล พรรคประชาธิปตย  ผมวาไปไกลแลวครับ ทานประธาน
พยายามที่จะบอกหลายครั้งวาใหอยูในประเด็นเขาก็ไมฟงนะครับ ผมคิดวาแบบนี้ไมสราง
ความสมานฉันท สรางใหคนตีกันมากกวาแบบนี้ ขอใหทานประธานวินิจฉัยแลวก็ให 
ผูอภิปรายอยูในประเด็นดวยเพื่อความสงบสุขของสภาแหงนี้  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมจะขอวินิจฉัย  
   (รอยตํารวจโท เชาวริน ลทัธศักดิ์ศิริ ไดยืนและยกมือขึ้น)   
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานเชาวรินประทวงอะไรครับ   
   รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน)  :  ทานวินิจฉัยกอนครับ 
 
 



๓๗๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๖๑/๓ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอใหผมวินิจฉัยคําประทวงเดิมกอนนะครับ คุณจตุพรไดอภิปรายแลวก็รําพึงถึงเรื่องสวนตัวดวย  
ซึ่งจริง ๆ ก็เปนสิทธินะครับ แตอยางไรก็ตามอยากจะขอใหรวบรัดเขาสูประเด็น เพราะวา
การอภิปรายเรื่องงบประมาณนะครับ ทานเชาวรินประทวงเรื่องอะไรครับ 
  รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
ผม รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากราชบุรี ในระบบ
สัดสวน พรรคพลังประชาชน ผมขออนุญาตดวยความเคารพทานประธานขออนุญาต
ประทวงทานประธาน ทานประธานมีหนาที่ที่จะตองควบคุมการประชุมใหเปนไปดวย
ความเรียบรอยตามขอ ๘ จริง ๆ แลวผมยืนยันไดวาทาน ส.ส. จตุพรอภิปรายอยูในประเด็น  
อยางตัวอยางเ ม่ือกี้ที่อภิปรายเรื่องงบประมาณของกระทรวงการตางประเทศ 
ดานคาใชจายการประชาสัมพันธอยูในประเด็นมันจําเปนตองยกตัวอยางประกอบ  
ไมใชไปพูดกันลอย ๆ แลวไมมีตัวอยางประกอบไมเรียกวาอภิปราย นี่ก็เหมือนกันอภิปราย
เร่ืองยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่กระทรวงการตางประเทศกําหนดวาจะทําอยางโนนอยางนี้
ดวยงบประมาณจํานวนกี่รอยลาน ๆ แตเหตุการณบานเมืองมันเปนอยางนี้ก็ตอง 
เอาเหตุการณรอบขางมาอธิบายใหทานสมาชิกไดเขาใจ ผมคิดวาตองใหเกียรติคุณจตุพร
อภิปรายตอครับ ทานประธานครับ 
 
                                     - ๑๖๒/๑ 
 
 



๓๗๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                       กุลนิษฐ ๑๖๒/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมไดวินิจฉัยไปแลวนะครับตั้งแตตอนตนวาคุณจตุพรอภิปรายในเรื่องงบประมาณ  
แตอยางไรก็ตามในหัวขอที่อภิปรายนั้นคุณจตุพรก็ยังสามารถพูดไดครับ เพียงแตวา 
ขอใหรีบเขาประเด็นโดยเร็วครับ วันนี้จริง ๆ บรรยากาศคอนขางดีแลวครับ ผมวาไมตอง
ประทวงแลวครับ  ใหคุณจตุพรอภิปรายตอเถอะครับ  ใกลจะหมดเวลาแลวครับ  
ขอใหพยายามรวบรัดหนอยก็แลวกันนะครับ แลวก็พูดถึงเรื่องสวนตัวใหนอยลงครับ  
   นายประมวล เอมเปย (ชลบุรี)  :  ทานประธานครับ ผม ๓๐ วินาที ทานครับ 
ผมเปน ส.ส. ใหมนะครับ ทานครับ ผมอยากจะฟงทานจตุพรครับ ส.ส. รุนพี่นะครับ  
เห็นลีลาดีเหลือเกินครับ ขอใหอภิปรายเรื่องกระทรวงการตางประเทศ ผมอยากจะเห็นวา
จะใชงบประมาณไปอยางไรไมใหถูกตองครับ ถาจะฟองทานสมเกียรติก็ฟองไปเลยครับ  
อยามาพูดวา เหมือนปลาไหลใสสเกต (Skate) ผมขอรอง 
   นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ไมไดเลยทานประธาน 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
จริง ๆ วันนี้บรรยากาศดีมาตลอด พอเริ่มอภิปรายแลวมีผูประทวง แลวก็ประทวงกันไป 
ประทวงกันมาอยางนี้นะครับ ซึ่งเมื่อวานผมก็บอกครับ ผมอยากจะยกระดับวัฒนธรรม
ของการประทวง ทุกทานมีสิทธิประทวงครับ แตเวลาประทวงแลวก็อยาเหน็บกันตอ 
ไมอยางนั้นก็จะประทวงกันตลอดนะครับ ทานผูประทวงเมื่อกี้ครับ คําวารูสึกจะ ปลาไหล
ใสสเกต เปนคําพูดที่มันเจตนาสอเสียดไดครับ ขอใหถอนคําพูดดวยครับ  
   นายประมวล เอมเปย (ชลบุรี)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม ประมวล 
เอมเปย จากจังหวัดชลบุรีครับ ผมบอกตรง ๆ วาผมชื่นชมพี่จตุพรมาโดยตลอด  
   นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ไมตองมาชื่นชมผม 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมตองตอบโตกันนะครับ ขอใหทานพูดทานเดียวครับ 
 
 
 



๓๗๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                      กุลนิษฐ ๑๖๒/๒ 
 
   นายประมวล เอมเปย (ชลบุรี)  :  ผมชื่นชมมาโดยตลอดนะครับทาน แตวันนี้ 
เราอภิปรายมาโดยตลอดเรื่องงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ อภิปรายดวยดี 
มาโดยตลอดครับ ทานจตุพรขึ้นมานี่ครับ แลวเปนอยางไรบางครับ ผมอยากจะฟงครับ 
ลีลาเด็ด ๆ ของรุนพี่ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมไดวินิจฉัยไปแลวนะครับ ใหทานถอนคําพูดคําวา ปลาไหลใสสเกต ขอเชิญถอนคําพูด
เถอะครับ  
   นายประมวล เอมเปย (ชลบุรี)  :  คุณคิดวาผมใชผิดคนแลวครับ ผมถอน 
ก็ได แตวาขอใหอภิปรายอยูในประเด็นนะครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอบคุณครับ คุณจตุพรครับ ทานผูประทวงเมื่อกี้ไดถอนคําพูดไปแลว ผมก็ตองขอความกรุณา
คุณจตุพรใหเขาประเด็นโดยดวนนะครับ ใหเขาประเด็นเลยครับ ขอความกรุณาเลยครับ 
   นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ผมกําลังอธิบายความเรื่องการ
สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย ทานประธานจะให
ผมอภิปรายอยางไร ผมเปนผูแทนระบบสัดสวน ผมจะไปบอกวาความเดือดรอนในจังหวัด
ผมเปนอยางไรไดอยางไร ผูแทนเขตพื้นที่เขาวากันไป ผมติดตามในสวนกลางผมก็วา
อธิบายความในสวนนี้ เพราะฉะนั้นทานประธานที่เคารพ 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  ทานประธานคะ ขออนุญาตคะ 
นาฬิกาไมเดินจะไดหมดเร็ว ๆ คะ ขออนุญาตคะ  
    พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมกําลังจะมองวาทําไมนาฬิกาไมเดินนะครับ นาฬิกาเดินดวยครับ เพื่อไมใหเสียเวลา 
คุณจตุพร ผมขอรองเถอะครับ ขอใหเขาเถอะนะครับ วายุทธศาสตรนี้รัฐบาลควรจะ 
ใชงบประมาณดวยวิธีการอยางไร ขอความกรุณาครับ ไมอยางนั้นก็จะมีผูประทวง 
ไมรูจักหยุดจักหยอน รักษาบรรยากาศของการอภิปรายที่ดีวันนี้ไวดวยครับ ตองขอรอง
คุณจตุพรเชิญครับ  
 



๓๗๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                      กุลนิษฐ ๑๖๒/๒ 
 
   นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ วิธีการปกติ 
เอาเรื่องนี้กอนเพื่อจะเปนมาตรฐานของสภา เวลาที่มีการประทวงเขาก็จะปดทดเวลานี่
เปนปกติ ไมใชของผมมาไหลเวลากลับไปที่เดิม ไมอยางนั้นผมก็ไมยอมเหมือนกัน  
จะเริ่มตนชีวิตผูแทนกับผมคนเดียวไดอยางไร  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คือตอนประทวงนี่นาฬิกาจะไมเดิน แตตอนที่ผมเปดโอกาสใหคุณจตุพรกลับมาอภิปรายใหม
นาฬิกาจะตองเดินครับ  
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ไมใชครับ เมื่อกี้นาฬิกาเดินตั้งแต
เร่ิมประชุม 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ไมเดินครับ อยูที่ ๑๓ ผมจําตัวเลขได ผมวาเราอยามาโตเถียงกันเลยครับ คุณจตุพร 
ขอความกรุณาครับ โตเถียงกันไปก็ไมเกิดประโยชนครับ อภิปรายตอเถอะครับ เอาเขา
ประเด็นเลยครับ  
 

                            - ๑๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           ณัฐวัฒน ๑๖๓/๑ 
 
       นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ผมจะสรุปอยางนี้ครับ 
ทานประธานที่เคารพ ที่ผมอธิบายความก็คือวารายละเอียดเวลาเขาเสนองบประมาณ 
มานั้น มันจะเปนเรื่องเนื้อหา และสวนวิธีการนั้นเปนเรื่องขั้นตอนของผูไปปฏิบัติ รายละเอียด
ก็จะไปซักกันในวาระ ๒ หรือในคณะกรรมาธิการ แตอภิปรายวาระแรกทานประธาน  
ผมเองก็ติดตามคนอภิปรายงบประมาณแมวาไม มีโอกาสเขามาในสภาก็ตาม  
ใครก็อภิปรายกันอยางนี้ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกกับทานประธานวาเหตุที่ผมอภิปรายดวย
ความเปนหวงก็คือวางบประมาณที่ขาดดุลปนี้นั้น รัฐบาลชุดนี้ตองคิดวาในแตละปนั้น
จะตองทําประเทศไทยใหกลับไปใชงบประมาณแบบสมดุลเหมือนอดีตรัฐบาล พันตํารวจโท 
ทักษิณ ซึ่งเขาทําสําเร็จ ๒ ปติดตอกันไดอยางไร ประเทศไทยตั้งแตตั้งมาทําไดเพียง  
๒ ปเทานั้น วันนี้สถานการณเศรษฐกิจเปนอยางนี้ วิกฤติทางการเมืองเปนอยางนี้ งบประมาณ
ที่ใชในแตละสวนนั้น รัฐบาลตองสงถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดใหเขามีความเชื่อม่ัน 
กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ ง  วาเมื่อมาบริหารประเทศนั้นมีความแตกตาง 
ไปจากรัฐบาลที่นั่งรถถังมาเอากระบอกปนเขามาอยางไร แลวประชาชนเขาสามารถ 
จับตองระบอบประชาธิปไตยดวย รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสามารถเอางบประมาณลงไป
ตรงกับความตองการของประชาชนตามที่รัฐบาลไดประกาศไวกับประชาชน ขอบพระคุณ
มากครับทานประธาน 
   (นายจุติ ไกรฤกษ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ตองขอบคุณพอดีเวลาครับ  
  นายจุติ  ไกรฤกษ (พิษณุโลก)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตนิดเดียวครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณจุติประทวงใชไหมครับ ไมใชอภิปราย 
  นายจุติ ไกรฤกษ (พิษณุโลก) : พาดพิงครับทานประธานครับ ผม จุติ ไกรฤกษ 
พรรคประชาธิปตย ผมไมพึงประสงคจะไปประทวงใคร แตวาอยากจะขอความเปนธรรม
ผานไปถึงทานประธานผานไปยังประชาชนวา เมื่อกี้ที่มีการพาดพิงถึงหมอมราชวงศเสนีย  
 



๓๗๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           ณัฐวัฒน ๑๖๓/๒ 
 
ปราโมช ที่วาไปเบิกคาเครื่องบินนะครับ ผมเพียงแตอยากจะกราบเรียนทานประธาน 
ผานไปยังประชาชนวา คาเครื่องบินนั้นไมใชคาทนายความครับ ฉะนั้นก็อยากจะ 
ใหเขาใจกันตามนี้วาไมใช เปนการที่ ไปเบิกเงินเพื่อเปนคาทนายเปนคาเดินทาง  
แลวก็หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ก็เสียชีวิตแลวไมมีโอกาสมาชี้แจงในนี้ ก็อยากจะให
ประชาชนไดเขาใจและใหความเปนธรรมกับผูที่ทําหนาที่ใหประเทศชาติ แลวก็เสียชีวิต 
ไปแลวดวยครับ ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณจตุพรไมตองนั่นหรอกครับ เพราะวาคุณจุติ ไกรฤกษ บอกแตเพียงวาเปนคาเครื่องบิน
ไมใชคาทนายความนะครับ คุณจตุพรใชสิทธิอะไรครับ ตองขอเวลาสั้น ๆ นะครับ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  เอาอยางนี้ครับการเดินทางในวันที่ 
๕ มกราคม ป ๒๕๐๔ ที่เดินทางไปยังกรุงลอนดอน เพื่อประชุมกับเซอรแฟรงก ซอสคิส 
ทนายความคนหนึ่งในคดีเขาพระวิหาร 
  (นายอสิ มะหะมัดยังกี ไดยืนและยกมือขึ้น)   
                       พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณจตุพรมีผูประทวงนะครับ ทานประทวงเรื่องอะไรครับ 
    นายอสิ มะหะมัดยังกี (สตูล)  :  ผมขอประทวงทานประธาน เพราะวา 
ผูอภิปรายไมพูดในประเด็นเลย ประเด็นที่พูดถึงมันไมเกี่ยวกับงบประมาณสักนิดเลยครับ 
ผมไมเขาใจวามันเกี่ยวกันตรงไหน คนฟงทางบานเขาก็งงกันหมดแลวครับ มันไมได
เกี่ยวกับงบประมาณ งบประมาณตองควรจะผานสภา ไมผานสภามีปญหา ไปพูดเรื่อง
ประวัติศาสตรแลวผมคิดวาควรจะถอนคําพูดที่จะใสรายพาดพิงถึงบุคคลผูอ่ืนที่อยู
ประวัติศาสตรดวยครับ มันไมเกี่ยวเลยครับทานประธานครับ ทานประธานก็ทราบวา 
ที่ผานมาทั้งหมดมันทําลายความสงบสุขของสภาที่เรามีบรรยากาศดี ๆ ตั้งแตเชา ขอให
พิจารณาตัวเองดวยสําหรับผูที่อภิปรายอยูนะครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมขอวินิจฉัย เพราะวาการอภิปรายของคุณจตุพรจบไปแลวครับ แตคุณจตุพรขอใชสิทธิ
พาดพิง  



๓๗๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           ณัฐวัฒน ๑๖๓/๓ 
 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  คุณจุติพาดพิงผม ทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เพราะฉะนั้นก็ขอใหอภิปรายในสิทธิพาดพิงใหสั้นที่สุดครับ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  คาเบี้ยเลี้ยงวันละ ๓๖ เหรียญ  
๗ วัน รวมเปน ๒๕๒ เหรียญ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณจตุพรครับเมื่อกี้คุณจุติบอกวาคาเดินทางไมใชคาทนาย ถาคุณจตุพรจะใชสิทธิพาดพิง 
ก็ตองบอกวา มันเปนจริงหรือไมเปนจริงอยางไรครับ ขอความกรุณารวบรัดเถอะครับ 
วันนี้บรรยากาศดีอยูแลวครับ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม จตุพร 
พรหมพันธุ แบบสัดสวน พลังประชาชน ตลอดเวลาพยายามอธิบายความวาไมมีการรับ
เงินใด ๆ ทั้งสิ้น  
  (นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร ไดยืนและยกมือขึ้น)   
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานที่ยกมือประทวงหรือเปลาครับ ถาประทวงกรุณายืนขึ้นดวยครับ ผมจะไดรูวาประทวง
ครับทานนิพนธประทวงอะไรครับ 
   
                      - ๑๖๔/๑ 
   
 
          
   
 
 



๓๘๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                ดวงใจ ๑๖๔/๑ 
 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : อธิบายความใหหมดกอนสิ 
ทานประธาน    
  (นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานนิพนธประทวงอะไรครับ  
  นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ผม 
นิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร ความจริงผมไมอยากจะประทวงนะครับ ความจริงการอภิปราย
จบแลว ผมประทวงทานจตุพรนะครับ เพราะทานจุติก็เพียงแตชี้แจงวาที่ทานจตุพรพูดมา 
ซึ่งไมเกี่ยวกับประเด็นที่อภิปรายถึงงบประมาณ จะเปนกระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงไหนไมเกี่ยวกันเลย  แลวความจริงนั้นก็ไมควรจะไปพูดพาดพิงตรงนั้น  
แตอยางไรก็ตามทานจุติเพียงแตชี้แจงวาที่กลาวไปนั้นมันไมเกี่ยวกับคาทนาย ซึ่งตรงนี้
ไมไดทําใหทานจตุพรเสียหายจะตองมาชี้แจงแลวการอภิปรายจบแลว แลวผมคิดวา 
ทานประธานไดวินิจฉัยถูกตองแลวครับ แลวก็ขอใหทานประธานยึดคําวินิจฉัยของทาน
อยางเด็ดขาดครับ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมขอวินิจฉัยนะครับ ความจริงการอภิปรายของคุณจตุพรจบแลว แลวคุณจุติก็ประทวง
แตเพียงวาอยากจะชี้แจงขอเท็จจริงวามันเปนคาเดินทางไมใชคาทนายนะครับ 
เพราะฉะนั้นคุณจตุพรขอเถอะครับ 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ทานประธานควรใหความยุติธรรม
กับผม เพราะรายการนี้ก็มีการถายทอดไป  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมตองขอคุณจตุพรนะครับ คุณจุติไมไดกลาวหาอะไรเลยนะครับ เพียงแตบอกวา 
ความจริงก็คือคาเดินทางไมใชคาทนาย ผมฟงอยู ผมขออนุญาตไมตองประทวงแลวครับ 
ขอคุณจตุพรเถอะครับ ขอสั้น ๆ นะครับอภิปรายความจริง ไมตองพาดพิงผูอ่ืนครับ 
 
 



๓๘๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๑๖๔/๒ 
 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ เพื่อไมให
เกิดปญหาครับทานประธาน ถามีใครติดใจ ผมจึงบอกวารัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศเอาขอเท็จจริงอันนี้ออกมาเปดเผยใหเปนประเด็นที่เปนประโยชนกับประเทศไทย  
ผมไมไดมาใสรายใคร ผมไมไดติดใจเรื่องใครดีหรือไมดี แตวานี่เปนเรื่องขอเท็จจริง 
ขอขอบพระคุณมากครับทานประธาน  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ความจริงบรรยากาศดีมาตั้งแตเชานะครับ ตอไปคุณบัญญัติ เจตนจันทรครับ  
  นายบัญญัติ  เจตนจันทร (ระยอง) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร
ที่เคารพ กระผม นายแพทยบัญญัติ เจตนจันทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง 
พรรคประชาธิปตย ผมขออนุญาตตั้งขอสังเกตในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๒ ในสวนของงบกระทรวงสาธารณสุขครับ กอนอื่นก็ตองชื่นชมในหลายประเด็น
ในการจัดสรรงบของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ เพราะเขาใจวาผูบริหารของกระทรวง
สาธารณสุขนั้นก็ไดพิจารณาเปนอยางดีแลว แตก็เมื่อไดศึกษาโดยละเอียดแลวก็ 
ขอตั้งขอสังเกต ในสวนของงบกระทรวงสาธารณสุขนั้นตามนโยบายรัฐบาลที่ไดแถลงไว 
ตอสภาผูแทนราษฎรแหงนี้วานโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนั้นจะครอบคลุม 
ในสวนของการรักษาพยาบาล การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ 
เมื่อไดดูในสวนของหมวดการรักษาพยาบาลแลวนั้นก็ปรากฏวาโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนั้น
ไดรับงบประมาณในการลงทุนในหมวดของอาคารผูปวย เครื่องไมเครื่องมือก็ดี ครุภัณฑ
การแพทยตาง ๆ ก็ดีไดไมทั่วถึงครับ มีเพียงโรงพยาบาลไมกี่ โรงพยาบาลเทานั้น 
ที่ไดจัดสรรงบในสวนของอาคารผูปวยและเครื่องมือ แลวโรงพยาบาลอีกจํานวนมาก 
เขาไมตองมีงบลงทุนหรืออยางไร ในสวนนี้ผมขอตั้งขอสังเกตนะครับ -------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๖๕/๑ 
 



๓๘๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นวิรา ๑๖๕/๑ 
 
ผมเห็นโรงพยาบาลใดที่ไดบรรจุงบประมาณในการกอสรางอาคาร แลวก็ซื้อเครื่องมือ
แพทยแลว ผมยินดีและดีใจแทนพี่นองประชาชนในจังหวัดนั้นเปนอยางยิ่งนะครับ รวมทั้ง
ในจังหวัดของผมซึ่งผมไดทวงถามและก็ไดตั้งกระทูถามรัฐบาลวา จะไดมีโอกาสไดสราง
โรงพยาบาล ตึกผูปวยโรงพยาบาลแกลงหรือไมนะครับ ก็ไดรับการบรรจุเขาไปอยูใน
งบประมาณป ๒๕๕๒ นี้นะครับ ก็ขอบพระคุณรัฐบาล แตในสวนจังหวัดอีกเปนจํานวน
มากนะครับไมมีงบลงทุน ทานทราบหรือไมครับโรงพยาบาลนั้นที่มีการขยายไปในภูมิภาค
ในอําเภอและในจังหวัดตาง ๆ  ทั่วประเทศนั้นไมต่ํากวา ๒๐ ปแลวนะครับ อาคารสวนใหญ 
ก็ชํารุดทรุดโทรม ผมเปนหมอมาจนกระทั่งกอนเปนผูแทนราษฎรนี่ครับ เมื่อไปดูผูปวยทีไร
ชางรูสึกวาที่นี่ไมใชประเทศไทย ผูปวยที่เราเรียกวาผูปวยอนาถานี่ครับ นอนอยูบนเตียง 
แลวก็ยังจะตองมีรถเข็นที่ผูปวยไมสามารถที่จะมีเตียงสามัญหรือเตียงอนาถา ไมมีเตียง
ใหนอนก็ตองนอนเสริมดวยรถเข็น ญาติผูปวยนั้นตองเฝาไข โรงพยาบาลตางจังหวัด
พยาบาล ผูชวยไมพอ ตองมีญาติเฝาไข ญาติของเขาเหลานั้นไมวาจะเปนคุณพอ คุณแมของลูก
ที่ปวยอยู หรือเปนลูกของคุณพอ คุณแมที่ปวยอยูบนเตียงนั้นเขาจะตองอาศัยพื้นที่ 
อันนอยนิดในการอยูเฝาไข เขานอนที่ไหนรูไหมครับ เขานอนอยูใตเตียง ศีรษะเขาก็นอน
เคียงกระโถน โรงพยาบาลก็จะเปนกระโถนปากแตรบาน ๆ เขานอนเสื่อผืนหมอนใบ 
ศีรษะนอนเคียงกระโถน  คุณพยาบาลทานก็ตองเบียดเสียดเขาไปในชองแคบ  ๆ  
เตียงผูปวยตามมาตรฐานตองหางกัน ๑ เมตร เพราะวาเตียงนี้ไอเสมหะก็จะกระเด็นไป  
๘๐ เซนติเมตร ไมถึงเมตร บางทีตองชิดกันมากครับ โรคภัยไขเจ็บนั้นมีการติดตอ 
ในโรงพยาบาลเปนอันมาก ญาติผูปวยตองนอนใตเตียงเคียงกระโถน คุณพยาบาล 
ก็ใสรองเทาเดินไปเดินมาเฉียดกับศีรษะของญาติของเขา ผมเห็นแลวมันไมใชบรรยากาศ
ประเทศไทยที่มีความศิวิไลซแลวก็ความสะดวกสบาย ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็คือสิ่งที่ผมจะมา
สะทอนใหสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ไปถึงรัฐบาลวาเราจะพอเจียดงบ ไมวาจะเปนงบปกติ
หรือเปนงบขาดดุลที่จะกูเงินเปนเมกะโปรเจคทมาบูรณะโรงพยาบาลของเราทั่วประเทศ
ไทยใหมีความสะดวกสบายสมกับคนไทยที่ทํางานเหนื่อยยาก รางกายชํารุดทรุดโทรม
เพราะวาจะตอง ประทานโทษปากกัดตีนถีบเพื่อเลี้ยงชีวิตภายใตภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้น 
แลวเมื่อรางกายเจ็บปวยจะนอนใหสะดวกสบายเสียที ทานเห็นคนที่นอนบนรถเข็นไหมครับ 



๓๘๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นวิรา ๑๖๕/๒ 
 
พลิกตัวไปทีลอรถเข็นมันก็ไปอีกขางหนึ่ง นอนไมหลับหรอกครับ แลวญาติผูปวย ลูกหลานเขา 
พอแมเขาลวนแตเปนผูเสียภาษีอากร สําหรับจังหวัดระยองของผมนั้นเปนจังหวัด 
ที่มีรายไดตอหัวสูงที่สุดในประเทศไทย แตประชากรไมไดรวยทุกคนหรอกครับ เพราะวา
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญไดนํารายไดมาหารพวกเราดวย แตเราก็ไมเคยไดรับ
งบประมาณเขามาสมกับภาษีอากร แลวก็มลพิษที่เขามาสูจังหวัดของเรา ผมอยากจะฝาก
รัฐบาลดวยวาในสวนของการรักษาพยาบาลนั้นเราขาดแคลนมากแลวก็ทั่วประเทศไทย 
ผมเคยไปอยูอีสานก็เชนเดียวกัน จัดใหเพียงพอเถอะครับ ถาใชงบปกติของบัตรประกัน
สุขภาพและงบปกติไมมีโอกาสที่จะไดทันกับความทรุดโทรมของโรงพยาบาลเลย แลวก็
รัฐบาลนั้นควรที่จะลงทุนในหมวดของอาคารผูปวยในที่เปนหองพิเศษเพื่อใหโรงพยาบาล
เหลานั้นมีรายไดจากหองพิเศษที่เขาสามารถจัดเก็บไดนอกเหนือจากบัตรทองครับ อันนี้
ทางรัฐบาลควรจะจัดหองพิเศษเพื่อใหเขามีรายไดในการบูรณะ แลวก็ซื้อเครื่องไม
เครื่องมือดวย ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

            - ๑๖๖/๑ 
 
 



๓๘๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               เบญจมาภรณ ๑๖๖/๑ 
 
อันนี้ก็ฝากรัฐบาลเปนอยางยิ่งสําหรับงบของการลงทุนในหมวดเครื่องแพทยและอาคารผูปวย 
ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน สําหรับผูปวยนอกนั้นหากไมมีทุนเอาไวทีหลัง ทานขยายโครงการ
ใหโรงพยาบาลนั้นตรวจรักษา ๗ วัน โดยใหคุณหมอจัดเบี้ยเลี้ยงให สามารถใชวันเสาร  
วันอาทิตยเหมือนเราสรางตึกอีก ๒ วัน ยังไมตองสราง แตหมุนเวียนการตรวจของแพทย
ไดครับ อันนี้ก็ขอฝากทางทานประธานสภาถึงรัฐบาลเพื่อประกอบในการจัดงบประมาณ
ในปตอไปดวยนะครับ แลวก็อาจจะในปนี้ถาเปนไปได ก็ขอกราบขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ ครับ 
  นายสิริพงศ  อังคสกุลเกียรติ (ศรีสะเกษ) : กราบเรียนประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ 
เขต ๑ พรรคชาติไทย ทานประธานครับ ในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒  
ในปนี้นั้นตองกราบเรียนครับวาถือวาเปนการจัดงบประมาณรายจายที่ทาทายสําหรับ
รัฐบาล และโดยเฉพาะอยางยิ่งทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนอยางยิ่ง 
เนื่องจากวาปนี้เปนภาวะเศรษฐกิจที่ไมธรรมดา เพราะเปนภาวะที่เจอทั้งเงินเฟอและเงินฝด
ในเวลาเดียวกัน จะซื้อของของก็แพงลวงไปในกระเปาก็ไมเหลือสตางคแลว เพราะเอาไป
ซื้อน้ํามันหมด ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไมไดครับที่จําเปนที่จะตองจัดสรรงบประมาณ ประมาณ 
๑.๘ ลานลานบาทเปนงบแบบขาดดุล ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดทําการศึกษา
งบประมาณมาในบางสวนเทาที่เวลาจะเอื้ออํานวยได มีขอสังเกตดังนี้ครับทานประธาน 
งบหนึ่งที่ผมคิดวาเปนงบที่นาสนใจมาก ก็คืองบจังหวัด ซึ่งในปนี้นั้นรัฐบาลไดจัดสรรงบ
ใหกับจังหวัดทุกจังหวัด และงบตัวนี้นั้นมีความยืดหยุนสูง ในการที่จังหวัดจะสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาแตละจังหวัดไดอยางกวางขวาง อยางใกลเคียงแลวอยางใกลชิดกับ
ปญหาของประชาชนมากที่สุด  และถือว า เปนการเชื่ อมตอระหวางกระทรวง 
ตอกระทรวงที่จะลงไปสูจังหวัดนั้น ๆ แตมีประเด็นหนึ่งครับที่ผมตองเรียนถาม ถามวา
หลักการในการคิดงบประมาณของจังหวัดนั้นไมทราบวาทางสํานักงบประมาณมีสูตร 
ในการคิดอยางไรในมือผมแอบไดสูตรมาสูตรหนึ่งครับ แตไมทราบวาจะใชตามสูตรนี้ 
 



๓๘๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               เบญจมาภรณ ๑๖๖/๒ 
 
หรือไม ซึ่งถาไมใชอยางไรก็ตองขอความกรุณาทานมาชี้แจงในภายหลังนะครับ บอกวา 
ในการจัดสรรงบในครั้งนี้นั้น ๕๐ เปอรเซ็นตของงบประมาณหารให ๗๖ จังหวัดเทากันหมด 
๑๐ เปอรเซ็นตจัดสรรตามจํานวนประชากร ๓๕ เปอรเซ็นตผกผันตามรายไดตอครัวเรือน 
และ  ๕ เปอรเซ็นตจัดสรรตามคาจีพีพี (GPP) หรือ  กรอส  โพรวินเชียล  โปรดักท  
(Gross Provincial Product) หรือมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดของแตละจังหวัดนั้น ๆ  
ดังนั้นเมื่องบออกมา ผมขออนุญาตยกตัวอยางใหทานประธานไดเห็นสัก ๓ จังหวัด  
ขออนุญาตพาดพิงนะครับ ๑. ก็คือจังหวัดอางทอง ซึ่งมีประชากรอยูประมาณ ๒๘๔,๐๐๐ คน 
ไดรับงบประมาณ ๑๖๒ ลานบาท ๒. ก็คือจังหวัดสุพรรณบุรี มีประชากร ๘๔๒,๕๘๔ คน 
ไดรับจัดสรรงบ ๑๙๗ ลานบาท และ ๓. จังหวัดศรีสะเกษ ประชากร ๑,๔๔๓,๐๑๑ คน
โดยประมาณ ไดรับงบประมาณ ๒๕๐ ลานบาท ทานประธานที่เคารพครับ การจัดสรรงบ
ลักษณะนี้นั้นยอมมีนัยสําคัญที่ผมนําเรียนทานประธานไมไดเพื่อจะบอกทานวาอยากจะ
ใหสํานักงบประมาณไปตัดงบของจังหวัดอื่น แตผมตองกราบเรียนครับวา ในสัดสวนของ
การคิดงบประมาณแตละจังหวัดนั้นสมควรหรือไมที่จะเพิ่มสัดสวนของประชากรเขามา
เปอรเซ็นตใหมากกวาการที่จะหารแตละจังหวัดเทา ๆ กัน ตองกราบเรียนครับวา 
จํานวนประชากรนั้น ถาเราคิดวาเขาอยูในเมืองหลวงหรืออยูในเมืองเขตปริมณฑล  
นั่นยอมแสดงวาประชากรที่อยูหนาแนนนั้นอยู ในเมืองที่ เศรษฐกิจดี มีรายไดดี  
สมควรอยางยิ่งที่จะจัดสรรงบประมาณมาใหเขาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของเขา  
แตจํานวนประชากรถาอยูในเมืองที่อยูในชนบท ยอมหมายความวาประชากรมาก 
ยอมสอดสัมพันธกันกับพื้นที่ที่กวางใหญขึ้น ซึ่งหมายถึงงบประมาณที่ควรจะมากขึ้น 
ในการพัฒนาจังหวัดนั้นอยางทั่วถึง  จึงตองขอฝากครับ  และในความคลองตัว  
และในความยืดหยุนของงบประมาณนี้เอง -------------------------------------------------------- 
 

- ๑๖๗/๑ 
 



๓๘๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 สายชล ๑๖๗/๑ 
 
ทานประธานครับ มีอยูรายการหนึ่งที่ผมตองกราบเรียนวาจะเปนไปไดไหมวา ถาตอไป 
ในอนาคตนั้นการไฟฟาสวนภูมิภาคซึ่งผมเชื่อวาตอนนี้ไฟฟาเพื่อการเกษตรกรนั้นเปนที่
ตองการของประชาชนในชุมชนในทองถิ่นในตางจังหวัด และเปนที่นาสังเกตวาปนี้ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคไมไดตั้งของบสนับสนุนจากทางรัฐบาลเลย เหตุหนึ่งประการหนึ่ง
ผมเชื่อวาอาจจะเกิดจากการไฟฟาฝายผลิตมีกําไรดี แตทานประธานครับ ปญหา 
ที่เกิดขึ้นกับพวกเราชาวตางจังหวัดอยูตลอดเวลาก็คือวา เมื่อเราชําระเงินใหกับการไฟฟา
สวนภูมิภาคไปแลวไมวาจะเปนการขยายเขตไฟหรือการขอไฟฟาเพื่อการเกษตร ชําระเงิน
ตามเงื่อนไขที่การไฟฟากําหนดไปแลวนั้น แตปรากฏวาเวลาผานไปอาจจะ ๑ ป ๒ ป หรือ 
๓ ปไมทราบ แลวแตพื้นที่ แลวแตแตละเขตนั้น ๆ ปรากฏวาเมื่อสอบถามการไฟฟา 
สวนภูมิภาคไปเขาก็ตอบกลับมาวาเวลานี้ไมมีของไมสามารถดําเนินการได เปนไปได 
ไหมครับวาถาเราจัดสรรงบประมาณจังหวัดใหมันเยอะขึ้น  แลวก็บอกวาจังหวัด 
แตละจังหวัดนั้น ๆ สามารถที่จะจัดซื้อจัดจางไฟฟาเพื่อการขยายเขตหรือเพื่อการเกษตรเอง 
โดยใหอยูภายใตการกํากับควบคุมของการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งผมเชื่อครับวาจะทําให
การพัฒนานั้นคลองตัวไปไดงายกวานี้  
   ทานประธานครับ ตอไปผมฝากขอสังเกตถึงรัฐวิสาหกิจหนวยงานหนึ่งนั่น
ก็คือการรถไฟแหงประเทศไทย  นาสังเกตครับวาการรถไฟแหงประเทศไทยนั้น 
เปนรัฐวิสาหกิจที่มีที่ดินเยอะที่สุด แตในขณะเดียวกันก็เปนรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนมากที่สุด 
ในปนี้นั้นทางรัฐบาลไดจัดเงินอุดหนุนใหการรถไฟแหงประเทศไทยเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 
๙,๖๖๘ ลานบาท สูงจากปที่แลวซึ่งจัดให ๗,๕๙๒ ลานบาท สูงขึ้นมา ๒,๐๐๐ ลานบาท 
แตทานประธานครับ ในการปฏิบัติงานของการรถไฟแหงประเทศไทยนั้นผมเชื่อครับวา
ไมได มีสวนใดที่ เอื้อตอสวนราชการเลย  ผมขอยกตัวอยางจากจังหวัดศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่เล็ก ๆ ประมาณ ๕๐ ตารางวา เทศบาลมีความประสงคจะขอเชา
การรถไฟแหงประเทศไทยเพื่อจะทําเปนสวนสาธารณะใหกับประชาชนอยู เทศบาล
ดําเนินการทุกอยางตามเงื่อนไขของการรถไฟแหงประเทศไทย ไมวาจะเปนการเสนอราคา
ซึ่งราคาตั้งมาตรฐานนั้น ๑๕๔ บาทตอตารางเมตร เทศบาลเสนอไป ๒๐๔ บาทตอตารางเมตร 
 



๓๘๗ 
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แตการรถไฟตอบกลับมาวาที่แปลงนี้นั้นตองการจะทํากําไรตามนโยบายของการรถไฟ
แหงประเทศไทย โดยเปดใหเทศบาลซึ่งเปนหนวยงานราชการประมูลแขงกับเอกชน  
ซึ่งเขาหวังในการประกอบผลกําไร ทานประธานครับ ในเม่ือการรถไฟแหงประเทศไทย
ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจากภาครัฐ แตเมื่อภาครัฐมีความตองการที่อยากจะขอ 
ความรวมมือจากการรถไฟแหงประเทศไทยกลับไมไดรับความรวมมือแลวยังตองไปสูกับ
ภาคเอกชนนั้น ผมจึงเชื่อวาแนวปฏิบัติเชนนี้ไมเปนธรรมกับภาครัฐและไมเปนธรรม 
อยางยิ่งกับภาษีที่ประชาชนของเราเสียไป  
   ประการตอมาทานประธานครับ ขอฝากก็คือคงจะไมพนจากจังหวัด 
ศรีสะเกษ เพราะตั้งแตเด็กจนโตผมก็อยูศรีสะเกษแลวผมก็เปน ส.ส. ศรีสะเกษ คงจะมี
ปญหาที่ อ่ืนไมได แตฝากเปนประเด็นครับวาในปนี้กรมทางหลวงไดรับงบสนับสนุน 
จากรัฐบาลเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ ๔๐,๐๐๐ ลานบาท ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ลานบาท  
แตปญหาที่ผมสงสัยคือผมไมทราบ ไมทราบจริง ๆ ครับวาเกณฑใดที่กรมทางหลวงเขาใช
เปนเกณฑวาถนนเสนใดควรจะเปน ๒ เลน ควรจะเปน ๔ เลน หรือควรจะมีถนนลาดยาง
หรือถนนคอนกรีตหรือไม เพราะเนื่องจากวาถนนสาย ๒๒๖ เปนถนนเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ
ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตรกวา ๆ แตถาจะถามผมถามวางบประมาณในการกอสราง
นั้นเทาไร ผมตองเรียนทานประธานตามตรงวาผมไมทราบ ที่ผมไมทราบก็เพราะวาผมได
เคยสอบถาม โทรศัพทไปถามแขวงการทางและ ผอ. แขวงการทางนั้นก็ไดตอสายคุยกับ
ผม ผมถามวาถนนเสนนี้ทางแขวงการทางมีแผนที่จะทําเปน ๔ เลนไหม เนื่องจากวา 
เปนถนนที่ใชผาสถานที่สาธารณะไมวาจะเปนขนสงจังหวัด ไมวาจะเปนหอประชุม 
ซึ่งเขาจะใชในการจัดงานประชุม งานเลี้ยงทุก ๆ วัน --------------------------------------------- 
 
                                                                                                                   - ๑๖๘/๑ 

 
   



๓๘๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                จีรนุช ๑๖๘/๑ 
 
และโดยเฉพาะอยางยิ่งในเทศกาลสําคัญ อยางเชน งานลอยกระทงนั้นรถติดเปนหลาย
กิโลเมตรครับทานประธาน แตปรากฏวาผมไดรับคําตอบจาก ผอ. แขวงซึ่งผมไมทราบวา
เปนคนเดียวกันกับทานรังสิมากลาวไปเมื่อสักครูหรือเปลา ขออนุญาตเอยนาม  
เพราะทานบอกวาสวนมากขาราชการที่อีก ๑ ปจะเกษียณจะมีลักษณะเชนนี้ ไมได
หมายถึงทุกทานนะครับ แตผมหมายถึงคนที่อยูในจังหวัดของผม ซึ่งทานตอบวา 
ทาน ส.ส. ทําอะไรไมไดหรอก เพราะวารัฐธรรมนูญใหมนั้นกําหนดวา ส.ส. ไมมีสิทธิ 
มาแทรกแซง ทานประธานที่เคารพผมเชื่อเปนอยางยิ่งครับวารัฐธรรมนูญใหมนี้เปดชองให
ขาราชการบางคนละเวนไมอยากจะปฏิบัติหนาที่ ซึ่งผมก็ตองลองครับทานประธาน  
คนบางคนบอกผมวา พอมาเปน ส.ส. ถาอยากจะใหมีงบประมาณไปลงที่จังหวัดตองไป
เกี้ยเซียะกับขาราชการ ตองไปซูฮกขาราชการ แตผมอยากจะลองของครับ ผมอยากจะ
ลองดูวาไมทราบวาผมจะใชกลไกรัฐสภาแหงนี้บอกกลาวถึงทุกขยากของพอแมพี่นอง 
ในจังหวัดศรีสะเกษแลวจะนํามาซึ่งการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษของผมไดหรือไม  
ทานประธานที่เคารพครับ ดวยความเคารพครับ ตองขอฝากคณะกรรมาธิการงบประมาณ
ที่จะไดมีการตั้งขึ้นนี้ไดโปรดนําปญหาทุกขรอนของพอแมพี่นองชาวไทยทุก ๆ คน ที่ทาน ส.ส. 
ทุกทานไดฝากทานประธานไปในวันนี้ ไดนําไปสูการแกปญหาของพอแมพี่นองดวยครับ  
ขอกราบขอบพระคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
พูดในสภาไดครับ ไมโดนถอดถอนนะครับ เชิญคุณอภิวัฒน เงินหมื่น ครับ  
   นายอภิวัฒน  เงินหมื่น (อํานาจเจริญ) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพครับ ผม นายอภิวัฒน เงินหมื่น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอํานาจเจริญ 
พรรคประชาธิปตย ผมขอวิจารณงบประมาณ ๒๕๕๒ นะครับ ในแผนงานของไอทซีี (ITC) 
หรือแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นตอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สําหรับแผนงานไอทีซีนั้น งบประมาณป ๒๕๕๒ เปนแผนงานที่มีงบประมาณต่ํามากนะครับ 
คือไดวางงบประมาณไว ๒,๓๒๕.๙ ลานบาท หรือเทียบเทากับ ๐.๑๓ เปอรเซ็นตของเงิน
งบประมาณทั้งหมดนะครับ ซึ่งถือวาเปนการลงทุนที่ต่ํามากสําหรับการพัฒนาประเทศ 
  



๓๘๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                จีรนุช ๑๖๘/๒ 
 
ในสภาพทุกวันนี้นะครับการแขงขันดานเทคโนโลยีในโลกเปนสิ่งที่สําคัญมาก แตของเรา 
มีเพียง ๐.๑๓ เปอรเซ็นตนะครับ ก็อยากจะใหพิจารณากันไว และยุทธศาสตรของไอทีซี 
ที่รัฐบาลไดแถลงไว ๘ ยุทธศาสตร ก็คือขออานคราว ๆ ขอ ๑ เสริมสรางพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานไอที ขอ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาบุคลากรดานไอที 
ขอ ๓ เสริมสรางโอกาสและความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงไอที ขอ ๔ นําเทคโนโลยีมาใช 
ในการบริหารภาครัฐ ขอ ๕ สนับสนุนเฝาระวังหลักฐานทางไอซีทีและความปลอดภัย  
ขอ ๖ มีการจัดการขอมูลสารสนเทศในระดับทองถิ่นและเครือขาย ทั้งหมดนี้ครับ รัฐบาล
ไดกลาววาจะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง ซึ่งมันสวนทางกับการพัฒนา
ความเจริญในดานวิทยาศาสตรนะครับ  กระผมคิดวางบประมาณนี้นอยเกินไป 
แลวก็ตองขอกลาวถึงสาเหตุหลัก ๆ นะครับ  
   ประการแรก ตามที่รัฐบาลแถลงนโยบายไอทีตอรัฐสภาวามี ๓ ขอนั้น คือ 
๑. พัฒนาโครงขายความเร็วสูง พัฒนาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและบุคลากรคอมพิวเตอร  
และพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หรือ อี-กัฟเวอรนเมนท (e-Government) นั้น 
สําหรับคาใชจายสวนใหญนั้นกลับกลายเปนวาเปนเพียงการแจกคอมพิวเตอรโนตบุค 
(Notebook) หรือวาเปนคอมพิวเตอรเดสกท็อป (Desktop) ธรรมดาเทานั้นเองไมได
มีการพัฒนาระบบอะไรเลยมันอาจจะเปนวาระซอนเรนของรัฐบาลก็ไดครับ  ----------------- 
  
                - ๑๖๙/๑ 
 
 
 



๓๙๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             วันทนา ๑๖๙/๑ 
    
อันนี้คิดวาผลสุดทายแลวเด็กตางจังหวัดก็จะรูจักคอมพิวเตอรเปนเพียงอินเทอรเน็ต 
(Internet) หรือเปนเพียงเครื่องเลนเกมสอะไรสักอยาง อันนี้มันทําใหการพัฒนาของ
เยาวชนย่ําอยูกับที่ สิ่งที่นาทํามีเยอะแยะไปหมด ไมวาจะเปนระบบจีไอเอส (GIS) ระบบ 
อี-กัฟเวอรนเมนท หรือวาจะเปนการพัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศอยางที่รัฐบาลไดแถลงไว 
กระผมคิดวาก็นาเห็นใจ แตสําหรับนโยบายถือวาเปนนโยบายที่จํากัด แตก็ตองอยาลืมวา
รัฐบาลก็ไดเอาเงินไปใชในนโยบายทางการทหาร และนโยบายประชานิยมที่ไมได 
มีความจํ า เปนมาก  ก็อยากใหมาคํ านึ งถึ งสิ่ งต าง  ๆ  เหล านี้  เด็ กต างจั งหวัด 
บานผมอํานาจเจริญก็อยากจะไดเขาถึงเทคโนโลยีสมัยใหมบาง อยาใหเขาย่ําอยูกับที่
ตลอดไป  
   ขอ ๒ รัฐบาลขาดการพัฒนาระบบขอมูลและขาดการพัฒนาบุคลากร 
ที่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้คืออะไรครับ รัฐบาลไดซื้อซอฟตแวรสําเร็จรูปจาก
ตางประเทศ ไมวาจะเปนระบบ ยกตัวอยางเชน ระบบวินโดว (Windows) หรือระบบ
ไมโครซอฟท (Microsoft) ตาง ๆ  ซึ่งมีราคาแพงมาก นาเห็นใจครับ ในขณะที่ประเทศ 
เร่ิมพัฒนาแลวและมีศักยภาพสูงอยางประเทศจีนไดใชระบบโอเพน ซอรส (Open 
source) แลวก็ใหพัฒนาโปรแกรมเมอร ( Programmer) ของตัวเขาเอง ใชระบบ โอเปอเรติ้ง  
ซิสเต็ม (Operating system) หรือระบบปฏิบัติการ ลินุกซ (Linux) หรือโอเพน ซอรสตาง ๆ  
ก็ทําใหเขาไดลดคาใชจายตรงนี้ลงไปมาก แตก็ปรากฏวาประเทศของเราก็ยังคงใช
งบประมาณตาง ๆ เพียงแตซื้อซอฟตแวรสําเร็จรูป ซึ่งก็เปนการย่ําอยูกับที่ ไมไดใชสมอง
ของคนรุนใหมเลย ตรงนี้ก็อยากใหรัฐบาลพิจารณาตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับ ใหเกิดการ
พัฒนาใหม ๆ ดวย หลาย ๆ ประเทศที่เขามีการพัฒนาในดานนี้ ไมวาจะเปนประเทศ
อินเดียหรือประเทศจีน อยากใหเราตามนโยบายของเขา เขาก็เปนประเทศที่พัฒนา 
ไดรวดเร็วมากนะครับ  
   ประการตอไป ไมวาจะเปนเรื่องของอี-กัฟเวอรนเมนทที่เราไดยินมาหลายครั้ง
หลายคราว ทุกวันนี้หลาย ๆ ประเทศในสหภาพยุโรปเริ่มมีการนําเอาระบบอี-กัฟเวอรนเมนท 
มาใช แตของเรายังคงไมแนใจวาระบบอี-กัฟเวอรนเมนทคืออะไร การพัฒนาจะพัฒนา 
 



๓๙๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             วันทนา ๑๖๙/๒ 
 
ไปอยางไร รัฐบาลก็ยังไมฟนธงสักที ก็คิดวาถาเราพลาดโอกาสตรงนี้ไป โอกาสการรวมมือกัน
ระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานในละแวกนี้ หรือแมแตจะเปนประเทศ 
ในทวีปยุโรปหรืออเมริกาจะทําใหเสียโอกาสตรงนี้ไปอยางนาเสียดาย  
  และประการที่ ๔ ไมวาจะเปนการพัฒนาการใชโลคอล แบรนด (Local 
brand) ประเทศของเราก็ยังคงเนนหนักในการซื้อของจากตางประเทศ ทั้ง ๆ ที่โรงงาน 
สวนใหญของที่มีคุณภาพก็ผลิตในประเทศไทยทั้งนั้นละครับ โรงงานเขาก็อยูประเทศไทย
ทั้งนั้น เพียงแตวาปมตราเปนของตางชาติเทานั้น แลวเราก็จําเปนตองไปซื้อของเขาใหมันแพง 
ไมใชสิ่งจําเปนเลย 
   ประการตอไป เนื่องจากเวลานอย ผมก็คิดวาจะเปนเรื่องของความปลอดภัย  
ไมวาจะเปนเว็บไซตเถื่อนอะไรตาง ๆ นานา ของเราไมมีนโยบายที่จะปองกันอยางเต็มที่ 
ในขณะที่ถาเปนประเทศที่เจริญแลวขอมูลถือวาเปนสิ่งสําคัญมาก ๆ เลย ถึงแมวาจะตอง
ใชงบประมาณมากเขาก็จําเปนจะตองเขียนตรงนี้ไปนะครับ  
   ทายที่ สุ ดผมก็ ขอส รุปว านโยบายแผนไอทีซี ไม มีทิ ศทางชัด เจน  
ใชงบประมาณนอยเกินไป และขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนเพียงการใหฮารดแวร 
สูชาวบานโดยไมไดเกิดการพัฒนาทางดานสมอง ขอใหรัฐบาลพิจารณาตรงนี้เปนพิเศษดวย 
ขอขอบพระคุณมากครับ  
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร 
ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  กินเวลาไป ๒๔ วินาทีครับ  
ผมจะเรียน ๕ ทาน เร่ิมจากคุณสมเกียรติ ศรลัมพ คุณวิฑูรย นามบุตร คุณปกรณ มุงเจริญพร 
คุณรัชฎาภรณ แกวสนิท คุณทัศนียา รัตนเศรษฐ เชิญคุณสมเกียรติ ศรลัมพ ครับ  

 
              - ๑๗๐/๑ 

 
 
 



๓๙๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  รัชนีพร ๑๗๐/๑ 
 
      นายสมเกียรติ ศรลัมพ (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผม สมเกียรติ ศรลัมพ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สัดสวน เขต ๒ พรรคเพื่อแผนดิน จากการที่ผมไดอานงบประมาณ ป ๒๕๕๒ ที่ทาน 
ทางรัฐบาลแจกไปใหประมาณลังใหญนั้นนี่ จะเห็นไดวางบประมาณของเรานั้นนี่นะครับ 
จัดทําโดยภาวะจํากัดที่รัฐธรรมนูญไดมีขอบเขตจํากัดวาการทํางบประมาณนั้นจะตองให
สอดคลองกับยุทธศาสตร แลวก็นโยบายหลักของรัฐ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําใหรัฐบาล 
ไมสามารถเสนอแนวคิดริเ ร่ิมใด ๆ ไดมากมายนักเหมือนในรัฐธรรมนูญฉบับอดีต  
แตอยางไรก็ตามผมก็ขอชื่นชมทางรัฐบาลไดสามารถจัดทํางบประมาณไดแยกแยะ
ยุทธศาสตรนโยบายในกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ตลอดจนสิ่งที่มิติใหม ๆ ที่รัฐธรรมนูญ
ไดกําหนดคือวาจัดทําในแงพื้นที่ของจังหวัด สิ่งเหลานี้เองนะครับ ผมคิดวาเปนมิติที่ผมจะ
ฝากกระทรวงมหาดไทย แลวก็ผูวาราชการจังหวัด สิ่งนี้จะเปนการเทียบเคียงงบประมาณ 
ที่ผานจังหวัดกับองคการบริหารสวนจังหวัดวางบประมาณทั้ง ๒ สวนนี้งบประมาณใดบาง
ที่จะสามารถที่จะแกไขปญหาสอดคลองกับปญหาประชาชนโดยแทจริง ถางบประมาณ 
ที่ผานในสวนของจังหวัดนั้นไดสามารถบูรณาการในยุทธศาสตรจังหวัดในยุทธศาสตรของ
ประชาชนไดอยางสอดคลองแลวผมเชื่อวาในอนาคตประชาชนจะพึ่งหวังงบประมาณ 
ที่ผานจังหวัด  แลวก็จะสามารถดึงงบประมาณที่ ในสวนกระทรวง  ทบวง  กรม 
ในระดับกลางที่จัดงบประมาณตามโครงสรางฟงกชั่น (Function) หนาที่นั้นมาสูนโยบาย
ของงบประมาณเชิงยุทธศาสตรมากขึ้น ผมขอใหกําลังใจกระทรวงมหาดไทยวา 
ตองพัฒนากรอบโครงสรางของงบประมาณที่ผานจังหวัดนั้นใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
แตอยางไรก็ตามเราจะเห็นไดวาการจัดงบประมาณนั้นนี่นะครับ ตองสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแลวยังจะตองมีการปรับปรุงแผนงานตาง ๆ ไดอีกมากมาย แลวสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดการจัดงบประมาณครั้งนี้ยังจัดงบประมาณตามยุทธศาสตรถึง ๙ ยุทธศาสตร  
ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ยากลําบาก แตวาเปนสิ่งที่พัฒนาผมก็ขอใหเครดิตกับรัฐธรรมนูญ
ของป ๒๕๕๐ นั้น ทีนี้เรามาดูถึงรายละเอียดของการจัดงบประมาณ เรามาดูผมจะขอยกตัวอยาง 
 
 



๓๙๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  รัชนีพร ๑๗๐/๒ 
 
เชน งบของกรมตํารวจ กรมตํารวจปนี้ไดงบประมาณมาก ๖๐,๐๐๐ กวาลานบาท  
แตอยางไรก็ตามจากเราไดเห็นภาพของตํารวจที่ไดทํางานอยางลําบากตรากตรํา  
ผมอยากจะใหรัฐบาลนี่ไดทําอยางไรที่จะใหเงินขององคการบริหารสวนทองถิ่นเขาไปชวย
ดูแลตํารวจบาง แตการเขาไปชวยนั้นไมใชเขาไปแบบเหมือนกับของ กทม. ใหกันเปน 
๑๐๐ ลานบาท ๑,๐๐๐ ลานบาท ไมใช หรือวาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล 
ใหตํารวจเปนกอน เมื่อใหไปอยางนั้นมันจะสูผูบริหารระดับสูงไมลงถึงระดับลาง 
โดยแทจริง ถาใครทําหนาที่ของกรมตํารวจนะครับ เจาหนาที่ฝายที่ดําเนินการเกี่ยวกับ
เทศบาลใหเลยครับ เปนสวนตัวของตํารวจนั้นนี่ถาสามารถใหไดแกระเบียบเลยครับ 
ตํารวจจราจรใหอินเทนซีฟ (Intensive) เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ในกรุงเทพมหานคร 
ทําไปเลยครับ เพื่อใหเขามีกําลังใจ เราจะไดไมเห็นภาพตํารวจมาไลจับแลวก็เพื่อที่จะ 
ใหเพิ่มเขาเรียกวาอะไร ใบสั่งนะครับ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่เราไมอยากจะเห็นคนก็เดือดรอน 
เพราะฉะนั้นแลวอยากจะใหองคการบริหารสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการได ทีนี้มาดูวา
ชีวิตของตํารวจนี่ครับ ปนก็ซื้อเอง มอเตอรไซคก็ซื้อเอง กระดาษก็ซื้อเอง แลวการทํางาน
ตาง ๆ หนัก หนาที่สูง แตวามีผลตอบแทนนอย เพราะฉะนั้นผมขอฝากกราบวาตํารวจนั้น
ถาเราทําใหตํารวจมีความสุข ตํารวจทํางานมีประสิทธิภาพ ผดุงความยุติธรรมใหกับสังคม 
ประชาชนจะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกเทาตัว เพราะฉะนั้นผมขอกราบวาทําอยางไรที่รัฐบาล
จะเจียดจายเงินนี่ใหตํารวจไดเปนสิ่งที่ เหมาะสมและสมควรแกฐานะของตํารวจ  
ซึ่งปจจบุันนี้นอยมาก  
   กระทรวงสุดทายที่ผมจะขอยกตัวอยางนะครับ คือกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทยมีงบประมาณมาประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ ลานบาท แตเปนงบการลงทุน
ประมาณ ๕,๐๐๐ กวาลานบาทเทานั้นเอง ทีนี้ผมก็มานั่งคิดวาทําไมกระทรวงมหาดไทย
ตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก เพราะกระทรวงมหาดไทยก็ไมไดสรางนวัตกรรม 
โพรดักท (Product) ใหกับสังคมเหมือนกับกระทรวงทางเศรษฐกิจ ---------------------------- 
 

             - ๑๗๑/๑ 



๓๙๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           สุทธาทิพ ๑๗๑/๑ 
 
ยิ่งไดงบประมาณมากขึ้นไปนั้นกลับจะเปนปญหา เพราะวากระทรวงมหาดไทยใชอํานาจ 
แตผมไดคุยกับขาราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยแลวจึงทําใหเห็นวามีความจําเปนครับ 
เพราะอะไร กระทรวงมหาดไทยจะเปนดาตา (Data) พื้นฐานของรากฐานของการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศชาติ เชน ยกตัวอยางงานของกรมที่ดินนะครับ ทานเชื่อไหมครับวา
ในไมกี่ป อีก ๒-๓ ป กรมที่ดินจะสามารถออกที่ดินเปนดิจิตอล แม็ป (Digital map) ใครที่
จะโอนที่ดินไมตองไปรอที่ในพื้นที่หรอกสามารถที่จะโอนทํานิติกรรมไดทั่วประเทศ สิ่งเหลานี้ 
ถาเกิดขึ้นจะทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
ทําใหผมเห็นวามีความจําเปนเปนอยางยิ่ง  
   ประเด็นตอมาครับ ผูวาราชการจังหวัดในปจจุบันจะตองมีการจัดการ
เชิงกลยุทธ มีการบูรณาการ ผมคิดวาที่ผมไดกราบเรียนทานประธานแลววา ถาใหผูวา
ราชการจังหวัดทํางานเชิงยุทธศาสตรมาก ๆ จะทําใหการพัฒนานั้นเปาถึงผลประชาชน
มากที่สุด  
   ทีนี้ อีกประการหนึ่ ง  กรมสุดทายคือกรมการปกครองที่ดู แลเรื่ อง 
บัตรประชาชน เราจะเห็นไดวาบัตรประชาชนที่ไดรับมาสมารท คารด (Smart card) 
นี่นะครับ ผมรับมาครั้งแรกผมก็รูสึกวาธรรมดา ผมก็ไมไดใชอะไรมากมายนัก ผมได
สอบถามทานอธิบดีกรมการปกครองเห็นวาสมารท คารดยังไมทั่วถึง แลวเชื่อวาปนี้ 
คงจะเพิ่มมากขึ้นแลวก็ทั่วถึง แตแมทั่วถึงแลวสมารท คารดก็ไมสามารถใชประโยชน 
ไดอยาง ๑๐๐ เปอรเซ็นต เพราะวากระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ นั้น ยังไมไดใชสมารท คารด 
อยางเต็มที่ แมกรมสรรพากรปจจุบันนี้ก็ยังมีบัตรของตัวเอง กรมแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข  
หรือกรมตํารวจ ยังมีหลายอยางที่ ผมได ไตถามวาทําไมกระทรวง ทบวง กรมตาง  ๆ 
จึงไมใชสมารท คารด ทานบอกวาตองไปติดตอแลวก็มีการทําเอ็มโอยู (MOU) รวมกัน  
สิ่งเหลานี้ เชน สํานักงานสุขภาพแหงชาติ หรือวาบัตรทหารผานศึก หรือบัตรเกี่ยวกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผมอยากใหรัฐบาลถือเร่ืองการใชสมารท คารดเปนพันธกิจ
ของชาติ ใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีระดับสูงสั่งการใหทุกกระทรวง ทบวง 
 
 



๓๙๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           สุทธาทิพ ๑๗๑/๒ 
 
กรมเขามาใชสมารท คารด เพราะสมารทคารดจะเปนเกท เวย (Gate way) ทําใหเขาสู
ฐานขอมูลทุกกระทรวง ทบวง กรม ทานลองคิดดูสิครับวาถาเราสามารถใชสมารท คารด
เขาเกท เวย คนไฟล (File) ของกรมแรงงาน ของกระทรวงสาธารณสุข ของตํารวจอาชญากรรม 
สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะทําใหเกิดผลในการพัฒนาเปนจํานวนมาก ทานผูมีเกียรติครับ  
ทานประธานที่เคารพครับ การจัดทํางบประมาณในปนี้ผมคิดวาเปนการจัดทําในภาวะ
จํากัด ผมเชื่อวาสิ่งเหลานี้จะตองพัฒนาแลวก็เกิดขึ้นในป ๒๕๕๓ อีก เพราะฉะนั้นแลว 
ผมอยากใหขาราชการตั้งใจแลวก็ทํางบประมาณนี้ใหสมบูรณ แลวเมื่องบประมาณ
สมบูรณแลว ผมเชื่อในวาระที่ ๒ วาระที่ ๓ พวกเราจะชวยกันทวงติง ติติง แลวก็วาง 
บรรทัดฐานในการทํางบประมาณในปหนา  เชน  ผมจะเขาไปรับผิดชอบจากที่ดู 
คือกระทรวงไอซีที หรือวางานไอซีทีของกรม ของทุกกระทรวง ทบวง กรมนั้น ผมจะเห็น 
ไดวาไอซีทีนั้นจะเปนอนาคตในการพัฒนาประเทศชาติ ที่จะทําใหรากฐานการพัฒนานั้น
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และผมเชื่อวาสิ่งเหลานี้เปนสิ่งสําคัญ แลวก็เราจะทําบรรทัดฐาน
วาการที่จะซื้อซอฟตแวร ฮารดแวร นั้น ทุกกระทรวง ทบวง กรมตองสามารถบูรณาการใช
ประสานสอดคล องกันได  แล วสิ่ งเหล านี้ จะเกิ ดขึ้ นในการพัฒนาประ เทศชาติ  
ผมขอฝากนะครับวาสิ่งเหลานี้ถาเราทําอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาไอซีทีอยางมี
ประสิทธิภาพ ไอซีทีจะเปนอนาคตในการพัฒนาประเทศชาติ ขอบคุณครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ทําเวลาไดดี 
เชิญคุณวิฑูรย นามบุตร ครับ 
   นายวิฑูรย นามบุตร (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม วิฑูรย 
นามบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ
เราอภิปรายในสภามา ๔ วัน ทําใหรูขอมูล ขอเท็จจริงหลายอยางเพื่อเราจะนําไปประกอบ
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ ทานประธาน 
ที่เคารพครับ บางอยางหรืออยางนอย ๆ บางเรื่องผมตองขอบคุณทานสมาชิกหลายคน 
ที่นําขอมูลมาเปดเผย  เพื่อพวกเราเปนกรรมาธิการจะไปพิจารณาปรับ  ตัด  ลด  
ของหนวยงานใดไดบาง ------------------------------------------------------------------ - ๑๗๒/๑ 
 



๓๙๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                            บุศยรินทร ๑๗๒/๑ 
 
ผมยกตัวอยาง เชน ตองขอบคุณทานอาคม เองฉวน ทานดอกเตอรศุภชัย ศรีหลา ผมวา
เพื่อนสมาชิกในสภาหลายคนนี่ไมทราบและไมมีหลักฐานที่จะรูไดวาราคาปุยจริง ๆ แลว 
แทจริงแลวตนทุนสั่งเขามา ๑๒,๐๐๐ บาท ขาย ๒๗,๐๐๐ บาท ชาวบานเขาถามตลอดวา
ขอมูลที่ทานอาคมเอามาเปดนั้นจริงไหม ทานครับ ก็เรียนยืนยันกันแลววาเปนขอมูล 
ที่เปนจริง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เปนไปไดอยางไรละครับ ปุยตันละ ๑๒,๐๐๐ บาท พูดงาย ๆ  
ก็คือวากระสอบ ๕๐ กิโลกรัม ประมาณ ๖๐๐ บาท ไปขายอยูที่ ๑,๓๐๐ บาท ๑,๔๐๐ บาท  
สวนตางแตละกระสอบนั้นมากกวาราคาทุนเสียอีก อยางนี้ละครับกรมการคาภายใน 
จะทําอยางไร ผมถึงพูดเสียงดัง ๆ วาสัปดาห ๒ สัปดาหขางหนาราคาปุยไมลดลง พวกเรา
จะไปพิจารณาในสวนกรมการคาภายใน จะไปตัด ไปลดอยางไร ในเมื่อเอาเงินงบประมาณไปใช
ไมมีประสิทธิภาพ ทานประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนวาผมคงไมไดพูด
ทุกเรื่อง  แตตองการสะทอนปญหาโดยเฉพาะอยางยิ่งของคนในชนบท  พวกเรา 
เปนผูแทนราษฎรกันมา  ไมวาสมัย ๒ สมัยหรือหลายสมัยนี่ครับ พี่นองชาวบาน 
ฝากความหวังไวเร่ือง ๑. เร่ืองปุย ๒. น้ํา ๓. ไฟฟา ๔. ถนนลาดยางทางดี แตทานประธาน 
ที่ เคารพครับ  เ ร่ืองถนนงบประมาณในงบลงทุนนอยมาก  ทานรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงการคลังและทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังอยูตรงนี้ครับ ในเมื่อ 
ไมมีงบลงทุนไปกอสรางถนน ผมอนุญาตฝากเรียนถามทานนิดเดียวครับ กอนที่จะเขาสู
ประเด็นกระทรวงที่ รับผิดชอบ ก็คือวาที่ทางหลวงชนบทตองการจะกูเงินประมาณ 
๓๐,๐๐๐ ลานบาทไปสรางถนน ๗,๐๐๐ กิโลเมตรทั่วประเทศนั้น ทานรัฐมนตรีครับ  
ทานหาแหลงเงินกูไดหรือยังครับ และมีโอกาสจะดําเนินการในป ๒๕๕๒ นี้ไดหรือไม  
ทานประธานที่เคารพครับ ตอไปจะขออนุญาตทานประธานเรื่องน้ํา ทานนายกรัฐมนตรี 
มีโอกาสตอบในสภาหลายครั้งแตก็ยังไมชัดครับ เพราะวางบลงทุนเรื่องน้ํา คนที่จะตอบได
ชัดเจนดีที่สุดก็คือ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังนี่ครับ ทําไมผมถึงกราบเรียน
อยางนั้นครับ  ผมมีโอกาสตรวจสอบงบประมาณยอนหลังไป  ๕ ปในการจัดสรร
งบประมาณเกี่ยวกับเร่ืองน้ํา ตั้งแตป ๒๕๔๗  ป ๒๕๔๘ ป ๒๕๔๙ ป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๑ 
งบลงทุนเรื่องน้ํา ๔-๕ ปที่ผานมาไมวางบประมาณแตละปจะอยูที่ ๑ ลานลานบาท 
  



๓๙๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                            บุศยรินทร ๑๗๒/๒ 
 
๑ ลาน  ๕ แสนลานบาท ๑ ลาน ๖ แสนลานบาท หรือปนี้อยูที่ ๑ ลาน ๘ แสนลานลานบาท 
งบประมาณเกี่ยวกับเร่ืองน้ํานี่ใกลเคียงกันครับ ๕ ปที่ผานมาอยูที่ตัวเลขประมาณ 
๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท  ๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท ถึงแมปนี้จะมีงบประมาณ ๑ ลาน  
๘ แสนลานบาท งบประมาณลงทุนน้ําก็ยังอยูที่ ๓๙,๐๐๐ ลานบาททานประธานที่เคารพครับ  
แตทานก็อธิบายวาจะมีเงินนอกงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณก็คือ เงินกู ผมเขาใจ 
อยางนั้น ทานประธานที่เคารพครับ ๔ ปที่แลวสภาแหงนี้แหละครับ มีญัตติมีการซักถาม
เกี่ยวกับเมกะโปรเจกตน้ํา จะใชเงินอยู ๒ แสนลานบาท ในชวงนั้นคุณหญิงสุดารัตน 
ดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในเมื่องบประมาณปกติเราไมมีครับ ทานก็บอกวา 
การพัฒนาเรื่องน้ํานี่จะใชเงิน ๒ แสนลานบาท ภายใตโครงการที่เราเรียกวาจะพัฒนาลุมน้ํา 
๒๕ ลุมน้ําทั่วประเทศ ใชเงินอยู ๒ แสนลานบาท แตทานประธานครับ ผานไป ๔ ป  
๒๕ ลุมน้ํ าไม มี งบลงทุนแมแต  ๑ โครงการ ตรงนี้ แหละครับตองฝากทานประธาน 
ไปยังทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังครับ งบปกติที่ทานจัดไวในงบประมาณนี้ 
เปนแผนงานปกติธรรมดาซอม ปรับปรุง ฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ ------------------------------ 
 

            - ๑๗๓/๑  
 
 



๓๙๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                             กมลทิพย ๑๗๓/๑ 
 
แตงบประมาณที่จะใชเกี่ยวกับเรื่องน้ํานี่ ทานนายกรัฐมนตรีบอกวาจะใชอีก ๗ แสนลานบาท  
๗ แสนลานบาทนี่แยกออกเปนโครงการผันน้ําไปสัก ๔ แสนลานบาท เปนโครงการฟนฟู
แหลงน้ําและระบบชลประทานอยู ๓๒๐,๐๐๐ ลานบาท อายตัว ๓ แสนลานนี่นะครับ  
คือตัวที่ จะตองไปกูมา  ผมกราบเรียนทานประธานไปยั งทานรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงการคลังครับวา เงินกู ๗ แสนลานนี่ ณ ขณะนี้นี่พอจะทราบแหลงที่จะไปกู 
หรือยังครับวาไปกูจากประเทศใด  ประการที่สอง ทานคาดวาปนี้จะกูมาลงทุนเรื่องน้ํา 
ไดสักเทาไร ขอ ๓ กราบเรียนถามทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคลังก็คือวา เมกะโปรเจกต
เงินกูที่จะมาลงทุนเรื่องน้ํานั้นนี่มีการรวมลงทุน มีเอกชนมารวมดําเนินการดวยหรือไม  
เร่ืองที่ ๔ ในเมื่อมีตนทุน ในเมื่อไปกูก็ตองมีดอกเบี้ย เรียนถามทานประธานฝากไปยัง
รัฐมนตรีวา เกษตรกรผูใชน้ําเขาจะตองจายคาน้ําหรือไม ผมเขาใจวาอยางเชน เราลงทุน
ไปกูมาทํารถไฟฟาใตดินแนนอนครับ สรางรถไฟฟาเสร็จมีการเก็บคาโดยสารมีโอกาส 
ไดคืนทุนจากการกูแตการลงทุนเรื่องน้ํานี่เกษตรกรจะไดเสียคาน้ําหรือพูดงาย ๆ วา 
จะไดซื้อน้ําหรือไม เพราะ ๒ ปที่ผานมามีการทําโครงการชลประทานระบบทอ ถามวา 
มีความจําเปนไหมครับ มีความจําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอีสานเนื่องจากระดับพื้นที่มันสูง 
มันต่ํา การจัดระบบชลประทานแบบแกรวิตี้ หรือแบบใชความสูงความลาดเอียงนี่ไมไดผล 
แตตองใชเร่ืองชลประทานระบบทอ ประชาชนเขาใจวาจะเปดกอกใชน้ํา จะเปดกอกน้ํา
ดํานา แตพอเร่ิมกอสรางและสรางเสร็จปรากฏวา กรมชลประทานไปเก็บคาน้ําโครงการนี้
ก็เลยลมเหลวครับ ๔ ประการสั้น ๆ อยางนี้ครับ อยากจะขอฝากทานประธานไปยัง 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังวาชวยอธิบายหนอยครับ แตสิ่งที่อยากจะเรียน
ประธานตอไปก็คือวา ทานประธานครับผมคงไมไดคาดหวังหรือผมเขาใจและเห็นใจวา 
การจะไปหาแหลงทุนสัก ๗ แสนลานบาทในภาวะขณะนี้มาทําเรื่องน้ํานี่ ถาทําไดก็ดีครับ
ไม มีใครคัดคาน  ไม มีใครทักทวงมีแตคนจะสนับสนุน  แต เนื่องจากวาประเทศ 
มีความจําเปนจะตองทําเรื่องอื่นดวย จะมาลงทุนเรื่องน้ําอยู ๗ แสนลานบาทผมก็บอกวามาก 
แตมากก็ตองพยายามทําละครับ เพียงแตผมอยากจะเสนออยางนี้ครับวา เร่ืองผันน้ําโขง 
๔ ลานบาทนี่นะครับ เนื่องจากขณะนี้นี่อยูระหวางการศึกษา อยูในระหวางการวิจัย 
 



๓๙๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                             กมลทิพย ๑๗๓/๒ 
 
มีความเห็นที่แตกตาง มีความเห็นที่หลากหลายอยูขณะนี้และเชื่อวาผลวิจัยการสํารวจ
ตาง ๆ นี่ยังไมไดขอสรุปหรอกครับ ไมวาจากการผันน้ํางึมมาหวยหลวง มาลําปาวลงมาสู
ลําน้ําชี แลวผันน้ําจากเลย ชี มูล หรือแมกระทั่งที่ทานนายกรัฐมนตรีพูดตอนเย็น ๆ  
เมื่อสักครูวา แนวผันน้ําจากฝายปากชม จังหวัดเลย จากเขื่อนผามองลงมายังเขื่อนอุบลรัตน
ที่ระดับความสูงตางกัน ๑๙๒ ๑๙๔ ๑๘๒ ตาง ๆ นั้นครับ หรือแมกระทั่งโครงการผันน้ํายม
ตอนลางมายังเขื่อนภูมิพล ผมวายังตองมีการพูดการคุยอีกยาวและตองใชเงินอยู  
๔ แสนลานบาท ถาพรอมทานดําเนินการไดเลย แตถายังไมพรอมทานครับ มาดูเร่ือง
โครงการฟนฟูแหลงน้ําและระบบชลประทาน ๓ แสนลานบาทกอนไดไหม ------------------ 
 
                - ๑๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลมาศ ๑๗๔/๑ 
 
เนื่องจากวาโครงการ ๓ แสนลานบาทนี่ขณะนี้แบบสํารวจวิจัยทุกฝายตรงกันครับ 
เพียงแตขอมูลเพิ่มเติมบางเล็กนอยกรรมาธิการน้ําของสภาผูแทนราษฎรไปแจง 
ไปเสนอแนะกับทานนายกรัฐมนตรี อาจจะยังไมเรียบรอยนัก แตก็ยังไมมากใหมา
ดําเนินการ ใหมาเรงรัดตรงนี้กอนไดหรือไม  ทานประธานที่เคารพครับ ผลงานวิจัย 
ทุกอยางตรงกันครับวาบานเราไมมีปญหาเรื่องปริมาณน้ําฝน ภาคกลางตกมาอยู 
๑๐๐,๐๐๐ เก็บกักได ๒๕,๐๐๐  ๒๓ เปอรเซ็นต ภาคเหนือตกมา ๑๔๐,๐๐๐ เก็บกัก 
ได ๒๑,๐๐๐  ๑๔.๔ เปอรเซ็นต ภาคอีสานบานเรา บานผม บานทานประธานนี่ครับ  
ฝนตกมาก ๒๒๐,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร แตเก็บกักได ๖,๐๐๐ ตกมา ๒๒๐,๐๐๐ ครับ
ทานประธาน เก็บน้ําไวใชได ๖,๐๐๐ คิดเปนเปอรเซ็นต ๒.๔ เขาสํารวจมาแลวครับวา 
ปริมาณน้ําที่ตองการใชในภาคอีสานเรานี่เหลืออีกแค ๖,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตรเทานั้น 
เพราะฉะนั้นงบลงทุนตาง ๆ นี่ครับ ในเมื่อทานนายกรัฐมนตรีลงมาบัญชาการเอง  
เอากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เอากระทรวงเกษตรและสหกรณ  
เอากระทรวงคมนาคม กรมขนสงทางน้ําพาณิชยนาวี เอาสภาพัฒนมาดู ผมวาทิศทาง 
การดําเนินการเรื่องนี้จะเดินได เพียงแตอยากจะขอกราบเรียนทานประธานวา ปนี้จะไดไหม
สักแสนลานบาท กูมาลงทุนเรื่องน้ํา ทําเรื่องระบบน้ํา ทําเรื่องชลประทานเขาไปสูไรนา
เกษตรกร  
   ทานประธานที่เคารพครับ ผมอยากฝากทานประธานประการสุดทายตอไป
ก็คือวา อยากจะใหทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบเรื่องน้ําดวย 
รับผิดชอบเรื่องปาดวย แตตอนนี้ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อยากจะเรียนเชิญวาถาทานอยูแถว ๆ นี้ ทานโปรดมาฟงดวย เพราะวา
ตอไปนี้ อีก  ๗  ทานของพรรคประชาธิปตยจะพูดถึ งงบประมาณของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หลายทานจะพูดถึงเรื่องปาไม หลายทานจะพูดถึง
เร่ืองโครงการที่ตองสํารวจวิเคราะหวิจัย งบประมาณของกรมทรัพยากรธรรมชาตินั้น 
ไมใชนอย แตกอนมีไมมากหรอกครับ แตปนี้มีอยู ๒๑,๐๐๐ ลานบาทเศษ โครงการ 
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